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ค าน า 
 

ในกำรจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ ที่ได้รับ
แต่งตั้งจำกสภำผู้แทนรำษฎร ตั้งแต่วันที่  ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่  ๙ ธันวำคม ๒๕๕๖ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินภำรกิจของคณะกรรมำธิกำร ซึ่งมีทั้งกำรประชุม
เพื่อพิจำรณำศึกษำข้อมูล พิจำรณำญัตติ และเรื ่องร้องเรียนต่ำง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที ่ของ
คณะกรรมำธิกำร กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนเพื่อตรวจสอบและรับทรำบข้อมูล ข้อเท็จจริงในพื้นที่
ต่ำงจังหวัด กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนเพื่อรับทรำบข้อมูลในต่ำงประเทศ กำรจัดสัมมนำเพื่อระดมควำม
คิดเห็นจำกวิทยำกร และผู้เข้ำร่วมสัมมนำจำกทุกภำคส่วน กำรตั้งคณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำ
ด ำเนินกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมที่คณะกรรมำธิกำรมอบหมำย เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องพิจำรณำศึกษำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร หรือเพื่อ
ประโยชน์ในกำรศึกษำค้นคว้ำของผู้ที่สนใจ 

คณะผู้จัดท ำได้รวบรวม และจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยหวังเป็ นอย่ ำงยิ่ งว่ ำสรุปผลกำรด ำเนิน งำนของคณะกรรมำธิกำรเล่มนี้  
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งข้อมูลที่เกิดจำกกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำศึกษำ กำร
เดินทำงไปศึกษำดูงำนในพ้ืนที่จริง และกำรจัดสัมมนำของคณะกรรมำธิกำรสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประกอบกำรศึกษำค้นคว้ำ หรืออ้ำงอิงเพ่ือเป็นแนวทำงกำรศึกษำ
ต่อไป 

 
     กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์ 

และทรัพย์สินทำงปัญญำ ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ 
     ๒๙ เมษำยน   ๒๕๕๗
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  คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ ได้รับแต่งตั้งจำกสภำผู้แทนรำษฎร  
ชุดที่ ๒๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๔ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่กระท ำกิจกำร พิจำรณำสอบสวน หรือ
ศึกษำเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรค้ำ กำรส่งออก ดุลกำรค้ำ ลิขสิทธิ์ ตรำสำร ทะเบียน กำรประดิษฐ์หรือกำร
ค้นคิดเพ่ือให้เกิดควำมรู้ใหม่ และพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิปัญญำไทย รวมทั้งกำรให้ควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำคณะกรรมำธิกำรได้ด ำเนินภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ทั้งกำรประชุมเพื่อพิจำรณำศึกษำญัตติ เรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ 
รวมทั้งกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนในพ้ืนที่จริงเพ่ือตรวจสอบ และรับทรำบข้อเท็จจริง ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
กำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อหำข้อยุติ มำตรกำร หรือแนวทำงในกำรด ำเนินกำร หรือกแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีกำรเสนอเป็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำ และปรับปรุงกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป 
  คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ ได้รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมำธิกำรเล่มนี ้ขึ ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมำธิกำร เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน องค์กร บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่
สนใจได้รับทรำบ โดยหวังให้ข้อมูลจำกรำยงำนเล่มนี้สำมำรถใช้ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และใช้อ้ำงอิงส ำหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
  ในนำมของคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ สภำผู้แทนรำษฎร  
ต้องขอขอบคุณทุกภำคส่วนที่ท ำให้หนังสือเล่มนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ ไม่ว่ำจะเป็นกรรมำธิกำร สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้แทนจำกส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และประชำชนทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือทั้งใน
กำรท ำงำน กำรให้ข้อมูล กำรเสนอญัตติ  เรื่องร้องเรียน รวมถึงกำรมำเข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง แสดงควำม
คิดเห็น และให้ข้อมูลต่ำง ๆ ต่อคณะกรรมำธิกำร  อนึ ่ง หำกหนังสือเล่มนี ้มีข้อผิดพลำดและบกพร่อง
ประกำรใด ต้องขออภัยมำ ณ โอกำสนี้ด้วย      

(นำยสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์) 
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ  

สภำผู้แทนรำษฎร 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ตำมที่ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสำมัญทั่วไป) วันพุธที่ 

๒๘ กันยำยน ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร จ ำนวน ๓๕ คณะ  
ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำ เป็นคณะกรรมำธิกำรสำมัญคณะหนึ่ง ที่มีอ ำนำจหน้ำที่กระท ำกิจกำร พิจำรณำสอบสวน หรือ
ศึกษำเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรค้ำ กำรส่งออก ดุลกำรค้ำ ลิขสิทธิ์ ตรำสำร ทะเบียน กำรประดิษฐ์หรือกำร
ค้นคิดเพ่ือให้เกิดควำมรู้ใหม่ และพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิปัญญำไทย รวมทั้งกำรให้ควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ นอกจำกนี้ คณะกรรมำธิกำรยังมีอ ำนำจตั้งคณะอนุกรรมำธิกำรเพ่ือพิจำรณำปัญหำอัน
อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำร และรำยงำนคณะกรรมำธิกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด รวมทั้งมีอ ำนำจ
เรียกเอกสำรจำกบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มำแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในกิจกำรที่
กระท ำหรือในเรื่องที่พิจำรณำสอบสวน หรือศึกษำอยู่  ตลอดจนสำมำรถตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษำ 
ผู้ช ำนำญกำร นักวิชำกำร และเลขำนุกำรประจ ำคณะกรรมำธิกำรเพื่อช่วยแบ่งเบำกำรปฏิบัติภำรกิจ
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้กับคณะกรรมำธิกำร  

เมื ่อคณะกรรมำธ ิกำรกำรพำณ ิชย ์และทรัพย ์ส ินทำงป ัญญำได ้ร ับแต ่งตั ้งจำก  
สภำผู ้แทนรำษฎรแล้ว ได้มีกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรครั้งแรกเพื่อพิจำ รณำแต่งตั ้งบุคคลด ำรง
ต ำแหน่งต่ำงๆ ในคณะกรรมำธิกำร ตำมที ่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับกำรประชุมสภำผู ้แทนรำษฎร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งที่ประชุมได้มีกำรเลือกนำยสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เป็นประธำนคณะกรรมำธิกำร และ
ต่อมำนำยสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ได้ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมำธิกำร ในคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์
และทรัพย์สินทำงปัญญำ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๕๖ และสภำผู้แทนรำษฎรได้แต่งตั้ง นำยสุรพล 
เกียรติไชยำกร เป็นกรรมำธิกำรแทน และคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ  
ได้มีกำรเลือกนำยสุรพล เกียรติไชยำกร เป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรแทนเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม 
๒๕๕๖ 

ในกำรด ำเนินภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำรนั้น จะด ำเนินกำรโดยกำร
ประชุมเพ่ือพิจำรณำศึกษำเรื่องต่ำง ๆ รวมทั้งเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำร 
โดยเชิญผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมำเข้ำ
ประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลกับคณะกรรมำธิกำร กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนเพื่อตรวจสอบและ
รับทรำบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่ำงจังหวัด กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศเพ่ือรับทรำบ
ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำปรับใช้กับกำรด ำเนินภำรกิจของคณะกรรมำธิกำร และกำรจัดสัมมนำเพื่อ
ระดมควำมคิดเห็นจำกวิทยำกร และผู้เข้ำร่วมสัมมนำเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือข้อยุติในเรื่ องใดเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งในกำรด ำเนินภำรกิจดังกล่ำวข้ำงต้นมีจุดมุ่งหมำยเพื่อรับทรำบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อน ำไปสู่กำร
ก ำหนดมำตรกำร แนวทำงในกำรด ำเนินกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำให้สภำผู้แทนรำษฎรได้พิจำรณำเพ่ือรับทรำบและ 
มีมติส่งเรื่องดังกล่ำวให้คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

นับตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกำรประชุมครั้งแรกของคณะกรรมำธิกำร 
จนถึงวันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๕๖ คณะกรรมำธิกำรได้ด ำเนินภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  ทั ้งกำรประชุมเพื่อพิจำรณำศึกษำญัตติ เรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ รวมทั้งกำร
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เดินทำงไปศึกษำดูงำนในพ้ืนที่ต่ำงจังหวัด กำรเดินทำงศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ และกำรจัดสัมมนำทั้งในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร และต่ำงจังหวัด  โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินภำรกิจ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ  ได้ด ำเนินกำรประชุมเพื่อ
พิจำรณำศึกษำเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำร พิจำรณำญัตติ และเรื่อง
ร้องเรียนต่ำง ๆ ทั้งจำกสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร กรรมำธิกำร และประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน  
โดยเชิญผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องมำเข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง 
แสดงควำมเห็น และให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมำธิกำร จ ำนวน ๗๓ ครั้ง 

๒. คณะกรรมำธิกำรได้เดินทำงไปศึกษำดูงำนเพ่ือตรวจสอบ และรับทรำบข้อมูล 
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีต่ำงจังหวัด จ ำนวน ๔๕ ครั้ง 

๓. คณะกรรมำธิกำรได้เดินทำงไปศึกษำดูงำนเพ่ือรับทรำบข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ และเจรจำ
ธุรกิจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำร ในต่ำงประเทศ จ ำนวน ๕ ครั้ง 

๔. คณะกรรมำธิกำรได้มีกำรจัดสัมมนำ เพ่ือระดมควำมคิดเห็นจำกทั้งวิทยำกร และผู้เข้ำ
สัมมนำเพ่ือหำข้อสรุปและข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จ ำนวน ๓๒ ครั้ง 

๕. คณะกรรมำธิกำรได้มีกำรตั้ งคณะอนุกรรมำธิกำรเพ่ือช่วยแบ่งเบำภำรกิจของ
คณะกรรมำธิกำร โดยมอบหมำยให้ พิจำรณำเรื่องใดเรื่องหนึ่ งและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อ
คณะกรรมำธิกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน ๓ คณะ คือ 
 ๕.๑ คณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมกำรค้ำและทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยมีกำรประชุม 
เพ่ือพิจำรณำศึกษำเรื่องต่ำง ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมำธิกำร จ ำนวน ๒๐ เรื่อง 

๕.๒ คณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมสินค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุน โดยมีกำรประชุม 
เพ่ือพิจำรณำศึกษำเรื่องต่ำง ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมำธิกำร จ ำนวน ๗ เรื่อง 

๕.๓ คณะอนุกรรมำธิกำรตรวจสอบโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวของรัฐบำลจังหวัดพิจิตร โดย
มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำศึกษำ และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
โรงสีที่เข้ำร่วมโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวกับรัฐบำล รวมทั้งมีกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนเพ่ือรับทรำบข้อมูล 
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร  

ซึ่งในกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมำธิกำร โดยเฉพำะคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำม
กำรค้ำ และทรัพย์สินทำงปัญญำ และคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมสินค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุน ได้มีกำร
รำยงำนผลกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็นระยะ  
ส่วนคณะอนุกรรมำธิกำรตรวจสอบโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวของรัฐบำลจังหวัดพิจิตร ได้มีกำรประชุมและ  
เดินทำงไปศึกษำดูงำนในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร เมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจแล้วได้จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำ
ต่อคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือพิจำรณำรับทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

ในกำรจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สิน 
ทำงป ัญญำ สภำผู ้แทนรำษฎร ได ้ม ีกำรรวบรวมผลกำรด ำเน ินกำรของคณะกรรมำธ ิกำร และ 
คณะอนุกรรมำธิกำร ทั ้งในภำรกิจด้ำนกำรประชุม กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนทั ้งภำยในประเทศ  
และต่ำงประเทศ และกำรจัดสัมมนำ รวมทั้งรูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมำธิกำร  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรที่ผ่ำนมำ เพ่ือให้
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หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน บุคคลและผู้ที่สนใจได้รับทรำบ โดยหวังให้ข้อมูลจำก
รำยงำนเล่มนี้สำมำรถใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง  
เกิดประโยชน์กับกำรศึกษำ  ค้นคว้ำ ของผู้ที่สนใจต่อไป 
 

      



 
 

รายนาม 
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๑. นายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนที่หนึ่ง 
๓. นายวรงค์  เดชกิจวิกรม รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนที่สอง 
๔. นางสาวพัชรี  โพธสุธน รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนที่สาม 
๕. นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนที่สี่ 
๖. นายเกียรติ  สิทธีอมร กรรมาธิการที่ปรึกษา 
๗. นายประเสริฐ  พงษ์สุวรรณศิริ กรรมาธิการที่ปรึกษา 
๘. นายมานะ  โลหะวณิชย์ กรรมาธิการที่ปรึกษา 
๙. นายสราวุธ  อ่อนละมัย กรรมาธิการที่ปรึกษา 

๑๐. นายองอาจ  วชิรพงศ์ กรรมาธิการที่ปรึกษา 
๑๑. นางดวงแข  อรรณนพพร โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๒. นายสุรันต์  จันทร์พิทักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๓. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๔. นายนิยม  ช่างพินิจ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑๕. นางวราภรณ์  ตั้งภากรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

     
 

หมายเหตุ  :  
๑.  นายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์ ได้ขอลาออกจาการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการ  

การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้ง 
นายสุรพล เกียรติไชยากร เป็นกรรมาธิการแทน และที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้มีมติเลือกนายสุรพล เกียรติไชยากร  เป็นประธานคณะกรรมิการ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖   

๒. นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการ 
การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้
แต่งตั้ง นางปิยะดา มุ่งเจริญพร เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการแทน ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕   

 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๒ 

ท าเนียบคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  
สภาผู้แทนราษฎร 

 

 

นายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์ 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

(๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๙๖ 

วุฒิการศึกษา : - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๙๑ ๘๙๙๙, ๐๘ ๑๙๗๓ ๗๗๓๓ 

โทรสาร : ๐ ๒๕๙๑ ๘๙๙๘ 

E-mail : - 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : นักการเมือง 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๕/๙๙  ซอยชินเขต ๒/๔๒  ถนนประชาชื่น 
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔ สมัย (๒๕๒๓-๒๕๓๙) 
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี-เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
- มหาวชิรมงกุฎ 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๓ 

 

นายสุรพล  เกียรติไชยากร 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

(๓๐ ตุลาคม – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ 

วุฒิการศึกษา : - ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๙๒ , ๐๘ ๑๘๘๕ ๔๔๘๘ 

โทรสาร : ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๙๑ 

E-mail : s_kietchaiyakorn@hotmail.com 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : นักการเมือง 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๕๙/๑ หมู่ที่ ๑๔ หมู่บ้านข่วงเปา  ถนนจอมทอง-อินทนนท์ 
ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๖๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่  
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕/๑,๒๕๓๕/๒,๒๕๓๘, ๒๕๔๔,๒๕๔๘,๒๕๕๐,๒๕๕๔ 

- ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘  
- ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย (ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
- มหาวชิรมงกุฎ 

 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๔ 

 

นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย 
รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนที่หนึ่ง 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๑ 

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๒๗ ๔๒๗๕ , ๐๘ ๑๘๗๑ ๑๑๑๖ 

โทรสาร : ๐ ๔๓๒๗ ๔๒๗๕ 

E-mail : - 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : นักการเมือง 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๑๒๓/๒๐  หมู่ที่ ๒๒  ถนนมิตรภาพ 
ต าบลบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๑๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ (นายจ าลอง ครุฑขุนทด)  
- ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม) 
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๕ 

 

นายวรงค์ เดชกิจวิกรม 
รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนที่สอง 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๑  พฤษภาคม  ๒๕๐๔ 

วุฒิการศึกษา : - แพทย์ศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้ช านาญเฉพาะทางสาขาสูติ - นรีเวช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการจัดการส าหรับ 

นักบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๙๓๙ ๗๖๗๖, ๐๘ ๖๙๓๙ ๗๖๗๖ 

โทรสาร :  

E-mail : warongd@yahoo.com 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : นักการเมือง 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๕๖/๔๒ หมู่ที่ ๒  
ต าบลวัดจันทร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๐๐๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - ส.ส.ปี ๒๕๔๘,๒๕๕๐  
- รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์  
- รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - มหาวชิรมงกุฎ 
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก 

 

 

 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๖ 

 

นางสาวพัชรี  โพธสุธน 
รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนที่สาม 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๗ กรกฎาคม ๒๕๐๙ 

วุฒิการศึกษา : - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- Cerificate in Advanced Management StudiesBabson College 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Master of Business AdministrationUniversity of Dallas 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โทรศัพท์ : ๐๘ ๕๙๑๕ ๗๒๗๒ 

โทรสาร : ๐ ๓๕๕๘ ๑๖๗๖ 

E-mail : Patcharee@suphan-group.com 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : นักธุรกิจ 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๑๐๙  หมู่ที่ ๑  
ต าบลวังน้ าซับ  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๔๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : ส.ส.๒๕๕๒, ๒๕๕๔ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก    
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๗ 

 

นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนที่สี่ 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

วุฒิการศึกษา : - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ 

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๓๗ ๗๑๙๑,  ๐๘ ๑๙๙๑ ๙๑๑๐ 

โทรสาร : ๐ ๓๖๓๗ ๗๔๙๗ 

E-mail : mengsaraburi@gmail.com 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : ข้าราชการการเมือง 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๒๕๙  หมู่ที่ ๔  ถนนสุวรรณศร 
ต าบลบ้านล า  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๕๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณช์้างเผือก 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๘ 

 

นายเกียรติ  สิทธีอมร 
กรรมาธิการที่ปรึกษา 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๖ กันยายน ๒๕๐๒ 

วุฒิการศึกษา : - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหาร Harvard Business School  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
สถาบันพระปกเกล้า 

- Master of Art / ปริญญาโท สาขา International AffairsFletcher 
School , Tufts Unversity ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๒ ๐๔๗๘ , ๐๘ ๑๖๑๓ ๖๕๕๕ 

โทรสาร : ๐ ๒๖๘๙ ๐๒๑๙ 

E-mail : kiat.tha@gmail.com 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : นักการเมือง 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๔๖๖/๑๕  หมู่บ้านริเวอร์ไซค์  ซอย ๒๔  ถนนพระราม ๓ 
แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - ประธานผู้แทนการค้าไทย 
- ผู้แทนประเทศไทยในกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก 
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒ สมัย 
- รองประธานกรรมาธิการการพาณิชย์ 
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : มหาวชิรมงกุฎ 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๙ 

 
นายประเสริฐ  พงษ์สุวรรณศิริ 

กรรมาธิการที่ปรึกษา 
 

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๙ 

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

โทรศัพท์ : ๐ ๗๓๒๗ ๔๑๙๙,  ๐๘ ๐๐๕๙ ๒๒๕๙ 

โทรสาร : ๐ ๗๓๒๗ ๔๑๙๖ 

E-mail : - 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : นักการเมือง 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๒๕๙  ถนน เวฬุวัน 
ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๓๘, ๒๕๓๙, ๒๕๔๔, ๒๕๔๘, ๒๕๕๐, 
๒๕๕๔ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
- มหาวชิรมงกุฎ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๐ 

 

นายมานะ  โลหะวณิชย์ 
กรรมาธิการที่ปรึกษา 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๐ 

วุฒิการศึกษา : - ครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

โทรศัพท์ : ๐ ๔๔๘๗ ๒๘๒๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๗๒๙๔ 

โทรสาร : ๐ ๔๔๘๗ ๒๔๘๕ 

E-mail :  

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : ธุรกิจส่วนตัว 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๕๙๗/๑  หมู่ที่ ๙   
ต าบลหนองบัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๒๑๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ 
- อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองบัวแดง 
- อดีตประธานกรรมการสุขาภิบาล อ าเภอหนองบัวแดง 
- อดีตรองประธานกรรมาธิการ คนที่ ๑  

คณะพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
- อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการความม่ันคงแห่งรัฐ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๑ 

 
นายสราวุธ  อ่อนละมัย 
กรรมาธิการที่ปรึกษา 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

วุฒิการศึกษา : - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
- ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

โทรศัพท์ : ๐ ๗๗๕๐ ๓๔๒๐ , ๐๘ ๖๙๔๙ ๔๙๔๔ 

โทรสาร : ๐ ๗๗๕๙ ๙๕๔๕ 

E-mail : sarawut๓๕๓๔@gmail.com 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : นักการเมือง 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๑๗๒-๑๗๔  ถนน พิศิษฐพยาบาล 
ต าบลท่าตะเภา  อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๒ 

 
นายองอาจ  วชิรพงศ์ 
กรรมาธิการที่ปรึกษา 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๖ มีนาคม ๒๔๘๖ 

วุฒิการศึกษา : - 

โทรศัพท์ : ๐ ๓๕๗๘ ๖๐๓๒ , ๐๘ ๑๘๖๓ ๒๕๒๗ 

โทรสาร : ๐ ๓๕๗๘ ๖๐๓๒ 

E-mail : - 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : ค้าขาย 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๔๗/๒  หมู่ที่ ๗   
ต าบลเจ้าเจ็ด  อ าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๑๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๓ 

 

นางดวงแข  อรรณนพพร 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๒  ตุลาคม  ๒๕๐๕ 

วุฒิการศึกษา : - ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์โครงการการจัดการทาง

การเมืองมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๔๙ ๑๐๑๔  ,  ๐๘ ๑๕๔๔ ๒๐๔๓ 

โทรสาร : ๐ ๔๓๔๙ ๑๐๑๔ 

E-mail : doungkhaeu@hotmail.com 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : นักการเมือง 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๑๓๒/๑  หมู่ที่ ๑๖  หมู่บ้านไทยเจริญ  ถนนเจนจบทิศ   
ต าบลหนองสองห้อง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๙๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - เลขานุการส านักงาน ส.ส.พงศกร อรรณนพพร 
- ที่ปรึกษาส านักงาน ส.ส.พงศกรฯ 
- ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑๐ ขอนแก่น 
- สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๔ 

 

นายสุรันต์  จันทร์พิทักษ์ 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๑  กุมภาพันธ์  ๒๔๙๙ 

วุฒิการศึกษา : - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต สาขาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๖๕ ๖๕๑๐ , ๐๘ ๖๙๘๑ ๙๙๙๙ 

โทรสาร : ๐ ๒๘๐๔ ๐๑๓๕ 

E-mail : surun_democrat@yahoo.com 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : ทันตแพทย์ 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๕๙๔/๔  หมู่ที่ ๑  หมู่บ้านพิมาน  ซอยพิมาน ๑   
ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  
๑๐๑๖๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๑,๒๕๔๕ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๕ 

 

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ 

วุฒิการศึกษา : - ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ วิทยาลัยครูพระนคร 
- วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๑๔ ๒๒๖๖, ๐๘ ๑๙๒๗ ๙๐๐๕ 

โทรสาร : ๐ ๒๕๑๔ ๔๓๒๑ 

E-mail : JARAYU๙๐๐๐@YAHOO.COM 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : นักการเมือง 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๓๓/๑๕๔๓(๗๗)  ซอยโชคชัย ๔/๕๔  ถนนลาดพร้าว 
แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๓๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย 
- คณะท างานรองประธานสภาฯ คนที่ ๑ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๖ 

 

นางปิยะดา มุ่งเจริญพร 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๓ 

วุฒิการศึกษา : - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาลผดุงครรภ์   
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

- การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยา
การศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร 

- นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๓๓ ๖๗๓๘ - ๙, ๐๘ ๑๙๗๗ ๕๐๑๒ 

โทรสาร : ๐ ๒๘๘๓ ๒๔๑๗ 

E-mail : piyada-m@hotmail.com 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : ธุรกิจ 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๙๙/๑๙  หมู่บ้านปิ่นเกล้าการ์เด้นร์  ซอยพระปิ่นเกล้า ๓ 
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๗๐๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๗ 

 

นายนิยม  ช่างพินิจ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๘ 

วุฒิการศึกษา : - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๒๒ ๖๑๖๕, ๐๘ ๓๑๖๖ ๒๓๔๕ 

โทรสาร : ๐ ๕๕๒๒ ๖๔๘๕ 

E-mail : - 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : ธุรกิจส่วนตัว 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๒๓  หมู่ที่ ๙  หมู่บ้านยมราช  
ต าบลท่านางงาม  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๑๔๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - ส.ส.๒๕๔๘, ๒๕๕๐ 
- ส.จ.พิษณุโลก 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๘ 

 

นางวราภรณ์  ตั้งภากรณ ์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

 

วัน เดือน ปี เกิด : ๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ 

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ปริญญาโท สาขาการจัดการมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท์ : ๐ ๕๖๓๓ ๑๘๓๓ , ๐๘ ๑๗๓๒ ๗๗๒๒ 

โทรสาร : ๐ ๕๖๘๘ ๓๓๙๔ 

E-mail : bellboss@hotmail.com 

อาชีพก่อนแต่งตั้ง : - 

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขท่ี ๑๑๙/๙  หมู่ที ่๔   
ต าบลนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๐๐๐ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ : - ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์   
ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ 

- ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์  
ปี ๒๕๔๘- กันยายน ๒๕๔๙ 

- ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดนครสวรรค์ 
ปี ๒๕๕๑- เมษายน ๒๕๕๔ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
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รายช่ือที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  

ที่ปรึกษาประธานประจ าคณะกรรมาธิการ 
     

 

๑. ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ   
-  สมัยประธานสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์  มีดังนี้ 

๑ ) นายสันติ  อุทัยพันธุ์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒ ) นางฉวีวรรณ  ค าพา ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๓ ) นายปราจิน  เอี่ยมล าเนา ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๔ ) ดร.ช านาญ  งามมณีอุดม นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๕ ) นางลัดดาวัลย์  เดชเจริญรุ่งเรือง เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๖ ) นางสาวธนภรณ์  ขนอนคราม เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๗ ) นางสาวนิภาพร  วชิรพงศ์ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๘ ) นางสาวพรพรรณ   ผลสว่าง เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๙ ) นางสาวยุพิน  โพธสุธน เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 

๑๐ ) นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๑ ) นางสาวสุนันทา  เจียรธนะกานนท์ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๒ ) นายเก่ง  โตการค้า เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๓ ) นายเกรียงยุทธ  เตโชภาส เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๔ ) นายจักร  จามิกรณ์ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๕ ) นายชาลา  อนุสุริยา เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๖ ) นายธีระศักดิ์  แสนวรางกูล เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๗ ) นายบดินทร์  ลิมปพัทธ์ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๘ ) นายพฤทธิ์  อธิประยูร เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๙ ) นายวรเดช   ชัยวรพจน์ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒๐ ) นายวันนิวัต  กิติเรียงลาภ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒๑ ) นายวีรชัย  กิจสกุล เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒๒ ) นายศักดิ์สิทธิ์  พันเดช เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒๓ ) นายศึกษิต  เพชรอ าไพ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒๔ ) นายสุขสันต์  ตั้งสะสม เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
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๒. รายช่ือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจ าคณะกรรมาธิการ   
-  สมัยประธานสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  มีดังนี้ 

๑ ) นางปานทิพย์  คนสมบูรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๒ ) นางพจนา  มาโนช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๓ ) นางสาวปิยนุช  ถาวรแท้ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๔ ) นางสาววรินธร  วิริยะไชยกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๕ ) นางสาวอุรุวัลย์  ฤดีพิพัฒนพงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๖ ) นายกนกศักดิ์   ลิขิตไพรวัลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๗ ) นายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๘ ) นายชวลิต  ว่องสุวรรณ ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ 
๙ ) นายชิงชัย  คนธรรพ์สกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

๑๐ ) นายธนเดช  ศรีอาจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๑ ) นายพงษ์ศักดิ์  กฤษสุทธิกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๒ ) นายยิ่งยศ  ผลสว่าง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๓ ) นายวรากร  ศรีภพ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๔ ) นายวิทยา  พานิชตระกูล ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๕ ) นายอเล็กซ์  แว่นทิพย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๖ ) นายอุดม  ค าโนนกอก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๗ ) นายอุดมพจน์  ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๘ ) พลต ารวจตรีกฤษฎา  ไวยวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๙ ) พันต ารวจโทบรรยิน  ตั้งภากรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 -  สมัยนายสุรพล เกียรติไชยากร  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  มีดังนี้ 
๑ ) นายก าพลศักดิ์  คลังแสง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๒ ) นายขจรศักดิ์  ทิพย์ทัศน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๓ ) นายจริน  ศิริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๔ ) นายชัย  ธนิชานันท ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๕ ) นายชิ จิน เฉิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๖ ) นายฐานวัฒน์  วิบูลยธ์นสาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๗ ) นายณรงค์  ลิ่มสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๘ ) นายธนกร  ศิริบุญสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๙ ) นายบรรพต  วณิชพุทธรักษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

๑๐ ) นายภาคินัย  สุวรรณจินดา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๑ ) นายรุ่งเดช  หลิว ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๒ ) นายวฤทธิ์  ไกรฤกษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๓ ) นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๑๔ ) พลต ารวจโท ชัยเทพ  ยิ้มละมัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
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๓. รายช่ือที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
-  สมัยประธานสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  มีดังนี้ 

๑ ) ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒ ) ดร.ชัยธ ารง   พงศ์พัฒนศิริ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓ ) ดร.ธนกร  ศรีสุขใส ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔ ) ดร.มาลินี  รณพัฒน์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕ ) ดร.สมจินต์  สันถวรักษ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๖ ) นางเพ็ชรี  อมรวิวัฒน์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๗ ) นางสาวเกศสุดา   มังกรพานิช ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๘ ) นางสาวขัตติยา  สวัสดิผล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๙ ) นางสาวชัญญา  พิริยวานิช ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 

๑๐ ) นางสาวสุนิดา  อรุณพิพัฒน์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๑ ) นางสาวอรวรรณ  ศิริโชติรัตน์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๒ ) นางสิทธิรัตน์  ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๓ ) นายกรเดชน์  จิเนราวัต ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๔ ) นายกฤษฎา  ขวัญเกิด ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๕ ) นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ทีป่รึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๖ ) นายกิตติ  ประทีปนาฎศิริ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๗ ) นายชนาธิป   ตามสมัย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๘ ) นายชยพล   หลีระพันธ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๙ ) นายชัยณรงค์  ผลสว่าง ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๐ ) นายชัยธวัตน์  เทพชะนะกุล ทีป่รึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๑ ) นายชัยยะ  รัตนเกษมชัย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๒ ) นายชัยวัฒน์  คุ้มทองมาก ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๓ ) นายชิตภณ  ศานติสุข ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๔ ) นายชูเกียรติ   บัวผาง ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๕ ) นายชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ ทีป่รึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๖ ) นายชูชีพ  พวงน้อย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๗ ) นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๘ ) นายทศพร  เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๙ ) นายธนรัชต์   วิเชียรรัตน์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓๐ ) นายธวัชชัย  จงศิริรักษ์ ทีป่รึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓๑ ) นายธัญชาติ   กิจพิพิธ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓๒ ) นายธิบดี   หาญประเสริฐ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓๓ ) นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓๔ ) นายนิวัต  วัชรขจร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓๕ ) นายบริพันธ์   วรรณขจรกิจ ทีป่รึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓๖ ) นายบุรินทร์  สุขพิศาล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓๗ ) นายปัณณวัฒน์  นาคมูล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
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๓๘ ) นายพงษ์ชัย   เศรษฐีวรรณ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓๙ ) นายพงษ์ศักดิ์   พิบูลศักดิ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔๐ ) นายพัศพงศ์  ยั่งยืนวงศ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔๑ ) นายไพฑูรย์   ใจก้าวหน้า ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔๒ ) นายไพโรจน์    พันธ์ขะวงษ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔๓ ) นายวิทวัส  ชินบารมี ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔๔ ) นายวุฒิชัย    นันทิวาวัฒน์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔๕ ) นายวุฒิชัย  ดวงรัตน ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔๖ ) นายสมเกียรติ  เฮงวัชรไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔๗ ) นายสมยศ  กีรติชีวนันท์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔๘ ) นายสมศักดิ์  ดงพงษ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔๙ ) นายสุกล  พงศ์สว่างพร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕๐ ) นายสุรินทร์  โรจนะ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕๑ ) นายสุวิทย์  สุทธิแป้น ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕๒ ) นายอลงกรณ์   ทวีรักษา ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕๓ ) นายอัครพล  เอกนิพิฐสริ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕๔ ) นายอัษฎกร  ธนวงศ์กุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕๕ ) นายเอก  ศิริเชาวนิชการ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕๖ ) นายเอี่ยม  ทองใจสด ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕๗ ) นายเอื้อบุญ  ไกรฤกษ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕๘ ) นาวาเอก ดร.สมัย  ใจอินทร์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕๙ ) ผศ.ดร.วีริศ  อัมระปาล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๖๐ ) พ.ท.อมฤต  นฤขัตรพิชัย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๖๑ ) พลตรี นิพนธ์  ค าแหง ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๖๒ ) รศ.ดร.สมชาย  รัตนโกมุท ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๖๓ ) รองศาสตราจารย์บัญชา ชลาภิรมย์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๖๔ ) ร้อยต ารวจเอกนิติภูมิ  นวรัตน์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 

 -  สมัยนายสุรพล เกียรติไชยากร  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  มีดังนี้ 
๑ ) นายสมชัย  ตั้งกิจงามวงศ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒ ) จ.ส.อ.ฉลอง  ภูวิสัย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๓ ) นางวรุณยุพา  สุวรรณทัต ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๔ ) นางสาวเสาวกุล  เมืองแสน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๕ ) นายกิตติกร  โล่สมุทร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๖ ) นายจรัสโรจน์  บถด าริย์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๗ ) นายจ าลอง  พรมสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๘ ) นายเจริญ  รุจิราโสภณ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๙ ) นายณัฐวุฒิ  โลกาศิริวัตร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 

๑๐ ) นายนพดล  รุ่งกิจจิตรไพศาล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
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หน้าที่ ๒๓ 

๑๑ ) นายน าชัย  รัตนนพดลชัย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๒ ) นายประจักษ์  ทรัพย์มณี ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๓ ) นายประสพ  สุทัศน์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๔ ) นายพิทยา  สังฆนาคิน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๕ ) นายมนัสพนธ์  จิรศักดิ์ธนา ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๖ ) นายวิโชค  อาจหาญ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๗ ) นายวิวัฒน์  วิอังศุธร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๘ ) นายศักดา  แม้นสุวรรณ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๑๙ ) นายศักดิ์ชัย  อนุมานศิริกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๐ ) นายสมเกียรติ  ผู้มีชัยวงศ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๑ ) นายสมบัติ  จอมมลทิน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๒ ) นายสมาน  เชาวภานันท์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๓ ) นายสุชาติ  เศวตกมล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๔ ) นายสุพจน์  ทรัพย์ถาวรกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๕ ) นายอโนทัย  อุเทนสุต ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๖ ) นายอภิศักดิ์  พลวิชัย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๗ ) นายอภิสิทธิ์  รัตนการุณย์พงศ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๘ ) พันเอกทัศนา  อินทรพงษ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
๒๙ ) รศ.พ.ต.ดร ฐากร  บุญญขันธ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
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หน้าที่ ๒๔ 

รายชื่อข้าราชการกลุ่มงานคณะกรรมาธกิารการพาณชิย์และทรัพยส์ินทางปัญญา 
ส านักกรรมาธกิาร ๑  ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

     
 

  
นางวิไลลักษณ์  มณีโรจน์ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 

(ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 

นางสาวพัชรี  สรวมประค า 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 

(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

   
นายองอาจ  ฤทธิพลเดช 
นิติกรช านาญการพิเศษ 

นายวิสมัญญา  ทุยไธสงค์ 
วิทยากรช านาญการพิเศษ 

นางสาวฉัตรยาภรณ์  ค าผุย 
นิติกรช านาญการ 

   
นางสาวมัทรี  นุ้ยบุญแก้ว 

วิทยากรช านาญการ 
นายต่อศักดิ์  คุ้มปลั่ง 

นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยจันทรัสม์ 

วิทยากรปฏิบัติการ 

   
นางสาวนันทวดี  คาดคะเน 

นิติกรปฏิบัติการ 
นางสุวรรณา  คงแก้ว 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางสาวกาญจนา  เทียนถาวร 

เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลช านาญงาน 

  

 

นางสาวนาฏยาภรณ์  ภูค าวง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาวโสฬส  เพชรสุขุม 
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 
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หน้าที่ ๒๕ 

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
สภาผู้แทนราษฎร 

     
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ บัญญัติให้ 

สภาผู้แทนราษฎร มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ โดยต้องมี
จ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือ
กลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้เพ่ือให้คณะกรรมาธิการกระท ากิจกรรมพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา 

ข ้อบ ังค ับการประช ุมสภาผู ้แทนราษฎร พ .ศ . ๒๕๕๑  ข ้อ  ๘๒ บ ัญญ ัต ิให ้สภา 
ตั ้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นสามสิบห้าคณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการมีจ านวนสิบห้าคน 
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๓๕ คณะ ประกอบด้วย  

๑. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
๒. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 
๓. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 
๔. คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย 
๕. คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
๖. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ 
๗. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
๘. คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
๙. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ 

๑๐. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๑. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
๑๒. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
๑๓. คณะกรรมาธิการต ารวจ 
๑๔. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
๑๕. คณะกรรมาธิการการทหาร 
๑๖. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา 
๑๗. คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๘. คณะกรรมาธิการการปกครอง 
๑๙. คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒๐. คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 
๒๑. คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
๒๒. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๒๓. คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
๒๔. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒๕. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒๖. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
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หน้าที่ ๒๖ 

๒๗. คณะกรรมาธิการการแรงงาน 
๒๘. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๙. คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
๓๐. คณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
๓๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา 
๓๒. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
๓๓. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
๓๔. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม 
๓๕. คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม 
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หน้าที่ ๒๗ 

๑. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
๑.) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา มีอ านาจหน้าที่ กระท ากิจการ 

พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการค้า การส่งออก ดุลการค้า ลิขสิทธิ์ ตราสาร ทะเบียน  
การประดิษฐ์หรือการค้นคิด เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย รวมทั้ง
การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา   

๒.) คณะกรรมาธิการมีบทบาทเป็นตัวแทนสภาผู้แทนราษฎร  มีหน้าที่กระท ากิจกรรม
หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในด้านต่างๆ แล้ว
รายงานต่อสภา อ านาจและหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมาธิการมีอ านาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียก
บุคคลใดๆ มาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ด้วยก็ได้ตาม
แนวทางปรากฏตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๘๙  ข้อ ๙๖ และข้อ ๙๗   

ข้อ ๘๙  การเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ ให้ท าเป็นหนังสือ 
ลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือรองประธานคณะกรรมาธิการผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
คณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรี  
ซึ่งบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีค าสั่งให้บุคคลนั้นด าเนินการ 

การเรียกเอกสารจากบุคคลหรือการเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริง ตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมาธิการมีอ านาจออกค าสั่ง และให้ค าสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ค าสั่ง
เรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณา 
พิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙๖ เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
ตามอ านาจหน้าที่หรือตามท่ีสภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภา 

ในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
กระท าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้
เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน 

ข้อ ๙๗ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกต  
ที่คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ก็ให้บันทึกข้อสังเกต
ดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ เพ่ือให้สภาพิจารณา 

ในการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ให้สภาลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
โดยไม่มีการอภิปราย 

ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและ 
ข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง 

เมื่ อ พ้นก าหนดระยะเวลาหกสิบวันนับแต่ วันที่ ป ระธานสภาส่ งข้อสั งเกตของ
คณะกรรมาธิการให้คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องทราบ คณะรัฐมนตรี ศาล 
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตนั้นประการใดหรือไม่ ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่
ประชุมทราบในโอกาสแรกท่ีมีการประชุม   



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๒๘ 

๒. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  
  ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓  (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สิน
ทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎรขึ้น และในคราวประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรกเมื่ อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๔  ที่ประชุมมีมติเลือกต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. นายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นายวรงค์  เดชกิจวิกรม เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นางสาวพัชรี  โพธสุธน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
๖. นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นางดวงแข อรรณนพพร เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๘. นายสุรันต์  จันทร์พิทักษ์ เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๙. นายเกียรติ  สิทธีอมร เป็นกรรมาธิการทีป่รึกษา 

๑๐. นายประเสริฐ  พงษ์สุวรรณศิริ เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๑๑. นายมานะ  โลหะวณิชย์ เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๑๒. นายสราวุธ  อ่อนละมัย เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๑๓. นายองอาจ  วชิรพงศ์ เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๑๔. นายนิยม  ช่างพินิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑๕. นางวราภรณ์  ตั้งภากรณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

 
  ต่อมา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบตั้ง  
นางปิยะดา  มุ่งเจริญพร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
  นอกจากนี้ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
และทรัพย์สินทางปัญญา และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุรพล เกียรติไชยากร  
เป็นกรรมาธิการแทน และที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการประชุม 
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมีมติแต่งตั้งต าแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. นายสุรพล เกียรติไชยากร  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
๑. นายเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๒. นายวรงค์  เดชกิจวิกรม  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๓. นางสาวพัชรี  โพธสุธน  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๔. นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
๕. นางปิยะดา  มุ่งเจริญพร  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๖. นางดวงแข อรรณนพพร  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายสุรันต์  จันทร์พิทักษ์  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๘. นายเกียรติ  สิทธีอมร   เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๒๙ 

๙. นายประเสริฐ  พงษ์สุวรรณศิริ  เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๑๐. นายมานะ  โลหะวณิชย์  เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๑๑. นายสราวุธ  อ่อนละมัย  เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๑๒. นายองอาจ  วชิรพงศ์   เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๑๓. นายนิยม  ช่างพินิจ   เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑๔. นางวราภรณ์  ตั้งภากรณ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๓๐ 

๓. แนวทางการด าเนินงาน 
๓.๑ การแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร  ด าเนินงานด้วย

วิธีการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ แล้วรายงานผล
การพิจารณาศึกษาต่อสภาต่อไป และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ จึงได้พิจารณา
บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ 
นักวิชาการและเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

๑ ) ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ จ านวน ๑ คน 
๒ ) ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ จ านวน ๒ คน 
๓ ) นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ จ านวน ๑ คน 
๔ ) เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ จ านวน ๒๐ คน 
๕ ) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  จ านวน ๑๙ คน 

(สมัยนายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์)  
๖ ) ที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์ จ านวน ๑๔ คน 

(สมัยนายสุรพล  เกียรติไชยากร)  
๗ ) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ จ านวน ๖๔ คน 

(สมัยนายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์) 
๘ ) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ จ านวน ๒๙ คน 

(สมัยนายสุรพล  เกียรติไชยากร) 

๓.๒ การด าเนินงาน 
๑ ) วิธีการประชุม ได้แก่การด าเนินการในลักษณะพิจารณาศึกษาในที่ประชุม  

โดยคณะกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนนักธุรกิจ และประชาชน
ทั่วไปที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 

๒ ) วิธีการศึกษาเพ่ือทราบข้อเท็จจริงโดยการลงพ้ืนที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดแล้วสรุปเป็นประเด็นปัญหาเพ่ือจัดท ารายงานให้คณะกรรมาธิการมีมติเห็นชอบ แล้วน าเสนอต่อ
สภาต่อไป 

๓ ) วิธีการสัมมนา  ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสาธารณะและมีผลกระทบต่อ
ประชาชน  อย่างกว้างขวาง  คณะกรรมาธิการใช้วิธีการจัดสัมมนา  โดยเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ย วข้อง 
ตลอดจนผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ  เพ่ือหาข้อสรุปน าเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

๔ ) วิธีการรับเรื่องร้องเรียน จากองค์กรหรือประชาชนทั่วไปมาพิจารณาศึกษาเพ่ือ
หาข้อยุติน าเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 

๕ ) วิธีการให้ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ 
โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์หรือแถลงข่าวแล้วรายงานให้คณะกรรมาธิการทราบ  
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หน้าที่ ๓๑ 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

     
 

๑. คณะกรรมาธิการประชุมพิจารณาศึกษา จ านวน ๖๔ เรื่อง ดังนี้ 
๑ ) เลือกต าแหน่งประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  โฆษกคณะกรรมาธิการ และต าแหน่งต่าง ๆ  

ในคณะกรรมาธิการ 
๒ ) พิ จารณ าศึ กษาเรื่อ งก าหนดกรอบการด า เนิ น งานและแนวทางการพิ จารณ าของ

คณะกรรมาธิการ 
๓ ) พิจารณาศึกษารายละเอียดการจัดท าหนังสือภายใต้การด าเนินการของกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ 
๔ ) พิจารณาศึกษาการติดตามและควบคุมราคา ปริมาณสินค้าและบริการในภาวการณ์เกิดอุทกภัย 
๕ ) พิจารณาศึกษาเก่ียวกับโครงการรับจ าน าข้าวตามนโยบายรัฐบาล 
๖ ) พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของบริษัทประกันภัย 
๗ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายของ

รัฐบาล 
๘ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการประกันราคาข้าว

และโครงการรับจ าน าข้าว 
๙ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน การรับซื้อข้าวนอกเขตของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ  

รับจ าน าข้าว 
๑๐ ) พิจารณาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิชาการของคณะกรรมาธิการ 
๑๑ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานขององค์การคลังสินค้าในปี ๒๕๕๕ และติดตาม

ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการรับจ าน าข้าวและมันส าปะหลัง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๒ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดของน้ ามันปาล์มที่มีการน าเข้า
จากต่างประเทศ เนื่องจากตรวจสอบพบว่ายังมีจ าหน่ายอยู่ในบางจังหวัด และมีลักษณะ
ตกตะกอน 

๑๓ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์  ทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมถึงสถานะการประเมินและท่าทีของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทยในเรื่องสิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๑๔ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มันส าปะหลัง  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ความคืบหน้าโครงการรับจ าน าข้าวนาปรัง และโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง 

๑๕ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 

๑๖ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงการรับจ าน าและการระบายข้าวเปลือกของรัฐบาลที่อาจจะผิด
เงื่อนไขขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาฟ้องต่อองค์การ 
การค้าโลกได้ 

๑๗ ) พิจารณาศึกษาเก่ียวกับสถานการณ์น้ ามันปาล์ม 
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๑๘ ) พิจารณาศึกษาเรื่องวิกฤตการณ์การส่งออกข้าว 
๑๙ ) พิจารณาศึกษาเรื่องการเปิดจุดรับจ าน าข้าวเพิ่มเติม 
๒๐ ) พิจารณาศึกษาเรื่องการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 
๒๑ ) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ า ปี ๒๕๕๕ และแนวทางแก้ปัญหา 
๒๒ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับโครงการโชห่วยช่วยชาติ  “ร้านถูกใจ” (๑ ร้านค้า ๑ ต าบล)  

เพ่ือแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน 
๒๓ ) พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาราคามันส าปะหลัง 
๒๔ ) พิจารณาศึกษาเก่ียวกับความคืบหน้าการแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ า 
๒๕ ) พิจารณาผลกระทบของการน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบ จ านวน ๔๐,๐๐๐ ตัน 
๒๖ ) พิจารณาศึกษาเก่ียวกับโครงการรับจ าน าข้าว 
๒๗ ) พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนขอให้ติดตามการจ่ายเงินค่าหอมแดงให้เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 
๒๘ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกรอบการเจรจาและความตกลงระหว่างประเทศภายใต้การด าเนินการ

ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

๒๙ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 

๓๐ ) พิจารณาเรื่องแนวทางการด าเนินการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก 
๓๑ ) พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนของกลุ่มสมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ สาขาอ าเภอภักดีชุมพล 

ขอให้ตรวจสอบกรณียักยอกมันส าปะหลังตามโครงการรับจ าน าของรัฐบาล ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  
๓๒ ) พิจารณาเรื่องการจัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง ความพร้อมของประเทศไทยกับความ

เชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๓๓ ) พิจารณาข้อเสนอให้มีโครงการรับจ าน าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๕/๕๖ ของสมาคมพ่อค้าพืช

ไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๓๔ ) พิจารณาโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ๒๕๕๕/๕๖ 
๓๕ ) พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล 
๓๖ ) พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ าตาลของไทยภายใต้กรอบการเจรจา AEC   
๓๗ ) พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณียักยอกมันส าปะหลัง อ าเภอภักดีชุมพล  

จังหวัดชัยภูมิ 
๓๘ ) พิจารณาสรุปผลการจัดสัมมนาทางวิชาการ 
๓๙ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกรอบนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  

กรณีผลไม้ เนื้อสัตว์  และยานยนต์ 
๔๐ ) พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการจัดท าข้าวสารบรรจุถุงขององค์การคลังสินค้า 
๔๑ ) พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์  

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๔๒ ) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหากฎ ระเบียบการควบคุมการน าเข้าผัก และผลไม้ของ

รัฐบาลอินโดนีเซีย 
๔๓ ) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการถือครองกรรมสิทธิ์ และหุ้นของต่างชาติ 
๔๔ ) พิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเตรียมความ

พร้อมของไทยในกรณีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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๔๕ ) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและควบคุมธุรกิจโฆษณาขายสินค้า 
๔๖ ) พิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมการส่งออกของบริษัท ไทยธุรกิจการเกษตร จ ากัด 
๔๗ ) พิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๔๘ ) พิจารณาศึกษาเรื่องแผนผลักดันการส่งออกปี ๒๕๕๖ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
๔๙ ) พิจารณาศึกษาผลกระทบและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าสินค้าผลไม้

ส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซีย 
๕๐ ) พิจารณาศึกษามาตรการรองรับ (รับมือ) กับการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมี

ผลกระทบจากนโยบายค่าแรง ๓๐๐ บาท 
๕๑ ) พิจารณาศึกษาเรื่องการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) มีการหลอกลวงและเอาเปรียบ

ผู้บริโภค รวมทั้งมาตรการภาครัฐในการควบคุม 
๕๒ ) พิจารณาศึกษาเรื่องโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ รอบท่ี ๒ 
๕๓ ) พิจารณาศึกษาเรื่องสถานการณ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒ นา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Bank) ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

๕๔ ) พิจารณาศึกษาสถานการณ์สับปะรดฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๖ และมาตรการป้องกันสับปะรด 
ล้นตลาด 

๕๕ ) พิจารณาเรื่องการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) ที่มีผลต่อการส่งออกของ
ไทยในเวทีการค้าโลก และการด าเนินการของภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

๕๖ ) พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาราคาผลปาล์มน้ ามันตกต่ า 
๕๗ ) พิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนของชาวไร่เกี่ยวกับข้อเสนอให้มีโครงการรับจ าน าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ปี ๒๕๕๖/๕๗ 
๕๘ ) พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลผลิตมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๖ 
๕๙ ) พิจารณาศึกษาผลกระทบของเกษตรกรและผู้ประกอบการค้ากับ บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด 
๖๐ ) พิจารณาศึกษาเรื่องที่ค้างการพิจารณา 
๖๑ ) พิจารณาศึกษาเรื่องการเดินทาง ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๖๒ ) พิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมโครงการรับจ าน าข้าว ปีการผลิต ๕๖/๕๗ และแนวทาง

การระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล 
๖๓ ) พิจารณาศึกษาเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป 
๖๔ ) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่าการลอยตัวราคาก๊าซ 

LPG 
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หน้าที่ ๓๔ 

๒. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
นับแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์

และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน ๕ เรื่อง ดังนี้ 
๑.) นายองอาจ  วชิรพงศ์   เรื่อง โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปีของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๒.) นายมานะ  โลหะวณิชย์  เรื่อง กรณี เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน  ไม่ได้รับ 

ใบประทวนจากกรณีทุจริตของลานมันผาทองพืชผล อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จ านวน ๔๙ ราย  
เป็นค่าเสียหาย ๑,๖๐๙,๕๑๓ บาท 

๓.) นางสาวอ าพา  สุริยา  เรื่อง ร้องเรียนสถาณการณ์ล าไยจังหวัด จันทบุรี เชียงใหม่ 
ล าพูน ตาก ฯลฯ 

๔.) นายศิริศักดิ์  อ่อนละมัย  เรื่อง ปัญหาราคาผลปาล์มน้ ามันตกต่ า 
๕.) นายเส  กล่อมก าเนิด  เรื่อง ร้องขอความเป็นธรรมกรณีไม่ได้รับใบประทวนจาก 

การจ าน าข้าวจังหวัดพิจิตร 
 

๓. คณะกรรมาธิการได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ านวน ๒ คณะ คือ 
๓.๑ คณะอนุกรรมาธิการติดตามการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา มีรายช่ือดังนี้ 

๑.) นายเกียรติ  สิทธีอมร เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒.) นายประเสริฐ  พงษ์สุวรรณศิริ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓.) นายสราวุธ  อ่อนละมัย เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔.) นางสาวพัชรี  โพธสุธน เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕.) นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สี่ 
๖.) นายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๗.) นางเดือนเด่น  นิคมบริรักษ์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๘.) นายวิชญะ  วิถีธรรม เป็นอนุกรรมาธิการ 
๙.) นายภวัต  ศศิสุวรรณ เป็นอนุกรรมาธิการ 

๑๐.) นางสาวเพ็ญนภา ดีชัยยะ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา มีรายชื่อดังนี้ 
๑.) นายนิยม  ช่างพินิจ    
๒.) นายกิตติ  ประทีปนาฏศิริ   
๓.) นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ 
๔.) นายสุทัศน์  เศรษฐบุญสร้าง 
๕.) นายสถาพร  เพชรทองค า 
๖.) นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม 
๗.) นายหัตถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์ 
๘.) นายธราดล  ทองเรือง 
๙.) นายสามชัย  ลักษณากร 
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คณะอนุกรรมาธิการติดตามการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ จ านวน ๒๐ เรื่อง ดังนี้ 

๑. รายละเอียดข้อมูลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดเก็บรายชื่อผู้ที่จดทะเบียนการค้าไว้ 
๒. สถานการณ์และการเตรียมความพร้อม / นโยบายการบูรณาการการปรับตัวและ

ปรับโครงสร้างของไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๓. รายละเอียดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการด าเนินงานของคณะกรรมการ  

การแข่งขันทางการค้า 
๔. การประเมินทิศทางภาคการค้า การน าเข้า และการส่งออกของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ข้อเท็จจริงการส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลอินโดนีเซีย จ านวน ๓๐,๐๐๐ ตัน  
๖. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็น  

ผู้เสนอ) 
๗. ข้อเท็จจริงการรับจ าน าและการระบายข้าวเปลือกของรัฐบาลที่อาจจะผิดเงื่อนไข

ขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาฟ้องต่อองค์การการค้าโลกได้ 
๘. ผลกระทบกับภาคธุรกิจกรณีถ้าประเทศไทยยังมิได้ประกาศใช้กฎหมายฟอกเงิน

ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
๙. นโยบายด้านพลังงานที่มีผลกระทบกับราคาสินค้า 

๑๐. แนวทางการด าเนินการของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) 
๑๑. การระบายสินค้าข้าวในสต๊อกของรัฐบาล แบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G 
๑๒. ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย–จีน ในภาคการค้า การลงทุน 
๑๓. แนวทางการเยียวยาและควบคุมราคาสินค้าอุปโภค - บริโภค ที่ปรับสูงขึ้น 

ซ่ึงมีผลต่อผู้บริโภค 
๑๔. โครงสร้างภาษีน าเข้าและการจัดเก็บภาษี (สินค้าก่ึงส าเร็จรูปและวัตถุดิบ) 
๑๕. การจัดเก็บภาษีเงินได้จากก าไรในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 
๑๖. ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาตินอเมริกา 
๑๗. พิจารณาศึกษาเก่ียวกับข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป 
๑๘. การประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (จังหวัดชายแดนใต้) 
๑๙. พิจารณาศึกษาเก่ียวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิค (TPP) 
๒๐. พิจารณาศึกษาเก่ียวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๓.๒ คณะอนุกรรมาธิการติดตามสินค้า การบริการ และการลงทุน มีรายช่ือดังนี้ 
๑ ) นายเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒ ) นายมานะ  โลหะวณิชย์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๓ ) นายองอาจ  วชิรพงศ์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๔ ) นางดวงแข อรรณนพพร เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๕ ) นายสุรันต์  จันทร์พิทักษ์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๖ ) นายวรงค์  เดชกิจวิกรม เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๗ ) นายสุภสาส์น  เมาะราษี เป็นอนุกรรมาธิการ 
๘ ) นายเดชจรัส  ชาญวิรัตน์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
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๙ ) นายเกริกฤทธิ  แจ้งพรมมา เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามสินค้า การบริการ และการลงทุน มีรายชื่อดังนี้ 
๑ ) นางฉวีวรรณ  ค าพา 
๒ ) นางเพ็ญศรี  ด่านพิทยาธร 
๓ ) นายไพรัตน์  ลิ้มศิริเศรษฐกุล 
๔ ) นายกฤตเมธ  อุริจันทร์ 
๕ ) ดร.กัญญนันทน์  ยุกต์แผน 
๖ ) ดร.สมยงค์  แก้วสุพรรณ 
๗ ) นายทองพูน  สุขเมือง 
๘ ) นายชาญฤทธิ์  แตงอ่อน 
๙ ) นางวราภรณ์  ตั้งภากรณ์ 

๑๐ ) ร.ต.อ.ดร.สามารถ กาษร 
๑๑ ) นายสมดุล  ด าทองสุก 
๑๒ ) นายพัสกร  บัวกรด 
๑๓ ) นายประสิทธิ์  อัศวเดชก าพล 

คณะอนุกรรมาธิการติดตามสินค้า การบริการ และการลงทุน ได้มีการประชุมเพื่อ 
พิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ จ านวน ๗ เรื่อง ดังนี้ 

๑. พิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ ก าหนดวัน เวลา ประชุม 
และพิจารณาก าหนดกรอบการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการติดตามสินค้า การบริการ และการลงทุน 

๒. พิจารณาศึกษาเก่ียวกับปัญหาโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล 
๓. พิจารณาเกี่ยวกับการศึกษาดูงานโครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรตามนโยบายของ

รัฐบาล 
๔. พิจารณาเกี่ยวกับสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานปัญหาโครงการรับจ าน าข้าวและ 

มันส าปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น 
๕. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญามอบหมาย 
๖. พิจารณาศึกษาเอกสารโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗. พิจารณาศึกษาเอกสารรายละเอียดข้อมูลโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี  

ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

๔. คณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนา ในประเทศ จ านวน ๔๕ ครั้ง ดังนี้ 
๑ ) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเดินทางเข้าพบและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๒ ) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕  

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
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๓ ) ศึกษาดูงานโครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ณ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันอาทิตย์ที่  
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

๔ ) ศึกษาดูงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒ - วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖   
๖ ) ศึกษาดูงานด้านการรับจ าน าข้าวและติดตามสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด

พิษณุโลกและจัดสัมมนา วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาประชาคม  
ที่ว่าการอ าเภอบางระก า และโรงแรมวังแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   

๗ ) ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
ฝั่งตะวันตก (ทวาย) เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมไพลินคอนเวนชั่น 
โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 

๘ ) ศึกษาดูงานด้านการค้าและการประกอบธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และจัดสัมมนา 
เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ถึงวันจันทร์ที่  
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดขอนแก่น 

๙ ) ศึกษาดูงานด้านการค้าและการประกอบธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และจัดสัมมนา  
เรื่องการพัฒนาเมืองชุมพรเพ่ือการพาณิชย์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

๑๐ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันพฤหัสบดีที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น   

๑๑ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ณ จังหวัดพิษณุโลก  

๑๒ ) ศึกษาดู งานและจัดสัมมนา วันศุกร์ที่  ๒๓  สิ งหาคม ๒๕๕๖ ณ  อ าเภอผักไห่  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๑๓ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ - วันศุกร์ที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ณ จังหวัดพิษณุโลก   

๑๔ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ณ จังหวัดพิษณุโลก   

๑๕ ) ศึกษาดู งานและจัดสัมมนา วันศุกร์ที่  ๙  ถึ งวัน เสาร์ที่  ๑๐  สิ งหาคม ๒๕๕๖  
ณ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์   

๑๖ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร 

๑๗ ) ศึกษาดู งานและจัดสัมมนา วัน เสาร์ที่  ๓  สิ งหาคม ๒๕๕๖ ณ  อ าเภอไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค์ 
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๑๘ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา ระหว่างวันที่  ๒ สิงหาคม ถึงวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ณ หอประชุมเทศบาลต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   

๑๙ ) ศึกษาดูงานด้านการรับจ าน าข้าวในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก และจัดสัมมนาระหว่าง 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ - วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดพิษณุโลก  

๒๐ ) ศึกษาดูงานด้านการค้าและการประกอบธุรกิจ SMEs ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และ 
จัดสัมมนา วันศุกร์ที่ ๒ - วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  

๒๑ ) ศึกษาดู งานและจัดสัมมนา วัน เสาร์ที่  ๓  สิ งหาคม ๒๕๕๖ ณ  อ าเภอไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค์ 

๒๒ ) ศึกษาดูงานด้านสินค้าพ้ืนเมืองภายในพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์  และจัดสัมม นา  
ณ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖   

๒๓ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา ณ ที่ท าการพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก เขต ๑  
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖   

๒๔ ) ศึกษาดูงานด้านการรับจ าน าและติดตามสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลกและจัดสัมมนา เรื่อง "โครงการรับจ าน าข้าว" ณ ที่ท าการพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก  
เขต ๑ และ เรื่อง "การเพ่ิมขีดความสามารถของสินค้าการเกษตร" ที่ว่าการอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖   

๒๕ ) ศึกษาดูงานด้านการค้าและการประกอบธุรกิจ SMEs และจัดสัมมนา วันที่ ๒ - ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเทศบาลต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   

๒๖ ) ศึกษาดูงาน วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร   
๒๗ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอ าเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร์  
๒๘ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อ าเภอนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ 
๒๙ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันอังคารที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อ าเภอบางซ้าย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓๐ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันอาทิตย์ที่  ๑๕ ถึงวันจันทร์ที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

ณ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์   
๓๑ ) ศึกษาดู งานและจัดสัมมนา วันศุกร์ที่  ๑๓ ถึงวันเสาร์ที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖  

ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 
๓๒ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันศุกร์ที่ ๑๓ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการ

อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
๓๓ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันจันทร์ที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อ าเภอหนองแค  

จังหวัดสระบุรี   
๓๔ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี   
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๓๕ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันศุกร์ที่ ๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อ าเภอนาฝาย 
จังหวัดชัยภูมิ   

๓๖ ) ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสินค้าพ้ืนเมืองภายในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 
จัดสัมมนา  วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๓๗ ) ศึกษาดูงานด้านสินค้าพ้ืนเมืองภายในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดสัมมนา วันอาทิตย์ที่ 
๑๕ - วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

๓๘ ) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสินค้าพ้ืนเมืองของจังหวัดชัยภูมิและจัดสัมมนา วันศุกร์ที่ ๖ -  
วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อ าเภอนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ  

๓๙ ) ศึกษาดูงาน วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี   
๔๐ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันเสาร์ที่ ๑๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

ณ ที่ท าการพรรคเพ่ือไทย อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ   
๔๑ ) ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา วันศุกร์ที่  ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

ณ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น   
๔๒ ) ศึกษาดูงานการหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาล าไยอบแห้งตกต่ า

ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๓ วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จังหวัด
เชียงใหม่ 

๔๓ ) ศึกษาดูงานกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวีดพิจิตรจ าน าข้าวเปลือกกับโรงสีแล้วไม่ได้รับ
การออกใบประทวนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

๔๔ ) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานขององค์การสินค้าในปี ๒๕๕๕ และติดตาม
ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการรับจ าน าข้าวและมันส าปะหลังพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การคลังสินค้า จังหวัดนนทบุรี 

ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเกษตรกรไม่ได้รับใบประทวนจากโครงการรับจ าน าข้าว
ของรัฐบาลจังหวัดพิจิตร จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล
จังหวัดพิจิตร เพ่ือพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จ านวน ๔ ครั้ง 
  คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลจังหวัดพิจิตร มีรายชื่อ
ดังนี้ 
  ๑) นายนิยม  ช่างพินิจ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒) นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๓) นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔) นางวราภรณ์  ตั้งภากรณ์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม 
 ๕) นายองอาจ  วชิรพงศ์ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๖) นายชัยณรงค์  ผลสว่าง เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
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๕. คณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวน ๕ ครั้ง ดังนี้ 
๑.) เดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจการค้าของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และ

ทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันจันทร์ที่ ๙ ถึงวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก ประเทศาธารณ
รัฐฮังการีและประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย  

๒.) เดิ นท างศึ กษ าดู งานและ เจรจาธุ รกิ จด้ านการค้ าและทรัพย์ สิ นท างปัญ ญ า  
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่  
๖ กันยายน ถึงวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

๓.) เดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจการค้าของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๘ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  
ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

๔.) เดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจการค้า การลงทุน ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันอังคารที่ ๑๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ณ ประเทศญีปุ่่น 

๕.) เดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันเสาร์ที่  
๒๒ มิถุนายน ถึงวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ของ 

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
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สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา   
สภาผู้แทนราษฎร 

     
 

ครั้งที่ ๓ :   พิจารณารายละเอียดการจัดท าหนังสือสัญญาภายใต้การด าเนินการของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 

ผลการพิจารณา 
๑. การจัดท าพิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี

ไทย-อินเดีย มีสาระส าคัญในพิธีสารฉบับที่สอง ฯ ดังนี้ 
พิธีสารฉบับที่สองเพ่ือแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย – อินเดีย ถือ

เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทย  – อินเดีย โดยการเปิดเสรีสินค้า
ตู้เย็นพิกัด ๘๔๑๘.๑๐ ไว้ในกลุ่มสินค้า EHS เนื่องจากสินค้าของประเทศไทยมีคุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน 
และราคาถูกกว่าตู้เย็นที่ผลิตในอินเดียเอง สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอินเดีย การเปิดเสรีสินค้า
ดังกล่าวจะท าให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันในตลาดอินเดียได้มากขึ้น ซึ่งสถานะล่าสุดของพิธีสารฉบับที่สอง  
ฯ นี้ ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ และขณะนี้อยู่ระหว่าง
น าเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีเป้าหมายก าหนด
กรอบการเจรจาให้แล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
เอกสารร่างพิธีสารฉบับที่ ๒ เพ่ือแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี 

ไทย – อินเดีย ที่ได้เสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรศึกษา
ผลดี ผลเสียและจัดท าข้อมูล  รายละเอียดส่วนแบ่งตลาดทางการค้า  ยอดขาย  ระหว่างประเทศ 
ไทย – อินเดียโดยละเอียด เสนอแนบด้วย  

๒. ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐเปรู  

กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเปรูในแต่ละประเด็น ครอบคลุมดังนี้ การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร 
มาตรการปกป้องและมาตรการเยียวยาทางการค้า มาตรการปกป้องด้านดุลการช าระเงิน การค้าบริการ 
การลงทุน ความร่วมมือและการอ านวยความสะดวกทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา  

คณะกรรมาธิการได้ตั้งเป็นข้อสังเกตว่า ตามเอกสารพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ ภายใต้พิธีสาร
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู ข้อ F และ ข้อ G มีการเพ่ิมข้อความเกี่ยวกับสิทธิชักธงของ
ประเทศไทยหรือเปรู ซึ่งจากการประชุมของ กนศ. มิได้ให้ความเห็นชอบระบุข้อความนี้ แต่อย่างใด  
จึงใคร่อยากทราบรายละเอียด ดังนี้  

 ๑.) เหตุใดเอกสารที่เป็น Text ฉบับสุดท้ายที่ยื่นเพ่ือขอความเห็นชอบต่อรัฐสภานั้น ไม่ตรง
กับท่ีอนุมัติของ กนศ.  

 ๒.) การเปลี่ยนแปลงเอกสาร Text มีที่มาที่ไปอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
กระทบสิทธิของเปรูมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งกรณีใส่เงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ิมเติมจะกลายเป็นข้อจ ากัดหรือไม่ 
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อย่างไร โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรับข้อสังเกตเหล่านี้เพ่ือกลับไปทบทวน และจะชี้แจง
รายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการในภายหลัง 

๓. กรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) สาระส าคัญในประเด็น การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
การค้าบริการ การลงทุน และการด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ 
JTEPA ให้เปลี่ยนจุดติดต่อในการติดต่อสื่อสารของฝ่ายไทยกับฝ่ายญี่ปุ่นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับ JTEPA จาก
กระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงพาณิชย์ 

คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้  
๑.) จากการศึกษาวิเคราะห์แต่ละประเด็น และผลได้ผลเสียของกรอบการเจรจาต่อภายใต้ 

JTEPA จะเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจมหภาคเป็นส่วนใหญ่  มิได้ตระหนักถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับ
ผลกระทบโดยเจตนารมณ์ ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มีเป้าหมายเพ่ือศึกษาผลกระทบ และหาวิธีการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม 

๒ .) ผลการศึกษาวิ เคราะห์  ด้านอุตสาหกรรมเหล็กยังไม่มีมาตรการเชิ งรับ เพ่ือ 
ลดผลกระทบจาก JTEPA  

๓.) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีการตั้งคณะกรรมการร่วมให้แล้วเสร็จภายใน  ๒ ปี 
เพ่ือพิจารณาข้อจ ากดัด้านภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษีหรือไม่ อย่างไร 

๔.) จากรายงานแสดงแนวโน้มการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศระบุว่า การที่ญี่ปุ่นเปิดตลาดให้ไทยอย่างไม่มีข้อจ ากัดด้านภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษีจะท าให้
มูลค่าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่และเนื้อหมู และน้ าตาล
เพ่ิมข้ึนทุกรายการ ไม่น่าจะสะท้อนถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง อาจเป็นข้อมูลที่ผิดพลาด โดยกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศได้รับข้อสังเกตเหล่านี้เพ่ือกลับไปทบทวนและจะชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการใน
ภายหลัง  
 
ครั้งที่ ๔ :   พิจารณาศึกษาการติดตามและควบคุมราคา ปริมาณสินค้าและบริการในภาวการณ์ 
เกิดอุทกภัย  (วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
 ผลการพิจารณา 
 คณะกรรมาธิการพิจารณาประเด็นปัญหาและผลกระทบจากการเกิดภาวะอุทกภัย ซึ่งท าให้
สินค้าอุปโภค บริโภคเกิดการขาดแคลน มีการกักตุนสินค้า เป็นผลให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน  
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายสินค้าสู่ท้องตลาด แนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
 กรมการค้าภายในได้ชี้แจงข้อมูลโดยสรุป คือ 
 ภารกิจหลักของกรมการค้าภายใน คือ การควบคุมดูแลด้านราคาสินค้าและปริมาณสินค้า 
ในช่วงการเกิดภาวะอุทกภัยประชาชนได้รับผลกระทบเนื่องจากมีการเผยแพร่ข่าวสาร ท าให้เกิดความตื่น
ตระหนก จึงมีความต้องการบริโภคสินค้าเพ่ิมขึ้น การผลิตสินค้าและกระจายสินค้าเป็นไปด้วยความยากล า
บก เนื่องจากแหล่งผลิตสินค้าและการขนส่งสินค้าอยู่ในพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย เป็นเหตุให้ปริมาณสินค้า 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค การควบคุมราคาสินค้าด าเนินการโดยแบ่งประเภทเป็น ๒ กลุ่ม 
ดังนี้ 
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 ๑. กลุ่มสินค้าควบคุมโดยใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒. กลุ่มสินค้าในการก ากับดูแล คือการขึ้นบัญชีเพ่ือการควบคุมและติดตาม จ านวน ๒๐๕ 
รายการ (รวมสินค้าควบคุม จ านวน ๔๑ รายการ)  
 ได้มีการด าเนินการให้เกิดความเชื่อมั่นและช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคด้วยการจัดหาสินค้า
จากแหล่งผลิตทั่ วประเทศ และกระจายสินค้าไปยังพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย แต่ปัญห าอุปสรรค 
ที่เกิดจากการขนส่ง ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับสินค้าที่ต้องการ 
 สภาหอการค้าและหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงข้อมูลโดยสรุป คือ 
 สถานการณ์การขาดแคลนสินค้าบางประเภท เช่น ไข่ไก่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สืบเนื่องจากการ
เกิดโรคระบาด คือ โรคนิวคาสเซิล และโรคหลอดลมอักเสบในสัตว์ปีก สร้างความเสียหายให้กับแม่พันธุ์ไก่
ไข่และท าให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงข้อมูลโดยสรุป คือ 
 จากปัญหาการเกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 
๗ แห่งที่เป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนของรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ได้รับ
รายงานว่าได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย ยกเว้นอุตสาหกรรมการผลิตน้ าดื่มที่ได้รับผลกระทบคือ ขาด
แคลนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต แนวทางการให้ความช่วยเหลือ เช่น ก าหนดให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้า
ต่ า งๆ  จ าห น่ าย ใน ราคาควบคุ ม  การจั ดท า เว็ บ ไซต์ โป รโมท สิ น ค้ าจ า เป็ น ใน ภ าวะ อุทกภั ย  
สภาอุตสาหกรรมฯ ต้องการให้ภาครัฐทบทวนนโยบายเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต โดยขอให้ชะลอการปรับ
ราคาก๊าซ LPG   
 
ครั้งที่ ๕ :   พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับโครงการรับจ าน าข้าวตามนโยบายรัฐบาล   
 (วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
 ผลการพิจารณา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงแนวทางการด าเนินการและรายละเอียด
ต่างๆ เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ในการด าเนินการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลซึ่งจะมีการ
เริ่มรับจ าน าตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ว่ากระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมี
หน้าที่ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมอบหมายให้เกษตรอ าเภอรับขึ้นทะเบียน ตรวจสอบและ
ออกใบรับรอง เพ่ือให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้มี
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผลผลิตที่จะมีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนต่างๆ 
จะมีปริมาณในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนประมาณ ๕ ,๘๐๐ ,๐๐๐ ตัน เดือนตุลาคมประมาณ 
๒,๓๐๐,๐๐๐ ตัน และจะมีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่ามีเกษตรกร
น าข้าวเข้ามาจ าน าเกินกว่าจ านวนที่ขึ้นทะเบียนไว้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประสาน
กับกระทรวงพาณิชย์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมก่อนจ่ายในส่วนเกินต่อไป คณะกรรมาธิการได้มีข้อซักถาม
ผู้มาชี้แจงโดยยกตัวอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีในกรณีที่เกษตรกรได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนาปีในช่วงเดือน
สิงหาคม - กันยายน โดยได้มีการขายในช่วงที่เป็นโครงการประกันรายได้ซึ่งต่อมาในกรณีนี้เกษตรกรจะ
ได้รับเงินชดเชยในอัตรา ๑,๔๓๗ บาทต่อตัน อยากทราบว่ากรณีนี้จะได้รับเงินชดเชยเมื่อใด อีกท้ังในฤดูกาล
เก็บเกี่ยวที่จะมาถึงกล่าวคือประมาณเดือนมกราคม ในกรณีนี้จะเป็นข้าวนาปีหรือนาปรัง และจะเข้าร่วม
โครงการรับจ าน าได้หรือไม่อย่างไร  



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๔๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในกรณีข้างต้นคณะรัฐมนตรี 
มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเยียวยา จ านวน ๖,๕๔๔ ล้านบาท และให้ส านักงบประมาณชดใช้ ธ.ก.ส. 
ต่อไป โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้รวบรวมรายชื่อให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการแล้ว ส่วนกรณีข้าวที่ก าลังจะมีการเก็บ
เกี่ยวในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๕ นั้น ผู้มาชี้แจงไม่สามารถที่จะพิจารณาโดยตนเองได้จะต้องผ่าน
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเพ่ือพิจารณา โดยได้มีการมอบหมายให้กรมการข้าวในฐานะฝ่าย
เลขานุการในคณะอนุกรรมการด้านการผลิต ของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
พิจารณา  

ผู้มาชี้แจงจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีข้างต้นว่า 
ธนาคารฯ ได้รับอนุมัติให้ส ารองจ่ายเงินจ านวน ๖,๕๔๔ ล้านบาท เพ่ือเยียวยาเกษตรกรที่ท าการเก็บเกี่ยวข้าว
ในช่วงเดือนสิงหาคม - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จ านวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ราย ในอัตรา ๑,๔๓๗ ต่อตัน 
ในเบื้องต้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เท่านั้น แต่ภายหลังในวันที่  ๒ และ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ธนาคารฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือขอเพ่ิมวงเงินในการ
เยียวยาประมาณ ๔๗๘ ล้านบาท ขอเรียนว่าคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีขอเพ่ิมวงเงินเยียวยา
ให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด และรายชื่อที่ส่งมาต้องถูกต้องตรงกัน โดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า  
ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เนื่องจากมีมติชัดเจนว่าถ้าเกษตรกรรายใดจะใช้สิทธิในการรับการเยียวยา 
จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจ าน าได้ โดยในวิธีการปฏิบัติกระทรวงเกษตรฯ จะเรียกคืนบัญชีเกษตรกรที่
ได้รับการเยียวยาแล้วเพ่ือไม่ให้มีการซ้ าซ้อนในการใช้สิทธิเพ่ือขอเข้าโครงการรับจ าน าอีก  

 
ครั้งที่ ๖ :   ๑. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของบริษัทประกันภัย 
  (วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔) 
 ผลการพิจารณา 
 ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน  คปภ.) 
ชี้แจงว่า ส านักงาน ฯ ได้ด าเนินการประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือชี้แจงและขอทราบประเด็นปัญหา 
ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เมื่อทราบประเด็นปัญหา
แล้ว ส านักงาน คปภ. ได้ประชุมหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยเพ่ือหาแนวทางก าหนดมาตรฐานเพ่ือให้
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนท าได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เอาประกันภัยเริ่มทยอยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 
 ๑. รถยนต์มีผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประมาณ  ๑๐,๐๐๐ ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ  
๑,๓๐๐ ล้านบาท และได้ด าเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ประมาณ ๑,๐๐๐ ราย 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๗๑ ล้านบาท 
 ๒. ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่เป็นบ้านเรือนหรือธุรกิจ SMEs มีผู้เรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนประมาณ ๑๐,๐๐๐ ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท และได้ด าเนินการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ประมาณ ๗๐๐ ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๕๓ ล้านบาท 
 ๓. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่าง ๆ มีจ านวนทั้งสิ้น ๙๔ ราย คิดเป็นจ านวนเงินเอาประกัน
ทั้ งสิ้น  ๓๑  ล้านบาท  และได้ด าเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เอาประกันชีวิตทุกรายตาม 
ที่เรียกร้องแล้ว  



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๔๗ 

 สมาคมประกันวินาศภัยมีหลักเกณฑ์โดยแบ่งระดับความเสียหายตามระดับน้ าท่วม  เช่น ท่วม
ไม่เข้าพ้ืนที่รถ ท่วมระดับพรม ท่วมระดับเบาะ ท่วมถึงเรือนไมล์ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นระดับ ๆ  
ไป ส่วนการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่ท าประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ ๑ ซึ่งประเมินแล้วมีประมาณ ๔ หมื่นคัน  
ที่ได้รับความเสียหาย และรถยนต์นั้นได้รับความเสียหาย ๗๐ % ของทุนประกัน จะได้รับการจ่ายค่าชดเชย
เต็มวงเงินประกัน และสมาคม ฯ มีความสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยได้อย่างแน่นอน 
 คณะกรรมาธิการเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้  
 ๑ . ให้สมาคมประกันวินาศภัยเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ท าประกันภัยอย่าง 
ฉับไวเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๒. ให้ส านักงาน คปภ. จัดส่งเอกสารหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่ท าประกันภัย 
กรณีท าประกันภัยพืชผลทางการเกษตรให้กับคณะกรรมาธิการเพ่ือประกอบการพิจารณาศึกษา 
 ๓. เสนอแนะให้ คปภ. ศึกษา หาวิธีการเพ่ือคิดแบบประกันภัยใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมเหตุการณ์
ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยศึกษาตัวอย่างแบบประกันภัยจากต่างประเทศ 

  ๒. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 ผลการพิจารณา  
 มันส าปะหลัง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบีย นเกษตรกรผู้ปลูก 
มันส าปะหลังและฐานข้อมูลจ านวนผลผลิตมันส าปะหลัง และส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์โดยองค์การคลังสินค้าเป็นผู้ด าเนินการรับจ าน า  และผลผลิตมันส าปะหลัง 
ปี ๒๕๕๔  มีปริมาณ  ๒๕ ล้านตัน โดยความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  
ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวง ฯ ได้ออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จ านวน ๔๘๗,๔๕๙
ครัวเรือน คิดเป็นพ้ืนที่การเพาะปลูก ๗,๒๑๗,๖๗๖ ไร่ 
 กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการในโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังซึ่ งเริ่มด าเนินการ  
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการนโยบายมันส าปะหลังได้ก าหนดราคารับจ าน าเบื้องต้น
กิโลกรัมละ   ๒.๖๐ บาท และจะเพ่ิมขึ้นเดือนละ ๐.๕ สตางค์ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จะท าให้ราคา
มันส าปะหลังกิโลกรัมละ ๒.๙๐ บาท และเชื่อว่าโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังจะเป็นเครื่องมือในการสร้าง
เสถียรภาพราคาได้ 
 ผู้จัดการสมาคมการค้ามันส าปะหลังไทยให้ข้อมูลว่า  ผลผลิตในฤดูกาล ๒๕๕๔/๒๕๕๕  
มีประมาณ ๒๕ ล้านตัน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริงของตลาด ดังนั้น เป้าหมายของการรับจ าน า
หัวมันส าปะหลัง  จึงเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นด้วยการยกระดับและรักษาเสถียรภาพราคาให้ คงอยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมตามอุปสงค์อุปทานและกลไกตลาดที่ควรจะเป็น 
 คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. การก าหนดราคารับจ าน ามันส าปะหลังต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบและรอบคอบ มิฉะนั้น
อาจส่งผลกระทบต่อกลไกราคาตลาดในการผลิตเอทานอล 

๒. กระทรวงพาณิชย์ควรพิจารณาทบทวนโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังซึ่งได้ก าหนดราคา
รับจ าน าเบื้องต้นกิโลกรัมละ ๒.๖๐ บาท คณะกรรมาธิการพิจารณาโดยภาพรวมแล้วเห็นว่าโครงการ ฯอาจ
มีข้อเสียมากกว่าข้อดี 
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๓. หากปริมาณมันส าปะหลังไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ภาครัฐควร
สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกมันส าปะหลังเต็มพ้ืนที่การเพาะปลูก พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรในการก าจัดเพลี้ยแป้งหรือโรคระบาดชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมมันส าปะหลังไทย 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้ข้อมูลว่า ข้าวโพดของประเทศไทยเป็นลักษณะโครงสร้างเชิง
นโยบาย กล่าวคือ มีการส่งออกเสรีแต่ควบคุมการน าเข้า ดังนั้นจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดในประทศไทย
เท่ากับหรือสูงกว่าราคาข้าวโพดในตลาดโลก สมาคม ฯ มีความคิดเห็นว่าการรับจ าน าหรือการประกันราคา
เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น วิธีการแก้ไขปัญหาให้ราคาข้าวโพดสูงขึ้นอย่างยั่งยืนคือ รูปแบบการปลูก และ
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมการค้าพืชไร่ขอให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยฯ  รับซื้อ
ข้าวโพดกิโลกรัมละ ๙ - ๑๐ บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดให้มีรายได้อย่างแท้จริง  
 คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกต ดังนี้  
 ๑ . หากรัฐบาลมีโครงการรับจ าน าข้าวโพดหรือมาตรการใด  ๆ  ควรด าเนินการช่วง 
ต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว (ประมาณเดือนกรกฎาคม) เพ่ือรองรับข้าวโพดที่จะออกสู่ตลาดในเดือนดังกล่าว 
 ๒. สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยควรงดน าเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศก่อนที่ข้าวโพด 
จะออกสู่ตลาด เพ่ือป้องกันมิให้ราคาข้าวโพดต่ าลง 
 
ครั้งที ่๗  : ๑.  พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการประกัน
ราคาข้าวกับโครงการรับจ าน าข้าว  (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) 
 ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ชี้แจงถึง มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่  
๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งมีมติให้เยียวยาเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๔ 
ก าหนดให้จ่ายเงินชดเชยในอัตรา ๑,๔๓๗ บาท/ตัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นผู้ส ารวจและแจ้งรายละเอียดให้ ธ.ก.ส. ซึ่งขณะนี้ได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. แล้วและได้มีการ
ตรวจสอบรายละเอียดถึง ณ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาประมาณ ๓๖๑,๐๐๐ 
กว่ารายแต่ได้รับแจ้งแล้วจ านวน ๓๓๗,๕๑๔ ราย ได้มีการจ่ายเงินชดเชยไปแล้ว ๒๘๖,๓๕๐ ราย เป็นเงิน 
๕,๗๖๔,๕๗๐,๑๖๗.๗๙ บาท ยังมีเกษตรกรที่ไม่เคยมีข้อมูลพ้ืนฐานของ ธ.ก.ส. อีกจ านวน ๑๐,๐๐๐ กว่า
รายซึ่งเป็นลูกค้าใหม่ โดย ธ.ก.ส. ได้ส่งเรื่องไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้แจ้งรายละเอียด
เพ่ิมเติมในส่วนของข้อมูล ชื่อ/ที่อยู่ เพ่ือ ธ.ก.ส. จะได้ส่งข้อมูลต่อไปให้ยังพ้ืนที่สาขาด าเนินการต่อไป 
นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ข้อมูลไม่ตรงกัน โดยวงเงินที่ ธ.ก.ส. จะต้องใช้จ่ายในโครงการนี้จ านวน ๗,๐๒๒ 
ล้านบาท เดิม ค.ร.ม. อนุมัติไว้จ านวน ๖,๕๔๔ ล้านบาท แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ารวจได้ ๗,๐๒๒ 
ล้านบาท ซึ่งได้แจ้งเพ่ิมเติมว่ามีเกษตรกรที่ตกหล่นประมาณ ๒๐,๐๐๐ ราย  ขณะนี้ยังไม่ได้ผ่านการ
พิจารณาของ ค.ร.ม. แต่เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. จึงได้จ่ายไปก่อนและจะน าเสนอ ค.ร.ม. 
เพ่ือพิจารณาในภายหลัง  ในส่วนของเกษตรกรที่ยังตกค้างหากภายหลังตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องตรงกัน
ก็จะสามารถด าเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แล้วเสร็จได้ภายในสัปดาห์นี้ และจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปีนี้หรือมากกว่าร้อยละ ๙๕ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ ๘๐ ส่วนกรณีปัญหาการ
ออกใบประทวนล่าช้า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก าหนดให้ ธ.ก.ส. ท าหน้าที่เป็นแคชเชียร์จ่ายเงิน
ค่ารับจ าน าโดยต้องจ่ายภายใน ๓ วันภายหลังจากที่เกษตรกรน าใบประทวนมาท าสัญญาแล้ว โดย อตก. 
และ อคส. ต้องออกใบประทวนภายใน ๓ วันนับจากวันที่เกษตรกรน าผลผลิตมาจ าน าแล้วเช่นกัน แต่ในทาง
ปฏิบัติมีการออกใบประทวนล่าช้าเกิน ๓ วันเป็นจ านวนมาก บางจังหวัดมีตกค้างเป็นจ านวนหมื่นราย  
เช่น จังหวัดเชียงรายตกค้างถึง ๑๕,๔๐๐ ราย ซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับ
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จ าน า ธ.ก.ส. ได้มีแนวทางโดยเสนอให้ผู้แทนแจ้งในที่ประชุมว่าให้ที่ประชุมมีมติให้ลูกค้าที่ไปจ าน ากับ อตก. 
หรือ อคส. ที่มีปัญหาการออกใบประทวนล่าช้าเกิน ๓ วัน ให้ อตก. หรือ อคส. แล้วแต่กรณี แจ้งรายชื่อ
พร้อมปริมาณข้าวที่จ าน าของเกษตรกรแต่ละรายว่ามีจ านวนเท่าใด เพ่ือ ธ.ก.ส. จะได้ท าสัญญาไว้ล่วงหน้า
และอนุมัติตัดบัญชีหนี้เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่าจะบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่เกษตรกร  
ได้บ้าง 
 คณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการออกใบประทวนล่าช้าซึ่งส่งผล
กระทบต่อภาระดอกเบี้ยหรือเครดิตของเกษตรกรเองที่มีต่อ ธ.ก.ส. ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเกษตรกร หากแต่
เป็นความล่าช้าของระบบราชการ พร้อมทั้งขอทราบหลักเกณฑ์การขอกู้ใหม่และการหักช าระหนี้เงินกู้ของ 
ธ.ก.ส.  และเป็นไปได้หรือไม่ที่ ธ.ก.ส. จะไม่หักช าระหนี้ก่อนโดยให้เกษตรกรเป็นผู้น าเงินมาช าระหนี้เอง  
ในภายหลัง ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ให้กู้เพ่ือฟ้ืนฟูเยียวยาภายหลังน้ าลด รวมถึงกรณีที่มีการ
ก าหนดให้ซื้อปุ๋ยยาฆ่าแมลง พันธุ์ข้าว จาก ธ.ก.ส. โดยมีราคาสูงกว่าท้องตลาด หากไม่ซื้อปัจจัยการผลิตจาก 
ธ.ก.ส. จะไม่ได้รับความสะดวกในการขอกู้ เช่นนี้ถือเป็นการซ้ าเติมเกษตรกร ดังนี้ ขอให้ ธ.ก.ส. ควบคุม
ส านักงานสาขาที่ยังมีการแสวงหาประโยชน์จากเกษตรกรในเรื่องนี้ด้วย พร้อมทั้งขอเอกสารหลักเกณฑ์การ
หักช าระหนี้จาก ธ.ก.ส. เพ่ือที่กรรมาธิการจะได้ชี้แจงกับเกษตรกรในพ้ืนที่ให้เข้าใจต่อไป ซึ่งผู้แทนจาก  
ธ.ก.ส. รับที่จะส่งรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมาธิการร้องขอให้ในภายหลัง และได้ชี้แจงถึง
หลักเกณฑ์การหักช าระหนี้ในเบื้องต้น ดังนี้ ธ.ก.ส. จะน ามูลค่าของผลผลิตที่เกิดขึ้นมาหักช าระหนี้เงินต้น
โดยดอกเบี้ยจะหยุดทันที และสามารถท าสัญญากู้ใหม่ได้ภายใน ๓ วัน โดยสัญญาที่กู้ใหม่นี้ จะมีระยะเวลา
ที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย คือ ช่วงที่อยู่ในระหว่างจ าน าข้าว ๓-๔ เดือน เท่ากับดอกเบี้ยเป็น ๐ จนกว่าจะครบ
ระยะเวลาที่ต้องไถ่ถอน และหากมีมูลหนี้น้อยกว่ามูลค่าข้าวที่จ าน าเงินส่วนต่างที่เหลือจะจ่ายเข้าบัญชีคืน
ให้กับเกษตรกรเป็นรายไป และเพ่ือให้เกิดความสบายใจในเรื่องนี้ธนาคารได้มีหนังสือสั่ งการกรณีรับจ าน า
ข้าวในปีนี้ ห้ามหักช าระหนี้หากเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าไม่ยินยอมหรือไม่ต้องการให้ ธ.ก.ส. หักช าระหนี้ก่อน  
แต่ทั้งนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจะยังเดินต่อไปและเกษตรกรอาจประสบปัญหาเรื่องเบี้ยปรับหรือถูกดิสเครดิต
ตามมาได้ และในส่วนของโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหรือฟ้ืนฟูอาชีพจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ประสบอุทกภัย 
สามารถกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าต้องซื้อปัจจัยการผลิตจาก ธ.ก.ส.  
ซึ่งหากจะมีต้องเป็นกรณีที่สินค้ามีคุณภาพดีและถูกกว่าท้องตลาดเท่านั้น พนักงานผู้ฝ่าฝืนถือว่ากระท าผิด
วินัยร้ายแรงหากสอบสวนพบจะถูกด าเนินการไล่ออกทันที ซึ่ง ธ.ก.ส. เองได้พยายามออกบัตรเครดิต
เกษตรกรให้วงเงินไปจัดซื้อปัจจัยการผลิตเองโดยแบ่งจากวงเงินที่ให้กู้ร้อยละ ๓๐ และอีกร้อยละ ๗๐  
จะเป็นเงินสดที่สามารถเบิกถอนได้  

 ๒. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินการรับซื้อข้าวนอกเขตของโรงสีที่เข้าร่วม
โครงการ 
 สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนว่าได้มีการเรียกเก็บเงินการรับซื้อข้าว  
นอกเขตโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ มีข้อเท็จจริงว่ามีโรงสีเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะโดยคิดอัตราตันละ ๑๕๐ บาท  
แต่ต้องวางเงินล่วงหน้า ๑ ล้านบาท นอกจากนี้เซอร์เวเยอร์ยังเก็บค่าตีตั๋วกระสอบละ ๗ บาท ส าหรับข้าวดี 
และ ๔๐-๕๐ บาท ส าหรับข้าวไม่ดี หรือไม่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการชี้แจงจากผู้แทน อคส. ว่า โรงสีที่จะเข้า
ร่วมโครงการรับซื้อข้าวนอกเขตได้นั้นเป็นอ านาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน า
ข้าวโดยสมาคมโรงสีจะแจ้งรายชื่อโรงสีให้ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ อธิบดีกรมการค้าภายใน และหากจังหวัดใด
ไม่มีโรงสีเข้าร่วมโครงการ หรือมีแต่น้อยและจังหวัดไม่สามารถหาโรงสีเพ่ิมได้ให้ท าเรื่องเสนอมายัง  
กรมการค้าภายใน และกรมการค้าภายในจะพิจารณาจากรายชื่อที่สมาคมให้มาเ พ่ือด าเนินการเปิด 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๕๐ 

จุดรับจ าน า โดยบริษัทเซอร์เวย์เยอร์จะอยู่ประจ าที่โกดังกลาง หลังจากที่โรงสีได้สี แปรสภาพข้าวเปลือก
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทเซอร์เวเยอร์ที่รับมอบข้าวต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกันสัญญา ถ้ามีมากก็จะสามารถ
รับมอบข้าวได้มากและหากเป็นโกดังกลางที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะใช้บริษัทเซอร์เวเยอร์เพียงบริษัทเดียว
เพ่ือให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ ในส่วนของ อคส. มีหน้าที่ท าเรื่องอนุมัติและท าสัญญาพร้อมทั้งแจ้งไปยัง
จังหวัดที่ขอเข้าร่วมโครงการโรงสีนอกพ้ืนที่   
 คณะกรรมาธิการได้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการรับซื้อข้ าวนอกเขต  
ข้อดี/ข้อเสีย ตลอดจนวิธีการในทางปฏิบัติ ว่าได้มีการออกระเบียบหรือประกาศ หรือไม่ อย่างไร  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ และเมื่อเกิดปัญหาหรือพบการทุจริต สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด  
ซึ่งได้รับการชี้แจงว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้มีมติเมื่ อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ก าหนด
หลักเกณฑ์การจ าน าข้ามเขตของโรงสีและตลาดกลางไว้ในข้อ ๑.๕.๓ ห้ามโรงสี/ตลาดกลางรับจ าน าข้ามเขต
และเปิดจุดรับจ าน านอกพ้ืนที่ ยกเว้นกรณีจ าเป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร หรือกรณี  
ที่บางจังหวัดมีโรงสีหรือตลาดกลางเข้าร่วมโครงการรับจ าน าน้อยไม่เพียงพอที่จะให้บริการเกษตรกร  
ให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเปิดจุดรับจ าน านอกพ้ืนที่ได้ในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถ
จัดหาโรงสีหรือตลาดกลางภายในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกันได้ให้แจ้ง อคส./อ.ต.ก. และฝ่ายเลขานุการ กขช.  
เพ่ือจัดหาโรงสีนอกพ้ืนที่จังหวัด โดยมีหลักการว่าให้จัดหาโรงสีภายในภาคเดียวกันก่อนเป็นล าดับแรก  
หากไม่สามารถจัดหาได้ให้จัดหาโรงสีจากภาคอ่ืนเป็นล าดับต่อไป โดยให้น าเสนอคณะอนุกรรมการก ากับ
ดูแลการรับจ าน าข้าวพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
รองประธาน กขช. เพ่ือทราบต่อไป ทั้งนี้ อคส. จะเป็นหน่วยปฏิบัติในการออกประกาศรับสมัครโรงสีเข้า
ร่วมโครงการในจังหวัดนั้น หากข้ามเขตจะไม่มีการออกประกาศเพราะหลักเกณฑ์ของ กขช. ไม่ให้ข้ามเขต
แม้แต่ในจังหวัดเดียวกันจะเป็นจุดรับจ าน านอกโรงสีไม่ได้ เว้นแต่มีโรงสีไม่เพียงพอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถอนุมัติให้เปิดจุดนอกพ้ืนที่ได้ ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมาธิการได้แสดงความเห็นแย้งว่าตามมติ 
กขช. ให้สามารถรับจ าน าข้ามเขตของโรงสีได้แต่ต้องท าภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ดังนี้ จะต้องเขียนให้ชัดเจน
และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดโรงสีทั้ง ๑๒๒ โรง ที่ได้รับการอนุมัติ ว่าเข้า
หลักเกณฑ์อย่างไร คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดได้มีการส ารวจปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกที่
ออกสู่ตลาดว่าขาดแคลนหรือไม่อย่างไร ตลอดจนโครงสร้างคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดว่ามี
ที่มาอย่างไร และขอทราบมติของคณะอนุกรรมการแต่ละจังหวัดที่มีปัญหา รวมถึงกรณีการค้ าประกันซึ่ง
คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีที่มีการรับซื้อข้าวนอกเขต ต้องวางหลักประกันถึง ๑๐๐% ซึ่งเป็น
จ านวนที่สูงกว่าในเขต  เหตุใดยังมีโรงสีจ านวนมากประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวนอกเขต ทั้งที่มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าเดิมเช่นนี้มีผลประโยชน์อ่ืนใดแอบแฝงอยู่หรือไม่ และเพ่ือให้เกิดการแข่งขันโดย
เสรีควรลดหลักประกันลงให้ต่ ากว่านี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๕๑ 

ครั้งที่ ๘  : พิจารณาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิชาการของคณะกรรมาธิการ 
      (วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕) 

 ผลการพิจารณา 
 ผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้าชี้แจงวัตถุประสงค์ในการรับทราบความต้องการ ว่ามีประเด็น
ใดบ้างที่สถาบันฯ จะสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ โดยแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นด้าน
การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา  แบ่งเป็น ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาวิจัยที่สามารถครอบคลุมงานด้านการร่างกฎหมาย ตลอดจนการศึกษานโยบาย
หรือประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของคณะกรรมาธิการ 
 ๒. การจัดท าเวที เพ่ือเผยแพร่ความรู้ที่ คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีความส าคัญ ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย และจัดท าเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 หัวข้อที่เสนอให้พิจารณาศึกษาวิจัย 
 ๑. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 
 ๒. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ เช่น การประกันราคาข้าว การรับจ าน าข้าว 
 ๓. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการ FTA ซึ่งควรพิจารณาใน
เชิงลึก เพ่ือให้ทราบถึงผลดีและผลเสียที่เกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องและประเทศชาติ แนวทาง มาตรการการ
เยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ งบประมาณท่ีต้องน ามาใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ 
 ๔. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. การด าเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าด้านการจัดสัมมนาอบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญ

ประจ าตัวและผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกฯ ควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการอบรมด้วย 
และควรเพ่ิมเนื้อหาหลักสูตรความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
และสามารถน าความรู้ไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิกรัฐสภา  

 ๒. ขอให้สถาบันพระปกเกล้ารวบรวมงานศึกษาวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว หรืองาน
ศึกษาวิจัยของบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ เพ่ือจะได้
น ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดกรอบในการพิจารณา 

 ๓. ไม่ควรศึกษาวิจัยเรื่องที่ได้ท าการศึกษาวิจัยไปแล้ว เนื่องจากเป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณ   แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ สามารถศึกษาวิจัยเพ่ือเป็นการต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 ๔. สถาบันพระปกเกล้าควรพิจารณาขีดความสามารถที่จะด าเนินการศึกษาวิจัยด้วยว่า  
มีความถนัดและช านาญมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ให้เกิดผลเชิงรูปธรรม 

 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๕๒ 

ครั้งที่ ๑๐ : พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานขององค์การคลังสินค้าในปี  ๒๕๕๕  และ
ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการรับจ าน าข้าวและมันส าปะหลัง พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคใน  
การด าเนินงาน และข้อมูลอ่ืนๆ  (วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕) 

ผลการพิจารณา 
 ผู้แทนองค์การคลังสินค้าได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน แผนนโยบายในการด าเนินงานใน 
ปี ๒๕๕๔ และข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยสรุปคือ 
 
แผนด้านการพัฒนาธุรกิจระยะสั้นปี ๒๕๕๕ 
 

แผนงาน/โครงการ วิธีด าเนินการ 
ประมาณการ
ผลตอบแทน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการจ าหน่ าย
ข้าวขาว ๕% บรรจุ
ถุงตรา อคส. 

ผลิตข้าวสารบรรจุถุงประเภทข้าวขาว 
๕% เพ่ือจ าหน่ายให้ผู้บริโภคในราคา
ประหยัด 

๙,๗๒๓,๙๗๕ ส านักธุรกิจบริการ 

โครงการจ าหน่ าย
ข้าวส่งต่างประเทศ 

จ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม 
และข้าวสารชนิด อ่ืนตามมาตรฐาน
กระทรวงพาณิชย์ส่งขายประเทศจีน
ภายใต้ตรา Jin Tai Yu 

๓๑๐,๐๐๐ ส านักธุรกิจบริการ 

โครงการกระจาย
สินค้าให้กระทรวง
ยุติธรรม 

จัดส่งข้าวสารให้กรมราชฑัณฑ์ กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน (มติ กขช.) 
ตามปริมาณการสั่งซื้อ  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ส านักโลจิสติกส์ 

โค ร งก า ร ซื้ อ ข า ย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

รับซื้อข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์จากเกษตรกร 
ก าหนดความชื้นไม่เกิน ๑๔.๕% เพ่ือน ามา
จ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

๑๑,๐๘๘,๙๔๕ ส านักพัฒนาธุรกิจ 

โค ร ง ก า ร รั บ จ้ า ง
ตรวจสอบและดูแล
รักษาคุณภาพ 

ข้าวสาร 

ใช้บุคลากรของอคส.ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพข้าวสาร
มาท าหน้าที่ตรวจคุณภาพก่อนเก็บเข้า
คลัง (ข้าวโครงการ คชก.) 

๑,๔๓๗,๗๖๘ ส านั ก พั ฒ น าระบ บ
คุณภาพ 
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หน้าที่ ๕๓ 

แผนด้านการพัฒนาธุรกิจระยะกลางปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

แผนงาน/โครงการ วิธีด าเนินการ 
ประมาณการ
ผลตอบแทน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสร้าง 

ตัวแทนจ าหน่าย 

ข้าวถุงตรา อคส. 

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพ่ือร่วม
เป็นตัวแทนจ าหน่ายข้าวถุงตรา อคส. 

 

๓๐,๙๖๐,๐๐๐ ส านักธุรกิจบริการ 

โครงการป รั บปรุ ง
คลั งสิ นค้ าราษฎ ร์
บูรณะเป็นคลังสินค้า
ปรับอุณหภูม ิ

ปรับปรุงคลังสินค้าราษฎร์บูรณะ หลังที่  
๔ -๕เป็นคลั งสินค้าปรับ อุณหภูมิ ให้
อ งค์ ก าร เภ สั ช กรรม เช่ า เก็ บ รั กษ า
เวชภัณฑ์ 

๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ส านักบริหารสินทรัพย์ 

 
แผนด้านการพัฒนาธุรกิจระยะยาวปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 

แผนงาน/โครงการ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ค ลั ง สิ น ค้ า ธ น บุ รี เป็ น  Home 
Office และพ้ืนที่ค้าปลีก (เพ่ือเช่า) 

อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และ
ทบทวน 

ส านักบริหารสินทรัพย์ 

โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ค ลั งสิ น ค้ า ร าษ ฎ ร์บู รณ ะ เป็ น
ศูนย์การค้าและบริการแบบครบ
วงจร (Complete) เพ่ือเช่า 

อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และ
ทบทวน 

ส านักบริหารสินทรัพย์ 

 การด าเนินงานที่ส าคัญปี ๒๕๕๕ 
การจัดข้าวถุงธงฟ้าจ าหน่ายให้ประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
 ๑. คณะกรรมการ กขช. ได้มีมติครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้ 

น าข้าวสาร ๕% จากโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน จ าหน่ายให้อคส.น าไปบรรจุถุง
จ าหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป 

 ๒. อคส. ได้ด าเนินการน าข้าวสารของโครงการรับจ าน ามาปรับปรุงบรรจุถุง โดยผู้ผลิต
ที่มีโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร Haccp และ GMP ปัจจุบันวางจ าหน่ายข้าวผ่าน
ช่องทาง Modern Trade เช่น Big-C Makro และคาดว่าจะวางจ าหน่ายที่  Lotus ประมาณต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 
 ปัญหาและอุปสรรคของโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล คือ 

๑. โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ไม่ได้ให้สถาบันเกษตรกรเป็นผู้รับ
จ าน า ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกรต้องน าข้าวมาจ าน าที่โรงสีที่เข้าร่วม
โครงการ เมื่อเกษตรกรรายย่อยมีจ านวนมากท าให้ อคส. ประมาณการออกใบประทวนไม่เพียงพอและหมด



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๕๔ 

ในเวลารวดเร็ว ประกอบกับปัญหาทางด้านโรงงานผู้พิมพ์ผลิตใบประทวนประสบปัญหาอุทกภัยน้ าท่วมท า
ให้โรงงานไม่สามารถพิมพ์ใบประทวนได้ ท าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 

๒. กรณีหนังสือรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปรากฏว่าชนิดของข้าวที่เกษตรกรน ามาจ าน า
ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองเกษตรกร จึงต้องแจ้งให้เกษตรกรน าเอกสารไปแก้ไขให้ถูกต้อง 

แต่ในขณะนี้ประเด็นปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้ว คือแม้สถาบันเกษตรกรไม่ได้เป็น
ผู้รับจ าน าแต่จะเป็นผู้ที่ช่วยประสานเรื่องการบริการและการขนส่งให้กับเกษตรกรในการบรรทุกข้าวเปลือก
มาที่โรงสี โดยจะคิดค่าบริการขนส่งตันละ ๒๐๐ บาท ส่วนในกรณีปัญหาการออกใบประทวนล่าช้า แนว
ทางแก้ไขคือ อคส.จะกระจายการจัดจ้างโรงงานผู้พิมพ์ใบประทวนมากขึ้น และในกรณีหนั งสือรับรอง
เกษตรกรนั้นจะต้องให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้พิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจถึงการขอ
หนังสือรับรองเกษตรกรในการเพาะปลูกข้าว เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคในโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล 

 
โครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ 

๑. ราคารับจ าน าหัวมันสด 
เชื้อแป้ง ๒๕% กิโลกรัมละ ๒.๗๕ บาท ปรับเพ่ิมเดือนละ ๐.๐๕ บาท/กิโลกรัม ดังนี้ 

กุมภาพันธ์ กิโลกรัมละ ๒.๗๕ บาท 

มีนาคม กิโลกรัมละ ๒.๘๐ บาท 

เมษายน กิโลกรัมละ ๒.๘๕ บาท 

พฤษภาคม กิโลกรัมละ ๒.๙๐ บาท 

 ๒. เป้าหมาย  คือหัวมันสด ๑๐ ล้านตัน 
 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ  รับจ าน า ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตจากกรณีโรงสีที่ เข้าร่วมโครงการรับจ าน าในจังหวัดชัยภูมิ 
นครสวรรค์ และอุทัยธานี ว่ามีปริมาณการรับจ าน าข้าวเปลือกแตกต่างกันมาก และอาจมีการออกใบรับรอง
เกษตรกรที่เกินจริง จึงให้ อคส.ตรวจสอบกรณีดังกล่าว และฝากให้ทาง อคส.เตรียมความพร้อมของ
โครงการรับจ าน ามันส าปะหลังเริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไม่ว่าจะเป็นด้านลานมันหรือผู้เข้าร่วม
โครงการ ทั้งฝากให้พิจารณาเรื่องกรอบระยะเวลาของโครงการรับจ าน าข้าวนาปีและนาปรังเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าว ได้ทั้ง ๒ รอบ เพราะกรอบระยะเวลาในแต่ละท่ีไม่เหมือนกัน และฝาก
ให้ อคส.เร่งรัดในการจ่ายค่าเช่าโกดังให้กับเจ้าของโกดังที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวด้วย 

 
ครั้งที่ ๑๑  : พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดของน้ ามันปาล์ม 
ฝาสีชมพูที่มีการน าเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากตรวจสอบพบว่ายังมีจ าหน่ายอยู่ในบางจังหวัด และมี
ลักษณะตกตะกอน  (๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕) 

ผู้แทนจากกรมการค้าภายในได้ชี้แจงในเรื่องนี้ว่า สืบเนื่องจากในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์น้ าท่วม
ส่งผลให้น้ ามันปาล์มขาดตลาดอย่างรุนแรง ความต้องการของผู้บริโภคมีมากกว่าสินค้าที่น าเข้ามาจึงไม่
เพียงพอต่อความต้องการจึงมีโอกาสที่จะเกิดการกักตุนน้ ามันปาล์ม ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้อนุมัติสั่ง
น าเข้าน้ ามันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาครั้งแรกปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๔ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัน และ
ได้เริ่มผลิตเป็นน้ ามันปาล์มใสเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จ านวน ๒๒.๖ ล้านลิตร เมื่อเทียบกับในสภาวะปกติ
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หน้าที่ ๕๕ 

ประชาชนมีความต้องการ ๒๘ ล้านลิตร/เดือน และได้น าเข้าล็อตที่สอง จ านวน ๓ แสนตัน สามารถผลิต
เป็นน้ ามันปาล์มใสได้ จ านวน ๓๒.๔ ล้านลิตร รวมแล้วมีการน าเข้าและมีการผลิตในประเทศจ านวน ๕๕ 
ล้านลิตร ในส่วนปัญหาการคอรัปชั่น ที่ผ่านมาตรวจพบการคอรัปชั่นเพียง ๑ โรงงาน โดยพบว่ามีปริมาณ
สต็อกน้ ามันมากกว่าปกติ ซึ่งกรมการค้าภายในได้ควบคุมขั้นตอนการผลิตของโรงงานทั้ง ๑๐ แห่ง ทั้งนี้ที่
โรงงานทั้ง ๑๐ แห่งที่ได้โควตาการผลิตไปนั้นทางกรมการค้าภายในไม่ได้เป็นผู้จัดสรรเอง โดยสมาคมน้ ามัน
ปาล์มเป็นผู้แจ้งรายชื่อโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิต และการน าเข้านี้กรมการค้าภายในไม่ได้ใช้
งบประมาณแผ่นดินหากแต่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการน าเข้าตามกฎระเบียบซึ่งก าหนดให้น าเข้าโดย
องค์การคลังสินค้าเท่านั้น ในส่วนของการขนย้ายรถทุกคันที่ออกจากโรงงานจะต้องมีใบก ากับปลายทางและ
เมื่อถึงปลายทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในประจ าจังหวัดเข้าไปตรวจสอบอีกทีว่าสินค้าได้ส่งไปที่
ร้านค้านั้นจริงหรือไม่ แต่ก็ยอมรับว่าการก ากับดูแลอาจจะยังไม่ทั่วถึง ดังนี้ หากประชาชนพบว่ามีการกักตุน
น้ ามันปาล์มไว้สามารถแจ้งต่อกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบได้ทันที และจากประสบการณ์ปัญหาการขาด
แคลนน้ ามันปาล์มในปีที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้น ามาปรับใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาใน
ปีนี้ซึ่งขณะนี้เรามีปาล์มอยู่ในสต๊อกล่าสุดจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัน เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคครัวเรือน ในขณะเดียวกันกรมการค้าภายในได้รับข้อร้องเรียนจากชาวสวนปาล์มและสมาคมน้ ามัน
ปาล์มและปาล์มน้ ามันขอให้มีการผลักดันการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ซึ่งกรมการค้า
ภายในมีความกังวลว่าหากปล่อยให้มีการส่งออกมากเกินไปอาจมีโอกาสที่น้ ามันปาล์มจะกลับมาขาดแคลน
อีกแต่ได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือตรวจสอบแล้วพบว่าในปีนี้ปาล์มจะมีผลผลิตมาก 
ฉะนั้นโอกาสขาดแคลนไม่น่าจะเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบว่ามีน้ ามันปาล์มฝาสีชมพูจ าหน่ายในท้องตลาด 
แต่อาจเป็นไปได้ว่ามีการกักตุนโดยร้านค้าปลีกในชุมชนที่อยู่ในอ าเภอต่างๆ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ าท่วม 
ที่ผ่านมา และเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติก็มีการน าน้ ามันปาล์มนั้นออกมาจ าหน่าย ส าหรับกรณีที่
น้ ามันปาล์มมีลักษณะตกตะกอนนั้นเกิดจากลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากน้ ามันปาล์มล็อตนี้ได้มีการ
น าเข้าจากต่างประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผลิตเกินหกเดือนแล้ว หากทิ้งไว้ใน
อุณหภูมิต่ าก็มีโอกาสที่จะตกตะกอนได้แต่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ ามันปาล์มแต่อย่างใด และได้รับ
การรับรองจาก อย. ด้วย อีกทั้งโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยผลิตน้ ามันปาล์มได้ใสและตกตะกอนน้อยมาก
หากเทียบกับต่างประเทศ  
 
ครั้งที่ ๑๒ : พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมถึงสถานการณ์ประเมินและท่าทีของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทยในเรื่องสิทธิในทรัพย์สิน  
ทางปัญญา (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญาชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการ
ด าเนินการกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

๑. กฎหมายไม่เอ้ืออ านวยต่อการปราบปรามการละเมิดในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยี
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การละเมิดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การแอบถ่ายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 

๒. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเอาผิดเฉพาะผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าละเมิด  
แต่ไม่เอาผิดผู้ซื้อสินค้าละเมิด 

๓. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน  
และได้ประโยชน์จากการซื้อและใช้สินค้าละเมิด 
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หน้าที่ ๕๖ 

๔. ราคาสินค้าของจริงกับสินค้าของปลอมแตกต่างกันมาก 
๕. เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไม่ให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปราม 
๖. กฎหมายมีบทลงโทษต่ า คดีบางประเภทเป็นความผิดอันยอมความได้ และไม่มีโทษ 

ยึดทรัพย์ผู้กระท าละเมิด ท าให้ผู้กระท าละเมิดไม่เกรงกลัว 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการพัฒนากฎหมาย ดังนี้  

๑. ผลักดันการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพ่ือให้คุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์งานบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและดิจิทัลเพ่ิมสูงขึ้น 

๒. ผลักดันการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการแอบถ่ายภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให้เอาผิดผู้แอบถ่ายภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ 

๓. กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า 
เพ่ือให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มองไม่เห็นได้ด้วยตา (unconventional marks) และแก้ไขบท
ก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
  ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทยแสดงคว ามคิดเห็นว่า 
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบคือ กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าในต่างประเทศ และ
หอการค้าไทย ฯ ได้ท าหนังสือเรียนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยเสนอขอสนับสนุนการเป็นสมาชิกใน
อนุสัญญา Madrid Protocol โดยเห็นว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข้อตกลง Madrid Protocol จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมาก ทั้งด้านความสะดวกในขั้นตอนการจดทะเบียน และการ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าในไทยและในต่างประเทศ  อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละประเทศที่บริษัทไทยต้องการการ
คุ้มครอง จึงขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกของไทยโดยเร็ว 
 คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. ปัจจุบันการคุ้มครองสิทธิ์มีมากเกินไป (over protection) ท าให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์
นั้น ได้ประโยชน์สูงกว่ากลไกตลาดที่มีอยู่ทั้งหมด กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรปรับเปลี่ยนหาวิธีการในการ
คุ้มครองสิทธิ์อย่างสมดุล 
  ๒. กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการวิเคราะห์ภายในองค์กรหรือไม่ว่าการด าเนินงาน  
มีความส าเร็จมากน้อย เพียงไร และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นล าดับขั้นตอนหรือไม่ 
  ๓. กฎหมายการค้าของสหรัฐ ฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ เป็นมาตรการฝ่ายเดียวภายใต้
กฎหมายการค้าของสหรัฐฯ ที่ก าหนดให้มีการประเมินและจัดสถานะของประเทศคู่ค้าท่ีไม่ได้ให้การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ ฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งสหรัฐ ฯ จะเข้ามาหารือกับประเทศ
ดังกล่าวมากขึ้น เพ่ือก าหนด IP Plan of Actions ที่ชัดเจน และกดดันให้ประเทศเหล่านั้นปรับปรุงแก้ไขให้
มีการบังคับใช้กฎหมายและลดปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของสินค้าที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของ  
สหรัฐ ฯ ทั้งนี้อาจรวมถึงการเชื่อมโยงกับการให้หรือต่ออายุ  GSP รวมทั้ง หากเห็นว่ามีการปฏิบัติที่ไม่
สอดคล้องกับพันธกรณีของ WTO ก็อาจพิจารณาน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้  WTO 
ต่อไป 
  ๔. ปัจจุบันกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยต่อการปราบปรามการละเมิดในรูปแบบใหม่ๆ เนื่องจาก
เทคโนโลยีล้ าหน้ากฎหมายไปค่อนข้างมาก ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา  
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หน้าที่ ๕๗ 

ครั้งที่ ๑๓ : พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มันส าปะหลัง การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ความคืบหน้าโครงการรับจ าน าข้าวนาปรังและโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง   (วันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 

ผลการพิจารณา 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งถึงที่มาและแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกร 

ผู้ประสบอุทกภัย ๑,๔๓๗ บาท ว่าแต่เดิมคณะรัฐมนตรีมีอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให้จ่ายเงินให้แก่
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เป็นรายครัวเรือนในอัตรา ๑,๔๓๗ บาทต่อตัน ส าหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๔ โดยต่อมากระทรวงเกษตรฯ ได้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติมว่าให้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมไปถึงเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ ๑-๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ทันก็ขอให้ได้รับเงินเยียวยาด้วย โดยอยู่ในระหว่างขออนุมัติเงินงวดจากส านักงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ 
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๔ ที่ยังตกค้างมิได้รับเงินอยู่ทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ ราย กรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วแต่ติดปัญหาว่า 
มติคณะรัฐมนตรีแต่เดิม (วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔) ที่ให้จ่ายเงินเป็นรายครัวเรือน แต่ในข้อเท็จจริงเกษตรกร
ผู้ประสบภัยบางรายมีที่เพาะปลูกในหลายพ้ืนที่ บางแปลงประสบอุทกภัยจริง แต่บางแปลงมีผลผลิตสามารถ 
ที่จะเข้าร่วมโครงการรับจ าน าได้  กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
โดยมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบใน ๒ ประเด็นดังนี้ 

๑. เห็ นชอบให้ ขยายระยะเวลาการช่ วยเหลือเยี ยวยาเกษตรกรที่ ปลู กข้ าวตั้ งแต่ 
วันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเก็บเกี่ยวและขายข้าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในอัตรา ๑,๔๓๗ บาท ในวงเงินงบประมาณ ๕๗.๙๔ ล้านบาท 

๒. เห็นชอบให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยหรือที่เก็บเกี่ยวและขายข้าวไปในช่วงก่อนเริ่ม
โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ที่มีการปลูกข้าวนาปี เป็นครั้งที่ ๒ และขอยกเลิกการ
ใช้สิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยา สามารถเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ได้ แต่
ด้วยขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแล้ว และไม่สามารถข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี เป็นครั้งที่ ๒  
ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ได้ จึงให้เกษตรกรใช้ใบรับรองเดิมที่ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าว รอบที่ ๑ ไว้แล้ว โดยให้ก านัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรด้วยกันรับรองว่าเป็นข้าวที่เกษตรกรปลูกจริง ตามพ้ืนที่ที่ปลูกใหม่ในครั้งที่ ๒ 
กรณีเกษตรกรได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยา และรับเงินเยียวยาแล้ว โดยเกษตรกรยินยอมที่จะคืนเงินเยียวยา
ที่ได้รับมาให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหักเงินจากบัญชีชาวนาเมื่อรับเงินจากการจ าน า 

ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อมูล  
ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ธนาคารฯ ได้จ่ายเงินกู้ไปแล้วทั้งสิ้น ๑๐๔,๐๐๐ ล้านบาท เป็นจ านวนข้าว
ทั้งหมด ๖,๒๒๘,๐๐๐ ตัน และเกษตรกรจ านวน ๑,๐๒๔,๗๖๖ ราย ส่วนในกรณีการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่
เกษตรกรที่ขายข้าวได้ในราคาที่ต่ าเนื่องจากประสบวิกฤติน้ าท่วม จ านวน ๓๑๖,๗๔๘ ราย ได้มีการจ่ายไป
แล้วทั้งสิ้น ๖,๓๘๒,๐๐๐ บาท ส่วนในกรณีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการข้าวเปลือกนาปรัง ได้มีการ
เสนอคณะกรรมการบริหารของธนาคารโดยถ้าได้รับอนุมัติจะสามารถด าเนินการในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ได้ในทันท ีโดยจะมีเป้าหมายในการรับจ าน าจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ ล้านตันโดยประมาณ 
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หน้าที่ ๕๘ 

ครั้งที่ ๑๕ : พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงการรับจ าน าและการระบายข้าวเปลือกของรัฐบาลที่
อาจจะผิดเงื่อนไขขององค์การการค้าโลกที่ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาฟ้องต่อองค์การการค้าโลก 
(WTO) ได้  (วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้ท าหน้าที่เจรจาในเวทีระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
และเป็นผู้ก ากับการด าเนินการตามผลความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) กรณีเรื่องการรับจ าน า
ข้าวเปลือกของรัฐบาลยังไม่มีใครบอกว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศด าเนินการผิดกฎเกณฑ์ WTO 
รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะฟ้องร้องไทยต่อ WTO แต่อย่างใด และสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 ๑. การรับจ าน าข้าว การประกันรายได้ การประกันราคาขั้นต่ า การแทรกแซงราคาเป็นการ
อุดหนุนที่บิดเบือนตลาด ( Amber Box ) ตามความตกลงว่าด้วยการเกษตรของ WTO  
 ๒. การจ าน าข้าวและการระบายข้าวเปลือกของรัฐบาลที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น  ไม่ได้ผิด
เงื่อนไขกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) แต่อย่างใด 
 ๓. ประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ได้มีการฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก  (WTO) แต่ถ้าหาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาฟ้องร้องต่อ WTO ว่าการจ าน าข้าวและการระบายข้าวเปลือกของรัฐบาลผิดเงื่อนไข 
WTO ประเทศไทยมีสิทธิตอบโต้ข้อกล่าวหาได ้
 คณะกรรมาธิการรับทราบการชี้แจงของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและมีข้อเสนอแนะ
ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกข้าวให้มากขึ้น  และสนับสนุนให้มี
การค้าขายข้าวแบบ G to G พร้อมทั้งให้กรมเจรจา ฯ จัดส่งข้อมูลปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งความคืบหน้า
การค้าขายข้าวกับประเทศเวียดนาม พม่า และกัมพูชา เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมต่อไป  
 
ครั้งท่ี ๑๔ และ ๑๖ : พิจารณาศึกษาความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเพื่อน าไปสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ และ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 คณะกรรมาธิการขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงความคืบหน้าในการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  ความก้าวหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน 
 ๒.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๓.  การเตรียมความพร้อมเพ่ือใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในอาเซียน 
 ๔.  แนวทางการเตรียมความพร้อมประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 ๕.  แนวทางการเตรียมความพร้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๖.  แนวทางการเตรียมความพร้อมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 ๗.  ปัญหาและอุปสรรค 
 ๘.  นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน 
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ติดตามเฝ้าระวัง ศึกษา
และพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดเสรีอันเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจ และฝากประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
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 ๑.  ความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการ ยังไม่มีการบริหาร
จัดการและการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม 
 ๒.  ความตกลงข้อผูกพันชุดที่ ๘ คือประเทศที่มิใช่สมาชิกกลุ่มอาเซียน แต่ได้มีการด าเนิน
ธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียนไปแล้ว โดยอยู่ภายใต้กฎกติกาของ WTO จะสามารถใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้หรือไม ่
 ๓.  การด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่ เกี่ยวกับความเป็นมาและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ เพ่ือความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเข้า
ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาครัฐมิได้ด าเนินการให้เกิดความชัดเจนและทั่วถึง 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 ๑.  การด าเนินงานของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ กระท าโดยใช้รูปแบบการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่อยู่ประมาณ  
๒ ปี ๘ เดือน    หากเป็นเช่นนี้จะไม่ทันตามก าหนดของข้อตกลงที่ท าไว้แล้ว คณะกรรมาธิการจะได้จัดท า
ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม 
 ๒.  การเตรียมความพร้อมและการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกิดความล่าช้า สิ่งที่
ควรกังวลคือ การมิได้รับทราบรายละเอียดของข้อตกลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดผลผูกพันในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามข้อตกลง จะท าให้เกิดผลกระทบหรือไม่ อย่างไร 
 ๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบควรก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง แผนงานและวางกรอบการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และควรแยกแผนงานแต่ละประเภทของธุรกิจ 
 ในภาพรวมของการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ภายใต้เป้าหมาย AEC Blueprint คือ 
 ๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  โดยการเคลื่ อนย้ายสินค้า การบริการ  
การลงทุน แรงงานมีฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น 
 ๒. การสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีนโยบายการแข่งขันการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และโครงสร้างพ้ืนฐานนโยบายภาษี e-ASEAN 
 ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยสนับสนุนการพัฒนา SMEs ลดช่องว่าง 
การพัฒนา IAI และการมีส่วนร่วมภาครัฐ-เอกชน PPE 
 ๔. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายการ
ผลิต จ าหน่าย จัดท า FTA กับประเทศนอกภูมิภาค 
 ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ  
 ๑. ขาดการก ากับและสั่งการด้านนโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวม 
 ๒. ประเทศไทยต้องปรับแก้กฎหมายในประเทศตามพันธกรณีท าให้เกิดความล่าช้า 
 ๓. กระบวนการตามมาตรา ๑๙๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  มีระยะเวลาด าเนินการที่ค่อนข้างนาน 
 การเตรียมความพร้อมของไทยในด้านยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้
มีมติ ครม. ตั้งเป็น AEC Coordinator Agency จัดตั้งส านักงานยุทธศาสตร์และบูรณาการสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านนิติบัญญัติ  ขณะนี้ก าลังประสานกับส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนและรวบรวมข้อกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีต่างๆ 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๖๐ 

  มาตรการรองรับผลกระทบของภาครัฐ 
 ๑. กองทุนเพ่ือปรับโครงสร้างด้านการเกษตร อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โครงการที่ด าเนินการแล้ว เช่น กระเทียม โคเนื้อ โคนม ชา ปาล์ม สุกร 
 ๒. กองทุนเพ่ือการปรับตัวภาคการผลิตและบริการที่ ได้รับผลกระทบจาก FTA  
อยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ โดยให้การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนา โครงการที่ด าเนินการแล้ว เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องหนัง สมุนไพร ข้าว ปลาป่น ส้ม บริการอาหาร การขนส่ง การท่องเที่ยว 
 ๓. มาตรการปกป้องการน าเข้าที่ เพ่ิมขึ้น Safeguard Measures มีพระราชบัญญัติ
มาตรการปกป้องการน าเข้าที่ เพ่ิมขึ้น กรณีมีการน าเข้าที่ เพ่ิมขึ้นสูงในระยะเวลารวดเร็วกระทบต่อ
อุตสาหกรรมภายในสามารถระงับการน าเข้าชั่วคราวโดยขึ้นภาษีหรือก าหนดปริมาณน าเข้าได้ 
 แนวทางการส่งเสริม SMEs 
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Information Center) เพ่ือให้ข้อมูล/ค าปรึกษากับประชาชน สร้างเครือข่ายการให้ความรู้
ของศูนย์ฯ โดยร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดจัดตั้งเครือข่ายข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ท ากิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการจัดตั้งโครงการต่างๆเพ่ือสร้างความตื่นตัว ความรู้และความ
เข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน/การเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดตั้งโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาสถาบันการค้าและ
สร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับ AEC และโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนทางการค้า เป็นต้น 
 สภาหอการค้าฯ มีการจัดตั้งโครงการ AEC Prompt เพ่ือสร้างศักยภาพและความรู้ให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs 
 สภาอุตสาหกรรมฯ มีการจัดตั้งโครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ภาคการผลิต
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC 
  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจฯ (สสว.) ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. จัดท าการศึกษาและการวิจัยผลกระทบ AEC 
 ๒. การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับ SMEs ในการเข้าสู่ AEC  
 ๓. การสร้างโครงข่ายผู้ประกอบการ SMEs 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. ในฐานะที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนี้ควร
จะต้องมีการประเมินผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะมีผลกระทบในด้านบวกและด้านลบอย่างไร ในการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ๒. ภาครัฐควรจะมีการสรุปข้อมูลให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจทราบว่าถ้า AEC เกิดขึ้น
แล้วอุตสาหกรรมส่วนไหนจะได้รับผลกระทบรุนแรงและจะเกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก
ข้อมูลด้านผลเสียที่จะเกิดขึ้นยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ 
 ๓. ภาครัฐจะต้องเข้าไปท าความเข้าใจกับภาคเอกชนว่าจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรในการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะเรื่องนี้มีผลกระทบกับประชาชนทั้งประเทศ 
 ๔. ขอให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งงบประมาณเพ่ือจ้างสถาบันการศึกษาท าการวิเคราะห์  
วิจัยเกี่ยวกับธุรกิจที่ประเทศไทยจะไปท าความตกลงกับประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
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หน้าที่ ๖๑ 

 คณะกรรมาธิการฝากให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศหางบสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ  เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะ
ขณะนี้ทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจมีความสนใจในเรื่องนี้มาก 
 
ครั้งที่ ๑๗ :  ๑. พิจารณาศึกษาสถานการณ์น้ ามันปาล์ม  (วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 ผู้แทนจากกรมการค้าภายในได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ราคาและปริมาณของปาล์มน้ ามัน 
ในปัจจุบันว่าราคาน้ ามันปาล์มดิบมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งมีราคา ๓๐.๘๑ บาท 
สูงขึ้นกว่าเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ที่มีราคาเพียง ๒๘.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓ โดยปัจจุบัน (วันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๕๕) ราคาน้ ามันปาล์มดิบจะอยู่ที่ ๓๔-๓๕ บาท ซึ่งเหตุที่ราคาน้ ามันปาล์มดิบมีราคาสูงขึ้นก็
เนื่องด้วยผลปาล์มดิบมีราคาสูงโดยเฉลี่ยแล้วเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ มีราคา ๔.๓๘ บาท และใน 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปรับเพ่ิมขึ้นเป็น ๕.๑๓ บาท ปัจจุบันปรับขึ้นเป็น ๕.๘๐-๖.๑๐ บาท โดยเมื่อ
เปรียบเทียบแล้วผลปาล์มดิบในช่วงพฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีปริมาณลดลงกว่าเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงร้อยละ ๒ 
จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีปริมาณผลผลิตเพียง ๗๓๗,๓๐๐ ตัน และปริมาณจะเริ่มมีมากอีกครั้ง
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ปริมาณสต๊อกสินค้าลดลงในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ มีปริมาณลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ถึงร้อยละ ๑.๖ จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีปริมาณเพียง ๒๑๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งปริมาณสต๊อก
น้ ามันปาล์มดิบที่จ าเป็นต่อการใช้ในภาคต่าง ๆ ของประเทศมีอยู่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน กล่าวคือปริมาณ 
สต๊อกยังคงเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ แต่ทั้งนี้ที่ราคาน้ ามันปาล์มที่ปรับสูงขึ้นในปัจจุบัน 
เนื่องจากราคาต้นทุนที่โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มรับปาล์มดิบมาจะอยู่ที่ประมาณ ๓๕ บาท เมื่อผลิตแล้วต้นทุน
น้ ามันปาล์มจะปรับสูงขึ้นเป็น ๔๙.๕๐ บาท โรงงานฯ จึงขอปรับราคาสูงขึ้น แต่ด้วยภาครัฐควบคุมราคาใน
การจ าหน่ายไว้ที่ ๔๒ บาท เนื่องด้วยเกรงว่าจะกระทบถึงค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภค จึงต้องตรึงราคา
ดังกล่าวไว้ และให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระส่วนต่างราคาไปก่อนท าให้โรงงานผู้ผลิตไม่ผลิตน้ ามันปาล์มเพ่ือ
จ าหน่ายในตลาด  ท าให้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ท าให้ภาครัฐจ าเป็นต้องน าสินค้า
จากต่างประเทศที่มีราคาต่ ากว่าสินค้าภายในประเทศมาจ าหน่ายให้แก่ประชาชนไปก่อน โดยได้มีการรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบว่าอาจจะน าน้ ามันปาล์มดิบจากประเทศอินโดนีเซียจ านวน ๔๐,๐๐๐ ตันเข้ามา
ภายในประเทศ โดยให้ ปตท. เป็นผู้จัดหา แต่ในการน าเข้าให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้น าเข้าในราคา ๓๐ บาท 
ซึ่งราคาของตลาดโลกในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ ๓๓ บาท โดยโรงกลั่นและโรงสกัดจะรับภาระไปส่วนหนึ่ง
เช่นกันเพ่ือน าไปผลิตน้ ามันปาล์มป้อนสู่ตลาดในราคาไม่เกิน ๔๒ บาท ซึ่งแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ  
เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการปาล์มแห่งชาติ ถ้าไม่มีการขาดแคลนก็จะ 
ไม่มีการน าเข้ามาจากอินโดนีเซียแต่อย่างใด 

๒. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าราคาประหยัด 
 ผลการพิจารณา 
  ในเบื้องต้นผู้แทนจากกรมการค้าภายในชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะมีการจัดโครงการธงฟ้า  
เพ่ือเป็นการลดค่าครองชีพของประชาชน หรือเป็นการเยียวยาในภาวะที่ไม่ปกติเช่นภาวะอุทกภัยที่ผ่านมา 
โดยจะจัดทั้ งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับอ าเภอเพ่ือเป็นการกระจายไปในทุกพ้ืนที่  
โดยกรมการค้าภายในจะประสานไปยังผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเพ่ือที่จะน าสินค้ามาจ าหน่ายในราคาท่ีต่ า



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๖๒ 

กว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ ๒๐-๔๐ ซึ่งกรมการค้าภายในจะชดเชยส่วนต่างในบางรายการที่จ าเป็น
เท่านั้น 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา มีการด าเนินการในส่วนกลาง  กรุงเทพมหานคร
ในเขตต่างๆ จ านวนประมาณ ๒๐๐ เขต และในส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอต่าง ๆ เพ่ือกระจายไปในทุกท้องที่ 
โดยปัจจุบันก าลังมีการวางแผนท า “โครงการโชห่วยช่วยชาติ” ซึ่งแตกต่างกับโครงการธงฟ้าที่จะกระจายไป
ในทุกชุมชนกว่า ๑๐,๐๐๐ ร้านค้า แยกเป็นส่วนกลาง ๒,๐๐๐ ร้านและภูมิภาค (กระจายไปยังต าบลต่างๆ) 
อีก ๘,๐๐๐ ร้าน โดยจะมีการคัดสรรร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าโชว์ห่วยในชุมชนต่าง ๆ อยู่แล้ว โดยมี
หลักเกณฑ์ในการก าหนดและคัดเลือกผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่า
ครองชีพประชาชน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานและมีผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ  
เป็นกรรมการเพ่ือพิจารณา  
 
ครั้งที่ ๑๘ : ๑. พิจารณาศึกษาเรื่องวิกฤติการณ์การส่งออกข้าว  (วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 ผู้แทนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกข้าวไทยลดลงเกือบ ๕๐% 
ในช่วง ๔ - ๕ เดือนที่ผ่านมานั้น เนื่องมาจากรัฐบาลตั้งราคาข้าวไทยสูงกว่าราคาข้าวที่แข่งขันกันใน
ตลาดโลกประมาณ ๒๐๐ เหรียญต่อตัน ส่งผลให้ประเทศไทยขายข้าวได้ยากขึ้น ทั้งนี้เพราะรัฐบาลมี
เจตนารมณ์ต้องการยกระดับรายได้ของเกษตรกรในประเทศให้สูงขึ้น ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจึงได้
ประกาศนโยบายการรับจ าน าข้าวในราคาตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือ เท่ากับราคา FOB ๘๐๐ เหรียญสหรัฐ 
หลังจากนั้นหนึ่งเดือนประเทศอินเดียประกาศจะส่งออกข้าวจ านวน ๒๙ ล้านตัน โดยตั้งราคาไว้ประมาณ 
๔๐๐ เหรียญสหรัฐ จึงท าให้เกิดการแย่งตลาดการส่งออกข้าวกัน ยอดขายข้าวของประเทศไทยจึงลดลง  
และรัฐบาลจะบอกกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวเสมอว่าอย่าขายตัดราคาต่ ากว่า ๘๐๐ เหรียญสหรัฐ แต่เท่าที่ผ่าน
มาพ่อค้าข้าวจ าเป็นต้องขายข้าวตัดราคากัน เพื่อจะได้มีค าสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาและเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการแข่งขันกัน ราคาข้าวก็จะสูงขึ้น หากไม่ขายตัดราคากันการแข่งขันก็น้อยลง ราคาข้าวก็จะถูกลง 

คณะกรรมาธิการมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า ปัจจุบันประเทศผู้บริโภคข้าวในโลกนี้มี
ทางเลือกมาก หากข้าวของไทยมีราคาสูงมากเกินไป อาจจะหันไปซื้อข้าวจากประเทศอ่ืนที่มีราคาถูกกว่า
แทน ฉะนั้นภาครัฐจะต้องหาวิธีการเพ่ือกระตุ้นการส่งออกข้าวให้มากที่สุด  

 ๒. พิจารณาศึกษาเรื่องการเปิดจุดรับจ าน าข้าวเพิ่มเติมผลการพิจารณา 
 เนื่องจากคณะกรรมาธิการได้รับค าร้องเรียนจากเกษตรกรจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล ปี 
๒๕๕๕ ดังนี้ 
 ๑. โรงสีที่เข้าร่วมโครงการกระจุกตัวอยู่ในเมืองและบางอ าเภอมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อ
ผลผลิตที่ก าลังออกเป็นจ านวนมากของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว 
 ๒. โรงสีที่ เข้าร่วมโครงการอยู่ห่างไกลพ้ืนที่ เพาะปลูก ท าให้เกษตรกรต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่มากเกินควร 
 ๓. เกษตรกรต้องรอคิวนานในการเข้าร่วมโครงการ ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
 ๔. บางพ้ืนที่การคมนาคมไม่เอ้ืออ านวยต่อการน าข้าวไปจ าน าส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น 
 จึงขอให้รัฐบาลเพ่ิมหรือขยายจุดรับจ าน าข้าว โครงการรับจ าน าข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๕  
โดยขอให้โรงสีในจังหวัด หรือ โรงสีที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเพ่ิมหรือขยายจุดรับจ าน าตามตลาดกลาง หรือ
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หน้าที่ ๖๓ 

ตามท่าข้าว หากมีท่าข้าวอยู่ใกล้ๆก็อยากใช้ที่ตรงนั้นเป็นจุดรับจ าน า ค่าส่งขนก็จะลดลง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเพ่ิมมากขึ้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
และอ านวยความสะดวก รวมทั้งช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าว  
อีกท้ังยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันของโรงสีในการเสนอราคาซื้อข้าวให้กับเกษตรกรอีกด้วย 
   คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ว่า สาเหตุของปัญหาขณะนี้ เกิดจากราคาข้าว  
ในท้องตลาดต่ ากว่าราคารับจ าน า ถ้าราคาข้าวในตลาดใกล้เคียงกับราคารับจ าน าเกษตรกรก็ไม่ต้องน าข้าว
ไปจ าน าและเกษตรกรก็จะไปขายข้าวตามท่าข้าว คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตต่อไปอีกว่าเป็นเพราะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักเกณฑ์มากเกินไปท าให้ท่าข้าวแทบจะไม่มีสิทธิ์เปิดเป็นจุดรับจ าน า เช่น ผู้ที่จะ
มาร่วมโครงการกับภาครัฐจะต้องมีโรงสีเพ่ือสีแปรสภาพข้าวได้ ซึ่งหากท่าข้าวสามารถเข้าร่วมโครงการรับ
จ าน าข้าวของรัฐบาลได้นั้นมีข้อดี คือ เกษตรกรจะได้รับความสะดวกสบายในเรื่องการขนส่ง เพ่ือประโยชน์
ของเกษตรกรอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น ในชุมชนก็จะเอ้ือเฟ้ือดูแลซึ่งกันและกันเพราะท่าข้าวกับเกษตรกร 
มีความผูกพันใกล้ชิดซื้อขายกันเหมือนพ่ีน้องไม่ถูกกดราคาและเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาล และ  
ท่าข้าวบางแห่งอาจมีศักยภาพมากกว่าโรงสีด้วย ข้อเสีย คือ การควบคุมไม่ทั่วถึงเพราะบุคลากรภาครัฐ  
มีไม่เพียงพอ และหากท่าข้าวเปิดเป็นจุดรับจ าน าก็จะถูกเอาเปรียบจากโรงสี ฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงควร
มีมาตรการออกมาควบคุม ก ากับดูแล ส าหรับหลักเกณฑ์เรื่องการสีแปรสภาพข้าวทุกเม็ดภายใน ๗ วันนั้น 
เหมือนจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับโรงสีมากเกินไปจึงอยากให้มีการปรับหลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่ให้น ามาใช้กับ
ท่าข้าวเพ่ือให้ท่าข้าวมีโอกาสเปิดเป็นจุดรับจ าน าได้ ส่วนกรณีที่จุดรับจ าน าอยู่ห่างไกล เกษตรกรต้องเสียค่า
ขนส่งเพ่ิมขึ้น จึงอยากให้รัฐบาลช่วย Subsidize ภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้แก่เกษตรกรด้วย และใน
เบื้องต้นผู้แทนกรมการค้าภายในได้ชี้แจงข้อมูลว่าไม่ได้กีดกันท่าข้าวในการเปิดเป็นจุดรับจ าน า ฉะนั้นควรมี
การระบุให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ไม่ต้องมาโต้แย้งกันอีก ในภายหลัง   

๓. พิจารณาศึกษาเรื่องการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร   
 ผลการพิจารณา 
 ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปีที่ผ่านมาได้มี
การกระตุ้นให้เกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดยเป็นการประกันในเรื่องการ
เกิดอุทกภัย ฝนทิ้งช่วง พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว ไฟไหม้ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงภัยจากโรคระบาดที่เกิดจาก
แมลงหรือศัตรูพืช ในการซื้อประกันภัยเกษตรกรจะต้องจ่าย เบี้ยประกันจ านวน ๑๒๙.๔๗ บาทต่อไร่  
ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปจะต้องจ่ายเบี้ยประกัน ๖๐ บาทต่อไร่ โดยรัฐบาลจะช่วย
สมทบอีก ๖๙.๔๗ บาทต่อไร่ แต่ถ้าเกษตรกรเป็นสมาชิกของ ธกส. จะจ่ายเพียง ๕๐ บาทต่อไร่ โดย ธกส. 
จะช่วยสมทบ ๑๐ บาทต่อไร่ และรัฐบาลจะช่วยสมทบอีก ๖๙.๔๗ บาทต่อไร่ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีเกษตรกร
สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๐,๐๕๙,๑๓๑ ไร่ เบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท  
ในปลายปีที่แล้วได้เกิดอุทกภัยน้ าท่วมอย่างรุนแรงท าให้ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายและต้องการเคลม
ประกันประมาณ ๕๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งบริษัทประกันภัยได้ด าเนินการเคลมประกันให้แล้วประมาณ 
๒๖,๐๐๐ กว่าราย เป็นพ้ืนที่ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ กว่าไร่ ดังนั้นบริษัทประกันได้จ่ายเงินชดเชยความ
เสียหายไปแล้วประมาณ ๒๘๑ กว่าล้านบาท เป็นผลให้ปีนี้มีเกษตรกรสนใจที่จะท าประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตรมากขึ้น ซึ่งขณะนี้เรื่องเบี้ยประกันอยู่ในระหว่างเจรจาตกลงกัน แต่คาดว่าจะไม่น้อยกว่า ๑๙๐ – 
๒๑๐ บาทต่อไร่ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทประกันภัยขาดทุนไปมากจึงจะต้องปรับเบี้ยประกันเพ่ิมขึ้น 

คณะกรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า หากบริษัทประกันภัยจะต้องปรับเบี้ยประกัน
ให้สูงขึ้นดังกล่าว เกษตรกรก็จะต้องรับภาระเพ่ิมขึ้น จึงเป็นไปได้หรือไม่ที่จะก าหนดเบี้ยประกันแบ่งตาม
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พ้ืนที่ความเสี่ยง เพราะในแต่ละพ้ืนที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายไม่เท่ากัน และตัวอย่างเช่น
ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับความเสียหายเป็น
จ านวน ๒๐ กว่าล้านบาท แต่บริษัทประกันภัยเพ่ิงจ่ายเงินชดเชยให้เพียงจ านวน ๕ ล้านบาท เพราะเหตุใด
บริษัทประกันภัยจึงยังไม่สามารถจ่ายได้ครบตามจ านวนความเสียหาย  
 
ครั้งที่ ๑๙ :  พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ าปี ๒๕๕๕ และแนวทางการ
แก้ปัญหา  (วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ าปี ๒๕๕๕ และ
แนวทางการแก้ปัญหา จ านวน ๒ ครั้ง โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาสับปะรดแห่งชาติ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้  
 ๑. ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด 
(คพจ.) เป็นผู้ด าเนินการในภาคปฏิบัติ รับซื้อสับปะรดส่วนเกินออกนอกระบบ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ราคา
สับปะรดคละ ณ จุดรับซื้อ กิโลกรัมละ ๔ บาท โดยน าไปท าอาหารสัตว์และปุ๋ยหมักชีวภาพ และจ้างโรงงาน
แปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง 
 ๒. ให้น าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติใช้งบส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น        
(งบกลาง) วงเงิน ๑,๔๔๒.๕๘๐ ล้านบาท 
 ๓. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรด  เมื่อวันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  คชก . อนุมัติให้ ใช้วงเงินกู้ยืม  
ธ.ก.ส. ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการโรงงานสับปะรดกู้ยืม และ คชก. ชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ 
ระยะเวลา ๓ เดือน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลา ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕ โดยให้ 
คชก. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ ๓ เพ่ิมอีก ๖ เดือน วงเงิน ๑๕ ล้านบาท ต่อไป 
 ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ าที่เกิดขึ้นปี ๒๕๕๕ ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา 
สาเหตุเนื่องจากผลผลิตสับปะรดที่เพ่ิมข้ึน การส่งออกลดลง และราคาลดลง  
 คณะกรรมาธิการได้ตั้งเป็นข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑ . การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในการก าหนดมาตรการเพ่ือช่วยเหลือผู้ปลูกสับปะรด  
มีความล่าช้า โดยข้อเท็จจริงก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นมักจะมีการส่งสัญญาณบ่งชี้ก่อน เพ่ือให้เตรียมการรองรับ
ได้ทันท่วงท ี
 ๒. การรับซื้อสับปะรดส่วนเกินออกนอกระบบ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ณ จุดรับซื้อ กิโลกรัม
ละ ๔ บาท สุ่มเสี่ยงต่อช่องทางการทุจริตคอรัปชั่นได้ง่าย มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ช่องทางอ่ืนเป็น
แนวทางปฏิบัติ เช่น ใช้วิธีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ  ๓๐,๐๐๐ ราย 
โดยตรง เพ่ือให้เกษตรกร ฯ ได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างแท้จริง 
 ๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ เพ่ือ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา แต่การด าเนินการไม่สอดคล้องกับแผน ท าให้ปัญหาของสับปะรดยังเกิดข้ึนได้ 
 ๔ . ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการใช้งบประมาณกว่า ๑ ,๔๐๐  ล้านบาท  
ในการแก้ปัญหาราคาสับปะรดถือว่าไม่คุ้มทุน ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ  และถือเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 
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 ๕. ในเบื้องต้น คชก. ได้เคยมีการอนุมัติเงินในบางส่วนไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
 ในส่วน Packing Credit  
 ๖. ในปัจจุบันราคาสับปะรดอยู่ที่ประมาณ ๒.๖๐ บาท ซึ่งต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ ๓.๕๐ บาท 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสูงที่สุดท าให้ราคาตกต่ า ซึ่งในช่วงปีที่แล้วเฉลี่ยจะอยู่ที่ ๔.๙๒ บาท และในช่วง
เดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ราคาจะอยู่ที่ ๓.๓๒ บาท สืบเนื่องจากปลายปี ๒๕๕๔ ต่อเนื่อง 
ในปี ๒๕๕๕ มีวิกฤติเศรษฐกิจท าให้ยอดสั่งสินค้าของลูกค้าหลักลดน้อยลง ท าให้มีผลกระทบกับราคาใน
ประเทศ 
 ๗. ในการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดระยะยาวได้มีการเสนอให้เกษตรกรท า Contact 
Farming กับโรงงานต่าง ๆ ให้มากที่สุด และจะต้องมีการพิจารณาในยุทธศาสตร์โดยมุ่งในการแข่งขันใน 
ปี ๒๕๕๘ ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC 
 ๘. การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการแก้ไข
อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วโดยบูรณาการร่วมกันในทุกหน่วยงาน 
 ๙. ในภาคการส่งออกหลักในสินค้าสับปะรดจะได้แก่สับปะรดกระป๋อง น้ าสับปะรด สับปะรด
แช่แข็ง สับปะรดแช่เย็น โดยตลาดส่งออกหลักจะได้แก่ประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกหลักมีการจัดคณะ
ผู้แทนการค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีการเจรจาการค้า รวมถึงมีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั่วโลก 
อีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้านานาชาติ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการส่งออกควรหาแนวทางการส่งเสริมภาคการ
ส่งออกสินค้าต่าง ๆ โดยเป็นการเจรจาในระดับประเทศ 
  คณะกรรมาธิการมีมติส่งแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ าไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผู้แทนการค้าไทย (นายพิเชษฐ สถิรชวาล) เพ่ือทราบและด าเนินการ 
   
ครั้งที่ ๒๐ : พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” (๑ ร้านค้า ๑ ต าบล)  
เพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน   (วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 กรมการค้าภายในชี้แจงความคืบหน้าในการด าเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มีผู้สมัครจ านวน ๓๐-๔๐ % ของเป้าหมายเดือนเมษายน ๒๕๕๕  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  หลักการของโครงการ 
 ๒.  รายละเอียดโครงการ 
 ๓.  แนวทางการด าเนินโครงการ 
 ๔.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. การด าเนินงานโครงการโชห่วยช่วยชาติก่อให้เกิดการทุจริตในการบริหารจัดการได้ง่าย       
ความแตกต่างระหว่างร้านค้าโชห่วยและร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า  
ความไม่เสมอภาค และความแตกแยกในชุมชน จึงขอเสนอให้พิจารณายกเลิกหรือระงับการด าเนินงาน
โครงการโช่ห่วยช่วยชาติ 
 ๒. การด าเนินโครงการเป็นการขัดต่อเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากมีประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบและความเดือดร้อน 
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 ๓. กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่สามารถเข้าไปบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือ  
การด าเนินโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนยังไม่มีความชัดเจน และที่ผ่านมารัฐบาลมีการจัดท าโครงการ
ธงฟ้าฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบปัญหาต่าง ๆ จึงควรที่จะก าหนดนโยบาย พิจารณาศึกษารายละเอียดให้
รอบคอบ เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานและบคุคลที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. การด าเนินโครงการใด ๆ ขอให้ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับอย่างแท้จริง จากการพิจารณา
เห็นว่าการก าหนดประเภทการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารจัดการ  
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด 
 คณะกรรมาธิการขอให้ผู้มาชี้แจงรายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินโครงการให้ทราบด้วย 
 
ครั้งที่ ๒๒ :  พิจารณาผลกระทบของการน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบ จ านวน ๔๐,๐๐๐ ตัน 
         (วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 

ผลการพิจารณา 
การน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบจ านวน ๔๐,๐๐๐ ตันท าให้ราคาผลปาล์มของเกษตรกรลดลงทันที 

จากกิโลกรัมละ ๖.๕๐ บาท เหลือกิโลกรัมละ ๕.๐๐ บาท ทั้งที่ผลปาล์มของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเริ่ม
ออกมามากประมาณเดือนพฤษภาคมนี้  และสามารถที่ จะเพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ภายในประเทศ เพราะขณะนี้มีปริมาณสต๊อกน้ ามันปาล์มประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งเป็นปริมาณท่ีก าหนด
ขั้นต่ าของปริมาณที่ไม่มีอันตรายต่อภาวะการขาดแคลนน้ ามันปาล์มภายในประเทศ การน าเข้าน้ ามันปาล์ม
ดิบจากต่างประเทศ รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นค่าชดเชยให้แก่โรงงานกลั่นน้ ามันพืช
บริสุทธิ์ ๙.๗๕ บาทต่อกิโลกรัม และการน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศครั้งนี้มีการด าเนินการที่ผิด
ขั้นตอน เนื่องจากคณะกรรมการปาล์มแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการน าเข้าและส่งออกน้ ามัน
ปาล์มดิบ แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้น าเรื่องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีและมีค าสั่งให้ 
ปตท. เป็นผู้น าเข้าครั้งนี้ทั้งที่ไม่มีหน้าที่ และหากเกิดภาวะการขาดแคลนน้ ามันปาล์มขึ้นก็มีทางแก้ปัญหาที่
ดีกว่าการน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศ นั่นคือ การใช้วิธีการปรับไบโอดีเซลปาล์มจาก B-๕ เป็น  
B-๔ เพ่ือทดแทนการขาดแคลนน้ ามันปาล์มในประเทศ 

คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การประกาศการน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบจาก
ต่างประเทศนั้นท าให้ราคาผลผลิตปาล์มของเกษตรกรลดลงจาก ๖.๕๐ บาท เหลือ ๕.๐๐ บาท เป็นการฉวย
โอกาสเพ่ือเอาเปรียบเกษตรกร และที่กรมการค้าภายในมีนโยบายน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศ
เป็นการกดราคาน้ ามันปาล์มในประเทศ ดังนั้นจึงเป็นผลกระทบจากนโยบายไม่ใช่กลไกตลาด ในเรื่องของส
ต๊อกน้ ามันนั้น การจะตัดสินใจเพ่ิมสต๊อกโดยการน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศจะต้องมองไป
ข้างหน้าแล้วว่าผลผลิตปาล์มในประเทศจะออกสู่ตลาดไม่ทัน แต่ในเรื่องนี้ผลผลิตของเกษตรกรก าลังจะออก
สู่ตลาดประมาณเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศ 
และการที่น าเข้ามาครั้งแรกเพียง ๑๐,๐๐๐ ตัน ในทางจิตวิทยามีผลกระทบกับราคาผลปาล์มของเกษตรกร 
ซึ่ งไม่ถูกต้องเพราะทางกรมการค้าภายในได้ชี้ แจงเองว่าจะต้องดูแลทุกฝ่ ายให้มีความเป็นอยู่  
ที่ดี และการจะน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศในราคา ๓๑ - ๓๒ บาทต่อลิตรนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่
เพราะขณะนี้ราคาน้ ามันปาล์มดิบโลกอยู่ที่ลิตรละ ๓๕ บาท รัฐบาลจะต้องเข้าไป Subsidize ในส่วนนี้
หรือไม่ และหากต้อง Subsidize ท าไมจึงไม่ Subsidize เกษตรกรภายในประเทศแทน และตอนที่ ปตท. 
ประกาศจะไปลงทุนปลูกปาล์มที่ประเทศอินโดนีเซีย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้รับการยืนยันว่าจะไม่ส่งเข้า
ประเทศไทย แต่ตอนนี้ทางกรมการค้าภายในกลับชี้แจงว่าจะน าเข้ามาในประเทศ โดยให้ ปตท. เป็นผู้น าเข้า
นั้นไม่ถูกต้อง และขอให้ไปตรวจดูต้นทุนการผลิตทั้งกระบวนการก่อนที่จะไปดูราคาตลาดทีใดที่หนึ่ง การมี
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กองทุนและให้กองทุนเข้าไปดูแลความผันผวนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี กรมการค้าภายในมีหน้าที่ให้ความรู้
กับประชาชนว่าราคาน้ ามันปาล์มขวดที่ใช้บริโภคอยู่ขณะนี้ราคาต่ ากว่าราคาในตลาดโลก เพื่อปรับตัวสู่ราคา
ที่แท้จริง 

 
ครั้งที่  ๒๔ : พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกรอบการเจรจาและความตกลงระหว่างประเทศภายใต้การ
ด าเนินการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา  
 มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดว่า การจัดท าหนังสือสัญญาที่มี
ผลผูกพันด้านการค้าของประเทศอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและต้องจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญานั้น ๆ กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศอยู่ระหว่างจัดท ากรอบการเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลก โดยกรมฯ จะรวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือ
ด าเนินการจัดท ากรอบการเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลก โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการเจรจาและ
ความตกลงระหว่างประเทศฯ ๒ เรื่อง ดังนี ้
 เรื่องที่ ๑ กรอบการเจรจาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์การการค้าโลก 
 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดท ากรอบการเจรจาการค้าพหุ
ภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก เพ่ือก าหนดหลักการส าคัญที่ใช้ในการเจรจารอบโดฮาให้เป็นไปในทิศทางที่
เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยรวม และรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
การเจรจารอบโดฮาถือก าเนิดจากการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ เมืองโดฮา 
ประเทศกาตาร์ ครอบคลุมประเด็นเจรจา ๘ เรื่องส าคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม บริการ 
การค้าและสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา การปรับปรุงกฎเกณฑ์ทางการค้า การปรับปรุงกลไกระงับ  
ข้อพิพาท และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามพันธกรณีรอบอุรุกวัย โดยปัจจุบันการเจรจารอบโด
ฮาประสบภาวะชะงักงันโดยสมาชิกมีความเห็นขัดแย้งกันในประเด็นหลักบางเรื่อง เช่น สินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรม และการค้าบริการ นอกจากนี้แนวทางการเจรจาโดยเน้นหาข้อสรุปพร้อมกันในทุกเรื่องเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้การเจรจายืดเยื้อ ประเทศสมาชิกจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการเจรจาใหม่ เช่น การ
พิจารณาประเด็นหารือแยกจากกันและหาข้อสรุปในประเด็นที่เป็นไปได้ก่อน 
 ประเด็นอันเป็นผลจากการด าเนินการภายใต้ความตกลงต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลกโดยใน
ฐานะประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก โดยประเทศไทยมีข้อผูกพันและพันธกรณีที่ต้องด าเนินการภายใต้
ความตกลงขององค์การการค้าโลกรวมถึงความเข้าใจและมติท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นที่มิใช่การเจรจารอบโดฮา 
ซึ่งเป็นการด าเนินการที่สมาชิกไม่ก าหนดแผนงานไว้ล่วงหน้าซึ่งเกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในอนาคตตามที่
ก าหนดไว้ภายใต้ความตกลงต่าง ๆ อาทิ การปรับแก้ไขข้อผูกพันและการเจรจาเรื่องการชดเชยภายใต้ความ
ตกลงแกตต์  การเจรจาเพ่ื อขอผ่อนผั น พันธกรณี  การด าเนิ นการภายใต้กระบวนการระงับ  
ข้อพิพาท การเจรจาเรื่องการเปิดตลาดขั้นต่ า การประเมินความสอดคล้องของมาตรฐานและความร่วมมือ
เพ่ือยอมรับมาตรฐาน การเจรจาเพ่ือจัดท าความร่วมมือเรื่องกฎถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่มีการให้สิทธิพิเศษทาง
การค้า การเจรจาเพ่ือทบทวนความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่งการขาดกรอบการเจรจาอาจท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยไม่สามารถด าเนินการหารือกับประเทศคู่เจรจาได้ทันท่วงที และอาจท าให้ไทย
สูญเสียโอกาสในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ 
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 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. กรอบการเจรจาด้านการค้าการบริการที่ระบุว่า เปิดเจรจาเพ่ือมุ่งให้เกิดการลดต้นทุนใน
การประกอบธุรกิจและเพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมตลาดต่างประเทศในสาขาการบริการที่ไทยมีศักยภาพ เกรง
ว่าประเทศไทยจะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการร่วมท าธุรกรรมกับต่างประเทศ เนื่ องจากมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ และอาจท าให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงและเสียโอกาสจาก
การลงทุนมากกว่า 
 ๒. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรตระหนักและมีความระมัดระวังในการจัดท ากรอบ
การเจรจาโดยค านึงถึงข้อดี ข้อเสีย ความได้เปรียบ เสียเปรียบทางการค้าและข้อจ ากัดกับแต่ละประเทศใน
การเจรจาทางการค้า 
 เรื่องท่ี ๒ ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการของไทยชุดที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลง 
ว่าด้วยบริการของอาเซียน 
 วิธีการค้าการบริการเก่ียวเนื่อง ๔ ตัวแปรหลักคือ 
  ๑. การให้บริการแบบข้ามพรมแดน 
  ๒. การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ 
  ๓. การจัดตั้งธุรกิจ 
  ๔. การให้บริการโดยบุคคล 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. คณะกรรมาธิการแสดงความกังวลว่าเงินทุนจะไหลออกนอกประเทศมากกว่าจะท ารายได้
เข้าประเทศ กรณีการจัดตั้งธุรกิจในสาขาหรือสาขาย่อยภายใต้ตารางข้อผูกพัน ดังนี้ 
  -  สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของทุนจดทะเบียน และจะสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้เฉพาะในลักษณะการร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นหรือ 
  -  สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน และจะสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้เฉพาะในลักษณะการร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นหรือ 
  -  สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน และ จ านวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว 
 ๒. รายละเอียดของกรอบการเจรจาน่าจะมีความชัดเจนและครอบคลุมในการให้อ านาจ
ประเทศไทยในการตรวจสอบการไหลออก ไหลเข้าของเงินทุนด้วย 
 
ครั้งที่ ๒๕ : พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการป้องกัน  
และปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากรม ฯ มีอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติความลับทาง
การค้า พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ของกรม ฯ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ในการยึด อายัด รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมถึงมีอ านาจที่เข้าไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ แต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่
ของกรม ฯ จะมิได้ด าเนินการด้วยตนเอง จะเป็นการประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
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ประเทศ และส านักงานอัยการทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเจ้าของสิทธิ์ท างาน
ร่วมกัน เป็นต้น เพ่ือประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรวบรวมหลักฐานเพ่ือส่งด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
ครั้งที่ ๒๗ : พิ จารณ าศึ กษ าเรื่ อ งร้ องเรียนของกลุ่ มสมาชิ กสภาเกษตรกรจั งห วัด  ชั ยภู มิ  
สาขาอ าเภอภักดีชุมพล โดยขอให้ตรวจสอบกรณียักยอกมันส าปะหลังตามโครงการรับจ าน าของรัฐบาล
ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  (วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖)        
 ผลการพิจารณา 
 คณะกรรมาธิการได้กล่าวสรุปถึงการลงพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาของโครงการการรับ
จ าน ามันส าปะหลัง ณ อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒ - วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้  
 ๑. ควรหาวิธีการเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดโดยเร็วและควรมีการ
เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้าและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุม
เพ่ือหาเงินจ านวนประมาณ ๔ ล้านบาทจ่ายให้กับเกษตรกรไปก่อน โดยขอให้มาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการ 
ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 ๒. รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรไปก่อนและภายหลังที่รัฐบาลได้จ่ายเงินไปก่อนแล้ว
ให้องค์การคลังสินค้าเป็นโจทย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของลานมันผาทองพืชผลในทางแพ่งและอาญา
ต่อไป 
 คณะกรรมาธิการแสดงความคิดเห็นว่า การที่ อคส. ชี้แจงว่าหากลานมันผาทองพืชผลสามารถ
น ามัน เส้นมาส่งให้  อคส. ได้ ครบถ้วนอาจจะไม่มีการด าเนินคดีนั้ น เห็นว่าในทางกฎหมายแล้ว 
ไม่น่าจะถูกต้องเพราะในกรณีนี้ความผิดเกิดขึ้นและส าเร็จไปแล้ว และในลักษณะของความผิดไม่สามารถ
ยอมความกันได้ อคส. จะรับมันเส้นจากลานมันผาทองพืชผลต่อไปอีกไม่ได้จะต้องด าเนินคดีต่อไปเท่านั้น 
และจากเหตุการณ์นี้ อคส. ไม่สามารถจะท าธุรกรรมกับลานมันผาทองพืชผลได้อีกต่อไป และหาก อคส.  
มีการด าเนินคดีกับเจ้าของลานมันผาทองพืชผลต่อไปให้รายงานผลคดีเพ่ือคณะกรรมาธิการทราบด้วย ทั้งนี้ 
อคส. ในฐานะเป็นหน่ายงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังโดยตรงควรจะรับผิดชอบ
จ่ายเงินให้เกษตรกรทั้งก่อนและหลังวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ แม้ว่าหลังวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จะปิด
โครงการรับจ าน าไปแล้ว เพราะเกษตรกรไม่ทราบถึงค าสั่งปิดการรับจ าน าของ อคส. ได้อย่างทั่วถึง จึงอยาก
ให้ อคส. วางแผนการจัดการจ่ายเงินให้เกษตรกรอย่างชัดเจน โดยปัญหาที่เกิดขึ้ นในโครงการรับจ าน ามัน
ส าปะหลังในปีนี้มาจากความล่าช้าของโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังและจากเหตุการณ์นี้ควรจะมีการท า
ฐานทะเบียนผู้ปลูกมันส าปะหลังขึ้นใหม่เหมือนกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพ่ือข้อมูลจะได้ไม่
ผิดพลาด 
 คณะกรรมาธิการฝากเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนว่า หากไม่ได้รับเงินภายในหนึ่งสัปดาห์
ตามที่ อคส. ชี้แจงสามารถแจ้งมาที่คณะกรรมาธิการได้ และกล่าวถึงการท างานของเจ้าหน้าที่ อคส.  
ที่ประจ าจุดรับจ าน ามันส าปะหลัง อ าเภอภักดีชุมพลว่าปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างมาก จึงฝาก อคส.  
ให้อบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเคร่งครัดกว่านี้เพราะถือว่าเป็นการ
กระท าในนามของรัฐบาล และฝากให้ อคส. รายงานเรื่องนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ อคส. พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิว่าปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ ทั้งให้ตรวจสอบกรณี  
ที่เจ้าของลานมันผาทองพืชผลอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะในการลงมันส าปะหลังแล้วรายงานให้
คณะกรรมาธิการทราบต่อไปด้วย 
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ครั้งที่ ๓๐ : พิจารณาโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ของสมาคมพ่อค้าพืชไร่ 
  (วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษากรณีเกิดปัญหากับเกษตรกรที่น าหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรยื่นต่อโรงสี เพ่ือให้ออกใบประทวน และได้รับแจ้งจากองค์การคลังสินค้าว่า ยังไม่ได้รับ
หนังสือจากโรงสีและไม่สามารถออกใบประทวนให้กับเกษตรกรได้ 
  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้ข้อมูลว่าได้ท าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมีมติอนุมัติให้รับจ าน า
ข้าวนาปรังในส่วนของเกษตรกลุ่มนี้เพิ่มข้ึน และได้ออกหนังสือรับรองให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 
 คณะกรรมาธิการฝากประเด็นเพ่ือพิจารณา 
 ๑.  ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเดือดร้อนของ
เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ให้หน่วยงานส่วนกลางรับทราบปัญหา  และขอให้พิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
 ๒.  ขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจ าน า และเสนอให้ปลดล๊อคระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติก าหนดให้ออกใบประทวนได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
๒๕๕๕ 
 
ครั้งที่ ๓๒ :  พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ าตาลของไทยภายใต้กรอบการเจรจา 
AEC (วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 ประเด็นที่หนึ่ง  พิจารณาแนวทางการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องน้ าตาลทรายภายใต้กรอบการเจรจา AEC  
 ประเด็นที่สอง  ผลกระทบต่อภาคการผลิตน้ าตาลทรายของประเทศไทยต่อการเข้าร่วม AEC 
เบื้องต้นกรมการค้าต่างประเทศชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การท างานของกรมฯ อยู่ภายใต้การด าเนินงานของ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ภายใต้การตกลง AFTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ใน
ระหว่างการเจรจาขอปรับภาษีเป็นศูนย์ในปี ๒๕๕๘   ในภาคการผลิตน้ าตาลทรายของประเทศไทย ๗๐% 
จะส่งออกไปต่างประเทศ อีก ๓๐% จะใช้เพ่ือการอุตสาหกรรมและบริโภคในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
ภาคอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายในประเทศไทยค่อนข้างจะพร้อมสู่การเปิดการค้าเสรี โดยมีความคิดเห็นว่า
การเข้าสู่การค้าเสรี AEC มีข้อดีมากกว่าข้อเสียเพราะประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ าตาลทรายขาวที่มีคุณภาพดี
เป็นอันดับสองรองจากประเทศบราซิล และประเทศไทยค้าขายน้ าตาลทรายกับต่างประเทศอยู่แล้วโดยมี
ตลาดที่ส าคัญคือ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย  กลุ่มบริษัท มิตรผล จ ากัด ได้พัฒนา
ศักยภาพและมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา แต่หลักการส าคัญที่รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินการ คือ
จะต้องช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการเข้าสู่ AEC กลุ่มไหนที่อ่อนแอจะต้องช่วยให้แข็งแรงขึ้น และ
ต้องยอมรับว่าเมื่อเข้าสู่ AEC แล้ว ราคาน้ าตาลทรายภายในประเทศจะต้องแปรผันตามราคาน้ าตาลทรายใน
ตลาดโลก แต่ขณะนี้ทางคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายก็มีการศึกษาวิจัยกันว่ าจะท าอย่างไรไม่ให้
กลไกราคาน้ าตาลทรายในประเทศกับราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกแตกต่างกันมาก ส่วนผลกระทบต่อ
โรงงานคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะ ๗๐% ที่เราส่งออกน้ าตาลทรายไปต่างประเทศนั้นแสดงให้เห็นว่าเรามีต้นทุน
ที่ดีสามารถแข่งขันได ้ ประเด็นที่สาม  ผลกระทบต่อชาวไร่อ้อย และกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย  
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ต่อการเข้าร่วม AEC และประเด็นที่สี่การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลทรายรวมถึงภาคเกษตรต่อการเข้าร่วม AEC กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายต่อการเข้าร่วม AEC  
 คณะกรรมาธิการให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้ชี้แจงว่า โจทย์ของรัฐบาลกับของบริษัทต่างกัน ของบริษัท
หากมีผลก าไรที่ดีก็สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้โดยอาจไม่ได้ให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
แต่แนวทางของรัฐบาลนั้นไม่สามารถทอดทิ้งเกษตรกรได้เลย ดังนั้นจะมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้
ผลผลิตตามเป้าแล้วถูกบริษัทคัดออกให้ไปท าอาชีพอ่ืนได้หรือไม่ เพราะการท าเช่นนี้จะช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างเกษตรกรกับบริษัทได้ ส่วนปัญหาฤดูกาลผลิตอ้อยที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมายควรจะน าการ
ประกันภัยเข้าไปช่วยเป็นการ Safety net  อยากฝากว่าหากบริษัทจะด าเนินกิจการใดขอให้ค านึงถึงภาค
ประชาชนมากๆ ประเด็นที่ส าคัญคือ ในการเข้าสู่ AEC บางประเทศยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 
ภาคธุรกิจมีแนวทางในเรื่องนี้อย่างไร และมียุทธศาสตร์การลงทุนอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจ
และเกษตรกรไทย มาตรการของรัฐภายในประเทศมีหรือยัง และในกรอบการเจรจาระหว่างประเทศมี
มาตรการกีดกันอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษีอีกหรือไม่ ทั้งนี้ประเทศไทยน่าจะอาศัยกลไกของ AEC ช่วยในด้าน
การตลาดซึ่งสุดท้ายจะมาช่วยเรื่องผลิตและลดต้นทุน และควรจะมีการ Survey ผู้บริโภคว่าหากน้ าตาล
ทรายราคาสูงขึ้นจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร สุดท้ายฝากให้สรุปประเด็นตามที่คณะกรรมาธิการ
สอบถามเพ่ือเสนอแนะข้อคิดเห็นไปยังรัฐบาลเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
ครั้งที่ ๓๔ : พิจารณาเรื่องสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑ 
  (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕) 
 ผลการพิจารณา 
 คณะกรรมาธิการได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภัยคุกคามจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) กับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ห้อง Grand Ballroom C 
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยการสัมมนาแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย สรุปได้ดังนี้ 
 อุตสาหกรรมรองเท้า  
 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโดยภาพรวม เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นปัจจัยการผลิต
มาก (Labor Intensive) แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการได้พยายามท าการปรับจากการใช้แรงงานมาเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ โดยอุตสาหกรรมรองเท้าของประเทศไทยเน้นตลาดระดับกลางจนถึงระดับสูง  
 อุตสาหกรรมรถยนต์  
 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโดยภาพรวม เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง มี
ระบบสาธารณูปโภครองรับอุตสาหกรรมค่อนข้างครบ  และมีผู้ประกอบการอยู่จ านวนมาก ครบถ้วนใน
ระดับต่าง ๆ ของห่วงโซ่มูลค่า ดังนั้น จึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตค่อนข้างดี ประกอบกับประเทศไทยมี
ตลาดรถยนต์ภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่พอสมควร ประกอบกับมีศักยภาพสามารถรองรับการย้ายฐาน
การผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมถึงญี่ปุ่น ที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อรองรับ
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย  
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 
 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโดยภาพรวม โดยรวมเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยยังมี
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับอาเซียน อย่างไรก็ตามคู่แข่งส าคัญของประเทศไทยอยู่ในประเทศคู่ค้ากลุ่ม 
ASEAN + ๓ และ ASEAN + ๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน 
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 การเตรียมความพร้อม และข้อเสนอแนะจากภาครัฐ 
  ๑. ภาครัฐควรเป็นผู้น าในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของเอกชนในการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยี  
 
  ๒. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานควรเป็นการด าเนินการภายใต้ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  
(Public - Private Partnership) เนื่องจากรัฐบาลไทยมีงบประมาณจ ากัด  
  ๓ . การพัฒนาเรื่องแหล่งก าเนิดสินค้าให้มีความชัดเจน  และเป็นระบบแบบ  Full 
accumulation โดยพิจารณาวัตถุดิบน าเข้าทั้งหมดจากประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มภูมิภาค เช่น ภายในเขต
การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 
  ๔. ประเด็นด้านมาตรฐาน ไม่ควรพิจารณาเฉพาะแค่มาตรฐานภายในอาเซียน แต่ควร
ค านึงถึงมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยปัญหาความล่าช้าของการก าหนดมาตรฐานเนื่องจากติดปัญหา
ด้านกฎหมาย       ที่ไม่สามารถออกมาตรการบังคับมาตรฐานเป็นภาษาอังกฤษได้  ท าให้ต้องแปลเป็น
ภาษาไทยซึ่งต้องใช้เวลานานและต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน  
  ๕. ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ ภาครัฐมีการด าเนินการแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นการ
จัดการแสดงสินค้า และจัดผู้แทนการค้าเฉพาะกลุ่มประเทศ  
 สมาคมค้าปลีก  
 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโดยภาพรวม ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการค้า
ปลีก และมีมาตรฐานด้านการค้าปลีกสูงมากกว่าประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ของอาเซียน ดังนั้น การเปิดเสรีเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถส่งผลให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ และสามารถเปิดโอกาสให้มี
การขยายธุรกิจไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ยาสมุนไพร 
 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโดยภาพรวม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยอมรับว่าอุตสาหกรรม
ยาสมุนไพรของประเทศไทยไม่มีความพร้อมในหลายระดับ ตั้งแต่การพัฒนามาตรฐานของสินค้าเพ่ือท าให้
ได้รับการยอมรับ และมาตรฐาน เช่น GMP รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้จากประชาชนสู่คลังความรู้ และ
ท าการเก็บข้อมูลรวม ที่ยังไม่มีการริเริ่มและท าให้เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียนได ้และในระยะยาวอาจมีปัญหาด้านความม่ันคงของผู้ประกอบการ 
 การเตรียมความพร้อม และข้อเสนอแนะจากภาครัฐ 
  ๑. ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพ อยากให้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนเพราะทิศทางในการด าเนินการของภาครัฐค่อนข้างล่าช้าประกอบกับความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ที่ไม่พร้อมเท่าท่ีควร  
  ๒. ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปพิจารณา  
 ข้อสังเกตจากการสัมมนา 
 วิทยากรภาคราชการตอบค าถามไม่ตรงประเด็น ส่วนใหญ่จะตอบค าถามตามข้อมูล  
ที่จัดเตรียมมา ซึ่งไม่ตรงประเด็นท่ีภาคเอกชนตั้งค าถาม โดยที่ประชุมเสนอแนะให้คณะท างานทางวิชาการ  
น าไปปรับปรุงในการจัดสัมมนาครั้งต่อไปด้วย 
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ครั้งที่ ๓๕ : พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกรอบนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี 
กรณีผลไม้ เนื้อสัตว์ และยานยนต์  (๑๙ กันยายน ๒๕๕๕) 

 สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้เข้าเยี่ยม
คารวะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงโซล ท าให้ทราบถึงข้อจ ากัดในการ
ส่งออกสินค้าไทยไปยังเกาหลี โดยเฉพาะไก่สดแช่แข็งของไทยไม่สามารถส่งไปจ าหน่ายในเกาหลีได้เนื่องจาก
ถูกใช้มาตรการห้ามการน าเข้า รวมถึงการเปิดตลาดส่งออกผักผลไม้ไทย หรือการน าเข้าตับหมูมาจ าหน่ายใน
ประเทศด้วยเช่นกัน โดยผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ได้ชี้แจงว่า ไก่สดแช่แข็งจะมีปัญหาเรื่องไข้หวัดนกแต่
ปัจจุบันสามารถควบคุมโรคได้แล้วและอยู่ในระหว่างการด าเนินการยื่นเรื่องเพ่ือขอให้เกาหลีพิจารณายกเลิก
การใช้มาตรการห้ามการน าเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย ในขณะเดียวกันเราก็ได้ส่งออกไปยังมาเลเซีย เวียดนาม 
และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ส่วนไก่ปรุงสุกไม่ถูกห้ามการน าเข้า
แต่อย่างใด ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้ส่งทีมงานมาตรวจประเมินการน าเข้า โดยเกาหลีมักจะดูท่าทีของญี่ปุ่นเป็น
หลัก ปัจจุบันเราสามารถควบคุมโรคได้แล้ว โดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ Office 
International des Epizooties; OIE ได้รับรองสถานการณ์ ปลอดโรคแล้ว  และอยู่ ในระหว่างการ
ด าเนินการยื่นเรื่องเพ่ือขอให้เกาหลีพิจารณายกเลิกการใช้มาตรการห้ามการน าเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย ใน
ส่วนของเนื้อหมูเนื่องจากปัญหาเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย จึงใช้มาตรการด้านสุขอนามัยสัตว์เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคสู่ประเทศผู้น าเข้า โดยชะลอการน าเข้าเนื้อหมูเฉพาะแต่ในพ้ืนที่ mainland ส่วน
เกาะเจจูไม่ได้ห้ามการน าเข้าเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ปลอดโรค และหากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
รับรองสถานการณ์ปลอดโรคแล้วเราก็จะต้องยกเลิกมาตรการด้านสุขอนามัยนี้เช่นกัน และผู้แทนจาก
กระทรวงพาณิชย์ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าในการเจรจาการค้าได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นเจ้าภาพหลัก และกระทรวงฯ จะดูแลในด้านการตลาดให้เท่านั้น  ในประเด็นเรื่องการ
น าเข้าเครื่องในหมูหรือตับหมูจากเกาหลีจะส่งผลกระทบต่อราคาเนื้อหมูช าแหละในประเทศได้เพราะเรา
ขายแบบเป็นตัว อีกท้ังราคาตับหมูที่น าเข้าจะถูกมากเนื่องจากคนเกาหลีไม่นิยมบริโภคตับหมู ซึ่งเราอาจจะ
ใช้มาตรการทุ่มตลาดไม่ได้เพราะไม่อาจค านวณต้นทุนราคาได้ อย่างไรก็ตามได้มีการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยง
สุกร เห็นว่าการน าเข้าเครื่องในหมูนั้นควรจะมีมาตรการที่จะตรวจสอบและติดตามการน าเข้า เช่น  การ
ก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนและต้องมีใบรับรองต่างๆ เช่น ใบรับรองการปลอดโรค รับรองแหล่งก าเนิด
สินค้า เป็นต้น ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอกระทรวงพาณิชย์เพ่ือเสนอรัฐมนตรีพิจารณาออกเป็น
ประกาศต่อไป และมีอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาหากเราน าเข้าเนื้อหมูจากเกาหลี แต่ไม่น าเข้าเนื้อหมู
จากสหรัฐอเมริกาเพราะมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงอาจจะโดนสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิพิเศษในการส่งออก
เครื่องประดับได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในทางการค้าที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป ในส่วนของ
ผลไม้เนื่องจากเกาหลีใช้มาตรการห้ามน าเข้าสินค้าเกษตรเพ่ือควบคุมโรคพืชและแมลงจึงอนุญาตให้น าเข้า
ผลไม้จากไทยได้เพียง ๗ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน กล้วยหอม มะพร้าว สับปะรด องุ่น มะม่วงอบไอน้ า 
(น้ าดอกไม้) และมังคุด  
 ผู้แทนจากสมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยได้แสดงความคิดเห็นว่าผลไม้ไทยที่ส่งออกไปเกาหลี
จ านวน ๗ ชนิดนั้น ข้อเท็จจริงแล้วเราสามารถส่งได้เพียง มะม่วงน้ าดอกไม้ซึ่งดูจะเป็นสินค้าที่มีอนาคตมาก 
ที่สุดแต่ก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนในการอบไอน้ าซึ่งตกกิโลกรัมละประมาณ ๒๕ บาท  ล าดับถัดมาเป็นมังคุด  
ซึ่งชาวเกาหลีนิยมบริโภคแต่ก็มีปัญหาในเรื่องการอบเมทิลโมบายส่งผลให้มังคุดอายุสั้นลงและมีเปลือกแข็ง
ไม่น่าทาน ดังนั้นควรจะยกเลิกมาตรการนี้เพราะปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแมลงวันทองแล้ว และควร
ส่งออกภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปีเพ่ือไม่ให้หลุดฤดูการผลิต และในการเจรจาการค้าเพ่ือเปิดตลาด
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นั้นอยากจะฝากให้การก าหนดชนิดสินค้าอย่าระบุสายพันธ์ เช่น มะม่วง ก็ไม่ควรระบุว่าเป็นมะม่วง
น้ าดอกไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เราสามารถส่งออกมะม่วงสายพันธุ์ อ่ืนได้ด้วย โดยผู้แทน
จากกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากเราน าเข้าสินค้าหนักจากเกาหลี เช่น เหล็ก เครื่องจักร สินแร่มา
เป็นวัตถุดิบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าแล้วส่งออก ในขณะที่เกาหลีน าเข้าสินค้าจ าพวกอุปโภคบริโภคจากไทยจึง
ท าให้สถิติการน าเข้ามีสัดส่วนที่ต่างกันมาก ในส่วนประเด็นการเปิดตลาดผลไม้มีการระบุสายพันธุ์ผลไม้นั้น
น่าจะเป็นผลจากการต้องแจ้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรื่องแหล่งก าเนิดสินค้า 
 คณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นว่าหากเราสามารถน าเข้าตับหมูได้ในราคาถูกเราก็จะ
ได้เปรียบในเชิงต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ าหากน ามาแปรรูปและส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้านก็จะเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง และเมื่อได้รับทราบว่าหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือท างานร่วมกันก็คลายความกังวลในเรื่องนี้ และขอให้ทุกภาค
ส่วนร่วมมือกันส่งเสริมการส่งออกและเปิดตลาดการค้าในสินค้ารายการอื่นๆ ต่อไป 
 
ครั้งที่ ๓๗ :  พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC  (วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕)   

ผลการพิจารณา 
ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น คือ โรงงานเอกชนขนาดเล็กระดับครัวเรือน (SMEs) จ านวนกว่า 

๘๐๐ – ๙๐๐ โรงงานจาก ๑,๑๑๗ โรงงาน (ปี ๒๕๕๔) จะต้องปิดตัวลงเพราะมาตรฐาน GMP ระดับ
อาเซียน (มาจาก GMP ของ WHO) จะถูกประกาศใช้กับโรงงานผลิตยาสมุนไพรก่อนสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่
ปัญหาจะลุกลามมากขึ้นเมื่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาน าข้อตกลงยาแผนปัจจุบันของอาเซียน
มาบังคับใช้กับโรงงานผลิตยาสมุนไพรด้วยมาตรฐาน GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงมาก แม้แต่
โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันก็ยังท าได้ไม่ถึง ๒๐ โรงงาน จาก ๑๗๐ โรงงาน โดยคาดว่ามีโรงงานผลิตยา
สมุนไพรที่ต้องปิดเกือบหมด จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งองค์กรหนึ่งชื่อว่า โรงงานกลางสมุนไพรแห่งชาติ ท าหน้าที่
หลักคือให้บริการ รับจ้างเอกชนผลิตยาสมุนไพรในต ารับที่เอกชนต้องการ เพ่ือไม่ให้โรงงานที่ไม่สามารถ
ปรับปรุงตัวเองได้หรือไม่ต้องการลงทุนปรับปรุงโรงงานให้เข้ามาตรฐาน GMP ต้องปิดกิจการไป 

ผู้แทนจากคณะกรรมการอาหารและยาชี้แจงต่อที่ประชุมว่าส าหรับเรื่องมาตรฐาน GMP 
PIC/S หรือมาตรการควบคุมที่เข้มงวดนั้น สืบเนื่องมาจากประเทศไทยต้องแข่งขันกับต่างประเทศจึงต้องใช้
ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลโลก ซึ่งเป็นรูปแบบการประกาศของส านักงาน ยอมรับว่าไม่ได้
อ้างมาตราของกฎหมายก ากับเพ่ือก าหนดความผิดหากไม่ปฏิบัติตาม แปลว่าหากโรงงานใดไม่ปฏิบัติตาม
ย่อมไม่มีความผิด แต่ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐาน GMP PIC/S ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ 
และกรณีปัญหาว่าหากอนุญาตให้กลุ่ม OTOP สามารถผลิตยาสมุนไพรได้หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับรองและ
ควบคุมมาตรฐานคุณภาพระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยและกลุ่ม OTOP นั้น ทาง อย. จะเป็น
หน่วยงานที่ดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเป็นนโยบายของ อย. ที่จะด าเนินไปเช่นเดียวกับอาหาร 
โดยจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันแต่อาจจะย่อส่วนลงมา อาจจะมีการแบ่งระดับของโรงงานแตกต่างกันได้  
แต่เรื่องมาตรฐานกับคุณภาพต้องมาก่อน ส่วนเรื่องใบหญ้าหวาน อย. อนุญาตให้เป็นอาหารทั่วไปได้แล้ว
ตามโพรเด็กซ์ ส าหรับในด้านงบประมาณทาง อย. ไม่สามารถน าเงินเข้าไปร่วมลงทุนหรือตั้งโรงงานได้เพราะ
ไม่ใช่ภารกิจ แต ่อย. จะท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อการปรับปรุงตามมาตรฐาน GMP ได ้

คณะกรรมาธิการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะว่า ยุทธศาสตร์ของ อย. ที่จะท าให้
ผู้ประกอบการเข้มแข็งต้องระบุให้ชัดเจน และการจะก าหนดมาตรการในเรื่องใด อย. จะต้องรู้เขารู้เรา  
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การก าหนดมาตรฐานจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งอาจจะมีทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย ส าหรับ 
ยาสมุนไพรที่มีการวิจัยในคนแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษว่าใช้ได้ผลและไม่มีอันตรายควรจะมีการสนับสนุนให้มี  
การศึกษาวิจัยอย่างถูกต้องสามารถอ้างอิงได้ในทางวิทยาศาสตร์ และหากให้โรงพยาบาลสามารถจ่ายย า
สมุนไพรอย่างยาสามัญได้จะเป็นการพัฒนาประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นในยาสมุนไพรไทยได้อีก
ทางหนึ่ง จึงฝากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนประเด็นนี้ด้วย 

 
ครั้งที่  ๓๘ : พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา กฎระเบียบการควบคุมการน าเข้าผักและผลไม้
ของรัฐบาลอินโดนีเซีย  ( ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

สืบเนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุริยาไทยฟรุ้ทส์ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  
ถึงประธานคณะคณะกรรมาธิการฯ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการส่งออกล าไยไปยังประเทศอินโดนีเซีย  
ซึ่งมีการก าหนดมาตรการน าเข้าที่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนหรือเพ่ิมภาระแก่ผู้ส่งออกไทย ถือเป็นการ
กีดกันทางการค้าอย่างหนึ่ง ซึ่งต่างจากการส่งออกไปยังประเทศจีนจะได้รับการอ านวยสะดวกมากกว่า  
แต่ปัญหาการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนนั้น เนื่องจากผักและผลไม้ไทยจะถูกส่งไปที่ตลาดกวางโจว  
(เจียงหนาน) ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายผลไม้ในประเทศจีน และใช้ระบบฝากขายจึง
เกิดการกระจุกตัวของสินค้า ราคาถูกก าหนดโดยพ่อค้าชาวจีนส่งผลให้เกิดการเอาเปรียบผู้ส่งออกไทยโดย
การกดราคาล าไย อีกทั้งยังมีการเก็บภาษีน าเข้าท้องถิ่นอีกประมาณ ๒๐๐ ,๐๐๐-๒๕๐ ,๐๐๐ บาท/  
๑ ตู้คอเทรนเนอร์ ซึ่งในกรณีนี้จะช่วยเจรจาให้ผู้ส่งออกไม่ต้องจ่ายภาษีดังกล่าวหรือจ่ายน้อยลงได้หรือไม่ 
และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาจึงขอให้รัฐบาลช่วยกระจายล าไยออกขายยังมณฑลอ่ืนๆ ไม่ต้องมารวมอยู่ที่
ตลาดกวางโจวเพียงแห่งเดียว โดยการขายตรงผ่านรัฐบาล ควรน าร่องเปิดตลาดไปก่อนโดยจัดให้มีการออก
บูทขายล าไยเองไม่ต้องรอฤดูการผลิต รวมถึงกรณีขายตรงให้กับบริษัทซีพี โดยบริษัทซีพีรับซื้อไว้และน าไป
จ าหน่ายต่อเช่นนี้ก็จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาราคาล าไยได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการเข้าถึง
เงินทุน รัฐบาลควรให้ความส าคัญและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกรายย่อยด้วย 

ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ชี้แจงว่า อินโดนีเซียได้ใช้มาตรการ MTB 
กับสินค้าน าเข้า ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ต้องแสดงเอกสารหลายอย่างซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนและความ
ยุ่งยากให้กับผู้ส่งออก อย่างไรก็ตามปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว ในส่วนของการส่งออก
ผลไม้ไปยังประเทศจีน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการจัดท าแผนการผลักดันกระจายสินค้าไปยัง
เมืองอ่ืนๆของจีน ที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ๆ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการส ารวจตลาดว่าควรจะเปิดตลาดที่เมืองใดบ้าง 
ประกอบกับผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกล าไยไปอินโดนีเซียนั้นเป็น
ผลจากกฎหมายภายในของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีประกาศจ านวน ๓ ฉบับ  ทั้งนี้ การน าเข้าสินค้าตาม
ประกาศทั้ง ๓ ฉบับ จะต้องขออนุญาตจากกระทรวงเกษตรก่อน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ว่าเป็น
สินค้าชนิดที่มีในประเทศหรือไม่ หากมีการน าเข้ามาจะกระทบกับผู้ผลิตภายในประเทศหรือไม่ ซึ่งถือเป็น
การกีดกันทางการค้า ในส่วนของกระทรวงการค้าก็จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตร
ก่อน และจะต้องมีบริษัทเซอร์เวย์ในต่างประเทศมาตรวจสินค้าในประเทศไทย เนื่องจากล าไยเป็นสินค้าตาม
รายการที่อยู่ในประกาศ ฉบับที่ ๘๙ และมีการรมก ามะถันจึงต้องตรวจหาสารตกค้าง เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นกรมฯได้หารือกับประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศที่
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ถือว่าอินโดนีเซียท าผิดกฎของ WTO เนื่องจากไม่มีการเวียนประกาศดังกล่าว 
อินโดนีเซียจึงได้เลื่อนการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวออกไปก่อน ๑ เดือน ซึ่งเราจะต้องใช้เวทีของ WTO เพ่ือ
พูดคุยเจรจาหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป ปัจจุบันมีสินค้าจ านวน ๕ ชนิด ได้แก่ ล าไย ทุเรียน สับประรด ข้าว 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้รับการยกเว้นให้น าเข้าสินค้าได้ทุกพอร์ท ในขณะที่สินค้าชนิดอ่ืนจะน าเข้าได้เพียง
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เฉพาะ ๔ พอร์ทที่อินโดนีเซียประกาศก าหนดไว้เท่านั้น ส่วนการส่งออกผักและผลไม้ไปยังประเทศจีนนั้น 
FTA ไทย-จีน มีการตกลงเฉพาะภาษีน าเข้าของทั้งสองประเทศให้มีภาษีเป็น ๐ โดยไทยไม่มีการเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมกับภาษีน าเข้า ในขณะที่จีนมีการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าน าเข้าจากไทย และราคา
ประเมินสินค้านี้จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน เงินส่วนที่ต้องจ่ายเพ่ิมแต่ละตู้คอนเทรนเนอร์นั้นอาจจะเรียกได้
ว่าเป็นค่าบริการ โดยผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กฎหมายภายในของอินโดนีเซียมี
ลักษณะเป็นการกีดกันทางการค้า จึงได้ร่างประกาศการน าเข้าหอมแดงจากอินโดนีเซีย ก าหนดให้มีการขึ้น
ทะเบียนผู้น าเข้า มีโกดังเพ่ือจัดเก็บโดยเฉพาะ เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเข้าที่ประชุม ครม. เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ ในกรณีล าไย กรมฯ ไม่ทราบมาก่อนว่ามีปัญหา ยังไม่ได้มีการร้องเรียนมา ซึ่งแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่อไปอาจจะออกประกาศลักษณะเช่นเดียวกันกับหอมแดง ส่วนปัญหาการฝากขายผลไม้ใน
ประเทศจีนนั้น เนื่องจากเราสมัครใจฝากขายเอง  การก าหนดราคาจึงขึ้นอยู่กับพ่อค้าชาวจีน แต่หาก  
ผู้ส่งออกต้องการจะขยายตลาดโดยส่งออกไปยังมณฑลอ่ืนๆ นอกจากกวางโจวก็สามารถท าได้ โดยกรมฯ  
จะช่วยประสานกับทูตพาณิชย์ให้อีกทางหนึ่ง 

คณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของล าไยนอกเหนือจากที่ผู้ส่งออกได้ให้
ข้อเสนอแนะไปแล้วนั้น หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบควรจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการอบล าไย
ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วย รวมถึงการเปิดตลาดล าไยในยุโรปตะวันออก เป็นต้น และในกรณีท่ีเราถูก
ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศใด เราก็ควรจะใช้มาตรการเช่นเดียวกับประเทศนั้นด้วยเพ่ือเป็น
การตอบโต้ อีกทั้งกรณีจีนเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าน าเข้า เราก็ควรจะทบทวนว่าเราควรจะเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าน าเข้าจากจีนหรือไม่เช่นกัน และขอให้กรมวิชาการเกษตรแปลเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับรายละเอียดการน าเข้า-ส่งออก สินค้าพืชผักและผลไม้ของไทยไปยังประเทศต่างๆ ที่ลงไว้ในเว็บไซด์
เป็นภาษาไทยด้วย 
 
ครั้งที่ ๓๙ : พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการถือครองกรรมสิทธิ์และหุ้นของต่างชาติ 
 (วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

ผลการพิจารณา 
สืบเนื่องจากกระแสข่าวพบว่าชาวต่างชาติถือครองที่ดินและหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

โดยกรมที่ดินให้ข้อมูลดังนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน นิติบุคคลที่จะรับโอนที่ดินได้ต้องมีจ านวนหุ้นที่ถือ
โดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน และมีจ านวนคนต่างด้าวถือหุ้นไม่เกินกึ่งจ านวนของผู้
ถือหุ้น หรือก่ึงจ านวนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

กรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติว่าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ให้ส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครและส านักงานที่ดินจังหวัด ส่งรายชื่อนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นกรรมการให้
ส านักบริการข้อมูลธุรกิจ หรือส านักพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรวจสอบว่านิติบุคคลดังกล่าวมีคนต่างด้าว
เพ่ิมทุนจนเป็นนิติบุคคลต่างด้าวหรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่านิติบุคคลใด กลายเป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าวจะต้องถูกบังคับให้จ าหน่ายที่ดิน กรณีที่ปรากฏตามข่าวการถือครองที่ดินของต่างชาติโดยอาศัยตัวแทน
อ าพรางในจังหวัดระยอง จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น กรมที่ดินได้ท าการตรวจสอบแล้วไม่
ปรากฏเรื่องรูปแบบที่หลีกเลี่ยงกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ เน้นส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันในการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนท้ายพ.ร.บ. จะมีบัญชีแนบท้าย ๓ บัญชี 
โดยบัญชีหนึ่ง มีการระบุชัดเจนถึงธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษคือ 
การค้าที่ดิน ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทีมลงตรวจสอบเชิงลึกในจังหวัดต่าง ๆ แต่ไม่พบการกระท า
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ตามกระแสข่าวที่ต่างชาติถือหุ้นและครอบง าธุรกิจการเกษตร และยังไม่พบข้อร้องเรียนเช่นกัน ทั้งนี้ จาก
จ านวนการจัดตั้งนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขณะนี้มีกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งต่างชาติที่เข้ามาท า
ธุรกิจและขออนุญาตตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอยู่ที่ ๓๐,๐๐๐ ราย กว่า ๒๗,๐๐๐ 
ราย จดทะเบียนถือหุ้นไม่เกินที่กฎหมายก าหนด ส่วน ๓,๐๐๐ ราย ยื่นขอจดทะเบียนด าเนินธุรกิจเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด แต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่ได้กระท าผิด เพราะไม่ได้อยู่ในบัญชีอาชีพสงวน แต่ถือว่าอยู่
ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย 

ตามมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุว่า  
ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดเรื่องการถือหุ้น การเป็นหุ้นส่วนหรือการลงทุนของคนต่าง

ด้าว การอนุญาตหรือการห้ามคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจบางประเภท หรือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้เป็นประการใด ให้ใช้บังคับตามกฎหมายดังกล่าว และมิให้น าความใน
พระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับในส่วนที่มีกฎหมายอื่นก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบและพบผู้กระท าผิดและเข้าข่ายตัวแทนอ าพรางใน
จังหวัดภูเก็ต ๔ ราย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๖ ราย ซึ่งได้ด าเนินการกับผู้กระท าผิดในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์โดยการส่งฟ้องศาล ๖ ราย ศาลรับพิจารณาคดีและตัดสินแล้ว ๒ ราย ที่เหลือ ๔ ราย ศาล
สั่งยกค าร้อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒ – ๓ เดือนที่ผ่านมาให้ผู้กระท าความผิดตามบัญชีแนบท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือเป็นคดีเข้าสู่การด าเนินการของกรม
สอบสวนคดีพิเศษแล้ว 

คณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นว่า ในปัจจุบันยังมีช่องว่างของกฎหมายที่เอ้ืออ านวย
ให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นและครอบครองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ โดยไม่สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ และใคร่
ขอให้หน่วยงานที่มาชี้แจงท างานบูรณาการร่วมกัน เช่น มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักเพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๒ : พิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและการ
เตรียมความพร้อมของไทยในกรณีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   
 (วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

ผลการพิจารณา 
ประเด็นที่หนึ่ง การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ผู้แทนจากกรมศุลกากรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องการพัฒนาด่านแม่สอดให้เป็นด่านสากล

ขนาดใหญ่นั้น ในส่วนนี้ทางกรมศุลกากรก าลังด าเนินการอยู่ ส่วนการขอเปิดด่านแม่สอด ๒๔ ชั่วโมง ของทั้ง
สองฝ่าย ส่วนนี้ถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางกรมศุลกากรก็ไม่ขัดข้อง แต่อย่างไรก็ตามการเปิดด่าน ๒๔ 
ชั่วโมง คงจะต้องขอดูในเรื่องของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็จะรวมถึงปริมาณทาง
การค้าในขณะนี้หรือในอนาคตว่าจะมีปริมาณการค้ามากน้อยเพียงใด แล้วก็รวมถึงในเรื่องของการควบคุม
การน าเข้า การควบคุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้นอกจากความพร้อมของทางกรมฯ แล้วยัง
จะต้องสอบถามความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ยกตัวอย่างเช่น การตรวจคนเข้าเมือง 
หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับการกักกันพืชกักกันสัตว์ โดยปกติการเปิดด่านหรือขยายเวลาปฏิบัติงาน ทาง
กระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ในปัจจุบันนี้ด่านแต่ละด่านจะเปิดไม่พร้อมกัน 
ยกตัวอย่างเช่น ด่านแม่สอด เปิด ๖ โมงเช้า ถึง ๖ โมงเย็น ฉะนั้นถ้าในข้อเท็จจริงของตัวสินค้ามีปริมาณ
การค้าที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ทางกรมศุลกากรและจังหวัดก็จะพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ขยายเวลา
เปิดท าการให้สอดรับกับปริมาณการค้าที่เปลี่ยนไปได้ 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๗๘ 

ประเด็นที่สอง การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเข้าออกของประชาชน 
ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นค าถามมาชี้แจง 
ประเด็นที่สาม การขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อการผลิต  
ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การยกเลิกกฎระเบียบเรื่องการจ ากัดการ

น าเข้าถั่วเหลืองโดยต้องผ่าน ๑๕ บริษัทของไทยและอนุญาตให้น าเข้าได้อย่างเสรี เนื่องจากประกาศฉบับนี้
เป็นประกาศที่อยู่ภายใต้การก ากับของกรมการค้าต่างประเทศ ภายใต้ พ.ร.บ. น าเข้าส่งออก ปี ๒๕๒๒ แต่
อย่างไรตาม เรื่องของพืชน้ ามันถั่วเหลือง หน่วยงานที่จะน าเสนอมาให้กระทรวงพาณิชย์ออกกฎระเบียบคือ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ โดย นายกิตติ
รัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี มีด าริให้น าพืชน้ ามันเข้าหารือในส านักงานคณะกรรมการพืชน้ ามันและ
น้ ามันพืช ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการ และ
มีมติยืนยันในเดือน สิงหาคม ว่าการน าเข้าถ่ัวเหลืองไม่ว่าในลักษณะ Contract Farming หรือทั่วไป จะต้อง
อยู่ภายใต้ ๑๕ บริษัทนี้ เหมือนเดิม แล้วทางกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องออกประกาศเพ่ือรองรับมติของ
คณะกรรมการ  

ประเด็นที่สี่ การแก้กฎระเบียบของไทยเพื่อส่งเสริมการส่งออก 
ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงแทนกระทรวงคมนาคมต่อที่ประชุมว่า  
เรื่องการเร่งรัดการให้สัตยาบันในภาคผนวกกับพิธีสารแนบท้ายค าตกลง CBTA ทั้งหกฉบับให้

เร็วที่สุด ซึ่งจะประกอบด้วยภาคผนวก ๑, ๔, ๖, ๘ และ ๑๔ ในขณะนี้เนื่องจากว่าในภาคผนวกต่างๆ  
มีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรองรับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
ศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกักกันพืชกักกันสัตว์ ซึ่งจะต้องเข้าไป
ตรวจในพรมแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะฉะนั้นจึงมีการน าเสนอ
กฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และทางสภาได้ผ่านการรับหลักการในวาระที่ ๑ ไปแล้ว 
ขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร  ส่วนเรื่อง Transhipment กับ 
Transit กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในกฎหมายฉบับนี้มีการตีความไม่เหมือนกันใน
ระหว่างกฎหมายศุลกากร กับ พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 
๒๕๒๒ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพาณิชย์ก็ยึดตามค าสั่งของศาลปกครอง ที่ถือว่าการน าเข้ามา
ภายในประเทศจะต้องปฏิบัติการภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว ขณะนี้ภาคเอกชนบางรายมีการอุทธรณ์ บางรายมี
การยอมรับ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการตีความกฎหมายศุลกากรกับกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ยัง
ไม่สอดคล้องกัน กระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ในระหว่างพิจารณาแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับกรม
ศุลกากร 

ประเด็นที่ห้า การขาดแคลนแรงงาน  
ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับเรื่องแรงงานจะกลับหรือไม่กลับไป

ประเทศของตนยังไม่ชัดเจน แต่ว่าในแง่ของการเปิด AEC ไม่มีผลกระทบกับการเคลื่อนย้ายแรงงานปกติ แต่
ได้ก าหนดใช้กับเจ็ดอาชีพ และที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกอาชีพหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการ
เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา คือการอนุญาตให้ประชาชนเดินทางไปมาระหว่างอาเซียนได้ โดยไม่ต้อง
ท าวีซ่า แต่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานที่จะต้องเป็นผู้อนุญาต 

ประเด็นที่หก การลงทุน 
ส าหรับเรื่องนี้ทางกรมค้าต่างประเทศ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการพิจารณาในคณะท างานชุด

อ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนภายใต้กรอบ จีเอ็มเอส และเรื่องของไบซีโอ นอกจากจะผลักดันใน
กรอบ จีเอ็มเอส แล้ว จะผลักดันในกรอบอาเซียนด้วย เพราะว่ากรอบการตกลงของอาเซียนปี ๒๕๕๘ ใน

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.maejofresh.com%2F&ei=prOfUOqMMIHNrQfNzoCwCg&usg=AFQjCNF4hONfNhcgJTHGu9OshNbmkaVG3A&sig2=zJbfimTev8ogVluWAneIxw
https://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=667&spell=1&q=transhipment&sa=X&ei=38WfUI6zLNDRrQfz7IHQCg&ved=0CB0QvwUoAA
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thailandlawyercenter.com%2Findex.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Darticle%26Id%3D538973887%26Ntype%3D19&ei=1cafUOH_Fo6yrAf8zYH4Ag&usg=AFQjCNF8-KJmj8WPnRpXz4ilXvbOCUp0ag&sig2=eWbWskUs31Zj8ed8GcbrvQ


สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๗๙ 

อาเซียน ๔ ประเทศ จะต้องเข้าสู่ระบบ Self certification ที่ภาคเอกชนสามารถออกใบรับรอง ซีโอ ได้ด้วย
ตนเอง ไม่ต้องให้ภาครัฐเป็นผู้ออกให้ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในโครงการน าร่องในระยะที่ ๑ แล้ว โดยมี 
มาเลเซีย ไทย บรูไน และสิงคโปร์ ในระยะที่สองจะรวมฟิลิปปินส์เข้ามาด้วย และในปี ๒๕๕๘ ทุกประเทศ
จะต้องผลักดันไปสู่ Self certification 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
๑. เห็นควรเสนอให้มีการบริหารจัดการเมืองแม่สอดในระบบที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษหรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม รวมทั้งการขยายสนามบินให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือให้ทางประเทศเมียน
มาร์สามารถก าหนดแนวทางการบริหารร่วมกันกับประเทศไทยได้ 

๒. ในการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานต่อวันเป็น ๓๐๐ บาท ต่อวันอาจส่งผลกระทบต่อนายจ้าง
และผู้ลงทุนซึ่งท าให้ต้นทุนในการผลิตจะสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในเขตชายแดนเป็นอย่างมาก 
อาจมีการแก้ไขปัญหาโดยออกเป็นกฎระเบียบเพ่ือวางหลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการก าหนด
แนวทางการด าเนินการรองรับต่อไป 

๓. ประเทศเมียนมาร์มีทรัพยากรที่สามารถน ามาลงทุนได้เป็นจ านวนมาก แต่ด้วยลักษณะ
ของการปกครองประเทศ การบริหารภายในท าให้ยังคงล้าหลัง และการให้ความรู้ที่ยังคงมีอยู่น้อย และไม่
สามารถมีการเติบโตในเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่  
 
ครั้งที่ ๔๑ : พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและควบคุมธุรกิจโฆษณาขายสินค้า 
        (วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

ผลการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและควบคุม

ธุรกิจโฆษณาขายสินค้า 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาว่าต้อง

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ การโฆษณาจะต้อง
ไม่ใช้ข้อความท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาชี้แจงว่าการโฆษณาที่กระท าเป็นภาพยนตร์ผ่านสื่อทางโทรทัศน์หรือ
เว็บไซต์ถือเป็นการโฆษณาที่ต้องมีลิขสิทธิ์ ซึ่งต้องอยู่ในความคุ้มครองของพระราชบัญญัติลิขสิท ธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗ ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑. การโฆษณาขายสินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์ เว็บบอร์ด 
หรือ Social Network 

๒. การโฆษณาขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือชักจูงให้ดาวน์โหลดงานละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด หรือ Social Network 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงว่า กรมฯ เป็นผู้ด าเนินการในการรับจดทะเบียนธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ ลักษณะของธุรกิจแบ่งเป็นการโฆษณาสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งและผู้ประกอบการธุรกิจขาย
สินค้าจ้างผู้อ่ืนให้ท าการโฆษณา และมีหน่วยงานคือ ส านักธรรมาภิบาลธุรกิจ หน้าที่หลักคือ ส่งเสริมและให้
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ ก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย 

กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคชี้แจงอ านาจ
หน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม อาหารและ
ยา รวมทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
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หน้าที่ ๘๐ 

กรมการค้าภายในชี้แจงการด าเนินงานก ากับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีการก าหนดเป็นสินค้าควบคุม มีสินค้าอุปโภคบริโภคจ านวน ๔๒ รายการ 
หน้าที่ส าคัญคือการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและบริการ  

คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีการละเลย ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ตรวจจับผู้ประกอบการธุรกิจโฆษณาในลักษณะ ดังนี้ 

๑. รูปแบบการจัดท าภาพยนตร์โฆษณาล่อแหลมผ่านสื่อโทรทัศน์ 
๒. การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงของอาหารเสริมบางประเภทและยาผ่านสื่อต่าง ๆ 
๓. การละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยการส่งข้อความชักจูงให้ดาว์นโหลดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
๔. การประชาสัมพันธ์ของสถานบริการ เช่น ร้านคาราโอเกะ ด้วยการแต่งกายไม่

เหมาะสมเพื่อเรียกและชักจูงให้ลูกค้าเขา้ไปใช้บริการ 
๕. การโฆษณาเกี่ยวกับการพนัน เช่น มวย ฟุตบอล ผ่านนิตยสารกีฬา 
๖. การโฆษณาชักจูงให้ดาว์นโหลดภาพในลักษณะล่อแหลมผ่านทางนิตยสาร หนังสือ

การ์ตูน 
๗. การโฆษณาของสถานบริการด้วยการติดป้ายโฆษณาตามอาคารเป็นการควบคุมดูแล

ของส่วนราชการใด มีกฎหมายที่เก่ียวข้องในการควบคุมดูแลหรือไม่ อย่างไร 
ที่ประชุมให้คณะท างานฯ ของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษารายละเอียดข้อเสนอแนะเพ่ือ

สรุปแนวทางในการจัดสัมมนา และขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคน าเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
ครั้งที่ ๔๖ : พิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรโดยแถลง

ข้อมูลจากสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) และสอบถาม
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ปัจจัยหรือข้อจ ากัดที่ส่งผลให้ประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การจดทะเบียนลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในอันดับต่ า มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

๒.  ขอทราบรายละเอียดแนวทางการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการให้ความคุ้มครอง 

๓.  การจดทะเบียนดังกล่าวที่ประเทศใดในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่
สามารถให้ความคุ้มครองได้ทุกประเทศในกลุ่ม AEC  

๔.  ในประเทศกลุ่มอาเซียนมีประเทศใดบ้างที่เข้าร่วมพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า และหากยังไม่เข้าร่วมจะมีปัญหาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือไม่ อย่างไร 

๕.  ในประเทศกลุ่มอาเซียนมีประเทศใดบ้างที่ยังไม่เข้าร่วมในสนธิสัญญาความร่วมมือด้าน
สิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty - PCT) และหากยังไม่เข้าร่วมจะมีปัญหาต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่ อย่างไร 
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หน้าที่ ๘๑ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
๑.  ภาครัฐไม่ส่ งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการน าสินค้าต่ าง ๆ ที่ ผลิตได้

ภายในประเทศไปใช้อุปโภคบริโภคเท่าท่ีควร  ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าที่
ผลิตภายในประเทศ   มากขึ้น 

๒.  การจดทะเบียนลิขสิทธิ์มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ค่อนข้างล่าช้า ท าให้ไม่ได้รับความ
สะดวก และหากเกิดการแข่งขันกับต่างประเทศจะท าให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก 

๓.  งบประมาณท่ีได้รับค่อนข้างน้อย ท าให้ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาเท่าที่ควร 
๔.  กรมทรัพย์สินทางปัญญาขาดบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้จด

ทะเบียนสิทธิบัตร ควรส่งเสริมภารกิจในเรื่องนี้ 
 

ครั้งที่ ๔๗ :  พิจารณาศึกษาเรื่องแผนผลักดันการส่งออกปี ๒๕๕๖ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
(วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖)  

ผลการพิจารณา 
ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ชี้แจงข้อมูลโดยสรุปคือ ภาพรวมส าหรับแผน

ผลักดันการส่งออกปี ๒๕๕๖ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ในด้านการตลาดมีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ 
๑. ประเทศในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๒. ประเทศภาคีความตกลงเขตการค้าเสรีของอาเซียน ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
๓. ประเทศท่ีเป็นตลาดดั้งเดิม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
๔. ประเทศที่เป็นตลาดใหม่ของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในตะวันออกกลาง ละติน

อเมริกา และแอฟริกา 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
๑. ศึกษาความต้องการของตลาดโลก ก าหนดเป้าหมาย และมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรง

กับความต้องการของตลาดโดยใช้ R&D เพ่ือสร้างนวัตกรรมและใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ของคน
ไทยและยดึหลักความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒. มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs เข้าสู่ตลาดการค้าระหว่าง
ประเทศ 

๓. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการของไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
อย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่เศรษฐกิจไทย 

๔. ใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
๕. พัฒนาภาพลักษณ์เชิงคุณภาพของสินค้าและบริการของไทย เพ่ือเสริมสร้างการยอมรับ

และความเชื่อม่ันของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคในตลาดโลก 
๖. ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล เพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคในยุคใหม่และคนรุ่นใหม่  เพราะปัจจุบันนี้

การซื้อขายสินค้าสามารถท าได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ต มือถือ และสามารถช าระเงินผ่านทาง ATM ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

๗. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินการเป็นกลุ่ม Clusters ของสินค้าและบริการ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ และการ
ขยายตลาดให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
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หน้าที่ ๘๒ 

๘. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อมปฏิบัติงานในเศรษฐกิจยุคใหม่ 
 ปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาดในทวีปแอฟริกาคือ การซื้อขายในทวีปแอฟริกาไม่ได้

เป็นแบบสากลนิยมและมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากในทวีปแอฟริกาไม่นิยมการเปิด L/C ซึ่งการเปิด L/C เป็น
หลักประกันการช าระเงินที่เชื่อถือได้ ประกอบกับผู้ประกอบการไทยยังเคยชินอยู่กับตลาดการส่งออกหลัก 
คือ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะมีกลไกการประกันการ
ส่งออกเพ่ือจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบไทยเองจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในการซื้อขายด้วย  

คณะกรรมาธิการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. จากยุทธศาสตร์ที่ทางกรมฯชี้แจงมายังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรน้อยมากเพียง 

๒% เท่านั้น ทั้งที่เรื่องนี้มีความส าคัญมาก เพราะแม้จะมีการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลสมัยใหม่เพียงใด 
หากบุลคากรในหน่วยงานยังไม่มีศักยภาพเพียงพอก็ไม่สามารถที่จะบรรลุยุทธศาสตร์ในข้ออ่ืนๆได้  

๒. ประเทศในละตินอเมริกายังมีความต้องการสินค้าของไทยและมีศักยภาพในการซื้อสินค้า
ไทยมาก เช่น อุปกรณ์ยานยนต์ อัญมณี สิ่งทอ ฉะนั้นทางกรมฯจะต้องมียุทธศาสตร์ในการส่งออกสินค้าไป
ประเทศเหล่านั้นที่ชัดเจนมากกว่านี้ 

๓. การผลักดันการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไปต่างประเทศยังขาดการด าเนินยุทธศาสตร์
ที่ถูกต้องและยังไม่ชัดเจนเพียงพอ 

๔. ในกรอบการประชุม AEC เรื่องมาตรการภาษี ขอให้พิจารณาสินค้าที่ Follow ไปกับ
นักท่องเที่ยวไม่มีการเก็บภาษี  

๕. ฝากให้กรมฯ ท างานโดยบูรณาการกับหน่วยงานอื่นเพ่ือบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และ
การกระจายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคต้องสร้างรูปแบบที่มีมิติใหม่มากกว่าการจัดสัมมนา
เพียงอย่างเดียว เพราะการจัดสัมมนาในแต่ละครั้งใช้งบประมาณจ านวนมากแต่ได้รับประโยชน์น้อย   

๖. สิ่งส าคัญที่กรมฯจะต้องเตรียมหาวิธีแก้ปัญหาในขณะนี้คือ เรื่องที่ประเทศอินโดนีเซียออก
ประกาศบังคับให้เรือส่งสินค้าจอดในท่าท่ีก าหนดเท่านั้น ส่งผลให้สินค้าเกษตรของไทยเสียหาย ประกาศของ
ประเทศอินโดนีเซียดังกล่าวผิดกฎอาเซียนหรือ WTO หรือไม่ และทางกรมฯ มีมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
อย่างไร โดยขอให้กรมฯ ท าหนังสือตอบประเด็นข้อซักถามในเรื่องนี้มายังกรรมาธิการในอาทิตย์หน้า 

 
ครั้งที่ ๔๘ และ ๔๙ :  พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหากฎระเบียบการควบคุมการน าเข้าผักและ
ผลไม้ของรัฐบาลอินโดนีเซีย (๓๐ มกราคม และ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

เนื่องจากอินโดนีเซียได้ใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย โดยการจ ากัด
จุดน าเข้า ผัก/ผลไม้ และพืชหัวสด บางชนิดที่มีความเสี่ยงสูงในการน าแมลงและโรคศัตรูพืชเข้ามาใน
ประเทศจึงจ ากัดจุดน าเข้าเหลือเพียง ๔ จุด คือ ท่าเรืองเมืองสุราบายา เมืองเมดาน เมืองมากัสซา และ
สนามบินซูการ์โน-ฮัตตา กรุงจาการ์ตา ท าให้ต้นทุนค่าขนส่งเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๓๐ และใช้เวลาในการขนส่ง
เพ่ิมขึ้นอีก ๓-๕ วัน นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสินค้าท าให้เกิดความล่าช้า ใน
การขนส่งและสินค้าเน่าเสียง่ายมากขึ้น นอกจากนี้มาตรการควบคุมการน าเข้าสินค้าพืชสวน โดยก าหนดให้
การน าเข้าสินค้าพืชสวนสดและแปรรูปจ านวน ๕๗ รายการ ต้องได้รับค ารับรองการน าเข้า ( Import 
Recommendation : RIPH) ทั้งนี้กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียจะมีการจัดสรรปริมาณการน าเข้าทุก  
๓ เดือน หรือ ๖ เดือน และก าหนดช่วงเวลาในการยื่นขอท าให้การน าเข้าต้องมีขั้นตอนเพ่ิมขึ้นจากเดิมและ
ต้องใช้เอกสารประกอบการยื่นขอจ านวนมากและปริมาณการน าเข้าที่ได้รับการจัดสรรต่ ากว่าที่ยื่นขอ การ
ก าหนดให้ผู้น าเข้าสินค้าพืชสวนต้องจดทะเบียนเป็นผู้น าเข้าเพ่ือการผลิต (MI) และผู้น าเข้าเพ่ือการค้า (RI) 
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รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตน าเข้า (Import Permit) จากกระทรวงการค้า เมื่อมีการน าเข้าในแต่ละครั้ง
หลังจากได้รับค ารับรองการน าเข้าจากการะทรวงเกษตรท าให้เกิดความล่าช้าและมีต้นทุนด าเนินการน าเข้า
และส่งออกสูงขึ้น รวมทั้งก าหนดให้มีผู้ตรวจรับรองเอกสารการน าเข้าสินค้าพืชสวน ณ ท่าเรือต้นทาง ต้อง
เป็น Surveyor ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลอินโดนีเซียเท่านั้น ส าหรับประเทศไทยมีเพียง ๑ บริษัท  
ที่  SGS Thailand ซึ่งเป็นบริษัทในเรือ SGS Indonesia ทั้งนี้ ผู้แทนจากสมาคมผู้ค้าส่งออกผลไม้ไทย  
มีความเห็นว่าการที่อินโดนีเซียได้ออกประกาศจ ากัดโควตา จ ากัดจ านวนการน าเข้าเพ่ือปกป้องสินค้าเกษตร
ภายในประเทศ เริ่มใช้เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น โดยโควตาที่ให้มาเป็นการจัดสรรให้แก่ 
Forwarder หรือบริษัทผู้น าเข้า ซึ่งเป็นคนละคนกับผู้ส่งออก และน ามาจัดสรร/ขายให้ ผู้ส่งออกในราคา 
ตู้ละ ๘๐๐-๖,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นโควตาของเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรร
โควตาเพ่ิม โดยก าหนดให้ยื่นขออนุญาตน าเข้าได้ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ทราบว่าจะ
ทราบผลเมื่อไหร่ และก าหนดแนวทางไว้อย่างไร ทั้งนี้ ในส่วนของล าไยมีความเห็นว่ารัฐบาลควรด าเนินการ
เจรจาให้ส่งออกได้โดยไม่ถูกจ ากัดปริมาณเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากในฤดูกาลผลิตจะมีล าไย
ออกมาเป็นจ านวนมากและหากไม่ได้รับการด าเนินการแก้ไขโดยเร็วในฤดูกาลผลิตนี้เกษตรกรจะได้รับ
ผลกระทบอย่างแน่นอน ซึ่งผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ชี้แจงถึงแนวทางการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวว่าได้น าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของ
ไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าพืชสวนของไทยจากมาตรการดังกล่าว อาทิ การหารือสองฝ่าย การขอ
หารือภายใต้ WTO โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีบัญชาให้ไทยหารือสองฝ่ายกับอินโดนีเซียต่อไป 
เพ่ือติดตามผลการพิจารณาของรัฐมนตรีการค้าของอินโดนีเซียต่อหนังสือแสดงข้อกังวลต่อมาตรการ
ดังกล่าวของไทย และเพ่ือมิให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และจะหยิบยกประเด็นปัญหาจาก
มาตรการดังกล่าวขึ้นหารือภายใต้เวทีระหว่างประเทศที่รับผิดชอบ เช่น การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานการด าเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น รวมทั้งเสนอให้มีการจัดประชุม Joint Trade Committee กับ
อินโดนีเซีย นอกจากนี้หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์จะหารือทวิภาคีกับกระทรวงการค้าของ
อินโดนีเซียตามโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบความตกลงภายใต้อาเซียนแล้ว มีความเห็นว่ามาตรการ
ดังกล่าวอาจขัดต่อความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ว่าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-
tariff Measures) และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures) 
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการขัดพันธกรณีภายใต้ WTO ซึ่งหากฟ้องศาล ในทางปฏิบัติศาลระหว่าง
ประเทศจะสั่งให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวแต่จะไม่มีการก าหนดค่าชดเชยให้ แต่อย่างใด และเราอาจฟ้อง
เพ่ิมเติมเพ่ือขอให้มาตรการตอบโต้ได้ เช่น การควบคุมการน าเข้า เป็นต้น แต่การใช้มาตรการตอบโต้จะต้อง
ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอ่ืนซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้
ด าเนินการท าหนังสือถึงกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียเพ่ือขอจัดท าความตกลงยอมรับการตรวจรับรองร่วมกัน 
(MRA) ระหว่างไทยและอินโดนีเซีย ส าหรับผักและผลไม้ทั้งหมดที่ไทยส่งออกไปอินโดนีเซีย และหนังสือ
รับรองว่าหอมแดงไทยปลอดศัตรูพืชที่ก าหนด โดยขอให้อินโดนีเซียเดินทางมาตรวจรับรองเขตปลอด
ศัตรูพืช (Pest Free Area : PFA) ของสินค้าหอมแดงไทย เพ่ือให้สามารถน าเข้าได้ทุกจุดน าเข้า ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาและขั้นตอนด าเนินการน้อยกว่าการท า MRA และได้ร่วมกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) ด าเนินการขอเพ่ิมรายชื่อหน่วยงานที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับรอง (Surveyor) 
เช่น บริษัทห้องปฏิบัติงานกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกการตรวจสอบ
เอกสารการน าเข้าสินค้าพืชสวนของไทย ณ ท่าเรือต้นทาง ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามผลการพิจารณาของ
อินโดนีเซีย 
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คณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นว่าเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาว่า กรมการค้า
ระหว่างประเทศอาจจะต้องช่วยหาตลาดอ่ืนเพ่ือทดแทนด้วย ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ควรจะเดินทางไปเจรจากับอินโดนีเซียโดยเร็วโดยมีกระทรวง
พาณิชย์เป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อได้เปรียบ/เสียเปรียบ โดยท าท้ัง ๒ อย่างควบคู่
ขนานกันไป  
 
ครั้งที่ ๕๑ : พิจารณาศึกษาเรื่องการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) มีการหลอกลวงและเอา
เปรียบผู้บริโภครวมทั้งมาตรการภาครัฐในการควบคุม (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา  
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ชี้แจงอ านาจหน้าที่รับผิดชอบและการด าเนินงาน 
คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุม ดูแล ป้องกันและปราบการกระท าอันเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และได้เสนอแนะว่า ควรประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และขอให้ปรับปรุงกฎหมายให้เกิด
ความทันสมัย ทั้งนี้ควรก าหนดหน่วยงานหลักในการบูรณาการรวมถึงแผนรองรับการก าหนดมาตรการและ
วิธีการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 
ครั้งที่ ๕๒ : พิจารณาศึกษาเรื่องสถานการณ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาด
กลางและรายย่อย   (วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณา คือ 
๑. สถานการณ์ทางด้านผลประกอบการของธนาคารเป็นอย่างไร 
๒. จากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม   อย่างไร 
๓. มีมาตรการช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร  
ขณะนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) ได้จัดตั้งคณะกรรมการ

จัดท าแผนฟ้ืนฟูธนาคารขึ้น ในกรอบของแผนฟ้ืนฟูหนี้ NPLs ที่เกิดขึ้น ๒ แท่งตามแผนภูมิ ในปี ๒๕๕๕ 
เป็นการจัดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งถ้าจัดตาม Aging มีจ านวน ๒๙,๕๓๑ ล้าน
บาท ที่เห็นหนี้ NPLs จ านวน ๓๙,๑๗๗ ล้านบาท เป็นการจัดตามเกณฑ์คุณภาพ (ซึ่งกิจการบางประเภท
อาจจะยังปรับโครงสร้างหนี้ได้) 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของ ธพว. คือ 
๑. คุณภาพสินเชื่อต้องแก้ปัญหาในกลุ่มสินเชื่อเก่าที่เป็น NPLs โดยปกติ ธพว. จะให้สินเชื่อได้

ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท แต่กลุ่มที่ได้ ๕๐๐ ล้านบาทนั้นน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยจะได้สินเชื่อ 
๐-๒๐ ล้านบาท และแก้ไขในกลุ่มสินเชื่อใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่  AEC ทั้งนี้จะต้องขอความสนับสนุน
นโยบายจากภาครัฐในการให้สินเชื่อช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs ไทยต่อไป  

๒. การจัดหาแหล่งเงินทุน โดยต้องหาแหล่งสินเชื่อเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือที่จะน ามาให้สินเชื่อแก่ 
SMEs เพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC 

๓. ระบบไอท ีจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๔. ระบบงาน ระเบียบ ค าสั่ง จะต้องปรับปรุงระเบียบค าสั่งให้ได้มาตรฐานเหมือนธนาคารอ่ืน 
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หน้าที่ ๘๕ 

๕. บุคลากร จะไม่มีการเพ่ิมก าลังคน แต่บุคลากรเดิมอาจจะต้องโยกย้ายไปยังส่วนงานที่มี
ความจ าเป็นเฉพาะหน้าในขณะนี้ 

ทั้งนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันนับว่ายังมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่มาก แม้ว่าใน
ปัจจุบัน ธพว. จะประสบปัญหาวิกฤตและข่าวคราวต่างๆ แต่ก็พยายามไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการราย
ย่อย จึงยังคงให้อนุมัติและเบิกจ่ายสินเชื่อตามปกติ และการที่ลูกค้า Refinance ไปยังสถาบันการเงินอ่ืนก็
ยังเป็นไปตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามหากยังมีข่าวในด้านลบกับธนาคารในระยะยาวต่อไปอาจจะมีผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของธนาคารได้ ลูกค้าเดิมอาจจะขาดความเชื่อมั่นต่อธนาคาร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ 
Refinance ไปยังสถาบันการเงินอ่ืนมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเป็นลูกค้ารายใหม่ของ
ธนาคารก็จะไม่เชื่อม่ันที่จะเข้ามาใช้บริการ 

 
ครั้งที่ ๕๓ :  พิจารณาศึกษาสถานการณ์สับปะรดฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๖ และมาตรการป้องกันสับปะรด 
ล้นตลาด (๖ มี.ค. ๒๕๕๖) 

ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงสถานการณ์การผลิตสับปะรดในปี ๒๕๕๖ 
คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ ๒.๒๙๖ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๖.๒๙ เนื่องจากราคาสับประรดที่
ขายได้ในปีที่ผ่านมามีราคาตกต่ าท าให้เกษตรกรขาดเงินทุนในการดูแลรักษา ประกอบกับเนื้อที่ปลูก
สับปะรดแซมในสวนยางพาราลดลงโดยในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตจะออก
สู่ตลาดมากที่สุด ประมาณ ๙,๐๐๐ – ๙,๕๐๐  ตัน/วัน  ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๔ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
การส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดมีแนวโน้มลดลงทั้งปริมาณ มูลค่า และราคา ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศผู้น าเข้าที่
ส าคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาเศรษฐกิจท าให้ก าลังซื้อของคู่ค้าลดลง ดังนี้ 
โรงงานแปรรูปจึงต้องปรับลดปริมาณการผลิตจากปกติวันละ ๑ หมื่นตัน เหลือเพียงวันละ ๗ พันตัน และ
ระบายสินค้าในสต๊อกซึ่งมีเหลือประมาณ ๒ แสนตันออกไปก่อนพร้อมปรับลดราคารับซื้อจากเกษตรกร 
ส่งผลให้ผลผลิตสับปะรดเกินความต้องการของโรงงานแปรรูปประมาณ ๒.๕ แสนตัน ในเดือนมกราคม 
๒๕๕๖ ไทยส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์รวม ๖๗,๔๔๕ ตัน มูลค่า ๒,๐๒๑ ล้านบาท ปริมาณเพ่ิมขึ้น
จาก ๖๐,๘๖๒ ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๐.๘๒ ในขณะที่มูลค่าลดลงจาก ๒,๑๓๘ ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๔๗ โดยราคาท่ีเกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ ๓.๑๗ บาท  (มกราคม – กุมภาพันธ์ 
) ลดลงจากกิโลกรัมละ ๓.๓๑ บาท ในช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๓ เนื่องจากการสั่งซื้อ
สินค้าของตลาดต่างประเทศยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด
แห่งชาติได้เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดซึ่งมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน จ านวน ๒ โครงการ คือ 

๑. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  เป้าหมายคือ รับซื้อ
สับปะรดสดจ านวน ๑ หมื่นตัน เกรดคละราคา ณ จุดรับซื้อกิโลกรัมละ ๔ บาท ในพ้ืนที่ด าเนินการ ๑๒ 
จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร ล าปาง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 
พิษณุโลก เชียงราย และชัยภูมิ โดยปริมาณการจัดสรรให้รายจังหวัดจะก าหนดตามจ านวนพื้นที่เพาะปลูกที่
ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๖ งบประมาณ ๔๓๓.๑๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการประชุม คชก. 

๒. โครงการแปรรูปน้ าสับปะรดพร้อมดื่มเพ่ือส่งเสริมการบริโภค เป้าหมายผลผลิตสับปะรด ๑ 
แสนตันสด โดย อ.ต.ก. รับซื้อน้ าสับปะรดเข้มข้น ๖๐ บริกซ์ จากโรงงานแปรรูปจ านวน ๑ หมื่นตัน และจ้าง
แปรรูปเป็นน้ าสับปะรดพร้อมดื่มบรรจุขวด ๕๐๐ มิลลิลิตร จ านวน ๑๐๐ ล้านขวด โดยโรงงานแปรรูปน้ า
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หน้าที่ ๘๖ 

สับปะรดเข้มข้นต้องรับซื้อสับปะรดสดคุณภาพดีจากเกษตรกรไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ ๔ บาท ณ หน้าโรงงาน
แปรรูปสับปะรด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ งบประมาณ 
๑,๘๕๓ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน/หารือกับส านักงบประมาณ 

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมายุทธศาสตร์ต้นสับประรดปี ๒๕๕๓ – ๒๔๕๗ ไม่ได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนงาน/โครงการ ท าให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต้นสับปะรดไม่
ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสับปะรด ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน และการจัดท าโซนนิ่ง เป็น
ต้น และในส่วนของกระทรงพาณิชย์ได้รับการชี้แจงว่า ภารกิจจะอยู่ในส่วนของปลายน้ าในการจัดหาตลาด
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ท าการตลาดเชิงรุกเป็นระยะ ๆ ผ่านคณะผู้แทนทางการค้าเปิด
ตลาดหลักในประเทศจีน และเปิดตลาดใหม่ในอินเดีย รวมถึงการส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้าใน
ต่างประเทศ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศจ านวน ๒๓ งาน ใน ๑๕ ประเทศ เป็นต้น 

คณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นการระบาย
สินค้าในสต็อก เช่น การจัดโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนหรือคนไข้ในโรงพยาบาล นักโทษ 
ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณของภาครัฐ รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าโดยการท าเป็นอาหารกระป๋องให้กับกองทัพไทย
และต่างประเทศ การท า MOU กับบริษัทการบินไทย และโรงแรมต่างๆ ในการเสิร์ฟน้ าสับปะรดส าหรับ
ผู้โดยสารและลูกค้าที่มาใช้บริการ หรือการน ากากไปผลิตเป็นกระดาษ แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการแปรรูป
สับปะรดเป็นอาหารสัตว์ นอกจากนี้เห็นควรว่าทุกหน่วยงานจะต้องท างานร่วมกันอย่างบูรณาการภายใต้
ยุทธศาสตร์ต้นสับปะรดเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ครั้งท่ี ๕๔ และ ๕๘ :   พิจารณาศึกษาเรื่องการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่มีต่อการส่งออกของไทย 
ในเวทีการค้าโลกและการด าเนินการของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  (วันที่ ๑๓ มีนาคม และ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการแสดงความห่วงใยเรื่องการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่มีต่อการส่งออกของ

ไทยในเวทีการค้าโลกและการด าเนินการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยประเด็นส าคัญคือ การกีดกันทางการค้าที่
มิใช่ภาษี (NTBs) ของประเทศคู่ค้า เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีนที่มีผลกระทบต่อสินค้า/บริการด้านสิ่งทอ 
รถยนต์และฉลากสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับผลกระทบ โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องที่ภาคเอกชนก าลังประสบปัญหาโดยเสนอแนะให้
หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการดังนี้ 

๑. ให้แต่ละหน่วยงานทบทวนและตรวจสอบว่า ข้อเสนอของหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทยแต่ละรายการตรงกับสิ่งที่หน่วยงานได้ด าเนินการอยู่หรือไม่ และมีการบันทึกข้อมูลกับคู่
เจรจาหรือไม่ว่าเป็นเรื่องท่ีได้มีการเจรจา มีผลการด าเนินการและความคืบหน้าเป็นประการใด 

๒. สถานะท่ัวไปของ ASEAN + ๓ มีรายละเอียดเป็นอย่างไร 
๓. มาตรการการก ากับดูแลการน าเข้า 
๔. อุปสรรคในการด าเนินการเป็นอย่างไร 
ผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่าปัจจุบันนี้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านมาตรการทาง

ภาษีต่างๆ คือ ๑. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกรอบการเจรจาการค้า
กับต่างประเทศ ๒. กรมการค้าต่างประเทศ จะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือใช้
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ในการลดภาษีกับต่างประเทศ และ ๓. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

 
ครั้งที่ ๕๕ :  พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาราคาผลปาล์มน้ ามันตกต่ า   
(วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรว่าจะมีการด าเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกรายที่เพาะปลูกในที่ดินที่มีสิทธิโดยชอบด้วย
กฎหมาย กล่าวคือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน กรณีการเช่าที่เพาะปลูกเกษตรกรสามารถที่จะมาข้ึนทะเบียนได้ แต่
ยกเว้นเกษตรกรที่บุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช
เศรษฐกิจต่างๆ โดยจะต้องมีการได้รับการยืนยันจากเกษตรกรแปลงข้างเคียง หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงว่าผู้จะขอขึ้น
ทะเบียนมีการปลูกปาล์มในพ้ืนที่ดังกล่าวจริง รวมถึงเจ้าหน้าที่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องมีการลงนาม
รับรองด้วย ทั้งนี้ จะได้มีการขึ้นทะเบียนแก่เกษตรกรรายย่อยก่อน กล่าวคือมีพ้ืนที่การผลิตไม่เกินกว่า ๕๐ ไร่ 
ทั้งนี้ ถึงปัจจุบันในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปแล้วดังนี้  จังหวัดชุมพร (ขอขึ้นทะเบียน
ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ราย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ขอขึ้นทะเบียน ๔,๒๓๓ ราย) และจังหวัดกระบี่ (ขอขึ้น
ทะเบียน ๒,๕๙๗ ราย) โดยแต่เดิมได้มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่
เนื่องด้วยจนถึงปัจจุบันยังมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนจ านวนน้อย และเพ่ือที่จะให้มาตรการของรัฐบาลสามารถ
ที่จะด าเนินการแก้ไขได้ผลจึงได้มีการเสนอเรื่องเพ่ือขอขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรไปจนสิ้นสุด
โครงการคือปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ โดยอยู่ระหว่างส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังจังหวัดต่างๆ 

เกษตรจังหวัดกระบี่ได้กล่าวเสริมถึงประเด็นข้างต้นว่าแต่เดิมจังหวัดกระบี่มีเกษตรกรที่ขอขึ้น
ทะเบียนทั้งที่มีเอกสารสิทธิแล้วและไม่มีเอกสารสิทธิจ านวนทั้งสิ้น ๒๒,๒๖๒ ราย โดยปัจจุบันมีเกษตรกรที่
ขอขึ้นทะเบียนตามโครงการแล้ว ๒,๕๙๗ ราย โดยเมื่อตรวจสอบแล้วการที่มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนน้อยเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกปาล์มส่วนใหญ่จะเป็น
พ้ืนที่บุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน และอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียนน้อยเนื่องจากเกษตรกรไม่
เห็นถึงความส าคัญในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับทั้งในช่วงที่มีการขึ้นทะเบียนนั้นผลปาล์มมีราคาสูงอยู่
แล้ว ท าให้เกษตรกรไม่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการประกอบกับทั้งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีการ
ปลูกปาล์มกับยางพาราในพ้ืนที่ไปพร้อมๆ กัน ท าให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับจ านวนพ้ืนที่ที่มีการปลูกที่ก าหนด
ว่าผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนก่อนจะต้องมีการเพาะปลูกไม่เกิน ๕๐ ไร่ ซึ่งในปัญหาพ้ืนที่เพาะปลูก
เกษตรกรจะเกิดความสับสนในการตัดสินใจที่จะด าเนินการ เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับราคายางก็มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เช่นกันว่าจะต้องมีพ้ืนที่ผลผลิตไม่เกิน ๒๕ ไร่ 

ผู้แทนจากกรมการค้าภายในได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงแนวทางการด าเนินการของรัฐบาลถึงการ
แก้ไขปัญหาราคาปาล์มว่าการด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามัน
แห่งชาติ (กนป.) โดยแต่เดิมได้รับแจ้งจากโรงงานสกัดน้ ามันถึงสต๊อกสินค้าน้ ามันปาล์มว่ามีอยู่มากท าให้ไม่
สามารถที่จะรับซื้อปาล์มดิบของเกษตรกรได้อีกท าให้ กนป. ต้องด าเนินการดึงสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบออก
จากตลาด เพ่ือที่โรงงานจะได้สามารถด าเนินการรับซื้อสินค้าผลปาล์มจากเกษตรกรได้ โดยขอเรียนว่าใน
ระหว่างการด าเนินการในการรับซื้อในรอบแรกได้รับการท้วงติงว่าเกษตรกรที่มีการเข้าร่วมอาจไม่ได้
ด าเนินการเพาะปลูกจริง  จึงเป็นที่มาที่จะต้องมีการด าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่ได้มี
การแจ้งที่ประชุมไปแล้ว ทั้งนี้โดยขอเรียนว่าแนวโน้มราคาในปัจจุบันน่าจะปรับตัวลดลงเนื่องจากราคา
สินค้าของประเทศมาเลเซีย กับประเทศอินโดนีเซียยังไม่ลดลงเลย รวมถึงน้ ามันถั่วเหลืองมีราคาลดลง ซึ่ง
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อาจเป็นเหตุให้ราคาน้ ามันปาล์มในตลาดโลกปรับลดลงไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการของรัฐบาล
ในระยะที่ ๒ นี้ยังคงด าเนินการอยู่ในส่วนการขึ้นทะเบียน ซึ่งได้มีการก าชับผ่าน อคส. ไปแล้วว่าถ้าโรงสกัด
ใดด าเนินการในรอบแรกเรียบร้อยแล้วให้มีการเซ็นสัญญาในรอบสองต่อไป ทั้งนี้ ในเขตจังหวัดชุมพรที่
พบว่าราคาตกต่ าลงไปอาจเกิดจากด้วยเปอร์เซ็นต์น้ ามันปาล์ม หรืออาจเป็นเพราะระยะทางจากลานเทที่
ห่างจากโรงงานสกัด ท าให้เกษตรกรที่น าผลผลิตไปขายลานเทได้รับราคาลดน้อยลง โดยเกษตรกรถ้าได้มี
การน าไปขายที่โรงสกัดโดยตรงจะได้รับราคากิโลกรัมละ ๔ บาท 

ผู้แทนจากสมาคมโรงงานกลั่นน้ ามันปาล์มแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัญหา
ดังกล่าวเกิดจากราคาตลาดโลกซึ่งท าให้ราคาของประเทศไทยตกต่ าลง รวมถึงปริมาณสินค้าในประเทศที่มีอยู่
มากท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องส่งออกปริมาณสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศต่างๆ อีกกรณีหนึ่งประเทศไทย
มักจะใช้ราคาชี้วัดจากช่วงที่ผลผลิตในประเทศมีราคาสูงเป็นมาตรฐานท าให้ช่วงระยะเวลาปัจจุบันเกษตรกรมี
ความเข้าใจว่าราคาตกต่ าลง  แต่เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ สถานการณ์ราคาปัจจุบันจะเป็นช่วงที่ปกติ ท าให้
เกิดปัญหาภายในประเทศ ซึ่งวิธีการที่จะแก้ไขจะต้องมีงบประมาณเพ่ือน ามาบริหารจัดการสต๊อกที่มีอยู่ให้
สมดุล 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
๑. การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ ามันตามมติของคณะกรรมการปาล์มน้ ามันแห่งชาติมี การ

ด าเนินการตามมติน้อยมาก  ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ ทั้งในส่วนการซื้อน้ ามันปาล์มดิบ
จากโรงสกัดที่มุ่งหวังที่จะลดสต๊อกสินค้าน้ ามันปาล์มดิบเพ่ือให้ราคาผลปาล์มปรับตัวสูงขึ้น ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามเป้าหมายได้เนื่องจากโควตาที่ก าหนดไว้ จ านวน ๕๐,๐๐๐ ตัน หมดไปอย่างรวดเร็วภายหลัง
จากถึงก าหนดรับซื้อ รวมถึงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรเช่นขั้นตอน กฎ ระเบียบ รวมถึง
หลักเกณฑ์ที่จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ท าให้เข้าร่วมโครงการยากขึ้น ทั้งในส่วนข้อก าหนดเรื่องเอกสาร
สิทธิในที่ดิน และจ านวนพ้ืนที่เพาะปลูก รวมถึงเงื่อนไขตามสัญญาระหว่าง อคส. กับโรงงานสกัด และโรง
กลั่น ในการรับซื้อและบริหารจัดการสต๊อกสินค้า เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกจริงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๒. ในทุกภาคส่วนจะต้องมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทุก
กระบวนการให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือที่จะได้สามารถตอบสนองและท าให้การ
ด าเนินการแก้ไขได้รับผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

๓. ด้วยราคาผลผลิตในปัจจุบันตกต่ าลงไปมากไม่ว่าจะด้วยปัจจัยด้านใดๆ โดยเมื่อวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๖ คชก. ได้มีมติในการอนุมัติการช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในส่วนโรงสกัด รัฐบาล กับทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยเร่งด่วนเนื่องจากผลผลิตก าลังจะออกสู่ตลาดอีกครั้งในอีก ๒ เดือน ทั้งใน
ส่วนการบริหารจัดการสต๊อก การด าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การซื้อขายเพ่ือให้เป็นไปตามกลไกของ
ตลาด และเป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยการน าผลผลิตที่ได้ไปด าเนินการบริหารจัดการตามกลไกของรัฐบาลที่
มีอยู่ทั้งในด้านพลังงาน และด้านการบริโภค  
 
ครั้งท่ี ๕๖ :  พิจารณาศึกษาเรื่องการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tarriff Barriers) ที่มีผลต่อการ
ส่งออกของไทยในเวทีการค้าโลกและการด าเนินการของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  (วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณา

ศึกษาเรื่องการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tarriff Barriers) ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยใน



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๘๙ 

เวทีโลก และการด าเนินการของภาครัฐ จึงได้เชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่ด าเนินการว่ามีผลเป็นประการใด 

หน่วยงานราชการชี้แจงภาพรวมของการด าเนินงานและคณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 
๑. การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เลือกปฏิบัติท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 

รวมทั้งการที่ประเทศคู่ค้าเลือกปฏิบัติกับประเทศไทย การไม่ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงทางการที่ได้ท าความ
ตกลงไว้แล้วกับประเทศคู่ค้า หรือการด าเนินงานใดที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ไม่เท่าทันต่อประเทศคู่ค้าที่ออก
มาตรการกีดกันทางการค้า ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าต่อผู้ประกอบการธุรกิจ ข้อมูลการกีดกันทางการค้าที่
ได้รวบรวมไว้ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่  และจะมีการด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้  
ควรที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการหารือกับประเทศคู่ค้าในการแก้ไขปัญหา 

๒. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่กรอบการด าเนินงานก าหนดไว้ ได้
ด าเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง ความคืบหน้าเป็นอย่างไร จากเอกสารประกอบการพิจารณามิได้แสดงให้เห็น
ถึงรายละเอียดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการด าเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนเวลาที่ได้ท าความตกลง
ทางการค้าไว้ 

คณะกรรมาธิการขอให้ผู้มาชี้แจงน าส่งเอกสารประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ของแต่ละ
หน่วยงาน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
 
ครั้งที่ ๕๙ : พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดพิจิตรจ าน าข้าวเปลือกกับ
โรงสีแล้วไม่ได้รับใบประทวน  (๑๐ กรกฎาคม. ๒๕๕๖) 

เนื่องจากคณะกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรกรณีเข้าร่วม
โครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลและได้น าข้าวไปจ าน ากับโรงสี คือ บริษัท แอล-โกลด์ เมนูแฟคเจอร์ จ ากัด 
แล้วไม่ได้รับใบประทวนเป็นเวลานานกว่า ๔ เดือนแล้ว (ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๖) ทั้งนี้ ตัวแทนเกษตรกร 
จากอ าเภอโพทะเล และอ าเภอเมือง ต าบลหัวดง ได้ให้ข้อเท็จจริงแก่กรรมาธิการว่า การรับจ าน าข้าว 
แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ  

๑.จุดรับจ าน า ณ โรงสีซึ่งเข้าร่วมโครงการรับจ าน ากับรัฐบาล (บริษัท แอล-โกลด์ เมนูแฟเจอร์ 
จ ากัด) โดยเกษตรกร อ าเภอโพทะเล ได้น าข้าวไปจ าน า ณ จุดรับจ าน า โดยมีเอกสารครบถ้วน  เช่น หนังสือ
รับรองเกษตรกร ใบชั่งน้ าหนักข้าว ส าเนาบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น โดยได้ส่งมอบเอกสาร
ให้กับโรงสีและได้เก็บไว้เพียงส าเนาใบชั่งน้ าหนักข้าวเท่านั้น  

๒. ท่าข้าวหัวดง โดยเกษตรกรอ าเภอเมือง ต าบลหัวดง ส่งมอบข้าวให้กับ นายอ านาจ 
ดิษเสถียร ซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน ากับรัฐบาล (บริษัท แอล-โกลด์ เมนูแฟค
เจอร์ จ ากัด)โดยพฤติการณ์โรงสีดังกล่าวจะเป็นผู้จัดรถมารับข้าวเอง 

นางพวงเกสร  วงศ์อนุพรกูล  ผู้ประสานงาน อ.ต.ก. พิจิตร ได้ชี้แจงว่า กรณีจ าน าข้าว  
ณ  จุดรับจ าน าแล้ว อ.ต.ก. ไม่สามารถออกใบประทวนให้ได้นั้น เนื่องจาก อ.ต.ก ที่ประจ าจุดรับจ าน าไม่ได้
รับเอกสารการจ าน าข้าวจากเกษตรกร ประกอบกับการตรวจสอบในโรงสีก็ไม่พบว่ามีข้าวของเกษตรกร ดังนี้
จึงไม่สามารถออกใบประทวนให้ได้ และในส่วนของการรับจ าน าข้าว ณ ท่าข้าว ไม่ถือว่าเป็นจุดรับจ าน า
ข้าวเปลือกตามโครงการฯที่จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ไว้ จึงไม่สามารถออกใบประทวนให้เกษตรกรได้อีก
เช่นกัน  

นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ได้แสดงความเห็นว่าโดย
ปกติประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรก็จะน าข้าวไปจ าน า ณ ท่าข้าว โดยท่าข้าวจะเป็น  
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หน้าที่ ๙๐ 

ผู้รวบรวมข้าวส่งมอบแก่โรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ เพราะบางครั้งข้าวมีปริมาณน้อย ไม่มีรถหรือไม่สะดวกใน
การเดินทาง ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหา ได้รับการออกใบประทวนทุกครั้ง 

นายจักริน เปลี่ยนวงศ์  ผู้ ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ชี้แจงว่า กรณีปัญหาที่ เกิดขึ้น  
ณ โรงสีข้าวดังกล่าว สาเหตุน่าจะมาจากเกษตรกรน าข้าวมาจ าน าที่ โรงสี แต่ไม่ได้มาแจ้งที่จุดรับจ าน าข้าว 
ประกอบกับโรงสีไม่สุจริตภายหลัง จากนั้นได้มีการขนย้ายข้าวของเกษตรกรออกไปจากโรงสี ส่วนกรณีจ าน า  
ณ ท่าข้าว แล้วเคยได้รับใบประทวนนั้นเป็นกรณีที่ท่าข้าวเป็นผู้รวบรวมข้าวส่งให้โรงสีซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ 
และเกษตรกรได้น าเอกสารมาแสดงด้วยตนเอง ณ โรงสีซึ่งเป็นจุดรับจ าน าข้าว กรณีเช่นนี้ อ.ต.ก. สามารถ
ออกใบประทวนให้ได้ อย่างไรก็ตามพอทราบปัญหาดังกล่าวก็ได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข โดยโรงสี (บริษัท แอล-โกลด์ เมนูแฟคเจอร์ จ ากัด) อ้าง
ว่าไม่มีรถพ่วงน าข้าวส่งโกดังกลางจึงน าส่งได้ไม่มากนัก ทางจังหวัดก็ได้ด าเนินการจัดหารถพ่วงให้แต่ก็ไม่
สามารถส่งข้าวเข้าโกดังกลางได้ จึงได้เจรจาให้วางเงินค้ าประกันเพ่ิม แต่โรงสีมีเงินเพียง ๓ ล้านบาท  
ซึ่งสามารถออกใบประทวนให้กับเกษตรกรได้อีกเพียง ๒๐ คน และเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้เข้า
ตรวจสอบโรงสี พร้อมด้วย รอง ผอ.อ.ต.ก. และคณะฯ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าที่โรงสีมีสต๊อกข้าวแต่ไม่สามารถแยกข้าวได้ว่าเป็นข้าวโครงการรับ
จ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ และโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ ประกอบ
กับข้าวที่อยู่ในสต๊อกเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ และมีข้าวขาดสต๊อก จากนั้น รอง ผอ. อ.ต.ก. ได้แจ้งความ
ด าเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์กับ บริษัท แอล-โกลด์ เมนูแฟคเจอร์ จ ากัด โดยมีนางสาวณัฐริญา  บุญเกื้อ 
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ต้องหา และได้ขออายัดเอกสารทั้งหมดไว้แล้ว ส าหรับข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรอ้างว่า
มาจ าน าที่โรงสีแล้วไม่ได้รับใบประทวน จ านวน ๔,๐๐๐ ตันโดยประมาณ ตรวจสอบแล้วไม่พบข้าวเปลือก
จ านวนดังกล่าวแต่อย่างใด โดยนายไพฑูรย์  ขันธบุญ  การค้าภายในจังหวัดพิจิตร ชี้แจงถึงแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ จังหวัดได้ออกประกาศจังหวัด เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้เป็นประกาศฉบับที่ ๔ แล้ว มีโรงสีเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด ๓๔ โรง โดยให้เกษตรน าข้าวเปลือกไปจ าน า ณ โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกตามที่
จังหวัด หรืออ าเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการเปิดจุดรับจ าน าข้าวที่ท่าข้าวแต่
อย่างใด และหากมีการเปิดจุดรับจ าน า ณ โรงสีใดเพ่ิมก็จะมีหนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง  
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องน าข้าวที่จะจ าน าพร้อมเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับจ าน า
ด้วยตนเองทุกครั้ง ซึ่งหากเอกสารครบถ้วนและถูกต้องก็สามารถออกใบประทวนให้เกษตรกรได้ภายใน  
๓ วัน ทั้งนี้ โรงสี (บริษัท แอล-โกลด์ เมนูแฟคเจอร์ จ ากัด)ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ปีการผลิต 
๒๕๕๕/๒๕๕๖ และเปิดจุดรับจ าน าวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดย บริษัท แอล-โกลด์ เมนูแฟคเจอร์ จ ากัด 
เดิม คือ บจก.ก้องเกียรติ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ได้ขายที่ดินและโรงงานให้กับ บจก. ธัญทิพย์เกษตร  
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ยินยอมให้ บริษัท แอล-โกลด์ เมนูแฟคเจอร์ จ ากัด ใช้โรงสีเพ่ือด าเนินการ
ค้าข้าวและได้เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรังฤดูการผลิต ๒๕๕๕ กับ อ.ต.ก. และเปิดหน่วย 
รับจ าน า วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จากนั้นได้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ฤดูกาลผลิต 
๒๕๕๕/๒๕๕๖ ที่ อ.ต.ก. ส่วนกลางตามมติคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าวเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์กรณีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรังปี ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบรับรองจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว ให้ยื่นความจ านงได้ที่ส่วนกลางของ อคส./ อ.ต.ก. 
โดยไม่ต้องให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบและรับรองอีกครั้ง และเม่ือ อคส./ อ.ต.ก. อนุมัติแล้ว
ให้แจ้งจังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป คณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัดได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่  
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สอดคล้องกัน 
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คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตกรณีนี้ว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เนื่องจากที่ผ่านมายอมให้มีการรับจ าน าข้าว ณ ท่าข้าว เกษตรกรย่อมเข้าใจว่าท่าข้าวคือจุดรับ
จ าน า เช่นนี้จะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าไม่ใช่จุดรับจ าน าไม่ได้ ส่วนกรณีรับจ าน า ณ โรงสี  
ซึ่งเป็นจุดรับจ าน าแล้วจะอ้างว่าไม่ได้รับเอกสารจากเกษตรกร หรือไม่มีข้าวมาจ าน าไม่ได้ เพราะ
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดได้ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ประจ าจุด ผู้ช่วยปฏิบัติงานของ อ.ต.ก. ตัวแทนเกษตรกร ข้าราชการที่จังหวัดแต่งตั้ง และ
เจ้าหน้าที่ต ารวจอีก ๒ นาย ดังนี้  เมื่อเกษตรกรน าข้าวมาจ าน า หรือมีการขนย้ายข้าวออกจากโรงสี 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าจุดรับจ าน าย่อมรู้เห็นอย่างแน่นอน เว้นแต่จะไม่ได้อยู่ประจ าจุดรับจ าน าจริง 
และเป็นไปไม่ได้ที่เกษตรกรจะน าข้าวมาซื้อขายให้กับโรงสีโดยตรงโดยไม่เข้าร่วมโครงการฯ เพราะราคา  
ซื้อขายต่ ากว่าราคาของรัฐบาล 

นางสาวสุณีย์  เหลืองวิจิตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ได้สอบถามถึงกรณี
ดังกล่าวว่าเหตุใดจึงไม่ออกใบประทวนให้กับเกษตรกรและปล่อยให้ปัญหาเกิดข้ึนนานกว่า ๔ เดือน และได้มี
การแจ้งเตือนเกษตรกร หรือยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของโรงสีดังกล่าวหรือไม่อย่างไร รวมถึงมาตรการ
ในการป้องกันและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย นอกจากการตั้งกองทุนเพ่ือรับบริจาค ซึ่งได้รับการ
ชี้แจงจากผู้ว่าราชการจังหวัดว่า เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ อ.ต.ก. ได้ท าการติดป้ายชะลอการรับจ าน า
ข้าวเปลือกบริเวณหน้าโรงสี รวมทั้งปลดป้ายและธงสัญลักษณ์ กขช. (สีฟ้า) เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดของ
เกษตรกรที่จะน าข้าวมาจ าน า และผู้ประสานงาน อ.ต.ก. ประจ าจังหวัดพิจิตร จะเสนอ อ.ต.ก. ยุบหน่วยรับ
จ าน าต่อไป นอกจากนี้ได้สั่งให้ทุกฝ่ายยึดกฎระเบียบตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) 
เป็นหลักในการปฏิบัติตามโครงการรับจ าน าข้าว เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตซ้ ารอย ให้มีการรับจ าน า ออกใบ
ประทวน ณ จุดรับจ าน าที่ได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลโครงการรับจ าน าข้าว
จังหวัดพิจิตรเท่านั้น ส่วนท่าข้าว หรือสถาบันเกษตรกรต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการ ให้
ด าเนินธุรกิจธุรกรรมได้ตามปกติ สามารถรวบรวมข้าวของเกษตรกรเพ่ือน ามาจ าน า ณ โรงสีที่เปิดจุดรับ
จ าน าได้ แต่ต้องมีเกษตรกรตัวจริงมาแสดงตนที่จุดรับจ าน าต่อเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. หรือ อคส. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และผู้แทนเกษตรกร ที่อยู่ประจ าจุดเท่านั้น และใบประทวนต้องออก ณ จุดรับจ าน าเท่านั้น กรณีท่าข้าวการ
น าส่งไปยังโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าว ชาวนาจะต้องนั่งไปกับรถบรรทุกด้วยตนเองพร้อมถือ
เอกสารที่รับรองสิทธิในการเป็นเกษตรกร และได้เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวไปยังโรงสีที่เป็นต้นสังกัดของ
ท่าข้าวที่ได้รับอนุญาตเข้าโครงการรับจ าน าข้าว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่รอบคอบ ป้องกันการสวม
สิทธิและป้องกันท่าข้าวหรือโรงสีโกงชาวนา ถ้าท าได้แบบนี้หากเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือฉ้อโกงขึ้นก็จะถือได้
ว่าเข้าสู่กระบวนการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลอย่างครบถ้วน ทางราชการจะได้รับผิดชอบในความเสียหาย 
นอกจากนี้ได้ตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระท าความผิดก็จะ
ด าเนินการลงโทษทางวินัย และด าเนินคดีอาญาต่อไป ในส่วนของการเยียวยาได้รายงาน กขช. เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมยอดความเสียหาย ประกอบกับจังหวัดได้ตั้งกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ขณะนี้ได้รับเงิน
บริจาคประมาณ ๓ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ประมาณ ๕ ล้านบาท นอกจากนี้ นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ 
รมช. ว่าการกระทรวงเกษตร ได้มอบปุ๋ย จ านวน ๑๐ ตัน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 

นายพงศ์วิทย์  เหลืองช่วยโชค  รอง. ผอ. อ.ต.ก. ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากโรงสีที่เข้าร่วม
โครงการกับรัฐบาลยังสามารถด าเนินธุรกิจตามปกติของตนได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นกรณีที่เกษตรกรน า
ข้าวมาจ าน าที่โรงสีแล้ว ไม่ได้น าเอกสารไปแสดงตน ณ จุดรับจ าน าอีกครั้งหนึ่ง หรือหากค้ าประกันเต็มแล้ว
ก็จะไม่สามารถออกใบประทวนได้อีกเช่นกัน อย่างไรก็ตามได้ตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าการสอบสวน
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ข้อเท็จจริงหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระท าความผิดก็จะด าเนินการลงโทษทางวินัย และแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีอาญาต่อไป ในส่วนของการเยียวยาในเบื้องต้นเห็นว่ากองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนที่จังหวัดพิจิตรจัดขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ดีซึ่งจะได้ชักชวนผู้บริหารร่วม
บริจาคด้วย ทั้งนี้ผู้ประสานงาน อ.ต.ก. พิจิตร ได้ให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่ากรณีของโรงสีดังกล่าวมีการส่งข้าว
เข้าโกดังน้อยมาก เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ รับข้าวเพียง ๒ วัน เดือนมกราคม ๒๕๕๖ รับข้าว ๗ วัน และ
ทั้งหมด ๖ เดือนที่ผ่านมามีการเปิดรับข้าวและได้ออกใบประทวนเพียงแค่ ๓๔ วัน นอกจากนี้สาเหตุที่ 
อ.ต.ก. ที่อยู่ประจ าจุดไม่ทราบเรื่อง อาจจะเป็นเพราะระยะเวลาท าการซึ่งเริ่มตั้งแต่  ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ 
นาฬิกา และหากเกษตรกรมาภายหลังเวลาท าการอาจให้โรงสีเป็นผู้รวบรวมและส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ประจ าจุดอีกครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากโรงสีไม่ได้ส่งเอกสารให้จึงไม่ทราบเรื่อง ประกอบกับไม่มีข้าวอยู่จริงเช่นนี้
จึงไม่สามารถออกใบประทวนให้กับเกษตรกรในภายหลังได้  ส่วนการสั่งสีแปรตามรอบด าเนินการจะสั่งสี
แปรเหมือนกันทุกโรงสี 

พ.ต.ท. นิภัทร์  มีมุสิทธิ สว.สส.สภ.โพทะเล ในฐานะคณะท างานสืบสวนและพนักงาน
สอบสวนกรณีเกิดการทุจริตในโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลในพ้ืนที่ต ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร ได้ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่าจากการสืบสวนทราบว่า ข้าวจะให้ผลผลิตก่อนที่จะมีโครงการรับจ าน าของรัฐบาล ในทางปฏิบัติ
เกษตรกรจะน าข้าวมาฝากไว้ที่โรงสีก่อน และโรงสีดังกล่าวได้วางเงินค้ าประกันไว้จ านวน ๒๑ ล้านบาท 
 ( ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐) ซึ่งได้มีการออกใบประทวนเต็มวงเงินประกันแล้วโดยไม่ได้มีการส่งมอบข้าว จึงไม่
สามารถออกใบประทวนได้อีก เว้นแต่จะมีการส่งข้าวเข้าโกดัง ก็จะได้โควต้ากลับมาใหม่เท่าจ านวนข้าวที่ส่ง
เข้าโกดัง แต่ข้อเท็จจริงคือโรงสีไม่มีข้าวส่งเข้าโกดัง ในส่วน นายอ านาจ ดิษเสถียร ที่ถูกต ารวจจับได้ก่อน
หน้านี้ ได้ขอประกันตัว และยื่นหลักทรัพย์ จ านวน ๓ ล้านบาท เพ่ือยื่นประกันตัว แต่ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ได้คัดค้านการประกันตัว ซึ่งผู้ต้องหา ได้ท าการขอประกันตัวในชั้นศาลจังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล ด้านการสอบสวน ร.ต.ท. มินทร์  มิชสินธ์  พงส. สภ.โพทะเล ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับการแจ้ง
ความร้องทุกข์จากเกษตรกรผู้เสียหาย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบันเพียง ๒๒ ราย และเมื่อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดพิจิตรออกหมายจับผู้กระท า
ความผิด และผู้ร่วมกระท าความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน จ านวน ๘ ราย และจับกุมได้แล้ว ๒ ราย 
โดยในชั้นจับกุมและสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้น าตัวไปฝากขัง ทั้งนี้ ขอให้
เกษตรกรผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์มาด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือ
ข้อเท็จจริงจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และทราบจ านวนความเสียหายที่แท้จริงเพ่ื อหาทางเยียวยา
ต่อไป ส่วนการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ประจ าจุดรับจ าน านั้น พบข้อสงสัยแต่อยู่ในระหว่างรวบรวม
หลักฐานเพื่อด าเนินการต่อไป 

นายณรงค์ชัย  หลีสุขเสริฐ  อัยการจังหวัดพิจิตร ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว  
 มีทั้งความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดิน และความผิดต่อส่วนตัวอันยอมความได้ ซึ่งความผิดฐานยักยอก และ
ฉ้อโกงนั้นเป็นความผิดต่อส่วนตัว อายุความ ๓ เดือน ดังนี้ จึงขอให้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน 

คณะกรรมาธิการได้ขอให้เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสอน ซึ่งจะท าให้รัฐบาลได้ทราบมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงพร้อมทั้งจะได้ด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดต่อไป ในส่วนของกรรมาธิการจะได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง
น ามาศึกษาหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางในการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับความ
เสียหายต่อไป พร้อมทั้งได้ขอส าเนาเอกสารที่ อ.ต.ก. ได้ขออายัดไว้ ตลอดจนรายละเอียดค าสั่งรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบประจ าจุดรับจ าน า ณ โรงสี (บริษัท แอล-โกลด์ เมนูแฟคเจอร์ จ ากัด) ส าเนาหนังสือค้ าประกัน 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๙๓ 

ตลอดจนรายละเอียดความคืบหน้าในการด าเนินการสืบสวนสวบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือ เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ      

 
ครั้งที่ ๖๐ : พิจารณาศึกษาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อเสนอให้มีโครงการรับจ าน าข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖/๕๗  (วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
กลุ่มเกษตรกรพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ท าหนังสือร้องเรียนเพ่ือขอให้หน่วยงานรัฐบาลหาทาง

แก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร กรณีราคาข้าวโพดตกต่ า เช่น การรับจ าน าหรือ
ประกันราคาเพ่ือช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถมีรายได้พอยังชีพได้  โดยรัฐบาลได้มีมาตรการแทรกแซง
ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗ เพ่ือเป็นการดูดซับปริมาณข้าวโพดส่วนเกินออกจากตลาด และเพ่ือ
ยกระดับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ราคา ๗ บาท/กก. ณ ความชื้น ๓๐ % หรือ 
๙ บาท/กก. ณ ความชื้น ๑๔.๕ % 

จากมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี้พบปัญหาคือ การออกใบรับรองเกษตรกร
ล่าช้า ท าให้เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิในมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

คณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกต ดังนี้ 
๑. กรมส่งเสริมการเกษตรล่าช้าในการออกใบรับรองเกษตรกรและขาดการประสานงาน

ระหว่างส่วนกลางและต่างจังหวัด ท าให้เกิดปัญหาและมีผลกระทบในการด าเนินการมาตรการแทรกแซง
ตลาดขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ 

๒. หน่วยงานราชการควรมีแนวทาง มาตรการ การท างานที่ชัดเจนกรณีเกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง มีราคาตกต่ า 
ซึ่งเป็นปัญหาเดิม ๆ ที่เกิดข้ึนบ่อยครั้ง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักเหล่านี้ 

คณะกรรมาธิการฝากให้กรมการค้าภายในและกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมใน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มโครงการ (เริ่มโครงการรับจ าน า  
๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เพ่ือให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเพ่ือแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ า 
๑. ส่งเสริมให้มีการส่งออกข้าวโพดเป็นหลัก 
๒. ให้ขึ้นภาษีการน าเข้าข้าวสาลี 
๓. เลื่อนระยะเวลาการน าเข้าข้าวสาลีจากประเทศเพ่ือนบ้านไม่ให้ตรงกับฤดูกาลข้าวโพดออก

สู่ตลาดในประเทศไทย 
๔. ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่จะช่วยเหลือพ่อค้าในการสนับสนุนเงินเพ่ือรักษาสภาพคล่อง 
 

ครั้งที่ ๖๑ : พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลผลิตมันส าปะหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖   
 (วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลผลิตมันส าปะหลัง  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอทราบถึงนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตมันส าปะหลัง แนวทางการด าเนินงาน 
การคาดการณ์ผลผลิต จ านวนโกดังสินค้าที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าในแต่ละจังหวัดและแต่ละโกดังมีความ
พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่   จ านวนสต๊อกผลผลิตมันส าปะหลังคงค้างอยู่ของแต่ละโกดัง 
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมาตรการแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๙๔ 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ โดยคณะกรรมาธิการ
แสดงความห่วงใยต่อการด าเนินงานโครงการรับจ าน าว่า ควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่จะมี ผลผลิตมัน
ส าปะหลังออกสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ 
และตั้งข้อสังเกตเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการจัดท าประชาคมต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากจะก่อให้เกิดการทุจริตในระหว่างการด าเนินการ 

 
ครั้งที่  ๖๒ :  ๑. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของเกษตรกรและผู้ประกอบการค้ากับ 
บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด  (วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
นายสันติ  อุทัยพันธุ์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ได้สรุปข้อมูลจากจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มี

หนังสือแจ้งให้บริษัทฯ พิจารณาชดใช้หนี้ค้างช าระจ านวน ๔ ฉบับ และมีหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต ๓ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ชะลอการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหนังสือตอบ
กลับมาว่าไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีก าหนดเงื่อนไขในการผ่อนช าระหนี้
ค่าไฟฟ้าให้กับบริษัทฯ กระท าตามแล้ว แต่บริษัทฯ ได้ท าผิดเงื่อนไข ทางจังหวัดจึงได้มีการ พิจารณา
ด าเนินการเร่งรัดให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระหนี้ภายใน ๗ วัน (สิ้นสุดวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) และหาก
ยังไม่ด าเนินการจะแจ้งผู้ร้องให้ไปใช้สิทธิฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

ข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด ในฐานะเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งของบริษัทฯ 
แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมและการขอให้ธนาคาร
พิจารณาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหม่เพ่ิมเติมนั้น ยังไม่ได้ข้อยุติร่วมกัน 

คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าปัญหาหนี้ของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ก าลังจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่มีก าลังรับซื้อข้าวโพดแล้วถ้าปีนี้มี
ผลผลิตออกมามากข้าวโพดจะล้นตลาด เกษตรกรก็จะได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เพราะบริษัท สหฟาร์ม รับ
ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีเกรดต่ าในท้องตลาดคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด และการจะส่งออกไปต่างประเทศก็
เป็นเรื่องยากเนื่องจากต่างประเทศก็มีวัตถุดิบมากอยู่แล้ว   

๒. พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานการรับจ าน าข้าวจังหวัดพิจิตรของคณะอนุ
กรรมาธิการ 

ผลการพิจารณา 
คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลจังหวัดพิจิตร สรุปประเด็น

แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)  
๑. จะน าข้าวที่อยู่ในโรงสี แอล โกลด์ ออกขายทอดตลาด เพราะข้าวเป็นทรัพย์เสื่อมราคาและ

สภาพ ทั้งนี้จะต้องศึกษาข้อกฎหมายจากผู้มีความรู้ด้านกฎหมายก่อน แต่ก็เป็นข้อสังเกตว่าแม้จะขายข้าวได้
ก็ต้องเก็บเงินที่ได้จากการขายข้าวนั้นไว้เป็นของกลางในคดีก่อน 

๒. จะประสานกองทุนยุติธรรม เพ่ือของบสนับสนุนให้แก่ เกษตรกรในการต่อสู้คดี  
ซึ่งในจังหวัดพิจิตรก็มีการตั้งกองทุนข้ึนบางส่วน 

ข้อสังเกตโดยสรุป  
- โครงการรับจ าน าข้าวปีที่แล้วโรงสี แอล โกลด์ ค้างส่งข้าวสีแปรสภาพกว่าพันตัน ตาม

หลักเกณฑ์ของโครงการรับจ าน าจะต้องถูกแบล็คลิส แล้วเหตุใดโรงสีนี้ยังสามารถเปิดเป็นจุดรับจ าน าข้าวใน
โครงการรับจ าน าปีนี้ได้อีก พฤติการณ์ดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นว่า อ.ต.ก. ร่วมมือกับโรงสีกระท าการไม่ชอบ 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๙๕ 

- อ.ต.ก. ไม่น าธงฟ้าลงทั้งที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับจ าน าข้าวแล้ว และแบบฟอร์มการชั่ง
น้ าหนักข้าวของโรงสีแอล โกลด์ และท่าข้าวหัวดง ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งควรจะต้องระบุชื่อผู้มีอ านาจ
ในการชั่งข้าว ระบุหมายเลขบัตรประชาชน พร้อมทั้งต้องระบุวันที่ให้เกษตรกรมารับใบประทวนที่ชัดเจน
ด้วย แบบฟอร์มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ก าหนดโดยกระทรวงพาณิชย์จึงขึ้นอยู่กับจุดรับจ าน าในแต่ละ
ที่ว่าจะใช้อย่างไรซึ่งไม่มีมาตรฐานเดียวกัน 

- หัวหน้า อ.ต.ก. ประจ าจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจ าจุดรับจ าน าที่โรงสีแอล โกลด์ อาจมี
ส่วนร่วมในการกระท าความผิดกับโรงสีหรือกระท าการบกพร่องในหน้าที่ 

- เมื่อมีการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ต้องหา อ.ต.ก. ได้ไปอายัดข้าวในโรงสี ทั้งนี้ข้าวที่อยู่ใน
โรงสีนั้น อ.ต.ก. ไม่รับว่าเป็นของ อ.ต.ก. โดยแจ้งว่าเป็นข้าวค้างปี จึงไม่เกี่ยวกับโครงการรับจ าน าข้าวของ
รัฐบาลในปีนี้ อ.ต.ก. จึงไม่ต้องออกใบประทวนให้ สังเกตว่าหากไม่ใช่ข้าวของโครงการรับจ าน าในปีนี้ อ.ต.ก. 
ก็ไม่มีอ านาจที่จะอายัดไว้ 

- ตัวแทนเกษตรกรที่ท าหน้าที่ตรวจสต๊อกข้าวของรัฐให้ข้อมูลไม่ตรงกับที่ได้รับทราบมาจาก
เกษตรกร  

คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าประเด็นเรื่องการหาเงินมาเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเรื่อง
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ จึงให้คณะอนุกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตสรุปแนวทางการ
ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือน าเสนอรัฐบาลต่อไป  

 
ครั้งที่ ๖๓ : พิจารณาศึกษาเรื่องการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  (วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการมีมติเลื่อนก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 

๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากรัฐสภาอาจจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ในวัน
ดังกล่าว 

 
ครั้งที ่๖๔ : ๑. พิจารณาศึกษาการติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลผลิตมันส าปะหลัง  
ปี ๒๕๕๖  (วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาการติดตามการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรองรับผลผลิตมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๖ จ านวน ๓ ครั้ง โดยคณะกรรมาธิการมีความกังวลและ
ห่วงใยถึงการพิจารณาด าเนินการให้เกษตรกรได้รับความสะดวกและรับจ าน าผลผลิตมันส าปะหลังของ
เกษตรกรรายย่อยอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและกรณียังมีผลผลิตคงค้างอยู่ใน
โกดังสินค้าที่ยังมิได้ระบายหรือจ าหน่ายออกไปจะท าให้เกิดปัญหาไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บมันส าปะหลังที่ได้
จากโครงการรับจ าน าใหม่และได้ฝากประเด็นให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการค้าภายใน 
กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาก าหนดราคา
รับจ าน าโดยขอให้ค านึงถึงผลดี และผลเสียของการประกาศแจ้งราคาให้เกษตรกรทราบ พร้อมทั้งขอให้มี
การควบคุมดูแลมิให้มีการกดราคามันส าปะหลังด้วย 

 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๙๖ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
๑. ในการด าเนินการระบายสินค้าจะต้องเร่งด าเนินการเพ่ือที่จะได้มีคลังสินค้าเพียงพอต่อการ

รองรับโครงการรับจ าน าในโครงการใหม่ กับทั้งสินค้าที่ได้มีการประมูลไปแล้วจะต้องมีข้อมูลที่ตรงกันกับ
ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสต๊อกสินค้าจริงที่คงเหลือในแต่ละคลั ง เพ่ือ
ป้องกันการเวียนสินค้าและก่อให้เกิดการทุจริตได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาตั้งแต่ต้นทางกล่าวคือกระบวนการในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ท าประชาคม และหาจุดบกพร่องเพ่ือ
ปรับปรุงและแก้ไขช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ กับทั้ งจะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
เพ่ือให้เข้าใจถึงข้ันตอนและวิธีการในการด าเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน 

๒. สินค้ามันเส้นปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ที่ ระบายในรูปแบบ G to G จ านวนประมาณ  
๒.๒ ล้านตัน   ได้มีการรับมอบไปแล้วประมาณร้อยละ ๖๐ ท าให้สินค้าคงเหลือในคลังสินค้าเป็นจ านวนมาก 

๓. มาตรการที่จะให้มีการรับจ าน าควรจะมีการด าเนินการที่ทันต่อสถานการณ์โดยอาจมีการ
พิจารณาให้เริ่มด าเนินการก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

๔. ในอนาคต ๒ ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจท าให้
โครงการรับจ าน าหมดไปได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการวิจัยเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต และเพ่ิมจ านวนผลผลิตต่อไร่ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงจะต้องหาวิธีการตรวจสอบพ้ืนที่ที่เหมาะ
แก่การเพาะปลูกแต่ละชนิดเพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมที่สุด เป็นต้น 

๕. กรณีสินค้าในปีการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ จนถึงปัจจุบันจะมีคุณภาพที่ต่ าลงด้วยเหตุดังกล่าว
จะต้องเร่งด าเนินการระบายโดยให้ได้ราคาที่เหมาะสมด้วย 

๒. พิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมโครงการรับจ าน าข้าว ปีการผลิต ๕๖/๕๗ และ
แนวทางการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล  

ผลการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการมีความห่วงใยและกังวลต่อโครงการรับจ าน าข้าว ปีการผลิต ๕๖/๕๗ และ

แนวทางการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลโดยมีประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน รอบการ
เพาะปลูกเพ่ือเข้าร่วมโครงการรับจ าน าโดยกรมการค้าภายในจะแจ้งที่ประชุม กขช. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประเด็นถ้าเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนภายในกรอบระยะเวลาที่ประกาศแต่กรมส่งเสริม
การเกษตรกรอกข้อมูลไม่ทัน ก็จะให้เกษตรกรมาลงข้อมูลใหม่ได้ แต่ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ส าหรับ
กรณีท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตรอบที่ ๒ หลังจากวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ กรมการค้าภายในจะน าเรื่อง
เสนอต่อ กขช. เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาให้อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับกรณีที่เกษตรกรปลูกข้าวในรอบที่ ๑ ปี 
๕๖/๕๗ แต่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ จะด าเนินการเพื่อเสนอมาตรการให้เร็วที่สุด 

คณะกรรมาธิการแสดงความห่วงใย กรณีเกษตรกรมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันจ านวน
หลายครอบครัวจะมีการซอยพ้ืนที่เพ่ือขอใช้สิทธิ์ในโครงการรับจ าน าโดยฝากให้กรมส่งเสริมการเกษตรหา
มาตรการและเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้รัดกุมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรรับที่จะหา
วิธีการป้องกันต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การรับจ าน าข้าวรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ แบ่งระยะเวลาไม่เท่ากัน กล่าวคือ รอบที่ ๑  

ใช้เวลา ๕ เดือน และรอบที่ ๒ ใช้เวลา ๗ เดือน อาจเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้ง่าย โดย
ข้อเท็จจริงควรแบ่งรอบให้มีความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลผลิตข้าวที่จะออกตามฤดูกาลจริง และช่วยให้
เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๙๗ 

ครั้งที่ ๖๕ :  ๑. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาราคามันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๖   
  (วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
ด้วยโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังประสบปัญหาล่าช้าในหลายพื้นที่ ลานมันที่เข้าร่วมโครงการ

มีจ านวนน้อย อีกทั้งด้วยลักษณะสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยมีฝนตกชุก ท าให้ เปอร์เซ็นต์แป้งในมัน
ส าปะหลังลดน้อยลง ท าให้การด าเนินการตามนโยบายไม่สัมฤทธิ์ผล ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาชี้แจงถึงสถานการณ์สต๊อกสินค้า กับท้ังปัญหาของการรับจ าน ามันส าปะหลังที่มีอยู่ 

ผู้แทนองค์การคลังสินค้าได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนสต๊อกสินค้าภายในประเทศยังคงอยู่ใน
ความครอบครองของลานมันอยู่บ้าง  คาดว่าสถานการณ์ราคาโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นโดยอาจปรับตัวไปถึง  
ราคา ๗ บาท ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื่องด้วยประเทศจีนมีการอนุญาตให้สามารถน าสินค้าเข้าไป
ยังท่าเรือทั้งสองท่าโดยผ่อนปรนมาตรการด้านมลภาวะได้แล้ว อีกทั้งปัจจุบันมีการน ามันเส้นไปใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มากขึ้นเนื่องด้วยข้าวโพดมีราคาสูงผู้ประกอบการจึงหันมาใช้มันส าปะหลังแทน 

คณะกรรมาธิการได้สอบถามผู้มาชี้แจงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์จะเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี
เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการซื้อมันส าปะหลังจากผู้ประกอบการในงบ ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท ว่ามีการเสนอกรณี
ดังกล่าวหรือไม ่

ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแจ้งว่ากรณีตามข้อซักถามได้มีการเสนอ
ไปยังคณะรัฐมนตรีและมีมติอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพ่ือให้ อคส. และอตก. รับซื้อมันเส้นและ
แป้งมันส าปะหลังจากผู้ประกอบโดยการประมูลเพ่ือให้ลานมันต่างๆ มีพ้ืนที่มากเพียงพอที่จะรับจ าน าสินค้ามัน
ส าปะหลังจากเกษตรกรตามโครงการรับจ าน าและขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ไปได้ และคาดว่าจะได้ผลตามที่คาดหวัง
ต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
๑. ในการด าเนินการตามนโยบายรับจ าน าสินค้าเกษตรในปัจจุบันมีปัญหาในการด าเนินการทั้งใน

ส่วนการปฏิบัติงานที่ล่าช้า กับทั้งปัญหาการซื้อใบประทวน การสวมสิทธิ รวมถึงปัญหาลานมันส าปะหลังที่เข้า
ร่วมโครงการมีอยู่น้อย  ท าให้โครงการฯ ไม่สามารถส่งผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ การออกใบ
ประทวนล่าช้า หรืออาจจะมีปัญหาภัยพิบัติตามธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เกษตรกรไม่มีลานมันในเขตพ้ืนที่ๆ จะ
เข้าร่วมโครงการ ท าให้ต้องน าไปขายให้แก่ลานมันอื่นๆ ส่งผลให้ถูกกดราคาให้ต่ าลง ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 

๒. เนื่องด้วยคาดว่าปริมาณมันส าปะหลังส่วนมากในปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของลานมัน
ที่ไม่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าเป็นส่วนมากโดยเป็นการซื้อจากเกษตรกรโดยตรง และกดราคาของเกษตรกรให้
ต่ าลงเนื่องจากอาศัยปัจจัยที่มีลานมันที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าน้อย เพ่ือจะน ามันส าปะหลังที่มีการซื้อ
โดยตรงนั้นออกขายในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่คาดว่าจะมีการปรับตัวของราคาที่สูงขึ้น ซึ่งท าให้
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าไม่ได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าว 

๓. กรณีการซื้อมันส าปะหลังจากผู้ประกอบการในงบ ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท อาจจะไม่เอ้ือประโยชน์
กับเกษตรกร แต่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการลานมันต่างๆ มากกว่า และอาจไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่จะให้พ้ืนที่ลานมันต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการพ้ืนที่ว่างและพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการรับจ าน าได้ 
และจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของโครงการด้วยโดยในเบื้องต้นคณะกรรมาธิการเห็นว่าควรให้มีการรับ
ซื้อมันเส้นจากเฉพาะลานมันที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง และเท่ากับปริมาณที่มีการรับจ าน าเท่านั้น  



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๙๘ 

๒ . พิ จารณ าศึ กษาการติ ดตามการเตรี ยมความพร้ อมโครงการรับจ าน าข้ าว  
ปีการผลิต ๕๖/๕๗ และแนวทางการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล  (วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
ผู้มาชี้แจงจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้าเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนภายใน

กรอบระยะเวลาที่ประกาศแต่ทางกรมฯ กรอกข้อมูลไม่ทัน ก็จะให้ เกษตรกรมาลงข้อมูลใหม่ได้  
แต่ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ส าหรับกรณีที่ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบที่  ๒ หลังจากวันที่  
๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งจากที่ทราบรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้รับว่าจะน าเรื่องไปเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาให้อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับกรณีที่เกษตรกร
ปลูกข้าวในรอบที่ ๑ ปี ๕๖/๕๗ แต่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ นั้นตนเองรับไปว่าจะ
ด าเนินการเพื่อเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด 

คณะกรรมาธิการได้ฝากข้อห่วงใยกรณีเกษตรกรที่ได้เก็บเกี่ยวไปก่อนข้าวรอบสองจะต้องหา
มาตรการเยียวยาและแก้ไขต่อไป รวมถึงกรณีรอบการเพาะปลูกท่ีแบ่งระยะเวลาไม่เท่ากัน กล่าวคือรอบที่ ๑ 
ใช้เวลา ๕ เดือน และรอบที่ ๒ ใช้เวลา ๗ เดือน อาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตได้ง่าย โดยควรแบ่งรอบ
ให้มีความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลผลิตข้าวที่จะออกตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวจริง รวมถึงจะต้องมีการทบทวน
หลักเกณฑ์ส าหรับชี้วัดความแตกต่างที่จะน ามาค านวณผลผลิตต่อไร่เพ่ือไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ 
กับทั้งจะต้องด าเนินการในส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยให้ทุกภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง
ท างานอย่างสอดคล้องและค านึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรให้มากที่สุด 

ผู้มาชี้แจงจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีการค านวณผลผลิตต่อ
ไร่ที่คณะกรรมาธิการได้เคยฝากประเด็นไว้นั้น ขอเรียนว่าถึงจะเป็นเขตจังหวัดที่ติดต่อกันผลผลิตก็อาจ
แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ ทั้งเรื่องปริมาณน้ า ลักษณะพ้ืนที่ สถานการณ์ต่างๆ มาร่วมค านวณด้วย 
กับท้ังความชื้นของข้าวที่จะน ามาค านวณนั้นจะต้องอยู่ในอัตราร้อยละ ๕๐ ด้วย 

๓. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าปลีกไทย พ.ศ. ๒๕๕๖  
ผลการพิจารณา 
ผู้มาชี้แจงจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ชี้แจงสถานการณ์ค้าปลีกจากที่เคยคาดไว้ว่าจะขยายตัว

ประมาณร้อยละ ๑๒ แต่ปรับเหลือเพียงร้อยละ ๘-๙ ซึ่งไม่สอดคล้องกับตัวเลขของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ท าไว้เมื่อไตรมาสแรก ซึ่งได้แจ้งว่าในหมวดของสินค้าที่เป็นสินค้า
คงทนถาวรจะขยายตัวประมาณร้อยละ ๑๒๑ ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายรถยนต์คันแรก รวมถึงภาค
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว ส่วนกรณีสินค้ากึ่งคงทนขยายตัวประมาณร้อยละ ๒.๗ 
ส่วนสินค้า Soft line ขยายตัวประมาณร้อยละ ๓-๕ กรณีสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มีการหดตัวลงมาร้อย
ละ ๐.๗  

ผู้มาชี้แจงจากธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าการบริโภคของเอกชนในระยะเวลา  
๖ - ๗ เดือนที่ผ่านมามีการชะลอตัว นอกจากนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนสูง ท าให้กระทบความมั่นใจของ
ผู้บริโภค ส าหรับแนวโน้มในอนาคตจะมีการชะลอตัวลงแต่ไม่มากนัก  เนื่องจากปัจจัยเรื่องการจ้างงานซึ่งมีคนตก
งานเป็นจ านวนน้อยกับทั้งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะปรับตัวดีขึ้นท าให้ภาคส่งออกจะดีขึ้น
กว่าช่วงที่ผ่านมา อีกปัจจัยได้แก่ภาคสถาบันการเงินจะยังคงเข้มแข็งอยู่ ส าหรับภาวะเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างต่ า เนื่องจากเวลาเศรษฐกิจโลกไม่ดีโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งน้ ามันมีราคาต่ าลงท าให้เงินเฟ้อโดยทั่วไป
ของทั้งโลกเลยต่ าไปด้วย แต่ในภาพรวมเห็นว่าเงินเฟ้อทั้งปีอยู่ในเกณฑ์ซึ่งไม่สูงมาก ส าหรับนโยบายการเงินอัตรา
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หน้าที่ ๙๙ 

ดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕๐ อัตราเงินเฟ้อ
ปัจจุบันอยู่ประมาณร้อยละ ๒ และหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับประมาณร้อยละ ๗๘ ของ GDP  

ผู้แทนจากกรมการค้าภายในได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในส่วนของกรมการค้าภายในได้ด าเนินการ
ตามกรอบอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ในส่วนของการดูแลราคาสินค้าที่จะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมในเรื่องของ
ราคาและปริมาณ ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์ราคาสินค้าโดยทั่ว ๆ ไปส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในระดับปกติ มีการปรับ
ราคาสูงขึ้นบ้างในสินค้าหมวดของผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ซึ่งในระยะที่ผ่านมาได้ขอความร่วมมือให้ทางผู้ผลิต
ตรึงราคาสินค้าไปก่อน ซึ่งเราก็เป็นห่วงเรื่องของค่าครองชีพประชาชน ส่วนกรณีราคาแก๊สหุงต้มได้มีการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบในเรื่องของด้านการบรรจุแก๊สที่ให้ได้ครบปริมาณ และในเรื่องของการฉวยโอกาสใน
การขายราคาเกินสมควร  

ผู้แทนส านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคได้มีการส ารวจจากผู้บริโภคเป็นประจ าทุกเดือน พบว่าตัวเลขในเดือนสิงหาคมปรับลดลงมาติดต่อกัน
เป็นเดือนที่ ๔ ส่วนหนึ่งก็จะมีปัญหา เนื่องจากในช่วงนี้ราคาสินค้าเกษตรค่อนข้างต่ า เพราะฉะนั้นในการ
บริโภคก็เกิดการชะลอตัวลง ขณะนี้การขยายตัวของการส่งออกก็ชะลอตัวลง แต่ช่วงครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้น 

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการ 
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการร่วมมือกันจัดท าดัชนีค้าปลีกที่ชัดเจน เพ่ือเป็นตัวชี้วัดและ

เป็นข้อมูลส าหรับด าเนินการจัดการวางแผน โดยอาจเป็นการแยกกลุ่มสินค้าต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการน า
ข้อมูลไปใช้ 

๒. ควรมีการพัฒนาและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้ประกอบการค้าปลีกท่ีจะไปด าเนินการต่างประเทศได้ 

 
ครั้งที่ ๖๖ :  พิจารณาเรื่องท่ีค้างการพิจารณา  (วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖) 

 ผลการพิจารณา 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล จังหวัดพิจิตร 
ที่ประชุมให้จัดส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับสถานการณ์ค้าปลีกไทย 
ที่ประชุมมอบหมายให้คณะท างานฯ รวบรวมข้อมูลสรุปเป็นรูปเล่มและจัดส่งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
พิจารณาเรื่องการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) ที่มีผลต่อการส่งออกของ

ไทยในเวทีการค้าโลก และการด าเนินการของภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุมให้คณะท างานฯ จัดท ารายงานสรุปซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และจะได้จัดส่ง

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ครั้งที่ ๖๗ : พิจารณาศึกษาเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป  
(วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
ผู้แทนจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมายชี้แจงว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายให้

เป็นผู้แทนการเจรจาในกลุ่มของการระงับข้อพิพาทและความโปร่งใส ซึ่งในการประชุม  ณ กรุงบรัสเซลส์  
มีการให้แต่ละฝ่ายไปศึกษาข้อบทของกันละกัน โดยข้อบทเรื่องการระงับข้อพิพาทยังไม่มีความคืบหน้า ใน

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww2.thaiembassy.be%2Fth%2F2013%2F08%2F&ei=0ZdLUr_QK4iNrQekj4HICg&usg=AFQjCNFsq9VwPopDYrTG05oXohMFH0V7_A&bvm=bv.53371865,d.bmk


สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๐๐ 

ส่วนที่เกี่ยวกับ PCA ได้ข้อสรุปแล้วเพียงแต่รอให้ทางสหภาพยุโรปกับประเทศไทยพิจารณาในชั้นสุดท้ายอีก
ครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก าลังด าเนินกระบวนการภายในเพื่อน าไปสู่การลงนามความตกลง 

คณะกรรมาธิการกล่าวว่าเดิม PCA มีข้อที่ยังตกลงกันไม่ได้ ๓ ประการ ดังนี้  
๑. International Criminal Court ประเด็นความครอบคลุมของกฎหมาย การที่จะให้ Head 

Of State ของแต่ละประเทศสามารถขึ้นศาลได้ แต่ประเทศไทยไม่สามารถยอมรับได้เพราะมี  Head Of 
State เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์   

๒. Weapons of mass destruction ความยืดหยุ่นด้านการก ากับดู แลเรื่องอาวุธที่ มี 
อนุภาพท าลายล้างสูง ซึ่งจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและต้องมีการจัดการของกระทรวงกลาโหมใน  
หลายเรื่อง 

๓. Essential elements  เป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงทางการค้าที่
ส าคัญ โดยประเทศไทยต้องการให้เป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ ในขณะที่สหภาพยุโรปต้องการให้
เป็นเรื่องของการก าหนดบทลงโทษและการคว่ าบาตรทางการค้า  

ดังนั้นจึงขอสอบถามผู้ชี้แจงว่าประเด็นเหล่านี้มีข้อยุติอย่างไรบ้าง 
ผู้แทนจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมายชี้แจงว่า จากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าล่าสุดทาง

สหภาพยุโรปและประเทศไทยสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในส่วนของ PCA ได้แล้ว หลังจากนี้ทาง
ประเทศไทยจะเข้าสู่กระบวนการขอความเห็นชอบจาก ครม. ในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ICC ข้อสรุปคือทาง
สหภาพยุโรปยินยอมตามข้อเสนอของประเทศไทยโดยจะแยกออกจาก PCA และท าเป็นแถลงการณ์ร่วมลด
ข้อผูกพันต่อไป ส่วนเรื่อง Weapons of mass destruction ยังคงอยู่ใน PCA แต่จะลดขอบเขตลงซึ่งทาง
สหภาพยุโรปยอมรับข้อเรียกร้องของประเทศไทยแล้วเช่นกัน และสุดท้ายเรื่อง Essential elements 
ประเทศไทยยังมีข้อผูกพันด้านสิทธิมนุษยชนอยู่  

คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่า สหภาพยุโรปมีความพยายามที่จะอ้างข้อบทของ PCA ที่ลง
นามไว้กับบางประเทศมาเป็นที่ตั้งในการเจรจากับประเทศไทย โดยอ้างว่าเป็นข้อบทเดียวที่ใช้ลงนามกับทุก
ประเทศ ซึ่งข้อเท็จจริงที่ได้จากการค้นคว้าแล้วปรากฏว่ามีหลายข้อบทด้วยกันที่สหภาพยุโรปใช้ในการ  
ลงนามกับประเทศต่างๆ 

 
ครั้งที่ ๗๒ : ๑. พิจารณาศึกษานโยบายในการด าเนินการของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการ
พาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าหน่วยราชการในก ากับ
ดูแล (วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

ผลการพิจารณา 
นโยบายในการด าเนินการของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการพาณิชย์และ

ทรัพย์สินทางปัญญา 
พันธกิจ ๑ การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจบนฐานองค์ความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยค านึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม 
พันธกิจ ๒ การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพ่ือเข้ าสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนและเป็นฐานไปสู่เวทีโลก 
พันธกิจ ๓ การยกระดับประเทศเข้าสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าโดยการใช้นวัตกรรม 

ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม 
พันธกิจ ๔ การสร้างสภาพแวดล้อมในประเทศที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม 
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พันธกิจ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการ
ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ประกอบการ 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 ๑. ปรับโครงสร้างการค้าและส่งเสริมการด าเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศ โดยเชื่อมโยง

และใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาค 
 ๒. สร้างเสริมโอกาสและขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ๓. ยกระดับสินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและความสามารถใน 

การแข่งขัน 
 ๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการค้าให้เกิดการแข่งขันและเป็นธรรม 
 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า 
 ๖. รักษาและขยายตลาดเดิม เจาะตลาดใหม่ และพัฒนาช่องทางการค้า 
 ๗. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี 
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ส าคัญ 
ภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน  

- เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- พัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- ส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าอินทรีย์ 
- พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภารกิจส าคัญของกระทรวง 
- ผลักดันการส่งออก เจาะตลาดใหม่และพัฒนาช่องทางการค้า 
- เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 
- สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกทางการค้า 
- ดูแลราคาสินค้าและภาระค่าครองชีพของประชาชน 

ความคืบหน้าการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
พัฒนาระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า) 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑). ลดเวลาการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาลงร้อยละ ๕๐ 
  - สิทธิบัตรจาก ๒๔ เดือน เหลือ ๑๒ เดือน 
 - เครื่องหมายการค้าจาก ๑๒-๑๖ เดือน เหลือ ๖-๘ เดือน 
๒). ให้บริการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Registration ) ได ้
๓). รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยระบบ Paperless และ Telework ทั้งระบบ 
๔). แลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และ AEC ได้ 
๕). ลดปริมาณงานค้าง 
ความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า 
- เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน AEC 
- จัดระเบียบบริหารการค้า อ านวยความสะดวกและแสวงโอกาส 
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- เตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ AEC  
- สร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจ 
- พัฒนาเศรษฐกิจการค้าและตลาดในส่วนภูมิภาคเพ่ือรองรับ AEC 
ปัญหาและอุปสรรค 
- ยังขาดแคลนแรงงานในทุกระดับ 
- ยังต้องน าเข้าพลังงานและเทคโนโลยีจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง 
- การควบคุมต้นทุนการผลิตท าได้ยาก 
คณะกรรมาธิการแสดงความเห็นว่า นโยบายการท างานของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องต่างๆ ยัง

ขาดเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนั้นหากกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่เกี่ยวกับการพาณิชย์และทรัพย์สินทาง
ปัญญาออกมา ขอความร่วมมือส่งให้คณะกรรมาธิการด้วย เพ่ือกรรมาธิการจะน าไปแจ้งให้ประชาชนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบทราบ และขอความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ หากคณะกรรมาธิการมีการเชิญหัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ไปชี้แจงข้อมูล หากหัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถไปชี้แจงด้วย
ตนเองได้ ขอให้ส่งผู้แทนในระดับที่มีอ านาจในการตัดสินใจและสามารถตอบข้อซักถามของที่ประชุ มได้ไป
เข้าร่วมประชุมแทน  

๒. พิจารณาศึกษาผลการด าเนินงานการปิดบัญชีโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกตาม
นโยบายรัฐบาล 

ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ชี้แจงการด าเนินโครงการรับ
จ าน าข้าวตามนโยบายรัฐบาลและภาระหนี้ที่ เกิดขึ้น พอสรุปได้ ดังนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๔  ได้ก าหนดกรอบการรับจ าน าข้าวนาปีฤดูการปี ๕๔/๕๕ และ นาปรังปี ๕๕ ไว้ที่ประมาณ ๒๕ ล้าน
ตัน ประมาณการว่าจะใช้เงินจ านวน ๔๐๑,๐๐๐ ล้านบาท โดย ธกส. ได้ท าการศึกษาและประเมินขีด
ความสามารถแล้วสามารถสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลได้ภายใต้วงเงิน  ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ต่อมา ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปรับลดปริมาณการรับจ าน า ก าหนดกรอบวงเงินที่ 
๓๕๙,๑๖๐ ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์น้ าท่วมซึ่งจะท าให้ข้าวเข้าสู่ระบบน้อยลง โดยคงไว้เป็นเงินทุน 
ธกส. ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนอีกประมาณสองแสนกว่าล้านบาทมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็น
ผู้ด าเนินการจัดหา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้มีการปรับแผนการก่อหนี้ของส านักหนี้สาธารณะ 
ครั้งที่ ๔ ตามมติ ครม. กรอบวงเงินที่ ๓๕๙,๑๖๐ ล้านบาท ส าหรับโครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร 
ข้าวนาปี/นาปรัง และเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาส าหรับผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนด้วย และวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ขยายกรอบข้าวนาปรัง ปี ๕๕ เพ่ิม ๑.๓๙ ล้านตัน รวมเป็น ๑๔.๗ ล้านตัน ทั้งนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับปริมาณข้าวที่รับจ าน าและอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมส่วนข้าวเปลือกฤดูการปี ๕๕/๕๖ ครม. 
ได้มีมติเมื่อ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ก าหนดกรอบไว้ที่ ๑๕ ล้านตัน เป็นเงินประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยกระทรวงการคลังมีขีดความสามารถในวงเงินค้ าประกันที่ ๑๕๐,๐๐๐   ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นภาระ
ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องด าเนินการขายข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรในโครงการเพ่ือน ามาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เกษตรกร ๑ ราย สามารถเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวได้ ๒ รอบ โดยไม่จ ากัดว่า
เป็นข้าวนาปีหรือนาปรัง แต่หากจะจ าน ารอบ ๒ จะต้องท าการขึ้นทะเบียนใหม่ เพื่อไม่ให้ชาวนาเร่งปลูกข้าว 
๓ รอบ/ปี หรือ ๒ปี/๕ รอบ 

คณะกรรมาธิการได้สอบถามกรณีผู้แทนจาก ธ.ก.ส. ได้ชี้แจงว่า ได้รับช าระเงินคืนจากการ
ระบายผลิตผลทางการเกษตรแล้วจ านวนเงิน ๓๓,๓๔๔ ล้านบาท ซึ่งไม่ตรงกับตัวเลขที่กระทรวงพาณิชย์
ออกมาระบุก่อนหน้านี้ว่าได้ช าระแล้ว จ านวน ๔๒,๐๐๐ ล้านบาท รวมถึงยังมีโครงการข้าวนาปีก่อนปีการ
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ผลิต ๕๔/๕๕ ที่ยังค้างช าระอยู่หรือไม่ และตัวเลขที่ได้รับช าระคืนจากการขายข้าวแบบจีทูจีเป็นจ านวน
เท่าใด และ ธ.ก.ส. มีมาตรการหรือแนวทางอย่างไรที่จะบริหารจัดการเงินจ านวน ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท โดย
ไม่ให้กระทบกับการด าเนินธุรกรรมปกติของธนาคาร อีกท้ังได้ตั้งข้อสังเกตว่า ข้าวเปลือกปี ๕๕/๕๖  ที่ได้ตั้ง
กรอบไว้ ๑๕ ล้านตัน อาจจะไม่เพียงพอกับปริมาณข้าวเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้แยกว่าเป็นการปลูกข้าวนาปี
หรือนาปรัง โดยผู้แทนจาก ธ.ก.ส. ได้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการว่าจ านวนเงิน ๓๓,๓๔๔ ล้านบาท
นั้น เป็นตัวเลขจากผลการด าเนินงานในโครงการตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว แต่ไม่รวมถึงผลิตผล  
ที่ค้างสต็อกเก่าตั้งแต่ปี ๔๘/๔๙ ที่ได้ระบายไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงต้นปี ประมาณเดือน เมษายน -
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงินประมาณ ๔-๕ พันล้านบาท ซึ่งหากน ามาค านวณรวมด้วยจะเป็นจ านวน 
๔๖,๐๓๕ ล้านบาทโดยประมาณ นอกจากนี้ยังมีโครงการข้าวนาปีก่อนปีการผลิต ๕๔/๕๕ ที่ยังค้างช าระ  
ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ประสานกับส านักงบประมาณเพ่ือบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการปิดบัญชี
โครงการแล้ว ส่วนการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคารเนื่องจาก ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินของรัฐ  
ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ ในสัดส่วนร้อยละ ๙๙ หากมีภาระขาดทุนเกิดขึ้นรัฐบาลจะให้ส านัก
งบประมาณตั้งงบประมาณชดใช้ให้กับ ธ.ก.ส. นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ก็มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการ
แยกบัญชีธุรกรรมปกติและได้ปฏิบัติตามกรอบมติ ครม. อย่างเคร่งครัด ดังนี้ การด าเนินการในโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาลจึงไม่กระทบกับธุรกรรมการด าเนินงานปกติของ ธ.ก.ส. การบริการงานโครงการได้มีการ
หารือกับกระทรวงการคลังเพ่ือตั้งคณะอนุกรรมการจัดการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อท าหน้าที่บริหารเงิน
ที่จะใช้ในโครงการรับจ าน า เสนอให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ ซึ่งจะเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้ง ส่วนการขายข้าวแบบจีทูจีนั้น ธ.ก.ส. ไม่ทราบตัวเลขจะทราบเพียงแค่ว่าเป็นการ
จัดสรรช าระหนี้ในโครงการใดเท่านั้น 
   
ครั้งที่ ๗๓ : พิจารณาญัตติ นายรังสรรค์  มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าพูน เรื่องขอให้
พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาล าไยอบแห้งตกต่ า ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๓  
(๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
  สืบเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรผู้ผลิต/แปรรูปล าไย ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๓               
ร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ าไปยังส่วนราชการ โดยผ่านช่องทางของคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน โดยเกษตรกร
ต้องการขอเงินชดเชยจากรัฐบาลเนื่องจากได้ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการพัฒนาฯ ในคราวประชุม ครั้งที่              
๑ /๒๕๕๔ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อ
แก่เกษตรกรโดยใช้ล าไยอบแห้งเป็นหลักประกันและให้เกษตรกรชะลอการขายล าไยเพ่ือรอให้ราคาขึ้นแต่ราคา
ผลผลิตกลับตกต่ าลงกว่าเดิม เกษตรกรไม่สามารถช าระหนี้ได้จึงเกิดหนี้ค้างช าระกับธนาคาร 
 นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงถึงผลการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ พอ
สรุปได้ว่า การขอสนับสนุนค่าชดเชยเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๔๓๐,๓๗๑.๐๖ บาท ไม่สามารถใช้เงิน คชก. ได้ 
ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าการจ่ายเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรต้องเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ตามระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ข้อ ๑๙ (๑) ซึ่ง
ก าหนดว่าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดเพ่ือรักษาระดับหรือยกระดับราคาสินค้าเกษตร แต่
ข้อเท็จจริงเกษตรกรได้จ าหน่ายล าไยอบแห้งทั้งเปลือกไปแล้ว ซึ่งไม่มีผลด้านการตลาดเพ่ือรักษาระดับหรือ
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ยกระดับราคาสินค้าเกษตร จึงไม่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้จะพิจารณาเสนอ
ต่อ ครม. เพ่ือขอค่าชดเชยกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยไม่ต้องน ามาให้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 
รวมทั้งคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือพิจารณาอีก ซึ่งผู้แทนจาก ธ.ก.ส. ได้ชี้แจง
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว่า ธ.ก.ส ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ บางเขน ซึ่งคงจะหาข้อสรุปเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
ล าไยอบแห้งตกต่ าฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๓ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ 

การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
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หน้าที่ ๑๓๔ 
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หน้าที่ ๑๓๕ 
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หน้าที่ ๑๓๖ 
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หน้าที่ ๑๓๗ 
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หน้าที่ ๑๓๙ 
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สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการติดตามสินค้า การบริการ และการลงทุน 
     

 
ครั้งที่ ๑  :  ๑. พิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งต่างๆ ในคณะอนุกรรมาธิการติดตามสินค้า การบริการ  
และการลงทนุ  (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
  ที่ประชุมมีมติตั้งอนุกรรมาธิการให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

๑. นายเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นายมานะ  โลหะวณิชย์   เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๓. นายวรงค์  เดชกิจวิกรม   เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
๔. นายองอาจ  วชิรพงศ์   เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. นางดวงแข  อรรณนพพร   เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๖. นายสุรันต์  จันทร์พิทักษ์   เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
๗. นายสุภสาสน์  เมาะราศี   เป็นอนุกรรมาธิการ  
๘. นายเดชจรัส  ชาญวิรัตน์  เป็นอนุกรรมาธิการ 
๙. นายวิศรุต  กระบวนสืบ  เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑๐. นายเกริกฤทธิ  แจ้งพรมมา   เป็นเลขาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
๒. พิจารณาก าหนดวัน เวลา ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการติดตามสินค้า การบริการ 

และการลงทุน 
ที่ประชุมมีมติก าหนดให้ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเป็นประจ าทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
 
 ๓. พิจารณาก าหนดกรอบการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการติดตามสินค้า การ

บริการ และการลงทุน 
ที่ประชุมได้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการซึ่งให้ความส าคัญกับ

การติดตามการก ากับดูแลสินค้าและบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือศึกษาถึงมาตรการเกี่ยวกับ
การควบคุมราคาสินค้า ปริมาณสินค้า และความไม่เป็นธรรมทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้น
ราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรม และหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

และเนื่องจากสถานการณ์น้ าท่วมในขณะนี้ส่งผลให้สินค้าอุปโภคหลายรายการขาดตลาด  
คณะอนุกรรมาธิการจึงมีมติที่จะศึกษาและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยจะร่วมกับกรมการค้าภายใน 
ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า รวมถึงการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม อันเป็นการ
ซ้ าเติมประชาชนผูป้ระสบอุทกภัย 

ด้านการศึกษาดูงาน ก าหนดให้มีการศึกษาดูงานโครงการรับจ าน าข้าวตามนโยบายของรัฐบาล 
ทั้งนี้ เพ่ือศึกษาถึงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากโครงการรับจ าน าข้าวของ
รัฐบาล 
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หน้าที่ ๑๔๑ 

ครั้งที่ ๒  :   พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล   
 (วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕) 
 ประเด็นที่พิจารณา คือ ปัญหาการตรวจสอบคุณสมบัติข้าว เนื่องจากขณะนี้เครื่องกะเทาะ
ข้าวเปลือกยังไม่มีหน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานว่าควรตั้งรอบการหมุนเท่าใดต่อวินาที ดังนั้นเมื่อ
เกษตรกรน าข้าวเปลือกมากะเทาะเปลือกเป็นข้าวสารที่โรงสี  ถ้าโรงสีตั้งรอบการหมุนของเครื่องกะเทาะ
เปลือกเร็วเมล็ดข้าวก็จะหักมากส่งผลต่อการจ าน าข้าวของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรเสียเปรียบ  กระทรวง
พาณิชย์จึงควรรับไปดูแล 
 ปัญหาการออกใบประทวนล่าช้า คือหลังจากที่เกษตรกรน าข้าวไปจ าน าแล้ว อคส.จะต้องออก
ใบประทวนภายใน ๓ วัน จากนั้นเกษตรกรจะต้องน าใบประทวนไปรับเงินที่ธกส.ภายใน ๓วัน แต่เนี่องจาก
อคส. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจึงเกิดปัญหาการออกใบประทวนล่าช้า เกษตรกรจึงได้รับเงินจากธกส.ล่าช้า
ตามไปด้วย 
 ปัญหาการน าส่งข้าวเข้าโกดังกลาง เมื่อรัฐบาลรับจ าน าข้าวจากเกษตรกรแล้วจะมีโกดังกลาง
เพ่ือให้โรงสีน าข้าวไปสีแปรสภาพภายใน ๑๐ วัน ดังนั้นจึงควรเข้าไปตรวจข้าวในโกดังกลางว่าเป็นประเภท
ตรงตามที่รัฐบาลให้โรงสีน าไปสีหรือไม่ โดยการน าตัวอย่างข้าวไปต้มประมาณ ๑๕ นาที แล้วน ามาวางที่
กระจกข้าวเมล็ดใดที่บดละเอียดหมดคือข้าวหอมมะลิ ถ้าละเอียดไม่หมดก็ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ 
 
ครั้งที่ ๓  :   พิจารณาเตรียมการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรตามนโยบายของ
รัฐบาล (วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
 ตามท่ีคณะอนุกรรมาธิการได้รับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับปัญหา
โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล นั้น คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหา
โครงการรับจ าน ามันส าปะหลังของรัฐบาล ขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหามันส าปะหลังที่ขุดขึ้นมาจ านวน
มากไม่สามารถจ าน าได้ เนื่องจากมีลานมันเข้าร่วมโครงการจ านวนน้อย อาจจะมีสาเหตุมาจากกระทรวง
พาณิชย์ อคส. และ ธกส. ยังไม่มีความพร้อม เพราะการท างานของทุกหน่วยงานมีความเชื่อมโยงกันหาก
สัญญากับ ธกส. ยังไม่สมบูรณ์ลานมันก็จะไม่กล้าเข้าร่วมโครงการรับจ าน าเพราะมีปัญหาเรื่องความเสี่ยงสูง
ส่งผลให้ใบประทวนไม่สามารถออกได้ รวมทั้งปัญหาลานมันติดแบล็กลิสต์จ านวนมาก ฉะนั้นหากทางคณะ
อนุกรรมาธิการได้ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงานและรับทราบปัญหาจากเกษตรกรโดยตรงก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
การแก้ไขปัญหาโครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป คณะอนุกรรมาธิการจึงได้เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือขออนุมัติการเดินทางศึกษาดูงานใน
พ้ืนที่ดังกล่าวและพ้ืนที่ใกล้เคียงระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น 
 
ครั้งที่ ๔  :  พิจารณาสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานปัญหาโครงการรับจ าน าข้าวและมันส าปะหลังของ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น  (วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
     เนื่องจากเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย อ าเภอหนองกี่ อ าเภอนางรอง อ าเภอหนอง
หงส์ อ าเภอล าปลายมาศ และอ าเภอโนนสุวรรณ จ านวน ๔๖๐ ราย ได้ขายข้าวเข้าโครงการรับจ าน า 
ข้าวนาปี ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ตามนโยบายของรัฐบาล แต่ยังไม่ได้รับใบประทวน โดยเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย
แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๒กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายสมศักดิ์  วงศ์วัฒนศานต์  รักษาการในต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้า ได้สั่งระงับการออกใบประทวนด้วยวาจา โดยการโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่
ประจ าหน่วยรับฝากจุดรับจ าน าข้าวธนพลพืชผล อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ท าให้เกษตรกรจ านวน 
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หน้าที่ ๑๔๒ 

๔๖๐ ราย ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับใบประทวนแล้วแต่ยัง
ไม่ได้รับเงินจากการขายข้าวในโครงการรับจ าน าข้าวนาปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ทั้งที่ส่งใบประทวนให้กับ ธกส. 
แล้ว แต่ ธกส. อ้างว่ารอการตรวจสอบความโปร่งใสจากเกษตรกรรายหนึ่ง คือ นายสงวน จันทร์พุทรา ที่ถูก
ตั้งข้อสงสัยว่าขายข้าวได้มากเกินจ านวนการคิดค านวณต่อไร่ ซึ่งท าให้เกษตรกรผู้ขายข้าวคนอ่ืนๆที่เข้าร่วม
โครงการเสียหายประมาณ ๑๕๐ ราย และเนื่องจากในปีนี้จุดรับจ าน าข้าวที่เข้าร่วมโครงการมีน้อย ในปี
ต่อไปจึงอยากให้รัฐบาลเปิดจุดรับซื้อข้าวเสรีเพิ่มมากข้ึนเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร 
 คณะกรรมาธิการแสดงความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ เกษตรกรจ านวน ๔๖๐ ราย ไม่ได้รับ 
ใบประทวนว่า การออกใบประทวนล่าช้าอาจเกิดจากจ านวนวงเงินค้ าประกัน ซึ่งปกติแล้วจุดรับจ าน าจะต้อง
ออกวงเงินค้ าประกันไว้ที่โรงสี อัตราร้อยเปอร์เซ็นกับจ านวนข้าวที่เข้ามา ฉะนั้นอาจเป็นไปได้ว่าข้าวที่
เกษตรกรน าเข้ามาจ าน านั้นมีจ านวนมากกว่าหนังสือค้ าประกันและยังหาวงเงินใหม่มาค้ าประกันเพ่ิมไม่ได้ 
และกรณีที่นายสมศักดิ์  วงศ์วัฒนศานต์ สั่งระงับใบประทวนด้วยวาจานั้นปกติแล้วกรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น 
นอกจากจะเกิดจากข้าวที่รับจ าน ามายังสีแปรสภาพส่งไม่หมด คือจ านวนวงเงินค้ าประกันจะต้องสมดุล
กับข้าวที่รับมา ถ้าข้าวยังไม่สีแปรสภาพก็จะเพ่ิมวงเงินค้ าประกันไม่ได้และก็จะส่งผลให้ไม่สามารถออกใบ
ประทวนได้ตามมา  
  
ครั้งที่ ๕  :  พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญามอบหมาย  
(วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕) 

ในเบื้องต้นคณะอนุกรรมาธิการต้องการทราบข้อมูลจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อน
เพ่ือน าข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน  

ที่ประชุมจึงมีมติท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลการรับจ าน าข้าวตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปีของรัฐบาลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 
๒๕๕๔/๒๕๕๕ นับตั้งแต่ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ ดังต่อไปนี้ 

๑. โรงสีที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งของ อตก. และ อคส. มีก่ีแห่งและมีปริมาณข้าวกี่ตัน 
๒. เบิกเงินไปแล้วตามใบประทวนเป็นจ านวนเท่าใด 
๓. มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้ งหมดกี่ไร่และเก็บเกี่ยวได้ เป็นจ านวนเท่าใด (ตอนออก 

ใบประทวน) 
๔. จ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากน้ าท่วมไปทั้งหมดเท่าไร 
๕. จ่ายชดเชยเยียวยาก่อนเปิดโครงการรับจ าน าตามนโยบายรัฐบาล (๑๕,๐๐๐ บาท/ตัน)  

เป็นจ านวนเงินเท่าใด 
๖. สถิติประมาณการผลผลิตรายต าบล รายอ าเภอท้ังจังหวัดเป็นอย่างไร 
๗. ปริมาณการรับจ าน าข้ามเขตมีทั้งหมดเท่าใด  
๘. โดยต้องจัดส่งข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมาธิการภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ 

 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๔๓ 

ครั้งที่ ๖  :  พิจารณาเอกสารโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ของ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  (วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕) 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเอกสารบางส่วนแล้วพบว่าข้อมูลที่ได้รับยังไม่ครบถ้วน เช่น 
ข้อมูลของทาง ธกส. เกี่ยวกับผลผลิตของเกษตรกรที่คณะอนุกรรมาธิการมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาขอทราบข้อมูลการรับจ าน าข้าวตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปีของรัฐบาลในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ นับตั้งแต่ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ ซึ่งต้องรอเอกสารดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการต่อไป 

ส าหรับปัญหาของโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังกับโครงการรับจ าน าข้าวนาปรังที่ก าลั ง
เกิดขึ้น ควรหาแนวทางการแก้ไข โดยพิจารณาตามสัดส่วนที่ยังไม่ได้ขุดมันขึ้นมา เพราะตอนนี้ลานมันที่เข้า
ร่วมโครงการมีน้อย ส่วนกรณีของโครงการรับจ าน าข้าวนาปรังก็เสนอไปว่าหากโรงสีที่เข้าร่วมโครงการมี
น้อยก็ให้เสนอเปิดจุดรับจ าน าเพ่ิมเติมได้ แต่ทั้งนี้ต้องไปตรวจดูศักยภาพของจุดรับจ าน าที่จะเปิดเพ่ิม เช่น 
สหกรณ์ ลานข้าว ท่าข้าว เป็นต้น 
 
ครั้งที่ ๗  :  พิจารณาเอกสารรายละเอียดข้อมูลโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

ในเบื้องต้นผู้แทนจากส านักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 
ตามข้อมูลของเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ จ านวน 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าตัน แต่มีปริมาณการรับจ าน าข้าวมากถึง ๒๘,๐๐๐ กว่าตัน ทั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถูกน้ าท่วมเสียหายเกือบทุกพ้ืนที่ ยกเว้นอ าเภอท่าเรือและอ าเภอพาชีบางส่วน โดยในพ้ืนที่ดังกล่าวมีโกดัง
กลางเก็บข้าวอยู่ ๑ หลัง อยู่ที่ต าบลศาลาลอย จึงท าให้มีปริมาณข้าวมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ประกอบกับพ้ืนที่ตรง
นั้นเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี โดยมีคลองระพีพัฒน์กั้นอยู่ ซึ่งตาม
หลักเกณฑ์การรับจ าน าข้าวของรัฐบาลให้จ าน าข้าวได้เฉพาะในพ้ืนที่ตนเองเท่านั้นยกเว้นในเขตพ้ืนที่ต าบล
ติดต่อกัน ฉะนั้นพ้ืนที่ในจังหวัดสระบุรีที่ติดกับคลองระพีพัฒน์จึงสามารถข้ามไปจ าน าข้าวในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ ข้าวจ านวน ๒๘,๐๐๐ กว่าตันนี้ จึงเป็นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัด
สระบุรี แต่ส านักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่สามารถแยกออกได้ว่ามีสัดส่วนเท่าไร ทั้งนี้
เป็นหน้าที่ของ อคส. เป็นฝ่ายตรวจสอบ แต่ตามเอกสารข้อมูลการรับจ าน าข้าวข้ามเขตจ านวน ๗,๐๐๐ กว่า
ตันนี้ เป็นการรับจ าน าข้าวข้ามเขตมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าวระดับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีมติให้โรงสีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปรับจ าน าข้าวในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าวจ านวน 
๗,๐๐๐ กว่าตันตามเอกสารข้อมูลการรับจ าน าข้าวข้ามเขตจึงไม่เก่ียวกับข้าวจ านวน ๒๘,๐๐๐ กว่าตันที่เป็น
ประเด็นอยู่ 

คณะอนุกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารที่ได้รับมามีข้อผิดปกติเกี่ยวกับข้อมูลปริมาณข้าว
ภายหลังน้ าท่วม ทั้งนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการมีมติให้ส านักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส่งเอกสารใบขนย้าย บันทึกสต๊อกข้าวก่อนเปิดโครงการรับจ าน า รายงานการรับจ าน าข้าวนาปี ปี ๒๕๕๔/
๒๕๕๕ และปริมาณการรับจ าข้าวมายังคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ 
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

สภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๔๗ 

การเดินทางไปศึกษาดงูานเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับจ าน ามันส าปะหลังตามโครงการรับจ าน า 
ของรัฐบาลในพื้นที่อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวดัชัยภมูิ 

ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ณ จังหวัดชัยภูม ิ

     

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร  
ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการติดตามสินค้า การบริการ และการลงทุน เดินทางไปศึกษาดูงาน
กรณีเรื่องร้องเรียนของกลุ่มสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เขตอ าเภอภักดีชุมพล ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒ 
มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยขอให้ตรวจสอบการยักยอกมันส าปะหลังตามโครงการรับ
จ าน ามันส าปะหลังของจังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ซึ่งจากการเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าว
คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าลานมันผาทองพืชผลผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการรับจ าน า
มันส าปะหลัง ซึ่งได้รับการอนุมัติให้เปิดจุดรับจ าน าเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในครั้งแรกวางเงินค้ า
ประกันจ านวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท สามารถรับจ าน ามันส าปะหลังได้จ านวน ๑,๐๐๐ ตัน ขณะนี้ออกใบ
ประทวนไปแล้วส าหรับหัวมันสดจ านวน ๑.๖๕๗ ตัน และส าหรับมันเส้นจ านวน ๖๘๔ ตัน และจากกรณี
ของลานมันผาทองพืชผลมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการรับจ าน ามันส าปะหลังตามโครงการรับ
จ าน าของรัฐบาลจ านวน ๘๐ ราย โดยทางลานมันผาทองพืชผลไม่สามารถออกใบประทวนให้เกษตรกรได้ 
หลังจากวันที่รัฐบาลประกาศปิดโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง เจ้าหน้าที่ อคส. พบเหตุการณ์มีรถพ่วง
ก าลังขนมันอยู่ที่ลานมันผาทองพืชผล จึงได้สอบถามว่าจะเอามันส าปะหลังไปที่ไหน ได้รับค าตอบว่าจะน า
มันไปตากนอกพ้ืนที่ โดยเจ้าของลานมันยอมรับว่าท าเช่นนั้นจริง ซึ่งการกระท าเช่นนั้นไม่อาจท าได้เนื่องจาก
ไม่ได้รับอนุญาตจาก อคส. ก่อน และเมื่อไปตรวจสต๊อกมันส าปะหลังของลานมันผาทองพืชผลแล้วพบว่ามัน
ส าปะหลังหายไปประมาณ ๔๙๘ ตัน อคส. ตั้งข้อสังเกตว่าการกระท าดังกล่าวอาจเป็นการกระท าทุจริตโดย
การน ามันส าปะหลังที่รับจ าน าจากเกษตรกรไปขาย จึงได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และภายหลัง
จาก อคส. ได้สั่งปิดการรับจ าน าของลานมันผาทองพืชผลเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ มีเกษตรกรที่ไม่
ทราบว่า อคส. ได้สั่งปิดการรับจ าน าแล้วยังคงน ามันส าปะหลังไปจ าน าที่ลานมันผาทองพืชผลอยู่  และ
เจ้าของลานมันยังคงรับจ าน ามันส าปะหลังจากเกษตรกรไว้ต่อไปอีก  โดยอ้างว่าเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรเพราะเกษตรกรแต่ละคนจะปลูกมันส าปะหลังไว้หลายไร่  ในแต่ละวันจึงต้องทยอยขุดขึ้นมาจ าน า 
ลานมันผาทองพืชผลจึงจ าต้องรับจ าน ามันส าปะหลังไว้และยอมรับว่าได้รับจ าน ามันส าปะหลังไว้เกิน 
๑,๐๐๐ ตัน แต่ก็ได้หาทางออกโดยได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ อคส. ให้ไปเพ่ิมวงเงินค้ าประกันในครั้งที่
สองอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยเชื่อว่าจะสามารถท าให้รับจ าน ามันส าปะหลัง
ต่อไปได้อีก ๑,๐๐๐ ตัน โดยไม่ทราบว่าจะต้องส่งมันส าปะหลังที่แปรสภาพแล้วให้กับ อคส. ให้ครบถ้วน
ก่อน 

ตัวแทน อคส. ชี้แจงว่าจากกรณีนี้ลานมันผาทองพืชผลไม่สามารถออกใบประทวนได้ 
เนื่องจากลานมันผาทองพืชผลผิดสัญญากับ อคส . โดยการขนมันส าปะหลังที่รับจ าน าไว้ไปตากยังพ้ืนที่อ่ืน
และยังคงค้างส่งมันส าปะหลังที่แปรสภาพแล้วให้กับ อคส. เป็นจ านวนประมาณ ๒๐๐ ตัน (แต่เจ้าของลาน
มันผาทองพืชผลแจ้งว่าประมาณ ๘๐ ตัน เท่านั้น) มาเป็นเวลา ๒ เดือนแล้ว ท าให้เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนจึงเข้าร้องเรียนแจ้งความกล่าวโทษในข้อหายักยอกทรัพย์และฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนที่



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๔๘ 

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงอายัดมันส าปะหลังที่แปรสภาพ
แล้วไว้เพ่ือการตรวจสอบจ านวนประมาณ ๘๐๐ ตัน 
 เจ้าของลานมันผาทองพืชผลยอมรับว่าตนเองอ่านสัญญาไม่ครบจึงไม่ทราบถึงข้อห้ามดังกล่าว 
ขณะนี้ลานมันผาทองพืชผลค้างช าระเงินให้กับเกษตรกรส าหรับมันส าปะหลังจ านวน ๑,๔๐๐ กว่าตัน เป็นเงิน 
๔ ล้านกว่าบาท  ซึ่งในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ช าระเงินให้เกษตรกรไปแล้ว ๑๕ ราย เป็นเงินประมาณ ๖ 
แสนกว่าบาท ส่วนจ านวนเงินที่ยังค้างจ่ายเเก่เกษตรกรนั้นลานมันยังไม่สามารถจ่ายให้ได้ในขณะนี้  เพราะ
เจ้าของลานมันผาทองพืชผลไม่มีเงินส ารองจ่ายมากถึงขนาดนั้น จึงจ าเป็นต้องน ามันส าปะหลังที่แปรสภาพ
แล้วออกขายแต่เนื่องจากขณะนี้ถูกอายัดอยู่ และสาเหตุที่ส่งมันส าปะหลังที่แปรสภาพแล้วให้ อคส. ล่าช้า
อ้างว่าเพราะถูกเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะในการลงมันและถูกตัดเปอร์เซ็นมันส าปะหลังมาก เจ้าของลานมันผา
ทองพืชผลจึงขอน ามันส าปะหลังที่แปรสภาพแล้วที่ถูกอายัดอยู่ออกขายเพ่ือน าเงินมาจ่ายให้แก่เกษตรกร 
 ส าหรับในช่วงระยะเวลาของโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังที่ไม่สามารถออกใบประทวนให้แก่
เกษตรกรจ านวน ๕๐ กว่าคนได้ เพราะหลักฐานการชั่งน้ าหนักและเอกสารอ่ืนๆอยู่ที่ เจ้าของลานมัน 
ผาทองพืชผล อคส. จึงแจ้งให้ทางจังหวัดทราบ ทางจังหวัดจึงแจ้งให้เจ้าของลานมันผาทองพืชผลส่งมัน
ส าปะหลังที่แปรสภาพแล้วให้ครบภายใน ๗ วัน แต่ทางเจ้าของลานมันผาทองพืชผลก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม
ภายในระยะเวลาดังกล่าว  
 ตัวแทนเกษตรกรชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการว่าสาเหตุที่เกษตรกรยังน ามันส าปะหลังไปจ าน าที่
ลานมันผาทองพืชผลหลังจากท่ี อคส. มีค าสั่งปิดการรับจ าน าแล้วเพราะไม่ทราบถึงค าสั่งดังกล่าว หากมีการ
ปิดลานมันก็ควรจะน าธงฟ้าออกและมีการติดประกาศค าสั่งให้เกษตรกรได้ทราบโดยทั่วกัน และเจ้าหน้าที่
ของ อคส. ที่ประจ าอยู่ที่ลานมันผาทองพืชผลควรจะแจ้งให้เกษตรกรทราบถึงค าสั่งเช่นนั้นไม่ควรปล่อยให้
เกษตรกรน ามันส าปะหลังเข้ามาจ าน าอีก 
 คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่าสัญญาระหว่าง อคส. กับ ลานมัน มีรายละเอียดในเรื่องของ
การห้ามขนย้ายมันส าปะหลังออกไปนอกพ้ืนที่โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจาก อคส. ชัดเจนอยู่แล้ว 
ดังนั้นการกระท าของเจ้าของลานมันผาทองพืชผล
ที่ขนย้ายมันส าปะหลังออกไปตากยังพ้ืนที่อ่ืนตามที่
กล่าวอ้างนั้น แสดงให้เห็นว่าเจ้าของลานมันผาทอง
พืชผลมีเจตนาไม่สุจริต และ อคส. ในฐานะเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการรับจ าน า
ของรัฐบาลโดยตรงจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบติดตาม
การออกใบประทวนให้แก่เกษตรกรและมีหน้าที่
ต้องอบรมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจ าลานมันให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับจ าน ามันส าปะหลังให้ถูกต้อง  และ
มันส าปะหลังที่เจ้าของลานมันผาทองพืชผลแจ้งว่าถูกตัดเปอร์เซ็นมากอาจเป็นเพราะมันส าปะหลังนั้นเสื่อม
คุณภาพ เป็นมันส าปะหลังเก่าที่ตกค้างอยู่ตามลานมันมาหลายปีแล้ว อคส. จึงต้องตรวจสอบว่ามัน
ส าปะหลังนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรและอาจมีเรื่องผลประโยชน์มาเก่ียวข้อง 

จากกรณีดังกล่าวข้างต้นคณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมหารือข้อสรุ ปกับส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องแล้วให้ข้อสรุปดังนี้ 

๑. ควรหาวิธีการเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดโดยเร็ว และควรมีการ
เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้าและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุม



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๔๙ 

เพ่ือหาเงินจ านวนประมาณ ๔ ล้านบาทจ่ายให้กับเกษตรกรไปก่อน โดยขอให้มาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการฯ 
ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๒. รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรไปก่อนและภายหลังที่รัฐบาลได้จ่ายเงินไปก่อนแล้ว
ให้องค์การคลังสินค้าเป็นโจทย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของลานมันผาทองพืชผลในทางแพ่งและอาญา
ต่อไป 

ในการศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการติดตามสินค้า การบริการ และการลงทุน  
ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ในพ้ืนที่ที่ประสบความ
เดือดร้อนครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้มีการร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนลง
พ้ืนที่เพ่ือรับฟังเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง  
จึงได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้  
เพ่ือน าเสนอต่อสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาในโอกาสต่อไป                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๕๐ 

สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
สภาผู้แทนราษฎร 

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ณ บริษัท เนเชอรัล ฟลุต จ ากัด อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------- 
การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

ณ บริษัท เนเชอรัล ฟลุต จ ากัด อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ า ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ซึ่งเป็น
นโยบายการแทรกแซงกลไกตลาดด้านราคาสินค้าเกษตรของรัฐบาล และก าหนดให้มีการแก้ไขปัญหาระยะ
ยาวทั้งระบบเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะกรรมาธิการจึงได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไป
ศึกษาและรวบรวมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่ได้
จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อมูลที่หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ น าเสนอ 
๑. ปัญหาการจ้างแรงงาน โดยจะมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงท าหนังสือส่งนักศึกษามาขอฝึกงาน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
สนับสนุนการจ้างแรงงานดังกล่าว เนื่องจากจะผิดต่อกฎหมายแรงงาน 

๒. สภาวะด้านส่งออกสับปะรดแปรรูป ตลาดต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป อเมริกา และ
ออสเตรเลีย อยู่ในสภาพชะลอตัวและไม่ดีนัก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นสาเหตุให้มีสต๊อกสินค้าเป็น
จ านวนมาก และประเทศคู่แข่งที่ส าคัญคือ ประเทศฟิลิปปินส์ที่จ าหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าประเทศไทย 

๓. การประสบปัญหาผลิตสินค้าช่วงที่ผลผลิตสับปะรดล้นตลาด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกร ซึ่งรัฐบาลรับว่าจะสนับสนุนงบประมาณในการผลิตจ านวนกว่า ๘๐๐ ล้านบาท แต่ในความเป็น
จริงไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินจ านวนดังกล่าว ซึ่งท าให้บริษัทมียอดสต๊อกสินค้าคงค้างเป็นจ านวนมาก 

๔. บริษัทฯ และโรงงานในบริเวณใกล้เคียงต้องรับผลผลิตสับปะรดจากภูมิภาคอ่ืน เช่น 
ภาคเหนือ เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าแปรรูป เนื่องจากพ้ืนที่ภาคเหนือไม่มีการเปิดบริษัทแปรรูป
สับปะรด และสับปะรดที่ ได้จากพ้ืนที่นอกเหนือจากจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดราชบุรี  และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อน ามาผลิตบรรจุกระป๋อง การตัดแต่งจะท าให้ได้น้ าหนักไม่เท่ากันกับสับปะรด 
จาก ๓ จังหวัดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน 

๕. การรวมตัวของบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิตสินค้าสับปะรดแปรรูป เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
หรือขอรับการสนับสนุนเรื่องใด ๆ จากภาครัฐ ค่อนข้างเป็นไปได้ง่าย เนื่องจากการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการ
ด าเนินงานของแต่ละบริษัท 
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หน้าที่ ๑๕๑ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. การแก้ไขปัญหากรณีผลผลิตสับปะรดล้นตลาด รัฐบาลไม่ควรรับซื้อผลผลิตสับปะรดเพียง

ประการเดียว แต่ควรช่วยเหลือด้านการลดสต๊อกสินค้าในโรงงานผู้ผลิต โดยการท าให้มียอดการสั่งซื้อเพ่ิม
มากขึ้น 

๒. ผู้ประกอบการควรก าหนดเป้าหมายในการจ าหน่ายสินค้าของตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศแถบอาหรับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะสั่งซื้อสินค้า 
โดยผู้แทนที่จะส่งไปเจรจาการค้าควรเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เพ่ือการโน้มน้าวให้มีการสั่งซื้อสินค้าง่าย
ขึ้น เนื่องจากการส่งผู้แทนเจรจาที่เป็นข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มิได้นับถือศาสนา
อิสลามมักไม่ประสบความส าเร็จ 

คณะกรรมาธิการขอให้บริษัท เนเชอรัล ฟลุต จ ากัด รวบรวมตัวเลขสต๊อกสินค้าที่แท้จริงของ
แต่ละโรงงาน และขอให้รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ควรได้รับการแก้ไข เสนอต่อคณะกรรมาธิการ 
เพ่ือที่จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมประชุมชี้แจงต่อไป 
 
 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๕๒ 

การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหา 
ราคาล าไยอบแห้งฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๓ ตกต่ า และหาแนวทางในการป้องกันราคาล าไยตกต่ า 

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ณ จังหวัดเชียงใหม ่

----------------------------------- 

 

ข้อมูลพื้นฐาน  

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๙๖ กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๒๐,๑๐๗ ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ ๑ ของภาคเหนือ และ
เป็นอันดับ ๒ ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๕ อ าเภอ ลักษณะภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ าปิง มี
ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ ๒,๕๖๕.๓๓๕๕ เมตร อยู่ในเขตอ าเภอ
จอมทอง สภาพพ้ืนที่แบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ 

๑. พ้ืนที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ
ร้อยละ ๘๐ของพ้ืนที่จังหวัด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 

๒. พ้ืนที่ราบลุ่มน้ าและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ 
ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าฝาง ลุ่มน้ าแม่งัด เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 

จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่การเกษตร ๑,๘๓๕,๔๒๕ ไร่ (ร้อยละ ๑๒.๘๒ ของพ้ืนที่จังหวัด) ส่วน
ใหญ่ปลูกพืชสวน ปลูกข้าวรองลงมา ผลผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ สูงสุด ๓ อันดับ คือ 
๑) ข้าว ผลผลิตเฉลี่ย ๓๘๗,๗๔๔ ตัน, ๒) ล าไย ผลผลิตเฉลี่ย ๑๙๕,๑๙๕ ตัน และ ๓) กระเทียม ผลผลิต
เฉลี่ย ๙๗,๓๙๕ ตัน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มีภาษาล้านนา (ค าเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และก าลังพิจารณา
สมัครเข้าเป็นนครสร้างสรรค์ของยูเนสโก 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๕๓ 

ประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาล าไยอบแห้ง
ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๓ ตกต่ า และหาแนวทางในการป้องกันราคาล าไยตกต่ า ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  
 

การเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการในครั้งนี้ สืบ เนื่ องจาก
คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติ นายรังสรรค์  มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ล าพูน เรื่องขอให้พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาล าไยอบแห้งตกต่ า ฤดูกาลผลิต  
ปี ๒๕๕๓ เมื่อ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ 
อาคารรัฐสภา ๓ และเพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลครบถ้วนที่ประชุมจึงมีมติเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงาน
การหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาล าไยอบแห้งฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๓ ตกต่ า และหา
แนวทางในการป้องกันราคาล าไยตกต่ า ณ จังหวัดเชียงใหม่ พอสรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรผู้ผลิต/แปรรูปล าไย ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๓ ร้องขอความ
ช่วยเหลือ เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ าไปยังส่วนราชการ โดยผ่านช่องทางของคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม้ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน โดยเกษตรกรต้องการขอ
เงินชดเชยจากรัฐบาลเนื่องจากได้ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการพัฒนาฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑ /
๒๕๕๔ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุน
สินเชื่อแก่เกษตรกรโดยใช้ล าไยอบแห้งเป็นหลักประกันและให้เกษตรกรชะลอการขายล าไยเพ่ือรอให้ราคา
ขึ้นแต่ราคาผลผลิตกลับตกต่ าลงกว่าเดิม เกษตรกรไม่สามารถช าระหนี้ได้จึงเกิดหนี้ค้างช าระกับธนาคาร 

นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงถึงผลการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
พอสรุปได้ว่า การขอสนับสนุนค่าชดเชยเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๔๓๐,๓๗๑.๐๖ บาท ไม่สามารถใช้เงิน คชก. 
ได้ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าการจ่ายเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรต้องเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ตามระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ข้อ ๑๙ (๑)  
ซึ่งก าหนดว่าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดเพ่ือรักษาระดับหรือยกระดับราคาสินค้าเกษตร 
แต่ข้อเท็จจริงเกษตรกรได้จ าหน่ายล าไยอบแห้งทั้งเปลือกไปแล้ว ซึ่งไม่มีผลด้านการตลาดเพ่ือรักษาระดับ
หรือยกระดับราคาสินค้าเกษตร จึงไม่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้จะ
พิจารณาเสนอต่อ ครม. เพ่ือขอค่าชดเชยกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยไม่ต้องน ามาให้คณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้ รวมทั้งคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือพิจารณาอีก 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๕๔ 

ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ทราบเรื่อง มาตั้งแต่
แรก มาทราบตอนที่ได้ด าเนินการขายไปแล้วและขาดทุน หากจะเบิกจ่ายจากกองทุนต่างๆ น่าจะมีปัญหา
เนื่องจากเป็นเงินลักษณะจ่ายขาด แต่หากช่วยเหลือโดยวิธีให้กู้ยืมดอกเบี้ยร้อยละ ๐ น่าจะมีความเป็นไปได้
มากกว่า โดยผู้แทนจาก ธ.ก.ส. ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ ทาง ธ.ก.ส. ได้รวบรวมข้อมูลมูลค่าความเสียหาย 
ซึ่งอาจจะขอเบิกจ่ายจากงบกลางโดยจะต้องแยกเป็นเงินที่ชดเชยส่วนต่างประมาณ ๑๗๐ ล้าน (๕ จังหวัด) 
และในส่วนที่เป็นหนี้กู้ยืมประมาณ ๑๐๘ ล้านบาท อาจจะช่วยผ่อนปรนการช าระหนี้ในส่วนนี้ 

ในส่ วนของการด าเนินงานตามมาตรการแผนป้องกันแก้ ไขปัญหาล าไยปี  ๒๕๕๖  
มีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรการที่ ๑ การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต เป้าหมายผลผลิต ๓๖,๔๒๐ ตัน 
ประกอบด้วย 

๑. จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน ๑๖,๐๐๐ ตัน จ านวน ๔๐ ล้านบาท 
๒. จังหวัดเชียงราย  จ านวน   ๒,๐๐๐ ตัน จ านวน   ๕ ล้านบาท 
๓. จังหวัดพะเยา  จ านวน   ๕,๐๐๐ ตัน จ านวน ๑๒.๕ ล้านบาท 
๔. จังหวัดน่าน  จ านวน   ๒,๕๐๐ ตัน จ านวน ๖.๒๕ ล้านบาท 
๕. จังหวัดล าพูน  จ านวน ๑๐,๐๐๐ ตัน จ านวน ๒๕ ล้านบาท 
๖. จังหวัดล าปาง  จ านวน     ๑๒๐  ตัน จ านวน ๐.๓๐ ล้านบาท 
๗. จังหวัดแพร่  จ านวน     ๘๐๐ ตัน จ านวน ๒ ล้านบาท 
 

 มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมการแปรรูป แบ่งเป็น  
 

 
 

จังหวัด 
 

อบแห้งทั้งเปลือก อบแห้งเนื้อสีทอง 
เป้าหมาย 
(ตันสด) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตันสด) 

เป้าหมายรวม 
(ตันสด) 

ผลการด าเนินงาน 
(ตันสด) 

เชียงใหม่ ๓๐,๐๐๐ ๘๐,๑๔๔ ๖,๐๐๐ ๑,๐๓๔.๙ 
เชียงราย ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๑๗ ๔๐๐ - 

น่าน ๑,๖๐๐ - - - 
พะเยา ๘,๕๐๐ ๑๐,๖๙๓ ๕๐ - 
ล าพูน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
ล าปาง - - - - 
แพร่ ๑,๗๐๐ - - - 
รวม ๘๑,๘๐๐ ๑๒๑,๙๕๔ ๑๑,๔๕๐ ๖,๐๓๔.๙ 
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หน้าที่ ๑๕๕ 

มาตรการที่ ๓ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคล าไย 
 

  
 

จังหวัด 

 
มาตรการที่ ๓ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคล าไย 

 
จุด เงิน คชก. (บาท) (เงินจ่ายขาด) ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

เชียงใหม่ – สงขลา ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เชียงราย – สุราษฎร์ธาน ี ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
น่าน – เพชรบุรี ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
พะเยา – พระนครศรีอยุธยา ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ล าพูน – สุพรรณบุรี 
ล าพูน – ตราด 

๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

รวม ๖ ๖,๖๐๐,๐๐๐  
 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตล าไยคุณภาพ ภาคเหนือปี ๒๕๕๗ มีรายละเอียดดังนี้ 
 - สถานการณ์ปัญหาการผลิตล าไยภาคเหนือมีสาเหตุหลัก ดังนี้ 
  ๑. ผลผลิตไม่มีคุณภาพ 
  ๒. ผลผลิตต่อไร่ต่ า 
  ๓. ต้นทุนการผลิตสูง 
  ๔. ปัญหาการรวมกลุ่มผู้ผลิต 
  ๕. ปัญหาความเข้มแข็งของกลุ่ม ฯ  
 - ทางรอดในการผลิตล าไยภาคเหนือ 
  ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต/ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
  ๒. เน้นความปลอดภัยของผลผลิต (ผลิตล าไยอินทรีย์) 
  ๓. ลดต้นทุนการผลิต/เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
  ๔. กระจายผลผลิตออกตลอดทั้งปี โดยการเลือกช่วงการผลิต (ในฤดู/นอกฤดู) 
  ๕. สร้างกลุ่มเครือข่ายการผลิตและการตลาด 
 - ยุทธศาสตร์การผลิตล าไยภาคเหนือเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดล าไย ปี ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๘ 
  กลยุทธ์ที่ ๑   ยกระดับการผลิต 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 - ปรับปรุงคุณภาพการผลิต 
 - สร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต/แก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
  กลยุทธ์ที่ ๒   ยกระดับองค์ความรู้ 
 - สนับสนุนระบบ Logistics 
 - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 - สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
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หน้าที่ ๑๕๖ 

  กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับราคา 
 - ส่งเสริมระบบตลาดภายในและต่างประเทศ 
 - แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลผลิต 
 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณค่าและคุณประโยชน์การบริโภคล าไยไทย 
  โมเดลการพัฒนาศักยภาพการผลิตล าไย ภาคเหนือ มี ๓ โมเดลที่ส าคัญ คือ 
 ๑. โมเดลพัฒนาศักยภาพการผลิตล าไยในฤดูคุณภาพ 
 ๒. โมเดลพัฒนาศักยภาพการผลิตล าไยนอกฤดูคุณภาพ 
 ๓. โมเดลพัฒนาศักยภาพการผลิตล าไยอินทรีย์คุณภาพ 
  โมเดลดังกล่าวต้องประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ก าหนดพ้ืนที่และเป้าหมายการผลิต 
 ๒. พัฒนาเกษตรกรผู้ผลิต 
 ๓. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต 
 ๔. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
 ๕. ระบบการสนับสนุน 
 ๖. ระบบการตลาดและเครือข่าย 
  ทั้งนี้  การพัฒนาศักยภาพการผลิตล าไยภาคเหนือจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตล าไย
ภาคเหนือซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
  ๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพใน – นอกฤดู/อินทรีย์ 
  ๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตล าไยคุณภาพ 
  ๓. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ าในสวนล าไย 
  ๔. ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการบริการจัดการกลุ่ม 
  ๕. สนับสนุนการสร้างทีมงาน บริหารจัดการสวนล าไยแบบมืออาชีพ 
  ๖. สนับสนุนจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ 
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ศึกษาดูงานโรงงานล าไยอบแห้ง ณ บริษัท เทียนเฉิน จ ากัด 

 
 

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงงานล าไย
อบแห้ง ณ บริษัท เทียนเฉิน จ ากัด พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเพาะปลูกล าไยที่มีปริมาณมากท่ีสุดของประเทศไทย ดังนี้ การแปร
รูปล าไยสดเป็นล าไยอบแห้งเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้นหรือประมาณ ๑ ปี ด้วย
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตเชิงเศรษฐกิจซึ่งมีให้เลือก ๒ แบบขึ้นอยู่กับความชอบของ
ผู้บริโภค  ดังนี้ 

๑. การอบทั้งเปลือกแล้วแกะเอาเฉพาะเนื้อล าไยออกวางจ าหน่าย แต่ด้วยเพราะสีเนื้อของ
ล าไยหลังผ่านกระบวนการอบแห้งทั้งเปลือก สีจะไม่สวย ไม่น่ารับประทาน จึงปรับเปลี่ยนไปเป็นแกะเปลือก
และเมล็ดออกแล้วเอาเฉพาะเนื้อล าไยสดๆไปอบแห้ง นอกจากสีเนื้อจะดูสวย น่ารับประทานแล้ว รสชาติก็
ยังแตกต่างกันด้วย โดยล าไยที่อบทั้งเปลือกจะยังคงมีกลิ่นหอมของตัวยาสมุนไพร กลิ่นเปลือกและกลิ่นเมล็ด
อยู่ข้างในมากกว่าล าไยที่แกะเปลือกแล้วมาอบสด  

๒. การอบแห้งเนื้อสีทอง โดยคัดแยกล าไยตามขนาดและเกรดแล้วปอกเปลือกและน าเมล็ด
ออก จากนั้นน าล าไยที่เตรียมไว้มาล้างน้ าสะอาดจ านวน ๓ น้ า แล้วน าล าไยมาเรียงบนถาดเพ่ือน าเข้าสู่ตู้อบ
ล าไยด้วยความร้อนที่สม่ าเสมอ หลังจากน าล าไยออกจากตู้อบไปผึ่งให้เย็นส าเร็จได้เป็นผลิตภัณฑ์ล าไย
อบแห้ง จึงน าเอาล าไยที่ได้ไปใส่ถุงฟอยล์เข้า
เครื่องรีดอากาศ ก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่
ออกแบบด้วยลวดลายกราฟิกน่ารัก สีสัน
สดใส นับเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณหลากหลาย
ให้ผลดีต่อสุขภาพ เหมาะกับการเป็นของ
ฝ ากที่ ท า ให้ ผู้ ให้ แ ล ะผู้ รั บ ภู มิ ใจ  ด้ ว ย
รูปลักษณ์ทันสมัยภายนอกและรสชาติหอม
หวานจากธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ภายใน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นการส่งออก
ล าไยอบแห้ งไปยั งประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจ านวนมาก โดยตลาดส าคัญใน
การรั บซื้ อและจั ดจ าหน่ ายล าไยอบแห้ งของจี น  ได้ แก่  เมื อง ผู่ เถี ยน  มณ ฑลฝู เจี้ ยน  เมื องอ้ี อู 
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มณฑลเจ้อเจียง เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ต าบล หนานซา เมืองกวางโจว เมืองเจ้าซิ่ง มณฑลกวางตุ้ง 
ตลาดขายส่ง เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน และตลาดขายส่งเมืองอ้ีอู มณฑลเจ้อเจียง ช่วงผลิตล าไยอบแห้ง 
เริ่มในเดือนสิงหาคม-กันยายนและหรือช่วงที่มีการซื้อขายล าไยอบแห้งมากที่สุดในจีนเดือนธันวาคม -
มกราคมเพราะเป็นช่วงก่อนตรุษจีน  
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สรุปการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

สภาผู้แทนราษฎร 
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สรุปการเดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจการค้า 
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 
ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก ประเทศสาธารณรัฐฮังการี และประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๙ ถึงวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
      

 

  

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ประเทศสาธารณรัฐเช็ก) 
 คณะกรรมาธิการได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก และผู้แทนจากสภา

หอการค้ากรุงปราก ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก เพ่ือหารือข้อราชการโดยได้รับข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการค้าและสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันดังนี้ 
 
สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

สาธารณรัฐเช็กเป็นหนึ่งในอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ของยุโรปกลางและตะวันออกที่เศรษฐกิจ
มีเสถียรภาพและมีความมั่งคั่งประเทศหนึ่ง GDP per capita $๒๐,๘๐๘ (๒๐๑๑) ประมาณ ๘๕% ของ
สหภาพยุโรปโดยเฉลี่ย โดยวิกฤติเงินยูโรมีผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ค่อนข้างน้อย เพราะประเทศสาธารณรัฐเช็กยังไม่ได้เป็นสมาชิกยูโรโซนโดย GDP growth ๑.๗ % (๒๐๑๑) 
มีอัตราการว่างงาน ๖.๗ % อัตราเฉลี่ย EU-๒๗ ๙.๗% (Eurostat methodology) และมีอัตราเงินเฟ้อ 
๑.๙ % (๒๐๑๑) 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจของเช็ก 

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ Gross Domestic Product (GDP) 
ภาคบริการ ๕๕% 
- การท่องเที่ยว โรงแรม  

ภาคอุตสาหกรรม ๔๐%  
- อุตสาหกรรมหลักของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ได้แก่ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก งาน

วิศวโลหะ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมี นาโนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มส าเร็จรูป เครื่อง
แก้ว ยา สิ่งทอ และกระดาษ 
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หน้าที่ ๑๖๒ 

ภาคเกษตรกรรม ๕%  
- ผลผลิตหลักทางการเกษตร ได้แก่ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ อ้อย มันฝรั่ง ผลไม้ และฮอปส์ที่

ใช้ท าเบียร์ 
- สัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ คือ โค สุกร เป็ด ไก ่

 
ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 

- ๗๕ % ของมูลค่าการค้าทั้งหมด เป็นการค้ากับสมาชิกสหภาพยุโรปโดยเยอรมันเป็นประเทศคู่ค้าหลัก
ในกลุ่มนี้มีมูลค่าการค้าถึง ๓๐ % ส่วนประเทศคู่ค้าส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ สโลวาเกีย โปแลนด์ ฝรั่งเศส 
ออสเตรีย อิตาลี เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ 
- ๒๕ % ของมูลค่าการค้าทั้งหมด กับประเทศนอกสหภาพยุโรป-รัสเซีย จีน สหรัฐอเมริกาและอ่ืน ๆ 
 

 
 
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

ประเทศสาธารณรัฐเช็กไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจาก ภาคธนาคารมีเสถียรภาพ  
โดยในภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออก หนี้สาธารณะของประเทศสาธารณรัฐเช็กเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก  
หนี้ครัวเรือนของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ๙๙% เป็นเงินสกุลท้องถิ่นจึงไม่ได้รับผลกระทบมากจากวิกฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดจากเงินสกุลยูโร 

ทั้งนี้  เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐเช็กมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมัน ดังนั้น หากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ รวมทั้งประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ  
ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในส่วนของรายได้การส่งออก 

 
การเป็นสมาชิกในยูโรโซน 

ในฐานะสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศสาธารณรัฐเช็กมีพันธะที่ต้องใช้เงินสกุลยูโรเป็นเงิน
ประจ าชาติ หรือเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซน โดยประเทศสาธารณรัฐเช็กจะเป็นผู้ก าหนดเวลาที่จะเข้าร่วมเอง 

อย่างไรก็ดี ประเทศที่ต้องการเป็นสมาชิกยูโรโซน ต้องผ่านหลักเกณฑ์ (Maastricht criteria) 
ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) อัตราเงินเฟ้อ ไม่มากกว่า ๑.๕ % จากอัตราเฉลี่ยของสมาชิก ๓ ประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อ
ต่ าสุดของปีที่ผ่านมา 
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๒) งบประมาณขาดดุล เท่ากับหรือน้อยกว่า ๓ % ของ GDP 
๓) หนี้สาธารณะระดับชาติ ไม่เกิน ๖๐% ของ GDP  
โดยเช็กไม่ผ่านเงื่อนไขข้อ ๒ เนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๕๔ ขาดดุลย์ ๓.๗ % ของ GDP  
 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทย 
- ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการเมืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐเช็ก  

เริ่มมีนัยส าคัญนับแต่ปี ๒๕๓๒ (ค.ศ. ๑๙๘๙) เมื่อเช็กโกสโลวะเกีย เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
คอมมิวนิสต์เป็นสาธารณรัฐ  

- จากปี ๒๕๓๓ - ๒๕๓๙ (ค.ศ.๑๙๙๐ -๑๙๙๖) ความสัมพันธ์ทวิภาคีทางเศรษฐกิจ 
ได้เจริญรุ่งเรือง เมื่อไทยสั่งซื้อเครื่องบิน แอล ๓๙ จ านวน ๔๐ ล า และเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

- ในปี ๒๕๔๐ (ค.ศ.๑๙๙๗) ไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้ปริมาณการส่งออกของเช็กไป
ไทยลดลงจากเดิมถึง ๒๕% ในส่วนที่เป็นเครื่องจักรส าหรับงานก่อสร้าง เนื่องจากการระงับโครงการก่อสร้าง
หลายแห่งในไทย อย่างไรก็ดี การลดค่าเงินบาทของไทย ท าให้มูลค่าการส่งออกของไทยเพ่ิมขึ้น 

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ (ค.ศ. ๑๙๙๐) มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศสาธารณรัฐเช็ก ได้เพ่ิมขึ้น
มาก โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 

สินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศสาธารณรัฐเช็กไปยังไทย ได้แก่ ปั๊มน้ า อาวุธยุทโธปกรณ์  
นมผง ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรสิ่งทอ ส่วนประกอบรถยนต์ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนสินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทยมายังเช็ก ได้แก่ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ของโทรทัศน์และกล้องถ่ายรูป แผงวงจร ทรานส์ฟอร์มเมอร์ ไดโอดและทรานซิสเตอร์ เลนส์
แว่นตา สิ่งทอ พวงมาลัยรถยนต์ ถุงนิรภัย เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องประดับ รวมถึงสินค้าอ้อยและน้ าตาลได้มี
การประสานด้านเครื่องจักรกันระหว่างสองประเทศ ปัจจุบันมีการศึกษาและให้ความสนใจในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงาน โรงบ าบัดน้ าเสียต่างๆ โดยประเทศสาธารณรัฐเช็กให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี
การจัดการน้ าแก่ประเทศไทยอีกด้วย 

 
กลยุทธ์ตลาดประเทศสาธารณรัฐเช็ก ปี ๒๐๑๒ 

ด้านสินค้า 
 - เพ่ิมโอกาสทางด้านการค้า โดยการเจาะตลาดสินค้าใหม่ มีศักยภาพ เช่น อาหาร ready to eat, 
health food, สินค้าไลฟ์สไตล์  เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน สินค้าแฟชั่น และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
 - ขยายเครือข่ายนักธุรกิจระหว่างประเทศไทย-ประเทศสาธารณรัฐเช็ก และยุโรปกลาง โดยการ
เพ่ิมกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ให้มากข้ึน 
 - ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี 

ด้านบริการ 
 - ขยายเครือข่ายธุรกิจบริการ เน้นร้านอาหารไทย ธุรกิจบริการสปา ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และ
ธุรกิจการธนาคาร 
 - สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการผ่านประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ 
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ด้านการลงทุน 
   ส่งเสริมให้ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเช็กเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน เพ่ือ
ประโยชน์ในด้านการลงทุน 

ด้านการเจรจาการค้า 
   - สนับสนุนให้มีการลงนามในข้อตกลงเศรษฐกิจร่วม 
 ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นและเชิญชวนให้ผู้แทนจากสภาหอการค้ากรุงปราก 
เข้าร่วมหารือและประชุมกับสภาหอการค้าของประเทศไทยเพ่ือหาแนวทางในการขยายความสัมพันธ์ทาง
การค้า และเพ่ิมแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น 

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ประเทศสาธารณรัฐฮังการี) 
คณะกรรมาธิการได้เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Peter  Kovacs (MP of the Hungarian National 

Assembly) ณ รัฐสภาของประเทศสาธารณรัฐฮังการี และเข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์  
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ เพ่ือหารือข้อราชการ 

ทั้งนี้ ได้มีการหารือถึงรูปแบบการปกครองของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันของรัฐสภา
กล่าวคือประเทศไทยจะเป็นรูปแบบสภาคู่มีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยมีวุฒิสภาท าหน้าที่ในการ
กลั่นกรองและตรวจสอบอีกขั้นหนึ่ง รวมถึงยังได้มีการเสวนาเกี่ยวกับผลกระทบ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ซึ่งประเทศสาธารณรัฐฮังการีได้มีการแก้ไขเช่นกันโดยจะต้องมีคะแนนเสียงในรัฐสภา ๒ ใน ๓ โดยเทียบเคียง
กับประเทศไทย และได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยังได้รับข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการค้าและสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศสาธารณรัฐฮังการี  
 

 
 

สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ประเทศฮังการีประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรงช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ จากปัญหาการขาด

ดุลงบประมาณในระดับสูง และผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก ท าให้ค่าเงินโฟรินทร์ดิ่งลงอย่างหนักในช่วง
เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ รัฐบาลฮังการีในขณะนั้นต้องขอรับเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านยูโร  
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม โดยในปี ๒๕๕๔ เศรษฐกิจฮังการีขยายตัว ๑.๘ % ดีขึ้นเล็กน้อยจากที่เคยหดตัวถึง 
๖.๗ % ในปี ๒๕๕๒ โดยมีแรงส่งจากการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าซึ่งได้
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึง ๒๔ % นอกจากนี้ทางเศรษฐกิจภายในประเทศโดยทั่วไปดีขึ้น รัฐบาลสามารถจัดการกับ
ปัญหาการขาดดุลงบประมาณให้ลงมาอยู่ใกล้เคียงกับระดับเป้าหมาย (- ๓.๘ % ของ GDP) จากการใช้
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มาตรการทางภาษี จึงท าให้ไม่ต้องรับความช่วยเหลือเงินกู้ฉุกเฉินเพิ่มเติมจากยอด ๑๔,๒๐๐ ล้านยูโร ที่ได้กู้
มาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ 

รัฐบาลปัจจุบันได้แถลงแผนปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณให้มาอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าร้อยละ ๓ ของ GDP โดยเน้นการปฏิรูปในสาขาต่างๆ ดังนี้ 

- การจ้างงาน โดยยกเลิกโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด ตัดลดสวัสดิการคนว่างงาน  
(รัฐสวัสดิการ) ด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมอัตราการจ้างงานจากร้อยละ ๕๕ เป็นร้อยละ ๗๐ ใน ๑๐ ปี 

- ปฏิรูประบบการจัดการขนส่งมวลชน โดยมุ่งแก้ปัญหาสินสะสมของการรถไฟฮังการี และตั้ง
หน่วยงานงานกลางบริหารการขนส่งมวลชน 

- ปฏิรูปการศึกษา ลดการศึกษาภาคบังคับถึงอายุ ๑๕ ปี ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

- ปฏิรูประบบการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ยา โดยการสร้างความโปร่งใส และลดปัญหาการ
คอร์รัปชั่นในภาคการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 

- สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ โดยการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน
และการจ้างงาน ควบคุมราคาสินค้าและสาธารณูปโภค ส่งเสริมการด าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย 

- ปฏิรูประบบการจัดการภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในกระบวนการประมูลงานภาครัฐ  
ลดความซับซ้อนของระบบราชการ 

 
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

ในปี ๒๕๕๕ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจฮังการีอาจหดตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจของยุโรป กอปร
กับการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนยังอยู่ในระดับต่ า รายได้ภาคครัวเรือนจะยังคงฟ้ืนตัวช้า อีกทั้ง อัตราการ
ว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง ท าให้การบริโภคภาคเอกชนจะหดตัวลง 

 
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทย 

ฮังการีเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป ในปี 
๒๕๕๔ มีมูลค่าการค้ารวม ๑๗,๕๓๑.๒๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๑.๖ % จากปีก่อน โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบ
ดุลการค้า ๔,๐๑๑.๘๐ ล้านบาท สินค้าส่งออกส าคัญของไทยคือเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล และ
ส่วนประกอบรถยนต์และยานพาหนะ ยาง และผลิตภัณฑ์จากยาง และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ ส่วนสินค้า
น าเข้าจากฮังการีที่ส าคัญ คือเครื่องจักรและส่วนประกอบเครื่องจักรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัช
กรรม สารเคมีท่ัวไป  

โดยในภาคการลงทุนฮังการีให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความ
เชี่ยวชาญด้านพลังงานลม เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์ และการบริหารจัดการน้ า นอกจากนี้
ฮังการีสนับสนุนการลงทุนในสาขาต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจที่พักอาศัย การคมนาคมขนส่ง การพัฒนา SMEs การ
ท่องเที่ยว การคิดค้นนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อสาร ทั้งนี้ สาขาการลงทุนของ
ฮังการีในไทยที่มีลู่ทางในการร่วมลงทุนระหว่างกัน ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเป็นกิจการที่ฮังการีมีความเชี่ยวชาญและประเทศไทยมีศักยภาพ 

สาขาการลงทุนของไทยในฮังการีที่มีลู่ทางลงทุนร่วมกัน ได้แก่กิจการชิ้นส่วนยานยนต์ โลหะ
การอาหารและเกษตรแปรรูป ธุรกิจบริการ เช่นกิจการเพ่ือสุขภาพ การท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหารไทย 
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การเดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา  
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

ระหว่าง วันพฤหัสบดทีี่ ๖ กันยายน ถึงวันจันทร์ที ่๑๐ กันยายน ๒๕๕๕  
ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

------------------------------ 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ า 

กรุงโซล  (ซึ่งตั้งอยู่ที่ ๖๕๓ – ๗ , Hannam-dong, Yongsan, Yongsan-gu, Seoul ๑๔๐ – ๒๑๐) 

      
    

เมื่อคณะกรรมาธิการเดินทางถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงโซล นายปณต บุณยะโหตระ 
ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์  และทีมงานให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการและน าเข้าห้องบรรยายโดย
คณะกรรมาธิการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจากผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ สรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลภาพรวม 
ประเทศเกาหลีใต้ใช้เวลาในการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจประมาณ ๔๐ กว่าปีก็สามารถท าให้มีการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียใต้ โดยในปัจจุบันเกาหลีมีความหวาดระแวงว่า
อาจเกิดปัญหาเศรษฐกิจเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปัญหาดังกล่าวเกิดจากการผ่อนบ้านหรือ
อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ  

ภาคการเงินและเศรษฐกิจ 
ตลาดส่งออกที่ส าคัญของเกาหลีคือ ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 

๒๔ % รองลงมาคือ ตลาดอาเซียนมีส่วนแบ่งตลาดราว ๒๐ % โดยประเทศเกาหลีมองว่าตลาดอาเซียนเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพมาก 

ประเทศเกาหลีให้ความส าคัญและมีเป้าหมายในการลงทุนในประเทศเวียดนามและพม่าโดย
มองว่าทั้ง ๒ ประเทศมีความพร้อมของแหล่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะประเทศเวียดนามมีบริษัทเกาหลีที่เข้าไป
ลงทุนประมาณ ๓,๐๐๐ บริษัท 

สถานะกับประเทศไทย 
ราวเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีไทยได้เดินทางไปเยือนประเทศเกาหลีเพ่ือพบปะกับ

ประธานาธิบดีเกาหลีในการเจรจาและท า MOU เพ่ือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน (Strategic 
Partners)  
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ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการโดยก าหนดเป้าหมายในการสร้างแรงจูงใจและดึงดูด
ความสนใจนักลงทุนประเทศเกาหลีให้มาลงทุนในประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ให้ความส าคัญใน ๓ 
ด้านคือ 

๑. ด้านอาหาร พบว่า ประเทศเกาหลีน าเข้าด้านอาหารเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่อาหารที่
น าเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยข้อเท็จจริงแม้ว่าอาหารที่น าเข้าจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะมีราคาถูก แต่ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร เมื่อเทียบกับอาหารในประเทศไทยซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่า 

๒. ด้านโลจีสติกส์ ประเทศไทยมีจุดเด่นทางด้านโลจีสติกส์ในการขนถ่ายสินค้าและขนส่ง 
๓. การสร้างความบันเทิงประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เกมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งแฟชั่น ซึ่ง

ถือเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป หากประเทศไทยได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนจะสามารถท ารายได้ให้กับประเทศมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดในการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศเกาหลีโดยเฉพาะไก่สดแช่แข็ง

ของไทยไม่สามารถส่งไปจ าหน่ายในประเทศเกาหลีได้ เนื่องจากถูกใช้มาตรการห้ามน าเข้า การเปิดตลาด
ส่งออกผัก ผลไม้ไทย หรือการส่งออกตับหมูมาจ าหน่ายในประเทศไทยด้วย 

ในส่วนผลไม้ประเทศเกาหลีอนุญาตให้น าเข้าผลไม้จากไทยได้ ๗ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน กล้วย
หอม มะพร้าว สับปะรด องุ่น มะม่วงน้ าดอกไม้ และมังคุด 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ฝากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ประเทศไทยน่าจะมีการเจรจาหรือร่วมทุนกับประเทศเกาหลีเพ่ือสร้างจุดแข็งให้ประเทศ

ไทยด้านคอสเมติกส์ แฟชั่น ศัลยกรรมความงาม ให้ทัดเทียมกับประเทศเกาหลี 
๒. ควรมีการเจรจา ลดเงื่อนไขการน าเข้าเพ่ือให้ราคาผลไม้ เช่น ล าไย มะม่วง ส้มโอ จาก

ประเทศไทยน าเข้าประเทศเกาหลีได้มากขึ้น 
๓. มีความเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด ในการน าเข้ามะพร้าวจากไทยสู่ประเทศเกาหลี 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
๑. การศึกษาดูงานในการเข้าเยี่ยมผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ และทีมงานไทยประจ ากรุงโซลท าให้

คณะกรรมาธิการทราบถึงลักษณะโดยรวมของสภาวะเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของสาธารณรัฐเกาหลี
และทราบถึงการค้าระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศไทย รวมทั้งทราบถึงปัญหาและอุปสรรคทางการ
ค้าทวิภาคี ซึ่งประเทศไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าต่อเกาหลีใต้เรื่อยมา พร้อมทั้งฝากให้ผู้ช่วยทูตฝ่าย
พาณิชย์เร่งหาช่องทางการตลาด ลดปัญหาและอุปสรรคเพื่อจ าหน่ายสินค้าที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี 

๒. การเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างวิสัยทัศน์ มุมมอง
ใหม่ ๆ ให้กับคณะกรรมาธิการ 

 
๓. การที่คณะกรรมาธิการได้มีโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศร่วมกันเป็นเวลาหลาย

วันก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวฉันท์พ่ีน้อง ความสมัครสมานสามัคคีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และน าความรู้ที่ได้รับจาก
การเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้มาปรับใช้ในการท างานให้เหมาะสมกับสังคมไทย 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. คณะกรรมาธิการเสนอแนะว่า ควรหาวิธีการดึงดูดความสนใจของนักลงทุนสาธารณรัฐ

เกาหลีให้มาลงทุนในประเทศไทย มากกว่าที่จะไปลงทุนในประเทศเวียดนามโดยใช้จุดเด่นของประเทศไทย
ซึ่งมีระบบโลจีสติกส์ที่ดีกว่าประเทศเวียดนาม 

๒. หากประเทศไทยสามารถลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าทวิภาคี ทั้งมาตรการด้านภาษี
และมาตรการที่มิใช่ภาษีอากรกับสาธารณรัฐเกาหลีได้ จะท าให้ประเทศไทยมีโอกาสได้เปรียบดุลการค้า 
 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

 วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนย่านเซ็นทรัลที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่ส าคัญของฮ่องกง 

 รูปแบบการปกครอง 
 ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาล

จีนได้ใช้นโยบาย หนึ่งประเทศสองระบบในการปกครองฮ่องกง ตามกฎหมายพ้ืนฐานที่ใช้ในการปกครอง
และบริหารฮ่องกงที่สภาประชาชนจีนได้อนุมัติและประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๓ โดยให้สิทธิฮ่องกงในการปกครองตนเองอย่างอิสระ สามารถด าเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การเงิน การพาณิชย์ฯลฯ ได้ตามระบบเสรี รัฐบาลจีนได้ก าหนดให้ฮ่องกงสามารถด าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเสรีต่อไปได้อีกเป็นเวลา ๕๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลจีน
ได้รับฮ่องกงกลับคืนจากรัฐบาลอังกฤษ 

 นโยบายการค้า  
 ฮ่องกงด าเนินนโยบายการค้าเสรีและเป็นเมืองท่าเสรีการด าเนินการค้าแบบเสรีมาตั้งแต่

เดิมจนถึงปัจจุบันติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ท าให้ฮ่องกงมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมากเป็นอันดับที่ ๙ 
ของโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการเงินที่ส าคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้
ฮ่องกงยังเป็นส่วนหนึ่งของขุมพลังทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของจีนในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ าซูเจียง
หรือแม่น้ าเพิร์ลอันเปรียบเสมือนประตูการค้าเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ประเทศคู่ค้าส าคัญของฮ่องกง 
 ประเทศคู่ค้าส าคัญ ๑๕ อันดับแรกของฮ่องกง (ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔) เรียงตามล าดับมูลค่า

การค้าสองฝ่าย (TWO-WAY TRADE VOLUME) ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 
เยอรมนี อังกฤษ มาเลเซีย ฝรั่งเศส ไทย อิตาลี เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และฟิลิปปินส์ 
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 ราคาสินค้าปลอดภาษี 
 ฮ่องกงเป็นแหล่งสวรรค์ของนักช้อปทั้งหลายเพราะสินค้าทุกชนิดปลอดภาษี ยกเว้นแค่

เพียงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และบุหรี่เท่านั้น และด้วยเหตุนี้เองฮ่องกงจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีเสน่ห์
เย้ายวนใจที่สุดในโลก 
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สรุปการเดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจการค้า 
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๘ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

     

ข้อมูลทั่วไป 
ภายหลังการประชุมรัฐสภาเมียนมาร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เมียนมาร์ได้

เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เดิมคือ The Union of Myanmar เปลี่ยนเป็น  
The Republic of the Union of Myanmar) ปัจจุบันมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ  

มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาประชาชน สภาชาติพันธุ์ และสภาท้องถิ่น โดยมีนายเต็ง เส่ง ด ารง
ต าแหน่งประธาธิบดี ซึ่งเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๑. ภาพรวมความสัมพันธ์ 
๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ดีขึ้นเป็นล าดับ และมีการแลกเปลี่ยนการเยือน

และการหารือระดับสูงระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเมียนมาร์แล้ว 
๒ ครั้ง คือ การเดินทางเยือนในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๔ และการเข้าร่วมการประชุม
ผู้น า ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ครั้งที่  ๔ เมื่อวันที่  ๑๙ - ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ โดยในครั้งหลังนี้ 
นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับประธานาธิบดีเมียนมาร์ ที่เนปิดอว์ และนางออง ซาน ซู จี ที่กรุงย่างกุ้งด้วย 

๑.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายมีความร่วมมือทวิภาคีที่คืบหน้าในด้านต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านการปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหา
แรงงานผิดกฎหมาย การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และล่าสุด รัฐบาลเมียนมาร์ได้เปิดจุดผ่านแดนถาวร
เมี ย วดี ต ร งข้ าม  อ .แ ม่ ส อด  จ .ต าก  
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ (ภายหลังจากที่
ปิดมาตั้งแต่วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๓) และ
ปล่อยตัวนักโทษชาวไทย ๘ คน เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครบ ๗ รอบ และเป็นการแสดงไมตรีจิต
ในความสัมพันธ์อันดีกับไทย 

๑.๓ ไทยกับเมียนมาร์มี
ความร่วมมือภายใต้กลไกทวิภาคีที่ส าคัญ 
คือ (๑) คณะกรรมาธิการร่วม (Thailand  
Myanmar Joint Commission on Bilateral Cooperation - JC) (๒) คณะกรรมการชายแดนส่วน
ภูมิภาค (Regional Border Committee - RBC) (๓) คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary 
Committee - JBC) รวมทั้ งคณ ะกรรมการด้ าน เทคนิ ค ว่ าด้ วยแม่ น้ าที่ เป็ น เขตแดน  และ (๔ ) 
คณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้า (Joint Trade Commission - JTC) 
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๒. ความสัมพันธ์/ความร่วมมือในสาขาต่างๆ 
๒.๑ ด้านการค้าการลงทุน 

(๑) ในปี ๒๕๕๔ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ ๒ ของเมียนมาร์ (หลังจากที่ไทยเคยครอง 
อันดับ ๑ จนกระทั่ง ปี ๒๕๕๓ ปัจจุบันอันดับ ๑ คือ จีน)โดยการค้าไทย เมียนมาร์ ปี ๒๕๕๔ มีมูลค่า 
๑๘๕,๖๐๒ ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ ๑๙) ส่วนการค้าชายแดนมีมูลค่า ๑๕๗,๕๙๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒ ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมด 

(๒) ไทยมีมูลค่าการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ รวม ๙,๕๖๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
เป็นอันดับที่ ๒ รองจากจีนและฮ่องกง (มูลค่ารวม ๒๐,๒๕๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) อันดับ ๓ คือ เกาหลีใต้ 
(มูลค่ารวม ๒,๙๓๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สาขาการลงทุนของไทยที่ส าคัย ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า การผลิต 
ประมง และปศุสัตว์ ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนสะสมของไทยในเมียนมาร์เคยครองอันดับ ๑ จนกระทั่งถึง 
ปี ๒๕๕๓  

(๓) ไทยและเมียนมาร์มีความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการ
เลี่ยงรัษฎากร ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕ นอกจากนี้ ไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความ
ตกลงเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๑ ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์ได้แจ้งฝ่ายไทย 
เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๔ ว่าได้ด าเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว และโดยที่ความตกลงฯ
ดังกล่าวเข้าข่ายมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ ฝ่ายไทยจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอรัฐสภาพิจารณาเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป 

๒.๒ ความร่วมมือด้านแรงงาน มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง มีแรงงานเมียนมาร์ที่ได้
ลงทะเบียนและผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ๘๐๘,๕๘๐ คน ยังเหลือแรงงานที่ลงทะเบียนแล้ว ๓๐๐,๔๘๒ 
คน ที่ต้องด าเนินการให้เสร็จภายในเดือน ก.พ. ๒๕๕๕ และมีการน าเข้าแรงงานเมียนมาร์อย่างถูกกฎหมาย
แล้ว ๑๐๑,๐๙๔ คน (ข้อมูลเดือน ม.ค. ๒๕๕๕) ปัจจุบันฝ่ายเมียนมาร์มีศูนย์พิสูจน์สัญชาติในฝั่งเมียนมาร์ที่
เมืองเมียวดีและ ท่าขี้เหล็ก และในฝั่งไทยที่ จ.ระนอง โดยฝ่ายเมียนมาร์จะเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติในไทยอีก 
๕ แห่ง ได้แก่ ที่ จ.เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดท า
การได้ภายในเดือน มี.ค. ๒๕๕๕ 

นอกจากนี้ ในการเปิดจดทะบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิ.ย. - ๑๓ 
ส.ค. ๒๕๕๔ มีแรงงานเมียนมาร์มาจดทะเบียนเพ่ิมเติมอีก ๑,๐๔๗,๖๑๒ คน ซึ่งจะต้องพิสูจน์สัญชาติ
แรงงานกลุ่มนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

๒.๓ โครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
กับไทย 

- เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๓ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ได้ลง
นามกับการท่าเรือเมียนมาร์ในกรอบความตกลงเพ่ือพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทาง
คมน าคม  (ถน น  รถ ไฟ  ส ายส่ ง ไฟ ฟ้ าและท่ อก๊ าซ / น้ ามั น  เชื่ อ มต่ อ ระห ว่ าง เมื อ งท วายกั บ  
จ.กาญจนบุรี) โดยได้จัดตั้งบริษัท Dawei Development Co.,Ltd. (DDC) เพ่ือด าเนินโครงการ 

- ฝ่ายไทยได้เตรียมการในฝั่งไทยเพ่ือรองรับโครงการท่าเรือน้ าลึกทวายฯ โดยได้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตกกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ขณะนี้ ฝ่ายไทย
โดยส่วนราชการที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการร่วมกันเตรียมการมในส่วนของไทย 

- เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการคลัง เป็นหัวหน้าคณะน าผู้แทนระดับสูงจาก
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวม ๔๕ คน เยี่ยมชมพ้ืนที่ก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกทวาย และหารือกับคณะผู้แทน 
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เมียนมาร์ ซึ่งน าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเมียนมาร์ ทั้งสองฝ่ายได้
ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าว และให้ความส าคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
โดยประธานบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ได้ยืนยันจะด าเนินโครงการฯ โดยค านึงถึงความสมดุลด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

๒.๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคม รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
เพ่ือก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมโยงกับเมียนมาร์ โดยในปี ๒๕๕๔รับบาลไทยได้จัดสรรเงินงบประมาณ
เพ่ื อ (๑ ) ซ่ อมแซมสะพานข้ ามแม่ น้ า เมย  แห่ งที่  ๑  แบบถาวร  เชื่ อม โยง อ .แม่ สอด  จ .ต าก  
เมืองเมียวดีของเมียนมาร์ (๒) สร้างถนนช่วงต่อจากเชิงเขาตะนาวศรี กอกะเร็ก และ (๓) ปรับปรุงถนน 
แม่สอด/เมียวดี เชิงเขาตะนาวศรี โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง ๓ โครงการรวมประมาณ ๘๔๐ วัน 

๒.๕ ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาและด้านมนุษยธรรม ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยให้ความ
ช่วยเหลือแก่เมียนมาร์ฝ่านส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นหลัก โดยในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมไปแล้วประมาณ ๒,๐๐๐ 
ทุน ในวงเงินประมาณ ๕๕๐ ล้านบาท โดยเฉพาะด้านการเกษตร การศึกษาและสาธารณสุข นอกจากนี้ 
ไทยยังได้ให้ความช่วยเหลือเมียนมาร์ในกรณีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้ง (๑) เหตุการณ์พายุไซโคลนนารืกีส 
เมื่อเดือน พ.ค. ๒๕๕๑ ซ่ึงไทยให้ความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานต่างๆรวมมูลค่าประมาณ ๑ พันล้านบาท 
และปัจจุบันยังให้ความช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงอุปกรณ์พยากรณ์อากาศ มูลค่า
ประมาณ ๔๐ ล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ท าพิธีมอบระหว่างการเยือนเมียนมาร์เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๔ 
(๒) เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รัฐฉาน เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งไทยได้ให้เงินช่วยเหลือรวม ๓.๕ ล้านบาท 
และสิ่งของบรรเทาทุกข์ และ (๓) ล่าสุด เหตุอุทกภัยฉับพลันที่ภาคมะกวย มัณฑะเลย์ และสะกายในภาค
กลางของเมียนมาร์ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งไทยได้มอบเงินช่วยเหลือ ๒ ล้านบาท ในขณะเดียวกัน 
เมียนมาร์ได้มอบเงินช่วยเหลือจ านวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐและสิ่งของบรรเทาทุกข์ ส าหรับเหตุการณ์
อุทกภัยในไทยเช่นกัน 
 
การค้ากับประเทศไทย 

ทางด้านเศรษฐกิจการค้าโดยทั่วไปของเมียนมาร์นั้น ปัจจุบันเมียนมาร์ก าลังปรับเปลี่ยน
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ให้ เข้ามาสู่
ระบบตลาดมากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการตอบรับกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
โดยเฉพาะการค้าของเมียนมาร์ซึ่ง จะท าการค้า
ขายกับประเทศในแถบเอเชียเป็นหลัก การค้า
รวมระหว่างไทยกับเมียนมาร์ในช่วง ๓ ปี ที่ผ่าน
มา โดยค านวณจากสถิติปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 
โดยมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ ๑๔๙,๒๗๐.๔๕ ล้านบาท 
และไทยขาดดุลการค้าเมียนมาร์เฉลี่ยปีละ 
๔๕,๐๘๑.๙๒ ล้านบาท 

สิ น ค้ า ที่ ไท ย น า เข้ า จ า ก
ประเทศเมียนมาร์ส่วนใหญ่พบว่าเป็นสินค้าประเภทปฐมภูมิซึ่งเป็นวัตถุดิบส าหรับการแปรรูป ส่วนมากเป็น
สินค้าในกลุ่มเกษตร พลังงาน และสินแร่ต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการน ามาใช้ในการแปรรูปเพ่ือผลิตสินค้า
ในขั้นทุติยภูมิต่อไป การน าเข้าสินค้าที่เป็นประเภทปฐมภูมิของประเทศไทยดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 
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เพราะว่ามีการระงับการให้สัมปทานในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ เช่น อุตสาหกรรมการท าป่าไม้ 
นอกจากนี้ยังเป็นการน าเข้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศที่มีมากขึ้น เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นต้น 

การค้าชายแดน 
การค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์ 
ไทยมีแนวชายแดนติดต่อกันเป็นระยะทางยาวประมาณ ๑,๘๐๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่  

๑๐ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
และระนอง การค้าหรือการท าธุรกรรมทางการค้าบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศมีรูปแบบการค้าตั้งแต่
การค้าที่มีมูลค่าไม่สูงมาก เช่น การซื้อขายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายแดนจนไปถึงการค้าที่มีมูลค่าสูงระหว่างหน่วยงานรัฐของทั้งสองประเทศจังหวัดที่มีศักยภาพทางการค้า
ชายแดนกับประเทศพม่ามี ๗ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (ด่านศุลกากรบ้านห้วยผึ้ง) เชียงราย(ด่านศุลกากรแม่
สาย) เชียงใหม่ (ด่านศุลกากรเชียงดาว) ตาก (ด่านศุลกากรแม่สอด) กาญจนบุรี (ด่านศุลกากรสังขละบุรี) 
ประจวบคีรีขันธ์ (ด่านศุลกากรบ้านสิงขร) และระนอง (ด่านศุลกากรระนอง) ส่วนจังหวัดที่ไม่มีการค้าชายแดน 
ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร เนื่องจากพรมแดนที่ติดต่อกันกับเมียนมาร์เป็นพ้ืนที่ป่า และไม่มีชุมชนอาศัย
อยู่ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบการค้าชายแดนของเมียนมาร์ คือกรมการค้าชายแดน (Department of Border 
Trade: DOBT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งจุดบริการ One-Stop-Services ขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
การค้าประเภทน าเข้าส่งออกชายแดนระหว่างประเทศ 

จุดผ่านแดนถาวร 
๑) บริเวณข้ามแม่น้ าสาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 
๒) บริเวณบ้านริมเมย หมู่ ๒ ต าบลท่าสายลวด จังหวัดตาก ตรงข้ามเมืองเมียวดี 
๓) บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ตรงข้ามเมืองเกาะสอง 
๓.๑ บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองจังหวัดระนอง 
๓.๒ บริเวณปากน้ าระนอง ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง 
๓.๓ บริเวณท่าเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับ จ ากัด ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง 
จุดผ่านแดนชั่วคราว 
๑) ด่านเจดีย์สามองค์ อ าเภอสังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 
จุดผ่อนปรน 
๑) ท่าบ้านเหมืองแดง ต าบลแม่สาย 

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
๒) ท่ าบ้ านปางห้ า ต าบลเกาะช้ า 

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
๓) ท่าบ้านสายลมจอย ต าบลเวียงค า 

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
๔) ท่าบ้านเกาะทราย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
มูลค่าการค้าชายแดนรวมไทย - เมียนมาร์ส าหรับการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-เมียนมาร์ 

แม้ว่าจะมีด่านซึ่ งอยู่ในพ้ืนที่  ๗ จังหวัดของไทย แต่ด่านที่มีศักยภาพและมีมูลค่าการค้าสูง มีจ านวน 
๓ ด่าน คือ ด่านศุลกากรแม่สอด ตั้งอยู่จังหวัดตาก-เมียวดีด่านศุลกากรแม่สาย ตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย-ท่า
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ขี้เหล็ก และด่านศุลกากรระนองตั้งอยู่จังหวัดระนอง-เกาะสอง ส่วนด่านอื่นๆ นอกจากนี้ มีการค้าขายบ้างแต่
ยังมีปริมาณไม่มาก ทั้งนี้เนื่องจากความไม่สะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง 

 
กฎระเบียบการน าเข้าสินค้า 

กฎและมาตรการทางการค้าที่ควรทราบ 
มาตรการน าเข้า 
๑. ปัจจุบันได้มีการยกเลิกการห้ามน าเข้าสินค้าจ านวน ๑๔ ชนิด ในการค้ารูปแบบปกติผ่านทาง

ทะเล (Overseas Trade) ได้แก่ ผงชูรส น้ าหวานและเครื่องดื่ม (Soft Drink) ขนมปังกรอบทุกชนิด หมากฝรั่ง 
ขนมเค้ก ขนมเวเฟอร์ ช็อกโกแลต อาหารกระป๋อง (เนื้อสัตว์และผลไม้) เส้นหมี่ทุกชนิดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ผลไม้
สดทุกชนิด 

๒. การน าเข้าสินค้าต้องใช้ เงินที่ ได้จากการส่งออกเท่านั้น (Export First, Import Later 
System) ดังนั้น ผู้น าเข้าในเมียนมาร์ที่ไม่มีรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออก จึงต้องซื้อบัญชีเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จากผู้ส่งออกที่มีรายได้เงินตราต่างประเทศ เพ่ือเป็นหลักฐานส าหรับใช้ประกอบการ 
ขอใบอนุญาตน าเข้าจากรัฐบาลเมียนมาร์ ทั้งนี้ ผู้น าเข้าต้องซื้อเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออก (Export 
Earning) ในอัตราที่สูงกว่าอัตราตลาดเล็กน้อย 

๓. ผู้น าเข้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศที่  Myanmar-Investment and 
Commercial-Bank (MICB) หรือ Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เพ่ือยื่นใบอนุญาตน าเข้าสินค้า
จากกระทรวงพาณิชย์ แนบสัญญาขาย (Sale Contact) และ Performa Invoice ซึ่งมีปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา 
ด่านอ าเภอสังขละบุรี กลายมาเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดรองลงมาคือ ด่านอ าเภอแม่สอดด่านอ าเภอ
แม่สาย และด่านจังหวัดระนอง ตามล าดับ 

๔. การน าเข้าสินค้าหรือเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศผู้ประกอบการในเมียนมาร์สามารถ
เปิด L/C ได้กับ ๒ ธนาคาร คือ MICB และMFTB โดยต้องใช้เงินสดค้ าประกันเต็มมูลค่า L/C เสมือนการซื้อ
สินค้าด้วยเงินสด ทั้งนี้ ในการน าเข้าต้องเสียภาษีศุลกากร (Customs Duty) และภาษีการค้า (Commercial 
Tax) 

๕. ในกรณีที่ซื้อเป็นราคา FOB ผู้น าเข้าจะต้องประกันภัยสินค้ากับ Myanmar Insurance 
Company และใช้บริษัท Myanmar Five Star Line เป็นผู้ขนส่งสินค้าเท่านั้น 
 
โอกาสการลงทุนในเมียนมาร์ 

- เมียนมาร์เป็นตลาดใหญ่ในการรองรับสินค้าไทย 
- มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน 
- สภาพภูมิประเทศและอากาศคล้ายประเทศไทย ดังนั้น สินค้าไทยจึงเข้ากับสภาพความเป็นอยู่

ของประชาชน  เมียนมาร์ เช่น เสื้อผ้า อาหาร และของใช้อุปโภคต่างๆ 
- ค่าจ้างแรงงานต่ า 
- มีการแข่งขันจากประเทศตะวันตกระดับต่ า ทั้งนี้  เนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง  

จงึเป็นโอกาส 
  ที่ดีของไทยในการยึดครองตลาด และมีคู่แข่งน้อย คู่แข่งส าคัญคือ จีน มาเลเซีย เป็นต้น 
- ประเทศไทยได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่งจากไทยไปเมียนมาร์ซึ่งมีต้นทุนขนส่งต่ ากว่า

ประเทศอ่ืนๆ 
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ข้อจ ากัดในการลงทุน 
- การลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาร์ ยังอยู่ในระดับต่ า  
  จึงท าให้ขาดความสัมพันธ์หรือพ่ึงพากันระหว่างอุตสาหกรรม 
  แต่ละสาขา 
- ขาดข้อมูลจากภาครัฐเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุน 
- ประชากรมีจ านวนมาก แต่ก าลังการซื้อต่ า 
- สินค้าที่ผลิตในเมียนมาร์ ถูกกีดกันทางการค้าเมื่อส่งออกไปยังต่าง 
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สรุปการเดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ 
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

ณ ประเทศญี่ปุ่น  
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

------------------------------- 

ข้อมูลพื้นฐาน  
ประเทศญี่ปุ่นมี พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ๓๗๗ ,๙๓๐ ตารางกม. ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด  

๖,๘๕๒ เกาะซึ่งในจ านวนนี้มีเกาะขนาดใหญ่ ๕ เกาะ ได้แก่  ฮอกไกโด ฮอนชู คิวชู ชิโกกุ โอกินาวา 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขา โดยร้อยละ ๗๑ของพ้ืนที่ทั้งหมดของญี่ปุ่นเป็นภูเขา ในขณะที่มีพ้ืนที่
ราบเพียงร้อยละ ๒๕ ซึ่งใช้เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรได้เพียงร้อยละ ๑๑เท่านั้น ญี่ปุ่นมีภูเขาไฟมากประมาณ 
๑ ใน ๑๐ ของทั้งโลก โดยมีภูเขาฟูจิเป็นภูเขาท่ีสูงที่สุดในประเทศ (๓,๗๗๖ เมตร) และเป็นภูเขาไฟที่สงบอยู่
แต่ยังไม่ดับ ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการ ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมี
รัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุดของรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล นอกจากนี้  ตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันได้มีการบัญญัติไว้ว่าสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มิใช่องค์ประมุขและไม่มี
อ านาจในการบริหารประเทศ รัฐสภาญี่ปุ่นมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าสภา “Diet” ประกอบด้วย 
ส ภ าผู้ แ ท น ราษ ฎ ร  (House of Representatives) แ ล ะ วุฒิ ส ภ า  (House of Councillors) โด ย 
สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกทั้งหมด ๔๘๐ คน  มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี มาจากการเลือกตั้งทั่วไป
ลักษณะแบ่งเขตคน และจากบัญชีรายชื่อ ๑๘๐ คน และวุฒิสภามีสมาชิก ๒๔๒ คน มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๖ ปี โดยทุก ๓ ปีจะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกกลางสมัยจ านวนกึ่งหนึ่งส าหรับวุฒิสมาชิกที่ด ารง
ต าแหน่งครบวาระ เป็นลักษณะแบ่งเขต ๑๔๖ คน และจากบัญชีรายชื่อ ๙๖คน ญี่ปุ่นแบ่งเขตการปกครอง
ท้องถิ่นออกเป็น ๔๗ จังหวัด (Prefecture) ซึ่งรวมกรุงโตเกียว (Tokyo Metropolis) ด้วย การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดแยกออกเป็น นคร เมือง และหมู่บ้าน  ยกเว้นกรุงโตเกียวที่มีเขตการปกครอง 
เฉพาะในส่วนใจกลาง ๒๓ เขต นอกเหนือไปจากเขตชานกรุง ซึ่งประกอบด้วย ๒๗  นคร ๕เมือง และ ๘ 
หมู่บ้าน รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายกเทศมนตรีของนคร ของเมืองและของหมู่บ้านตลอดจนสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นทุกระดับมาจากการ
เลือกตั้ง 

ศึกษาดูงานตลาดค้าส่งสินค้าจูโอ 
คณะกรรมาธิการได้เข้าเยี่ยมชม

ศึกษาดูงาน ณ ตลาดค้าส่งสินค้าจูโอ พร้อมทั้ง
ได้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกับผู้บริหารฯ 
เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ด้านสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศ โอกาส
ทางการค้าและสภาพปัญหา โดยตลาดค้าส่ง
ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโด คือ “ตลาดจูโอ” 
มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๓๔ ,๐๐๐ ตรม. แบ่งเป็น
ส่วนค้าอาหารทะเล ปลาโอยักษ์แช่แข็ง  ผัก
สด ผลไม้  และปลาที่ชาวประมงจับได้ ส่วน
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หน้าที่ ๑๗๗ 

ใหญ่จะเป็นปลาแซลมอน ก็จะถูกน ามาแยกว่า ตัวไหนตัวผู้ ตัวเมีย และคัดเกรด ว่าตัวไหนเกรด A, B, C 
และเอาไปรวมไว้ที่ตลาดปลาเพ่ือให้ผู้ซื้อมาประมูลกัน มีปลาหลายชนิด ทั้งปลาทูน่า โอโทโร่ซึ่งตัวใหญ่มาก 
มีดที่ใช้ช าแหละปลาก็คมและยาวมากเหมือนดาบซามูไร นอกจากปลาแล้วยังมีหอยปีกนก หรือที่เรียกว่า 
ฮอคกีไก เป็นหอยที่มีชื่อเสียงมากของที่นี่ส่งตรงจากท่าเรือเป็นตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของญี่ปุ่นที่มี
ประวัติยาวนานนั้น ผู้ประซึ่งผู้ประกอบการภาคเกษตรกรในประเทศที่พัฒนาแล้วจะปรับกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของตน  การเป็นตลาดที่ดี หรือ Good Market หรือไม่นั้น โดยปกติสามารถพิจารณาเบื้องต้น
ได้จากปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume ในตลาดว่ามีมากน้อยเพียงใด  

 
ศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจของเกาะฮอกไกโด 

เกาะฮอกไกโดซึ่งเป็นพ้ืนที่ตอนเหนือสุดของประเทศตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะฮอนชู มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ ๒ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๘๓,๔๕๑ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร โดยมีซัปโป
โร (Sapporo-shi ภาษาไอนุ หมายถึง แม่น  าส าคัญไหลผ่านที่ลุ่ม) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดฮอกไกโด ใหญ่
เป็นอันดับ ๕ ของประเทศ และเป็นหนึ่งในเมืองใหม่ที่สุดในญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ ๒ ล้าน เป็น
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เปรียบเสมือนประตูสู่เกาะฮ็อกไกโด ผังเมืองของ
ค่อนข้างเป็นระเบียบเหมือนตารางหมากรุกซึ่งรูปแบบจะคล้ายกับเกียวโต  เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น 
เนื่องจากในช่วงต้นของยุคเมจิ ขณะนั้นเพ่ิงเริ่มก่อตั้งเขตการปกครองฮอกไกโด และซัปโปะโระถูกเลือกเป็น
ศูนย์กลางการจัดการและพัฒนา ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาท าให้ซัปโปโรถูกสร้างขึ้น
บนพ้ืนฐานแบบอเมริกาเหนือ จึงมีการสร้างระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเคยเป็นสถานที่จัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ (ค.ศ. ๑๙๗๒) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสภาพอากาศหนาว
เย็นตลอดทั้งปี แม้จะมีหยาดน้ าฟ้าไม่มาก แต่ในฤดูหนาวก็มีหิมะปกคลุมทั่วทั้งเกาะ ปัจจุบันมีชื่อเสียงด้าน
ร้านบะหมี่ญี่ปุ่นหรือราเม็ง โรงเบียร์ซัปโปโร และเทศกาลหิมะซัปโปโรที่จัดขึ้นทุกปีราวเดือนกุมภาพันธ์ 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีโอกาสศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ณ เกาะฮอก
ไกโด ประเทศญี่ปุ่น คณะผู้บริการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร โรงงานผลิตช็อคโกแลตชื่อดังของเกาะฮอกไกโด 
และเยี่ยมชมอาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ๑๘๘๘ สถาปัตยกรรมของอาคารซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์

ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดม
แปดเหลี่ยมน ามาจากอเมริกา อาคารนี้
เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดของญี่ปุ่น 
โดยกรอบในการศึกษาดูงานในประเทศ
ญี่ ปุ่ น ครั้ งนี้ ป ระกอบด้ วย การศึ กษ า
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  พั ฒ น า ก า ร ท า ง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  วั ฒ น ธ ร รม  สั ง ค ม 
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การแปรรูป
การ เกษตร การจั ด ระบบการตลาด
ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม และธุรกิจการจัดซื้อ/ 
การตลาดของเกาะฮอกไกโด  และการ

จัดการส าหรับบ่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรปลอดภัยไรกังวลและเชื่อถือได้ 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการศกึษาดูงานและข้อเสนอแนะ 
๑.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
 คณะกรรมาธิการได้เดินทางศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศญี่ปุ่น ทราบ

ถึงสภาพปัญหาและโอกาสทางการค้า ในภาพรวมญี่ปุ่นเป็นแหล่งน าเข้าที่ใหญ่ที่สุดของไทยติดต่อกันทุกปี 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗ ของมูลค่าการน าเข้ารวม และเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับ ๓ รองจากสหรัฐฯ 
และจีน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ ของมูลค่าการส่งออกรวม การค้ากับญี่ปุ่นคิดเป็น ๑๔.๒๔ ของมูลค่าการค้า
รวม ในแง่ของการลงทุนญี่ปุ่นยังเป็นแหล่ง FDI ที่ส ำคัญที่สุดของไทย ส่วนใหญ่เป็นกิจการสาขาผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง และสาขากิจการบริการและสาธารณูปโภค โดยสรุปแล้วการค้า
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังมีศักยภาพ แต่ปัจจัยทางการเมืองก็มีผลกระทบด้วยเช่นกั นในแง่ของนโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาล และ  
นักลงทุนต่างชาติมองว่าการเมืองไทยขณะนี้ยังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังมีความกังวลในเรื่อง
ของทรัพย์สินทางปัญญาว่าเรามีกฎหมายและได้ด าเนินการอย่างเคร่งครัดหรือไม่เพ่ือคุ้มครองนักลงทุนจาก
ต่างชาติไม่ให้ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

๒.  ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า

ประเภท เตาอบไมโครเวฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว กุ้งสดแช่แข็ง เป็น
ต้น ดังนี้ รัฐบาลจึงควรส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวสามารถขยายตลาดส่งออกได้
อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๒. ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังเป็นแหล่ง FDI ที่ส ำคัญที่สุดของไทย รองลงมาจาก จีน สหรัฐฯ 
และสิงคโปร์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง และสาขากิจการ
บริการและสาธารณูปโภค 
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หน้าที่ ๑๗๙ 

การเดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร  

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ถึงวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
ณ ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

---------------------------------  

การศึกษาดูงาน 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษาดู

งานและเยี่ยมคารวะผู้บริหารของบริษัทเทสโก้ สาขาเคนซิงตัน กรุงลอนดอน  Mr. Richard Ballard 
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายรัฐสัมพันธ์  พร้อมด้วย นายประวิช สุขุม รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการ
บรรษัทรัฐสัมพันธ์  และนางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายรัฐสัมพันธ์ บริษัทเอก – ชัย ดิสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จ ากัด  จากประเทศไทยให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจของบริษัทเทสโก้ สาขาเคน
ซิงตัน กรุงลอนดอน พร้อมชมวีดีโอประวัติความเป็นมาของบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

บริษัทเทสโก้ สาขาเคนซิงตัน เป็นสาขาตัวอย่างมีการปรับปรุงเมื่อปีที่แล้วได้จัดงาน taste of 
Thailand ส่งเสริมการขายผลไม้ไทยที่สาขาเคนซิงตันโดยน าสินค้าไทยมาแสดงมียอดขายดี ปีนี้มีการน า
สินค้าไทยไปแสดงที่ เมืองเซี่ยงไฮ้ วันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คนจีนชอบผลไม้ไทยแต่มีปัญหาด้าน
กฎระเบียบในการน าเข้าสินค้ามาก ในขณะที่ประเทศอังกฤษกลไกทางกฎหมายไม่ยุ่งยากมากนัก 

ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายผลไม้สดจากประเทศไทยเพ่ือให้ลูกค้าของห้างเทสโก้ได้มีโอกาสชิมรสชาติความอร่อยของผลไม้ไทย
ประกอบด้วยมะม่วง ลิ้นจี่ เงาะ และมังคุด เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ในประเทศอังกฤษท าให้สามารถส่งออกผลไม้ทั้งในรูปมูลค่าและประเภทผลไม้ไทยไปประเทศอังกฤษขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความร่วมมืออย่างดียิ่งทางด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
อังกฤษ ซึ่งปัจจุบันบริษัทเทสโก้มีสาขาหลายแห่งในประเทศอังกฤษและสาขารูปแบบเทสโก้ เอกเพรส 
นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย และมีส่วนส าคัญในการ
สนับสนุนด้านการค้า การลงทุน การสร้างงาน และด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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หน้าที่ ๑๘๐ 

Community 
บริษัทเทสโก้ สาขาเคนซิงตัน กรุงลอนดอน เริ่มเปิดตั้งแต่ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา มีการขายชา 

อย่างเดียว และกิจการค้าเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ได้ท างานร่วมกับชุมชนค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการ
จ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น มีโปรแกรมใหม่ ๆ เช่น เริ่มต้นมีระบบคลั บการ์ด  
เพ่ิมที่จอดรถ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนโดยท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง 
เบาหวาน อย่างต่อเนื่อง การเปิดสาขาแต่ละแห่งจะค านึงถึงชุมชนเป็นส าคัญ 

สินค้าไทยมีหลายอย่างที่น ามาขายในบริษัทเทสโก้ประเทศอังกฤษ และขายในประเทศแถบ
ยุโรปด้วย อาทิเช่น กุ้งแช่แข็ง รวมถึงผักออแกนนิกที่ได้รับความสนใจมากประกอบกับลูกค้าบริษัท 
เทสโก้ชอบไปท่องเที่ยวประเทศไทยจึงเพ่ิมความสนใจมากยิ่งขึ้น จึงต้องเพ่ิมการสั่งซื้อไม่เฉพาะประเทศ
อังกฤษ  ส าหรับผลไม้ของประเทศไทยไม่สามารถจัดเป็นบูธขายได้ทั้งปีจะมีบูธเฉพาะช่วงที่มีผลไม้ที่
ออกเป็นจ านวนมากเท่านั้น ในประเทศอังกฤษประชาชนรู้จักผลไม้ของประเทศไทยดีเป็นปกติ 

การลงทุนของบริษัทเทสโก้ในประเทศไทย เริ่มต้นจากบริษัทซีพีถือหุ้นร่วมกัน ปัจจุบันบริษัท
เทสโก้จดทะเบียนในประเทศไทยและคนไทยถือหุ้น มีหลายสาขา หากได้รับการต่อต้านจากร้าน  
โชห่วยก็จะหลีกเลี่ยงไม่ท าแต่ไปท าที่อ่ืนการเปิดแต่ละสาขามีเรื่องยุ่งยาก บริษัทเริ่มท าธุรกิจแบบ  online 
มีสินค้ากว่า ๒๐,๐๐๐ ชนิด แต่ยังมีปัญหาด้านการขนส่งสินค้า มีรถจ ากัดเพราะรถบรรทุกเกิน ๑.๕ ตัน  
วิ่งในกรุงเทพไม่ได้ 

Brand 
การผลิตแบรนด์ของบริษัทเทสโก้ โดยก าลังติดต่อภาครัฐ มีการสร้างแบรนด์หลายปี เช่น 

เสื้อผ้า ผลิตในประเทศไทยเป็นยี่ห้อโลตัส และอ่ืน ๆ แต่มีปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพในขณะที่ประเทศ
กัมพูชาจะท าได้ดีกว่าเพราะเอาผู้ผลิตรายย่อยไปควบคุมท าให้ได้คุณภาพมากกว่า จึงพยายามพูดคุยกับ
รัฐบาลว่าหากสร้างโรงงานผลิตสินค้าขนาดใหญ่ให้มีคนคุม 
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Regeneration Partnership 
นอกจากการให้ความช่วยเหลือชุมชนแล้วยังให้การช่วยเหลือคนว่างงานโดยจะเข้าไปคุยกับ

หน่วยงานในท้องถิ่นเอาคนในท้องถิ่นมาท างาน โดยท ามา ๕ ปี มี ๑๐๐ สาขา ได้ให้การช่วยคนตกงานให้ได้
ท างานประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 

Supporting Supplier 
ผู้ค้าของบริษัทท าร่วมกับ sme เป็นพันรายท าให้ sme โตขึ้นเมื่อบริษัทขยายสาขาเป็นการ

ส่งเสริมการผลิตสินค้าและท าให้คนมีงานท ามากขึ้น นอกจากนี้บริษัทเทสโก้ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่
ของประเทศอังกฤษได้เปิดตัวบริการขายสินค้าทาง online เป็นการท าให้ผู้ซื้อได้รับความสะดวกสบายใน
การซื้อสินค้าของห้างเทสโก้อีกทางหนึ่ง 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมาธิการให้ความสนใจซักถามการด าเนินงานและการให้ความส าคัญต่อสินค้าไทย
หลายประการ และเชิญคณะกรรมาธิการชมภายในบริเวณ supermarket มีพ้ืนที่ขนาดกว้างขวาง มีสินค้า
จ านวนมากหลากหลายชนิดจัดเป็นหมวดหมู่ให้ความสะดวกแก่ผู้ซื้อสินค้าที่เข้ามาซื้อสินค้ามากมาย   
และคณะกรรมาธิการยังได้ชมสินค้า อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิชนิดถุง ขนาด ๕ กิโลกรัม น้ าปลา อาหาร
กระป๋อง จากประเทศไทยวางจ าหน่ายอยู่เป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ของ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  

ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญและ
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
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หน้าที่ ๑๘๕ 

สรุปผลการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    

 
นับแต่วันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ – วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 

การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๓ คณะ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....   

สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐  
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการประชุมทั้งสิ้นจ านวน ๑๓ ครั้ง จากนั้น ได้มี
หนังสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับจัดส่งร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ฯ พิจารณาแล้วเสร็จ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓  
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น
จ านวน ๙ ครั้ง จากนั้น  ได้มีหนั งสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับจัดส่ งร่าง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเสร็จ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....  
ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น
จ านวน ๒๓ ครั้ง จากนั้น ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับจัดส่งร่าง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเสร็จ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

หน้าที่ ๑๘๖ 

สรุปผลการประชุมของคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
     

คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ 
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวุฒิสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ 
(สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันฯ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น
จ านวน ๑ ครั้ง เนื่องจากต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


